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ดร.ต่อภัสร์ ยมนาค ดร.กอบศักด์ิ ภูตระกลู รณรงค์ พลูพพิฒัน์

พอช.ลุย 5 โครงการ
ชุมชนย่ังยืน/1200 ล้าน

พสูิจน์วิช่ันยุค 2 
ผูบ้รหิารแนวใหม่

กรมการค้าต่างประเทศ
โชว์ผลงาน “น�าเข้า-ส่งออก”

คาดส่งออกปีน้ี
ทะลุ 1 ล้านล้านบาท

6 10

ธรรมาภบิาล
แฉดัชนทุีจรติของไทย

“รนุแรง” ขยะใต้พรมเพยีบ
ประชาชนต้องตืน่รู้
ไม่เอามือซกุหบี

5

เศรษฐกจิชมุชนคณุภาพชวีติ

20

กอนช.ถอดบทเรียนฤดูฝนปี 2565
ปรบักระบวนทัพ ‘รบัฝน’ ปี 2566
กองอ�านวยการน�า้แห่งชาต ิ(กอนช.) จดัสมัมนาถอดบทเรยีนฤดฝูน ปี 65 ภายใต้กรอบปฏิทิน 

การบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ฤดฝูน ทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการทรพัยากรน�า้ 
แห่งชาติ (กนช.) พร้อมเปิดเวทรีบัฟังความคดิเหน็จากทกุภาคส่วน เตรยีมปรบักระบวนการท�างาน  
เร่งเพิม่พืน้ทีแ่ก้มลงิ เตรยีมรับมอืฤดฝูนในปี 66 ให้มปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ 

กกพ.เตรียมประกาศ “ค่าไฟสีเขียว” ติดอาวุธผู้ประกอบการเอกชนในเวที
การค้า การลงทนุระหว่างประเทศ พร้อมพฒันาการก�ากบัรองรับการแข่งขนั ถอด
บทเรยีนจากวกิฤตพลงังาน เดินหน้าพฒันากลไกการก�ากบัรองรับการใช้พลังงาน
หมุนเวียน หวังลดพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ ส่วนกรณีเอกชนขอผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวยีน ใกล้ถึงบทสรปุ

กกพ.เตรยีมประกาศ “ค่าไฟสเีขยีว” 
วางกลไกก�ากบัการใช้พลังงานหมนุเวยีน

รมว.เฉลิมชัย ชูเกษตรแบบแปลงใหญ่ จัดอบรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต 
ให้กลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าว ให้สามารถบริหารจัดการและ
เพิม่ประสทิธิภาพ พร้อมยกระดบัมาตรฐานเมลด็พนัธุข้์าว 
ให้ได้มาตรฐาน และมปีรมิาณมากเพยีงพอต่อการบรโิภค
ทัง้ในและต่างประเทศ

ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานการจัดงาน
ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารลดต้นทนุเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการ
ผลติข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ ปี 2566 ณ องค์การบรหิารส่วนต�าบลหวัไทร อ.หวัไทร 
จ.นครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต 
ให้กลุม่ชาวนาผู้ปลกูข้าว (กลุม่นาแปลงใหญ่ ศูนย์ข้าวชุมชน)  
โดยให้ชาวนาร่วมกนับรหิารจดัการ และเพิม่ประสิทธภิาพ
การผลิตข้าวได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอด
เทคโนโลย ีและน�าเสนอองค์ความรูด้้านการลดต้นทนุการ
ผลติข้าว ให้แก่เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมงานได้รบัทราบ และน�า
ไปประยกุต์ใช้ รวมถงึแสดงผลงานทางวชิาการ เทคโนโลยี
และนวตักรรมด้านการผลติข้าว ของทัง้ภาครฐั เอกชน 
และองค์กรชาวนา

“เฉลิมชยั”ชเูกษตรแบบแปลงใหญ่
เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตข้าวย่ังยืน
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2

กสอ.ตั้งเข็มมุ่งดันนโยบาย “ดีพร้อมโต”
ผ่าน 4 กลไก ‘โตได้ โตไว โตไกล โตให้ยั่งยืน’

ใบน้อย สุวรรณชาตรี
2

กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม หรือ ดพีร้อม 
(DIPROM) กระทรวงอตุสาหกรรม เปิดแผน
เร่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ ปี 66  
“ดีพร้อมโต” ผ่าน 4 กลไก “โตได้ โตไว 
โตไกล โตให้ยั่งยืน” มุ่งเน้นการยกระดับ
ผู ้ประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรม 
ให้เติบโต ด้วยกระบวนการทางธุรกิจ 
ทีเ่ข้มข้น ต้ังเป้าพฒันาผูป้ระกอบการ  
SMEs วสิาหกจิชมุชนและประชาชน
กว่า 28,600 ราย สร้างมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 7,500 
ล้านบาท

ไทยเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายโุดยสมบรูณ์ ในอกี 1-2 ปี ข้างหน้า 
กระทรวงการคลังเล็งเห็นความส�าคัญในการส่งเสริมการออม 
ของแรงงานนอกระบบ เสนอ ครม.มมีตเิหน็ชอบ เพิม่เพดานเงนิสะสม
ของสมาชกิกองทนุการออมแห่งชาต ิ(กอช.) จาก 13,200 บาทต่อปี  
เป็น 30,000 บาทต่อปี และเพิม่เพดานเงินสมทบของรฐับาลจากเดมิ  
600-1,200 บาทต่อปี เป็น 1,800 บาท 
ต่อปี ทกุช่วงอายขุองสมาชกิ

‘คลัง’ ปรับแผนกองทุนเงินออมแห่งชาติ
เพิ่มเพดานเงินสะสม/เพิ่มเงินสบทบจากรัฐ

12อาคม เตมิพทิยาไพสิฐ 

คมกฤช ตนัตระวาณชิย์ 13

เพิม่ค่าตอบแทนนายกและสมาชกิสภา อบต. 
‘ไม่ง่ายอย่างทีค่ดิ’ หลงั รทสช. ออกมาขานรับ

ข้อเรียกร้องของสมาคมองค์การบริหารส่วนต�าบล 
แห่งประเทศไทย ท่ีได้ยืน่ต่อ “พรีะพนัธุ ์สาลรีฐัวภิาค” เลขาธิการ 
นายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) 
เพื่อขอปรับขึ้นค่าตอบแทนผู ้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) โดยมีเค้าว่า จะส�าเร็จ 
ในช่วงรฐับาลชุดปัจจบัุน แต่เริม่มปัีญหา ‘ไม่ง่ายอย่างทีคิ่ด’  
เพราะการเมอืงเข้ามาแทรก

ดร.วิระศักด์ิ ฮาดดา 3

ดร.ปรชีา คฤหวาณิช
ประธานกรรมการบรหิาร 

กลุม่บรษิทัวนิเซร์ิฟ คอร์ปอเรชัน่



2 ปีที่ 17 ฉบับที่ 398 วันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2566ท้องถ่ินไทย
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>> ต่อจากหน้า 1 <<
ทั้งนี้ ภายใต้เป้าหมายและนโยบายของ  

นายสรุยิะ จงึรุง่เรอืงกจิ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
อตุสาหกรรม กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม ได้เดินหน้า 
ขานรบันโยบายอตุสาหกรรมคูช่มุชน สร้างโมเดล
ชุมชนดีพร้อม เชื่อมโยงและประสานประโยชน์
ระหว่างภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และชุมชน 
มุง่รกัษาสมดลุการพฒันาระหว่างเศรษฐกจิ สงัคม 
และสิง่แวดล้อมไปด้วยกัน

นายใบน้อย สวุรรณชาตรี อธบิดกีรมส่งเสรมิ
อตุสาหกรรม หรอื ดพีร้อม เปิดเผยว่า ในปี 2565 
ทีผ่่านมา ดพีร้อม ได้ด�าเนนิงานตามนโยบายของ 
นายสรุยิะ จงึรุง่เรอืงกจิ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 
อุตสาหกรรม ในการส่งเสรมิและพฒันาผูป้ระกอบการ 
ภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพและขีดความ
สามารถในการแข่งขนั ภายใต้ นโยบายดีพร้อมแคร์  
(DIPROM CARE) ผ่านกลไก โครงการ/กจิกรรม
ต่างๆ จนสามารถพฒันาผูป้ระกอบการมากกว่า 
14,000 ราย 

และสามารถสร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิโดยรวม
กว่า 7,000 ล้านบาท โดยเฉพาะโครงการอาชีพ
เสรมิ เพ่ิมรายได้ให้ชมุชน “ดพีร้อม” หรอื “อาชพี
ดีพร้อม” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงโครงการที่เป็นเรือธง  
ในการฟื ้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ  
ขณะเดียวกนั ยงัได้ขยายการให้บรกิารประชาชน
ทีเ่ข้าร่วมโครงการกบัดพีร้อม จากเดมิเฉลีย่ปีละ 
10,000 ราย ไปสู ่700,000 ราย ส่งผลให้ประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพทางด้านวิชาชีพ 
เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสามารถน�าความรู้ไปประกอบ
อาชพีต่อยอดธรุกจิ และมรีายได้เพิม่ขึน้จากการ
เข้าร่วมโครงการ 

โดยคาดว่าภาพรวมเศรษฐกจิไทยในปี 2566 
จะขยายตัว โดยมีปัจจัยบวกจากการท่องเที่ยว 
ที่เร่ิมฟื้นตัว อันจะส่งผลดีกับภาคอุตสาหกรรม  
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเทีย่วและอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง  
แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเส่ียงที่ต้องเฝ้า
ระวังจากความผันผวนของสถานการณ์ต่างๆ  
ทีอ่าจท�าให้เกดิการชะงกังนัหรอืสะดุดของห่วงโซ่
อุปทาน ตลอดจนวิกฤตพลังงานที่ราคายังอยู่ใน
ระดบัสงู ประกอบกบัภาวะเงนิเฟ้อทีย่งัคงกดดัน  
การบริโภคของภาคครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง  

และอาจลุกลามซ�้าเติมความเปราะบางทางการ
เงินให้กบัประชาชนบางกลุม่ อาท ิ กลุม่วสิาหกจิ
ขนาดย่อมและผู้มรีายได้น้อย

“ดพีร้อม” จึงได้มกีารถอดบทเรยีนต่างๆ เพือ่
เพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง 
ในทกุๆ มติ ิซึง่จะเป็นฟันเฟืองส�าคญัในการยกระดบั 
เศรษฐกิจของประเทศต่อไป โดยในปี 2566 นี้  
“ดีพร้อม” ได้ก�าหนดแนวทางการขับเคล่ือน 
ผู้ประกอบการ SMEs และวสิาหกิจชมุชนมากกว่า 
13,000 ราย และคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่า 

กสอ.ตั้งเข็มมุ่งดันนโยบาย “ดีพร้อมโต”
 ผ่าน 4 กลไก ‘โตได้ โตไว โตไกล โตให้ยั่งยืน’

3. เสรมิแกร่ง เสรมิแกร่งให้กลุม่ชมุชนตาม
หลักการอุตสาหกรรม อาทิ ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 
เพิม่ประสทิธภิาพด้วยเครือ่งมอืเครือ่งจกัร รกัษา
คุณภาพมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มและท�าการ
ตลาดให้กบัเครอืข่าย เพือ่ให้เกดิความยัง่ยนืในการ
พฒันา รวมถงึสนบัสนนุให้โมเดลชมุชนดพีร้อม 
มคีวามเข้มแขง็มากข้ึน

4. ยกระดับ เป็นกระบวนการบ่มเพาะ “ผูน้�า
ชมุชน” ให้เป็นนกัธรุกิจเพือ่สงัคม ยกระดับสูก่าร
เป็นผู้น�าทางธรุกจิ เพือ่ต่อยอดและสร้างฮีโร่ทาง
ธุรกิจรุ่นใหม่ ซ่ึงจะเป็นเครื่องจักรส�าคัญในการ
ขับเคลื่อนและขยายวงจรโมเดลชุมชนดีพร้อม 
ไปในวงกว้าง ท�าให้ธุรกิจอยู่ร่วมกับชุมชนและ 
สงัคมได้อย่างยัง่ยนื 

นอกจากน้ี ยังมีการด�าเนินกิจกรรมพิเศษ 
ประกอบด้วย 1) การปฏริปู DIPROM CENTER 
ให้เป็นศนูย์กลางการให้บรกิารภาคธรุกจิ เช่น การ

เปิดพื้นที่จัดกิจกรรม “อุตสาหกรรมแฟร์” เพื่อ
จ�าหน่ายสนิค้าคณุภาพดี ราคาเหมาะสม รวมถงึ 
พัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู ้ส�าหรับ 
ผู ้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
ประกอบธรุกจิ 2) การพฒันาช่องทางตลาดออนไลน์  
(DIPROM Marketeer) ส่งเสรมิการเข้าถงึและ
พัฒนาศักยภาพในการจัดจ�าหน่ายสินค้าและ
บริการในช่องทางออนไลน์ของผู้ประกอบการ
แบบครบวงจร ตัง้แต่การฝึกอบรม การจัดพ้ืนที่
สนบัสนนุการค้าออนไลน์ การให้ค�าปรกึษาแนะน�า 
รวมถึงการจัดแสดงสินค้าในรูปแบบไฮบริด 3)  
การพฒันานกัส่งเสริมอาชพีดพีร้อม (DIPROM  
Vocational & Industrial Promoter : DIPROM 
VIP) เพื่อสร้างผู้ให้บริการในด้านการพัฒนา
ผลติภณัฑ์และพัฒนาผูป้ระกอบการใหม่ สร้างงาน 
สร้างรายได้ ท�าให้ชมุชนเข้มแข็งจากภายใน และ 
4) ป้ันดพีร้อมรุน่เยาว์สูด่พีร้อม

นโยบาย MIND ใช้หวัและใจ ป้ันอุตสาหกรรม 
คู่ชุมชน จึงได้สั่งการให้ ดีพร้อม พัฒนาโมเดล 
การส่งเสรมิอตุสาหกรรมรปูแบบใหม่ “โมเดลชมุชน 
ดีพร้อม” ที่พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไป 
พร้อมกบัชมุชน ผ่านการเชือ่มโยงระหว่างภาคธรุกจิ  
อุตสาหกรรม และชุมชนให้เติบโตไปด้วยกัน 
อย่างยัง่ยนื ประกอบด้วย 

1. ค้นหาและบอกต่อ มุง่เฟ้นหาผูน้�าทางธรุกจิ
ต้นแบบทีด่�าเนนิธรุกจิร่วมกบัสงัคมโดยรอบอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งเป็นผู้น�าทางธุรกิจที่มีศักยภาพในการ
พฒันาและขบัเคลือ่นการเตบิโตทางเศรษฐกจิรวม
ถงึเป็นผูท้ีม่จีติสาธารณะ หรอืเป็นผูท่ี้ม ี“ใจ” และ 
“พลงั” ในการช่วยเหลอืชมุชนและสังคม 

2. ประสานประโยชน์ วางแผนเพือ่แสวงหาจดุ
ด�าเนินการร่วมระหว่างผูน้�าทางธรุกจิ (DIPROM 
HERO) กบัชมุชน โดยการประสานประโยชน์ต้องม ี
รปูแบบการได้ประโยชน์ทัง้สองฝ่าย 

2. โตไว (Speed) เป็นกลไกทีช่่วยให้ผูป้ระกอบการ  
SMEs เติบโตได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการสร้าง
มาตรฐาน เพิม่ผลิตภาพ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล และความคิดสร้างสรรค์ในการท�าธุรกิจ
ให้สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด 3. โตไกล 
(Scale) เป็นกลไกเพิ่มประสิทธิภาพและขยาย
ฐานการผลิตให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างม่ันคง เน้น
การเปล่ียนผ่าน (Transformation) สู่อตุสาหกรรม 
เป้าหมาย (New S-curve) โดยเฉพาะอตุสาหกรรม
สมยัใหม่ อาท ิรถยนต์ไฟฟ้า (EV) อตุสาหกรรม 
หุ่นยนต์ เพื่อขยายสู่ตลาดสากล และสุดท้าย  
4. โตให้ยั่งยืน (Sustainable) เป็นกลไกที่มุ่ง
สนับสนุนปัจจัยเอื้อที่ช่วยให้ธุรกิจยั่งยืน เข้าถึง
มาตรการและความช่วยเหลือต่างๆ ของภาครฐั 
พร้อมทัง้ให้ความส�าคญัต่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนื 
ตามนโยบาย BCG Economy หรือ เศรษฐกจิ
ชวีภาพ เศรษฐกจิหมุนเวยีน และเศรษฐกจิสเีขยีว 
เพือ่ให้เกดิความยัง่ยืนอย่างแท้จรงิ

นายใบน้อย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2566 
นายสุริยะ จึงรุ ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้ความส�าคญักบัภาค
อตุสาหกรรมไทยให้เตบิโตเคยีงคูก่บัชมุชน จงึได้
มอบหมายให้ ดร.ณัฐพล รงัสติพล ปลดักระทรวง
อุตสาหกรรม ปฏิรูปกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย

คมกฤช ตนัตระวาณชิย์

กกพ.เตรยีมประกาศ “ค่าไฟสเีขยีว” 
วางกลไกก�ากบัการใช้พลังงานหมนุเวยีน 

กกพ.เตรียมประกาศ “ค่าไฟสเีขยีว” ติดอาวธุ
ผู้ประกอบการเอกชนในเวทีการค้า การลงทุน
ระหว่างประเทศ พร้อมพฒันาการก�ากบัรองรับ 
การแข่งขนั ถอดบทเรียนจากวกิฤตพลังงาน เดินหน้า 
พฒันากลไกการก�ากับรองรบัการใช้พลงังานหมนุเวียน  
หวังลดพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ ส่วนกรณีเอกชน 
ขอผลติไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีน ใกล้ถึงบทสรปุ

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน 
(ส�านักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการ
ก�ากบักจิการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า แนวทาง
การก�ากบักจิการของ กกพ. ในระยะต่อไป  จะมุง่
สร้างกลไกเพื่อเพิ่มการแข่งขันในกิจการพลังงาน 
ทั้งกิจการก๊าซธรรมชาติที่อาจมีการปรับปรุง
โครงสร้างเพือ่รองรบัการแข่งขนั ในขณะทีย่งัคง
ต้องรกัษาความม่ันคงด้านพลงังาน พร้อมสนบัสนุน
การใช้พลงังานสีเขยีวในราคาท่ียอมรบัได้ ติดอาวธุ
ผู้ประกอบการเอกชนในเวทีการค้า การลงทุน
ระหว่างประเทศ

“ระยะเวลาทีผ่่านมา เราพึง่พาการผลติไฟฟ้า
จากการใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ โดยใช้ก๊าซ
ธรรมชาติในอ่าวไทย และในพม่าเป็นหลักและ 

หมุนเวียนของ กฟผ. ในอนาคตที่จะมีการผลิต 
เพิ่มเติมตามแผน PDP และการผลิตไฟฟ้า 
ประเภทอ่ืนๆ ทีร่ฐัมกีรรมสิทธ์ิใน REC ให้มารวมอยู่
ใน Green Tariff  ขณะนี ้กกพ.อยูร่ะหว่างเตรียม
หลักเกณฑ์ตามขั้นตอนแห่ง พ.ร.บ.การประกอบ
กจิการพลงังาน พ.ศ. 2550 เพือ่ให้การไฟฟ้าฝ่าย
จ�าหน่ายสามารถก�าหนด อัตรา Green Tariff ได้
อย่างเป็นธรรมกบัผูใ้ช้ไฟฟ้าสเีขยีว และผูใ้ช้ไฟฟ้า
ประเภทอ่ืนๆ

ในช่วงเปลี่ยนผ่านของกระบวนการผลิตและ
ใช้พลงังาน ประเทศไทยจ�าเป็นจะต้องมกีารผลติ
พลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นเข้าสู่ระบบไฟฟ้า 
จากปัจจุบันที่มีพลังงานหมุนเวียนอยู่ประมาณ 
10% ให้มเีพ่ิมขึน้ผ่านกระบวนการรบัซ้ือตามแผน 
PDP ซึ่งก็มีหลายโครงการที่ผ่านกระบวนการ 
รับซื้อแล้วในอดีต แต่โครงการก็ยังไม่สามารถ 
เดนิเครือ่งเชงิพาณชิย์ได้ในหลายๆ โครงการ เช่น 
โครงการ SPP Hybrid จงึจ�าเป็นต้องปรับแนวทาง
การคดัเลอืก เพือ่ให้เกิดความมัน่ใจในการทีจ่ะได้
มาซึง่พลงังานสเีขยีวเข้าสูร่ะบบมากขึน้ และให้มี
พลังงานสีเขียวเพียงพอกับความต้องการใช้ของ
ภาคอุตสาหกรรม  ขณะเดยีวกนักม็กีารส่งเสรมิ
การผลิตพลงังานหมนุเวียนเพือ่ใช้เอง

โดย กกพ. ร่วมกบั 3 การไฟฟ้า เร่งรดักระบวนการ
และขั้นตอนการอนุญาตและการเ ช่ือมต ่อ 
ระบบ ให้สามารถด�าเนนิการ COD หรือเชือ่มต่อ 
ระบบได้ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับแจ้งการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ การผลิตและการใช้พลังงาน
หมนุเวยีนเพิม่มากขึน้ ย่อมส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงของระบบไฟฟ้า จึงมีความจ�าเป็นจะต้องมี
การวางแผน PDP ให้มคีวามสอดคล้อง โดยให้
มีก�าลังการผลิตหลักและการผลิตจากพลังงาน
หมนุเวยีนในส่วนท่ีเพิม่ขึน้ ในอัตราส่วนทีม่คีวาม
สมดุล เหมาะสม และไม่กระทบต่อความมั่นคง
และราคาพลังงานมากเกินไปหรืออยู่ในระดับที่
ยอมรบัได้

มกีารน�าเข้าแอลเอ็นจเีป็นส่วนน้อย ความไม่ต่อเน่ือง 
จากการเปลีย่นผ่านสมัปทานก๊าซในอ่าวไทย และ
วิกฤตราคาพลังงานในตลาดโลก เป็นบทเรียน
ส�าคัญท่ีจะต้องน�าไปปรับปรุงแนวทางก�ากับการ
ผลติก๊าซในอ่าวไทย และการน�าเข้าแอลเอน็จเีพือ่
จงูใจให้ตลาดมกีารแข่งขนัลดการผกูขาด ในกรณี
ทีย่งัต้องมกีารน�าเข้าแอลเอ็นจจี�านวนมากเพือ่เสรมิ
สร้างความม่ันคงด้านพลงังานในอนาคต”

ในระยะเร่งด่วนนี้ ยังคงให้ความส�าคัญกับ
การใช้เชือ้เพลงิทางเลือกอ่ืนๆ เช่น น�า้มนั พลังน�า้ 
และพลังงานหมุนเวยีน เพือ่มาทดแทนการน�าเข้า 
LNG ทีม่รีาคาแพงในระยะสัน้ แต่ระยะต่อมาคง
ต้องหนัมาให้ความส�าคญักบัการผลติพลงังานไฟฟ้า 
เพือ่รองรบัการใช้พลงังานสเีขยีวตอบสนองความ
ต้องการภาคธรุกจิการค้า และการลงทนุของภาค
เอกชนระหว่างประเทศ ซึง่มคีวามต้องการซือ้และ
ได้รับการรับรองการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด 
ในการลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนจาก
มาตรการภาษคีาร์บอนข้ามแดน (Carbon Border 
Adjustment Mechanism : CBAM) และข้อกดีกัน
ทางการค้าการลงทนุอืน่ๆ หนึง่ในกลไกส�าคญัได้แก่ 
ไฟฟ้าสเีขยีว หรอื Green Tariff ทีอ่อกแบบให้มี
การขายไฟฟ้าพร้อมใบรับรอง (Rec) ที่สามารถ
ระบทุีม่าของแหล่งผลติไฟฟ้าเป็นการอ�านวยความ
สะดวก ให้กบัภาคอตุสาหกรรมทีต้่องการใช้ไฟฟ้า
สเีขยีว โดยไม่ต้องลงทนุสร้างโรงไฟฟ้าและยุง่ยาก
กบักระบวนการออกใบรับรอง

ปัจจบุนั Green Tariff ได้รับความนยิม และ
มีให้ใช้แล้วในประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ  
ส�าหรบัประเทศไทยทีม่โีครงสร้างการซือ้ขายไฟฟ้า
แบบ Regulated Market นัน้ กกพ.จงึมีแนวคดิ
ท่ีจะน�าไฟฟ้าทีผลิตได้จากการจัดหาไฟฟ้าจาก
พลงังานหมนุเวยีน แบบ FiT พ.ศ. 2565-2573 
จ�านวน 5,203 เมกะวตัต์ ทีร่ฐัได้รับสทิธิใ์น REC มา
เป็นองค์ประกอบหลกัของ Green Tariff และจะยงั 
มีการขยายผลให้รวมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

“จากอดีตต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน กกพ.ได้มี
การปรับปรงุโครงสร้างการก�ากบัและการคดิราคา
พลงังานให้เหมาะสม และสอดคล้องกับโครงสร้าง
กจิการพลงังาน ปัจจุบันได้มกีารปรบัปรุงโครงสร้าง
การคิดราคาก๊าซธรรมชาตแิละการคิดราคาไฟฟ้า 
ให้มกีารแยกส่วน (Unbundling) ให้มคีวามยืดหยุน่
ต่อโครงสร้างกจิการพลงังาน ทีอ่าจต้องปรบัปรงุ 
เปลีย่นแปลงในอนาคต นอกจากนี ้ยงัมีการปรบัปรุง
พฒันากระบวนการอนมุตั ิอนญุาต ประกอบกจิการ
พลังงานและการตรวจติดตามผ่านระบบ online  
ยกระดบัการอนุมัตกิารใช้เงนิกองทนุพัฒนาไฟฟ้า 
ให้มีการกระจายอ�านาจและให้เกิดความยืดหยุ่น
ต่อการใช้เงนิให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งการมี
กองทนุพฒันาไฟฟ้า ปรบัปรุงกระบวนการภายใน
ให้มกีารใช้ระบบ Digital มากขึน้เพือ่อ�านวยความ
สะดวกในการติดต่อด้านต่างๆ ผ่านระบบ Online 
ระบบมือถอื และการตดิต่อส่ือสารผ่าน Platform 
ต่างทีจ่ะมข้ึีนทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต เพ่ือน�า
การก�ากับกิจการพลังงานเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง
พร้อมรองรับ Energy Transition ที่จะมีขึ้นใน
อนาคต” นายคมกฤช กล่าว

ส�าหรับ ไฟฟ้าสีเขียวคืออะไร “ไฟฟ้าเขียว” 
หรือพลงังานสีเขยีว (Green Energy) คอื พลงังาน
หรือแหล่งที่มาของพลังงาน ซ่ึงมาจากวัตถุดิบที่
ไม่ใช่เชือ้เพลงิฟอสซลิ เป็นพลงังานสะอาด หรอื
พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย ์
(Solar Energy) พลงังานลม พลงังานน�า้ พลังงาน
ชวีภาพ (Biogas Energy) แหล่งผลิตไฟ้าดงักล่าว
จัดเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ 

สิง่แวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน รวมถงึการ
เพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังานโดยใช้พลงังานให้
น้อยลงต่อหน่วยผลติทีเ่พ่ิมขึน้ และลดการสูญเสีย 
ในกระบวนการผลติทัง้หมด 

การใช้พลังงานสีเขียวจึงเหมาะกับเป้าหมาย
ในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และตรงกับ
มาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อมเชิงระบบของ
องค์กร รวมถงึมาตรฐานสากลส�าหรบัการจัดการส่ิง
แวดล้อมขององค์กรให้เกดิผล แสดงให้เหน็ถงึความ
มุ่งม่ันในการรักษาสภาพแวดล้อม เป็นการน�าวาระ
ท้องถิ่นและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
มาใช้ในภาคปฏิบัตเิป็นการสร้างงานในด้านการให้
ความช่วยเหลือ และส่งเสรมิอุตสาหกรรมพลงังาน
ทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพิ่มความปลอดภัยและลดการผันผวนที่เกิดขึ้น 
กับแหล่งพลังงานธรรมชาติพัฒนาคุณภาพสภาพ
อากาศ 

 ความคบืหน้าโครงการเอกชนขอผลิตไฟฟ้า
 พลงังานหมนุเวียน รปูแบบ FiT

นายคมกฤช ยังได้เปิดเผยรายชื่อผู ้ ย่ืนขอ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน ในรปูแบบ FiT 
ปี 2565-2573 ส�าหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง 
จ�านวน 318 ราย และขยะอตุสาหกรรม ทีผ่่าน
เกณฑ์คะแนนความพร้อมด้านเทคนคิขัน้ต�า่ ตาม
เกณฑ์ผ่านหรือไม่ผ่าน (Pass/Fail Basis) จ�านวน 
18 ราย ปรมิาณเสนอขายรวม 142 เมกะวัตต์ ขณะที ่
ผูไ้ม่ผ่านเกณฑ์ฯ ยงัสามารถยืน่อทุธรณ์ได้ภายใน 
7 วัน

โดยนายคมกฤช กล่าวว่า ทีผ่่านมา การไฟฟ้า
ได้ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์
คณุสมบตั ิส�าหรบักลุม่ไม่มต้ีนทนุเชือ้เพลงิ จ�านวน 
523 ราย และต่อมาส�านกังาน กกพ. ได้ประกาศ
ผลการพิจารณาอุทธรณ์คุณสมบัติและมีผู้ที่ผ่าน
คณุสมบตัเิพิม่ข้ึนอกีจ�านวน 27 ราย โดยมีผูผ่้าน
เกณฑ์คุณสมบัติทั้งส้ินรวม 550 ราย เพื่อเข้าสู่
กระบวนพิจารณาคัดเลือก โดยคณะกรรมการ
ก�ากบักจิการพลงังาน (กกพ.) ในการประชุมครัง้ที่ 
4/2566 (ครัง้ที ่832) เมือ่วันที ่25 มกราคม 2566 
ได้พิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าท่ี
ผ่านเกณฑ์คะแนนความพร้อมทางด้านเทคนคิขัน้ต�า่ 
ตามเกณฑ์ผ่านหรือไม่ผ่าน (Pass/Fail Basis) ตาม
ระเบยีบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงาน 
หมนุเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573  
ส�าหรบักลุม่ไม่มต้ีนทนุเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2565 ซ่ึงมี 
ผูผ่้านการพิจารณา จ�านวน 318 ราย

ส�าหรบัเชือ้เพลงิขยะอตุสาหกรรม การไฟฟ้า
ได้ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์
คณุสมบัต ิรวม 26 ราย และไม่มผีูผ่้านการพจิารณา
อทุธรณ์คณุสมบัต ิโดยคณะกรรมการก�ากับกิจการ
พลงังาน (กกพ.) ในการประชมุครัง้ที ่4/2566 (ครัง้ที่  
832) เม่ือวันที ่25 มกราคม 2566 ได้พจิารณาเหน็
ชอบรายชือ่ผูย้ืน่ขอผลติไฟฟ้าทีผ่่านเกณฑ์คะแนน
ความพร้อมทางด้านเทคนิคขัน้ต�า่ ตามเกณฑ์ผ่าน
หรอืไม่ผ่าน (Pass/Fail Basis) ตามระเบยีบ กกพ. 
ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน
รูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 
ส�าหรบัขยะอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ซ่ึงมีผูผ่้าน
การพจิารณา จ�านวน 18 ราย ปรมิาณเสนอขาย
รวม 142 เมกะวัตต์

ทัง้นี ้ ผูท้ีไ่ม่ผ่านเกณฑ์คะแนนความพร้อมทาง
ด้านเทคนคิขัน้ต�า่ (Pass/Fail Basis) สามารถใช้
สิทธิการยืน่อุทธรณ์พร้อมเอกสารหลกัฐานต่อ กกพ. 
ได้ภายใน 7 วันท�าการนบัต้ังแต่วันทีไ่ด้รบัแจ้งผล 
โดยส�านกังาน กกพ. จะประกาศผลการพจิารณา
อทุธรณ์ความพร้อมทางด้านเทคนิคข้ันต�า่ (Pass/
Fail Basis) ส�าหรับกลุม่ไม่มีต้นทนุเชือ้เพลิง ภายใน
วนัที ่1 มนีาคม 2566 และขยะอตุสาหกรรม ภายใน
วันที ่22 กุมภาพันธ์ 2566 ซึง่จะเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ส�านักงาน กกพ. www.erc.or.th ต่อไป

นางสาวณิชาภา แซมล�าเจยีก ประธาน 
บริษทั Piyasila จ�ากัด หนึง่ใน DIPROM HEROES  
กล่าวว่า บริษัทฯ ได้รวมกลุ่มผู้ประกอบการ 
โอทอปที่ท�าผ้าท่ีเป็นอัตลักษณ์ในจังหวัด
เพชรบรุ ีมารวมเป็นกลุม่ทีช่ือ่ว่า “เพชรบรุะ” 
ซึง่มีทัง้หมด 7 กลุม่ เป้าหมายคอืการต่อยอด 
พัฒนา จากเดิมจะเป็นการทอผ้าฝ้ายที่มา
จากโรงงานและใช้สเีคม ี แต่ได้มกีารต่อยอด 
โดยการเพิม่มูลค่าในการใช้สธีรรมชาติ 

“จากผืนหนึง่ทีใ่ช้สารเคม ีมลูค่าประมาณ 
2,500 บาท แต่ผลจากการต่อยอดงานผ้า  

ยกระดับการทอผ้า
สู่มาตรฐานนกยูง

นางสาวเบญจพร  ปึงเจริญ รองประธาน
วิสาหกิจชุมชนเพลินบ้านนา ไรซ์เบอรี่ เปิด
เผยว่า วสิาหกจิชมุชนเพลนิบ้านนา ตนเป็น 
กลุ่มท่ีเกิดขึ้นการรวมตัวของชาวนา ท่ีมีการ
พฒันาการผลติสูข้่าวอนิทรย์ี ซึง่จากการร่วม 
โครงการฯ ของกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม ท�าให้ 
มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างชุมชน  
จนเกดิเป็นเครอืข่าย นอกจากนัน้ กไ็ด้มกีารพฒันา 
ผลติภณัฑ์จากชมุชนต่างๆ และน�าผลิตภณัฑ์
จากชมุชนทีเ่ข้าร่วมไปขาย เพือ่กระจายรายได้ 
ชมุชนให้ดขีึน้ 

รวมพลังชาวบ้าน
ผลติข้าวอินทรย์ี

“หลงัจากได้ร่วมโครงการ ท�าให้รายได้มกีาร
ปรับตวัดขีึน้ เพราะการทีเ่ราเห็นอะไรชดัขึน้ท�าให้
เราแจ้งจดุประสงค์ของเรากบัชาวบ้านได้ชดัขึน้ 
และเมือ่เขาเหน็ภาพ เป็นการสร้างความกระตอื 
รอืร้นและพร้อมทีพ่ฒันาผลติภณัฑ์เพือ่เสรมิสร้าง 
มลูค่าทีด่ขีึน้” นางสาวเบญจพร กล่าว 

ในการใช้ฝ้ายแท้ ไหมแท้ ใช้สธีรรมชาต ิและ
ผลักดันให้เป็นมาตรฐานนกยูง ซึ่งถือเป็น
มาตรฐานอย่างหนึง่ในการท�าผ้า ท�าให้ผ้าแต่ละ
ผนืมมีลูค่าเพิม่ข้ึนเป็น 35,000-18,000 บาท 
เป็นการเพ่ิมมลูค่าของงานและเป็นช่วยเหลอื
ชมุชนด้วย” นางสาวณิชาภา กล่าว

ทางเศรษฐกจิโดยรวมไม่น้อยกว่า 7,000 ล้านบาท 
และด�าเนนิกจิกรรมพเิศษ เพือ่ยกระดบัประชาชน
ให้สามารถก้าวเข้าสู ่การเป็นผู ้ประกอบการ 
ในอนาคต โดยมเีป้าหมายไม่น้อยกว่า 15,600 ราย  
คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวม 
ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท 

ส�าหรบั นโยบาย “ดีพร้อมโต” คอื “โตได้ 
โตไว โตไกล โตให้ยัง่ยนื” มุง่เน้นให้ผูป้ระกอบการ 
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับ
ธรุกจิอุตสาหกรรมให้เตบิโตด้วยกระบวนการทาง
ธรุกจิทีเ่ข้มข้น 4 กลไก ประกอบด้วย 1. โตได้  
(Start) เป็นกลไกที่ช่วยให้ประชาชนมีโอกาส
เริ่มต้นธุรกิจและเติบโตเป็นผู้ประกอบการใหม่
ในชมุชน สร้างเศรษฐกจิฐานรากให้เข้มแขง็ด้วย
เกษตรอตุสาหกรรม และเพิม่มูลค่าสนิค้าชมุชน  

ใบน้อย สุวรรณชาตรี
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ก่อนหน้านี ้ผศ. (พเิศษ) ดร.วิระศกัด์ิ ฮาดดา  
นายกองค ์การบริหารส ่วนต�าบลคลองสาม 
ปทุมธานี และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วน
ต�าบลแห่งประเทศไทย ได้ยืน่ข้อเรียกร้องต่อคณะ
กรรมการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ (ก.ก.ถ.) เพือ่ขอให้ช่วยผลกัดนัเรือ่งการปรบั
ค่าตอบแทนของผู้บรหิารและสมาชิกสภาองค์การ
บรหิารส่วนต�าบล (อบต.) ทัว่ประเทศ เนือ่งจาก
ไม่ได้รับการพิจารณาจากกระทรวงมหาดไทย 
มานานแล้ว ตามที ่“อปท.นิวส์” เคยน�าเสนอข่าว
ไปก่อนหน้าน้ี

เมือ่เรว็ๆ นี ้ผศ. (พเิศษ) ดร.วิระศกัดิ ์ฮาดดา  
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลคลองสาม ใน
ฐานะนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต�าบล
แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสุพจน์ แพรด�า  
ผู ้อ�านวยการส�านักงาน สมาคม อบต.แห่ง
ประเทศไทย ได้เข้าพบ นายพรีะพนัธุ ์สาลรัีฐวภิาค  
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรครวมไทย
สร้างชาต ิ (รทสช.) และ นายชชัวาลล์ คงอุดม  
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ช่วยเร่งรัด
ตดิตาม เร่ืองการขอขึน้ค่าตอบแทนให้กบัผู้บริหาร
และสมาชกิสภา อบต.ทัว่ประเทศ หลงัจากทีเ่คย
ยืน่ข้อเรียกร้องนีม้านานแล้ว

รายงานข่าวเปิดเผยว่า นายพีระพนัธุ ์รับปาก
จะช่วยติดตามความคืบหน้าอย่างเต็มความ
สามารถ เพราะเหน็ว่า ถงึเวลาทีจ่ะต้องปรบัปรงุ
เงินค่าตอบแทนท่ีให้กับผู้บริหารและสมาชิกสภา 
อบต. ให้เหมาะสม เพราะถกูละเลยมานาน โดย 
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรว่ีาการกระทรวง
มหาดไทย ได้เห็นชอบในหลักการที่จะน�าเร่ือง
ดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
กฎหมาย ซึ่งต่อมามีกระข่าวว่า คณะกรรมการ
กลั่นกรองด้านกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย  
ได้พิจารณาร่างระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  
ในเรือ่งขึน้ค่าตอบแทนผูบ้รหิารและสมาชกิสภา อบต.  
แล้วเสร็จ เม่ือ 8 กมุภาพนัธ์ 66 พร้อมจะส่งเร่ือง
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ 
เป็นระเบยีบกระทรวงมหาดไทยในเร็วๆ นี้

“ปัจจุบันค่าตอบแทนสงูสดุของ อบต. เท่ากบั
ค่าตอบแทนขัน้ต�า่สุดของเทศบาล การปรับฐานค่า
ตอบแทนของ อบต. เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ในฐานะ
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเท่าน้ัน  

เพิม่ค่าตอบแทนนายกและสมาชกิสภา อบต. 
‘ไม่ง่ายอย่างทีค่ดิ’ หลงั รทสช.ออกมาขานรบั

อีกท้ังงบประมาณทีจ่ะใช้น้ัน ทางกรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สามารถ
จดัสรรได้ตามกรอบวงเงนิทีม่อียูแ่ล้ว เพราะเงนิ
ส่วนใหญ่กม็าจากท้องถ่ินเอง”

ผศ. (พเิศษ) ดร.วิระศกัดิ ์ กล่าวอกีว่า ก่อน
หน้าน้ี สมาคม อบต.ได้เรยีกร้องมาตลอด ในการ
ประชมุสมาชกิ อบต.ทัว่ประเทศ ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่  
เมือ่วนัท่ี 24 พฤศจกิายน 2565 กไ็ด้ยืน่ข้อเรยีกร้อง 
ต่อ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งท่านก็รับปากว่า จะเร่ง
พจิารณาปรบัปรงุเพิม่ค่าตอบแทนให้ เพราะเห็น
ด้วยว่า ค่าตอบแทนนายก อบต. ไม่เคยได้รับ 
การปรับปรุงมานานแล้ว อีกทั้งค่าตอบแทนของ
สมาชกิสภา อบต.ทีไ่ด้รบัอยูใ่นปัจจบุนั ยังน้อยกว่า 
ค่าแรงขัน้ต�า่ ไม่สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
แต่เรือ่งกเ็งยีบหายไป จงึได้ไปยืน่ขอเรียกร้องต่อ  
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายก
รัฐมนตรี เพือ่ขอความช่วยเหลืออกีทางหนึง่ 

“เมือ่ท่านพรีะพนัธ์รบัปากว่าจะเร่งรดัตดิตาม
ให้ ก็ถือเป็นความหวังของคน อบต. เสมือนว่า
ได้เหน็แสงสว่างทีป่ลายอุโมงค์ ของนายก อบต. 
5,300 แห่ง รวมถงึสมาชกิ อบต. ทัว่ประเทศ ถ้า
เร่ืองนี้ส�าเร็จจะถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของ 
พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีโดยใน
วนัที ่1-3 มนีาคมนี ้สมาคม อบต.จะจดัสมัมนาใหญ่
ทีจ่งัหวดัอุดรธาน ีจะเชญินายกฯ ไปเป็นประธาน 
ถ้าเรือ่งนีส้�าเรจ็รบัรองว่าท้องถิน่ท่ัวประเทศจะมา
ขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์กระหึ่มแน่นอน เพราะ
ไม่มใีครเคยท�าเรือ่งนีส้�าเรจ็มาก่อน” นายกสมาคม 
อบต.กล่าว

แต่พลันท่ีข่าวนี้กระจายออกไป มีทั้งเสียง
คดัค้านและแบ่งรบัแบ่งสูจ้ากแกนน�าพรรคการเมอืง
ดงักระหึม่ ท�าให้ถกูมองว่า “การเมอืงเข้ามาแทรก” 
เพราะถ้าการปรบัขึ้นค่าตอบแทนได้ส�าเรจ็ ผู้ที่จะ
ได้รับคะแนนความนิยมจากคน อบต.ทั่วประเทศ 
คอื พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา และ พรรครวม

ไทยสร้างชาติ 
โดย นายแพทย์ชลน่าน ศรแีก้ว หวัหน้าพรรค

เพื่อไทย ตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดการขอปรับขึ้น 
ค่าตอบแทนดงักล่าว ทีถ่กูเรยีกร้องมานานหลายปี 
เลขาธกิารนายกรฐัมนตรต้ีองรบีน�าเสนอต่อนายก
รัฐมนตรี ทัง้ท่ีเป็นอ�านาจหน้าทีข่องรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย อีกทั้งการใช้อ�านาจในการ
ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการในช่วงนี ้มข้ีอทีพ่งึระวงัในการ 
หาเสียงเลือกตั้ง เพราะมีข้อห้าม เช่น ห้ามให้  
ห้ามเสนอให้ ห้ามใช้ทรพัยากรของรฐั ด�าเนนิการเข้าข่าย 
หาเสียงเลือกตั้ง รวมไปถึงห้ามใช้เวลา ห้ามใช้ 
เครื่องมือ ห้ามใช้อุปกรณ์ หรือต�าแหน่งหน้าที่ 
หรอืงบประมาณ ซึง่ต้องดวู่า การกระท�าดงักล่าว 
เอื้อต่อการได้มาซึ่งคะแนนความนิยมหรือไม่  
จึงฝากไปถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ
นายกรัฐมนตรีว่า การกระท�าอะไรที่เป็นการใช้
อ�านาจและหน้าที่ของตัวเอง แม้จะไม่เกี่ยวกับ 
ตัวเอง แต่มีเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกระท�าให้  
ล้วนไม่เหมาะสม”

นายวริชั รตันเศรษฐ รองหัวหน้าพรรคพลัง
ประชารฐั กล่าวถงึกรณข่ีาวพรรครวมไทยสร้างชาติ  
ผลักดันค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา  

‘แก๊งค์ตุน๋’ บน อบต. จ.อุดรธานี
หลอกเหย่ือสญูเงินเกอืบ 4 แสน

ทกุครัง้ทีม่กีารสอบแข่งขันเข้ารบัราชการ 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะมบีรรดาหน้าม้า  
แก๊งมิจฉาชีพ ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและ
ข้าราชการระดับต่างๆ แอบอ้างกับผู้สมัคร
สอบว่า สามารถช่วยเหลือให้เข้าท�างานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ แต่ต้องจ่าย
เงินค่าวิ่งเต้นช่วยเหลือจ�านวนหนึ่ง ให้กับ 
ผูห้ลักผูใ้หญ่ผ่านหน้าม้าเหล่านัน้ ซึง่ท้ายทีส่ดุ 
ก็เป็นเรื่องของการหลอกลวง ต้มตุ ๋นกัน 
กลางวนัแสกๆ “สอบไม่ได้ ขอเงนิคนืก็ไม่ได้” ท�าให้ 
ผูเ้ป็นเหยือ่ต้องสญูเสียเงนิเป็นจ�านวนมาก 

กรณีฉาวโฉ่เช่นน้ี เกิดข้ึนอีกจนได้ที่
จังหวัดอุดรธานี เมื่อ นาง ว. (นามสมมุติ)  
หนึง่ในผูเ้สียหาย ได้เข้าแจ้งความกบัร้อยเวร  
สภานีต�ารวจภูธรเมืองอุดรธานี กล่าวหา 
นางสาว น. ซึง่ปัจจบุนัรบัราชการเป็นรองปลดั
องค์การบริหารส่วนต�าบลแห่งหนึง่ในจงัหวดั
อุดรธาน ีในคดฉ้ีอโกง โดย นางสาว น. แอบ
อ้างว่า ตนเองรูจั้กผูห้ลกัผูใ้หญ่ในจงัหวัดและ
ส่วนกลาง สามารถวิง่เต้นช่วยเหลอืให้ น.ส. ท.  
บุตรสาวของ นาง ว. ซ่ึงมีวุฒิปริญญาตรี  
ได้สอบผ่านและได้รับการบรรจุเข้ารับการใน
ครัง้นีไ้ด้ แต่ต้องเกบ็ค่าใช้จ่ายเพือ่การวิง่เต้น 
จ�านวน 650,000 บาท 

นาง ว. หลงเชือ่ เน่ืองจากว่า นาย ร. ซึง่
เป็นปลดั อบต. ในทีท่�างานเดยีวกบั นางสาว น.  
เป็นผู้ให้ค�าแนะน�าว่า นางสาว น. สามารถ
ช่วยเหลอืได้จริง เพราะมคีวามสนทิชิดเช้ือกับ
ผู้บรหิารระดบัสงูในจงัหวัด จงึได้มกีารต่อรอง 
ราคากัน ท้ายทีส่ดุ นางสาว น. ยอมลดค่าใช้จ่าย 
ให้ เหลือเพยีง 374,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเงนิ
เป็น 3 งวด งวดแรก 175,000 บาท งวดทีส่อง 
200,000 บาท ส่วนงวดทีส่าม จ�านวน 20,000 
บาท ซึง่การจ่ายเงินงวดทีแ่รกให้กับ นางสาว น. 
น้ัน นาง ว. ได้น�าเงนิสดไปจ่ายให้บนส�านักงาน 
อบต.ทีน่างสาว น. ท�างานอยู่ โดยมี นาย ร. ปลดั 
อบต. ร่วมรับรู้การจ่ายเงนิและมสีามีของนาง ว. 
ร่วมเป็นพยานรูเ้หน็ด้วย ส่วนสองครัง้หลงัโอน
จ่ายผ่านธนาคาร

ภายใต้สญัญาว่า นางสาว น. จะช่วยให้ 
นางสาว ท. ได้เข้ารบัราชการในกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ โดยยนืยนัว่า นางสาว ท.  
จะมรีายชือ่เป็นผูส้อบได้ในล�าดบัต้นๆ และจะ
ได้รบัการบรรจเุข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิน่  
ภายในระยะเวลา 2 เดือน หากไม่ได้รับ 
การบรรจภุายในก�าหนด นางสาว น. จะคนืเงนิ 
ให้ทัง้หมด (มหีลักฐานตามข้อความการสนทนา 
ทางไลน์)

ต่อมา วนัที ่ 8 มีนาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนั
ประกาศผลสอบ ปรากฏว่า บตุรสาวของ นาง ว.  
สอบได้ล�าดับส�ารองและถูกขึ้นบัญชีไว้เท่านั้น 
เม่ือนาง ว. เห็นว่า ตนถูกหลอกลวงต้มตุ๋น  
ไม่เป็นไปตามข้อตกลง จงึตดิต่อ นางสาว น.  
เพือ่ขอเงนิคืน ซึง่ในตอนแรกรบัปากว่า จะคนืเงนิ 
ให้ทัง้หมด แต่ท้ายทีส่ดุกไ็ม่ยอมคนื พยายาม
ผัดผ่อนเรื่อยมา โดยอ้างว่าน�าเงินไปจ่ายให ้
ผูห้ลกัผูใ้หญ่ส่วนหนึง่แล้ว ตนเองก�าลงัตดิตาม
ทวงคืน

เมือ่ นาง ว. เหน็ว่า ตนเองถูก นางสาว น.  
หลอกลวงต้มตุ่น จึงตัดสินใจเข้าแจ้งความ
ร้องทกุข์กบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจสถานตี�ารวจภธูร
อุดรธานี เพื่อด�าเนินดีตามกฏหมายในคดี
ฉ้อโกงให้ถงึทีสุ่ด

คดีดังกล่าว เจ้าหน้าที่ต�ารวจสืบพยาน 
ไปแล้วส่วนหน่ึง โดยเมือ่เดอืนธนัวาคม 2565 
ร.ต.อ.สุขอินทร์ ราจันทร์แก้ว รองสารวัตร 
(สอบสวน) สภ.เมอืงอดุรธานี จงัหวัดอดุรธานี 
เป็นผู้บัญทึกข้อความค�าให้การของพยาน  
ซึง่ต้องรออีกระยะเวลาหนึง่ว่า คดนีีเ้จ้าหน้าที่
ต�ารวจจะสรปุส�านวนออกมาอย่างไร ?

รายงานข่าวแจ้งว่า ในเร็วๆ นี้ นาง ว.  
จะเดินทางเข้าไปร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
ต่อคณะกรรมการปราบปรามการทจุริตประพฤติ 
มชิอบ (ป.ป.ช.) เพือ่เอาผดิกับข้าราชการท้องถ่ิน 
ซึง่ท�าตัวเป็นนายหน้าต้มตุน๋การสอบข้าราชการ 
ท้องถิน่ในลกัษณะทีม่กีารกระท�าเป็นกระบวนการ  
โดยมีผู ้ใหญ่หลายฝ่ายรับรู้ ซึ่ง อปท.นิวส ์
จะตดิตามความคบืหน้า มาน�าเสนอต่อไป

อบต. ทัว่ประเทศว่า ตนเห็นด้วยกบัการทีจ่ะปรับ
ข้ึนดงักล่าว แต่ควรจะพิจารณาปรับข้ึนไปพร้อมกับ
ค่าตอบแทนของก�านัน-ผูใ้หญ่บ้าน เพราะก�านัน-
ผูใ้หญ่บ้าน เป็นคนทีอ่ยูใ่นหมู่บ้าน ดแูลประชาชน 
ภายในหมู่บ้าน ภายในต�าบล คนเหล่าน้ีเงนิเดอืนน้อย  
เงนิเดอืนผูใ้หญ่บ้าน 8,000 บาท ก�านนั 10,000 บาท  
ดังนั้นหากจะขึ้น อบต. ก็ควรจะให้เกิดความ 
เท่าเทยีมกนั 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ แสดงความเห็นว่า เกี่ยวกับเรื่อง
การขึ้นค่าตอบแทนของนายกและสมาชิกสภา 
อบต. นัน้ ตนไม่ขอให้ความเหน็ทัง้หมด เพราะยัง
ไม่ทราบรายละเอียดเป็นอย่างไร แต่คงไม่มีใคร
คัดค้าน เพียงแต่อย่าให้กลายเป็นเร่ืองการเมือง  
และเอือ้ประโยชน์ต่อการเลอืกตัง้ เพราะไม่เช่นนัน้  
ส่วนตัวมองว่า อาจจะไม่สวยงามส�าหรับการ 
หาเสียงนาทสุีดท้าย ด้วยวธิกีารใช้อ�านาจทางการ
เมอืงในรปูแบบนี ้ทัง้น้ี หากเป็นการข้ึนเพือ่ความ
เหมาะสม และเหน็สมควร พรรคประชาธปัิตย์ ก็
ไม่ขัดข้อง แต่ต้องดกู่อนว่า รายละเอยีดเป็นอย่างไร

ด้าน นายวษิณ ุเครอืงาม รองนายกรฐัมนตรี
ฝ่ายกฎหมาย ผู้ที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมาย 

ให้ท�าหน้าทีป่ระธานคณะกรรมการกระจายอ�านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กล่าวถึงการจะขึน้ 
ค่าตอบแทนให้กบั อบต. ว่า กระทรวงมหาดไทย
สามารถร่างกฎกระทรวงได้โดยไม่ต้องน�าเข้า 
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้หรือไม่ว่า ตนไม่ทราบ 
ต้องถามกระทรวงมหาดไทยว่า อาศยักฎระเบยีบ
อะไร เป็นเงนิส่วนท้องถิน่หรอืเงนิส่วนใด แต่หาก
เป็นเงนิของรฐับาลจะต้องน�าเข้า ครม. ทัง้น้ีหาก
เป็นงบประมาณส่วนท้องถิ่น จะเป็นอ�านาจของ
กระทรวงมหาดไทย

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รฐัมนตร ีกล่าวถงึกรณีนายพรีะพนัธุ ์สารรีฐัวิภาค 
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับปากว่าจะผลักดัน 
เรือ่งการขึน้ค่าตอบแทนของ อบต.ทัว่ประเทศ ผ่าน
กระทรวงมหาดไทยว่า ตนยงัไม่ได้รบัรายงาน เป็น
เรือ่งทีก่ระทรวงมหาดไทยก�าลงัพจิารณา ซึง่ต้องดู
ว่ามีงบประมาณเพียงพอหรือไม่ หรอืใช้งบสะสมได้
หรอืไม่ ถ้าผ่านหลักเกณฑ์ กตกิาถูกต้อง กส็ามารถ
ท�าได้เลย ถ้ากลวัค�าครหาว่าหาเสยีง รฐับาลน้ีกค็ง
ไม่ต้องท�าอะไรเลย จนกว่าจะมีการเลือกต้ังและ 
จดัตัง้รฐับาลชดุใหม่ “ช่วงทีเ่หลอืนีจ้ะให้นัง่เฉยๆ 
กนัต่อไป อย่างนัน้หรือ”
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เลาะรั้วท้องถิ่นไทยเลาะรั้วท้องถิ่นไทย
โดย เจริญราษฎร์

 การเมืองร้อนฉ่าข้ึนมาทันทีเมื่อมีราชกิจจาประกาศกฏหมายเลือกตั้ง 2 ฉบับ ประกอบด้วย  
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ฉบบัที ่ 2) 2566 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมอืง 
(ฉบบัที ่2) 2566 แล้ว โดยให้กฎหมายดงักล่าวมผีลใช้บงัคบัในวนัถดัไป สาระหลักๆ อาทิ เรื่องจ�านวน  
ส.ส. และ เขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด จากเดิมจ�านวน 350 คน เป็นจ�านวน 400 คน จ�านวนราษฎร 
ทัว่ราชอาณาจกัร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 มจี�านวน 66,090,475 คน สัดส่วนจ�านวนราษฎรโดยเฉลีย่  
165,226 คน ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน ฯลฯ  นี่คือสัญญาณของการเลือกตั้ง ส.ส.ก�าลัง 
จะเริ่มขึ้นแล้ว วันที่ 23 มีนาคม 2566 ถือเป็นวันสุดท้ายของการปิดสภาฯ จะยุบก่อนหรืออยู่ครบ ก็ไมมี
ปัญหาแล้ว และล่าสุด ครม.ได้อนุมัติงบประมาณส�าหรับการเลือกตั้งจ�านวน 6,000 ล้าน ส่วนไทม์ไลน์
ของ กกต.เด้งรับทนัท ีประกาศพร้อมแล้วทกุอย่าง แต่แค่เริม่ต้น กกต.ก็ถกูจบัตามองว่าท�าอะไรทีน่่าสงสยั 
หลายเร่ือง โดยเฉพาะเรื่องน�าข้อมูลผู้ไม่มีสัญชาติไทย มาใช้สิทธิเลือกตั้งด้วย ซึ่งล่าสุดผู้บริหาร กกต. 
นั่งเรียงหน้ากระดาน แถลงข่าว ปกรณ์ มหรรณพ, ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ และ กิติพงษ์ บริบูรณ์  
รองเลขาธิการ กกต. สาระคือ กกต. แจงการค�านวณจ�านวนราษฎรต้องยึดตามทะเบียนราษฎร  
รวมผูท่ี้ไม่มสีญัชาติไทย ซึง่เป็นไปตามทีก่ฤษฎกีาให้ความเห็น และใช้การค�านวณเหมอืนการเลอืกตัง้ปี 62  
ทีย่ดึตามมาตรา 86 ดูแล้วครั้งนี้โหดและหิน เพราะคะแนนหลักแสนคน สิ่งที่น่ากลัวคือเอาเงินฟาดหัว
กันน่าด ูงานนีช้วัร์  เมือ่เงนิมากตกิาก�าหนดเสรจ็ หนัมาดผููส้มคัร “โอละพ่อ” ย้ายคอกกนัดตูลกสิน้ดี  
พรรคการเมืองตัง้กันพรบึแล้วกล็าออกกันเป็นว่าเล่น ยงักะขายของ ส.ส.ว่ิงกนัพล่าน หาคอกทีเ่หมาะกับ 
ตัวเอง คอกไหนเงินหนากาแน่ คอกไหนจนเงินหมดสิทธิเท่ียวนี้ พรรคเล็กๆ ตายหมด นโยบายหาเสียง 
แค่หลอกตาประชาชนเท่านั้น จับข้ัวให้ได้เสียงข้างมาก เพื่อจัดตั้งรัฐบาลเป็นเรื่องใหญ่มาก่อน  

 ไปดูความเคลื่อนไหวของนักการเมืองท้องถิ่นกันบ้าง บ้านเล็กไปบ้านใหญ่ บ้านใหญ่พึ่งบ้านเล็ก  
ที่สระแก้ว ขวัญเรือน เทียนทอง นายก อบจ.สระแก้ว ได้ยื่นใบลาออกจากต�าแหน่ง ลกึๆ แล้วถกูกดดัน 
จากคนในพืน้ที ่นางขวญัเรอืนฯ เตรยีมลงสมคัรสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฏรจงัหวัดสระแก้ว เขต 1 แทน ฐานสิร์  
เทียนทอง บุตรชาย อดตี รมช.มหาดไทย สงักดัพรรคพลังประชารฐั แล้ว “ฐานสิร์” จะสลับมาลงสมคัร 
ชงิต�าแหน่ง นายก อบจ.สระแก้ว แทนผูเ้ป็นแม่ ยงัมอีีกหลายคนลงมาเล่นสนามใหญ่ ทีช่วัร์ๆ  มนิทร์ ลกัษติานนท์  
อดีตผู้สมัคร ส.ก. เขตจอมทอง และ ศุข ศักดิ์ณรงค์เดช อดีตผู้สมัคร ส.ก.ยานนาวา สมัครสมาชิกพรรค
รวมไทยสร้างชาติ อภิมุข ฉนัทวานชิ ผู้สมคัร ส.ส. กทม.เขตยานนาวา-บางคอแหลม ค่ายประชาธปัิตย์  
ส่วนที่สงขลา ส�าราญ บุญเส้ง อดีตรองนายกเทศบาลนครสงขลา สมัย อุทิศ ชูช่วย  
นายก ทน.สงขลา โดยอาศยัฐานเสยีงของ “อทิุศ” ท่ีหนาแน่นในเขตเทศบาลนครสงขลา  

 หากย้อนดอูดตีมนีกัการเมอืงท้องถิน่หลายคนขยบัตวัไปสมคัร ส.ส. เพราะถกูดดูจาก
ทกุพรรคด้วยฐานคะแนนเสยีงแน่นอยูแ่ล้ว ตวัอย่าง “ก�านันฉอย” สมเกยีรต ิ วอนเพยีร  

ส.ส.กาญจนบุรี เป็น 1 ใน 4  
ส.ส.กาญจนบุรี พรรค พปชร.  
ท่ี เพิ่ ง เป ็น ส .ส .สมัยแรก  
อดีต เป ็นผู ้ ใหญ ่บ ้ านและ
ก�านัน ก่อนจะขยับเป็นนายก
เทศบาลต�าบลส�ารอง ต.พังตรุ  
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี สุชาติ  
อุ ต ส าหะ  ส .ส . เพชร บุ รี 
หรือ “สจ.เปี๊ยก” คร�่าหวอด
ในวงการเมืองท ้องถิ่นมา
ยาวนาน อดีตประธานสภา
จงัหวดั 2 สมยั, อดตีรองนายก  

อบจ. 2 สมัย และสมาชิก อบจ.เพชรบุรี เขต อ.หนองหญ้าปล้อง 3 สมัย  สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ 
อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเทพสถิต และนายก อบต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต มี ส.อบจ. 
ใน อ.บ�าเหน็จณรงค์, อ.เทพสถิต และ อ.ภักดีชุมพล สนับสนุน รวมถึง วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย,  
อนุชา น้อยวงศ์ ส.ส.พษิณโุลก มุสลิมปาทาน ที่มีฟาร์มปศุสัตว์อยู่ที่ อ.เมืองพิษณุโลก และไปสร้าง
ฐานการเมืองที่ อ.เนินมะปราง ธนัสถ์ ทวเีก้ือกูลกิจ ส.ส.ตาก ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ ส.ส.อุบลราชธานี 
และ ณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส.สุรินทร์ พวกเขาก็มาจากนักการเมืองท้องถิ่นท้ังนั้น หากเข้าทีเ่ข้าทาง 
จะมีการประกาศตัวลง ส.ส.ครั้งน้ีอีกมาก จะเสนอในครั้งหน้า บอกได้ค�าเดียวเลือกต้ังเที่ยวนี้  

ห้ามกระพรบิตา

 อบจ.สงขลา อบรมสมันาการแพทย์ฉกุเฉนิ

ไพเจน มากสวุรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสงขลา 
เป็นประธานในพธิเีปิดกิจกรรมอมรมพฒันาศกัยภาพผูป้ฎบิตังิาน 
ด้านการเเพทย์ฉุกเฉินและดูแลรักษาครุภัณฑ์ทางการแพทย์  
รุน่ท่ี 4 วันที ่6 กมุภาพนัธ์ 2566 ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ 
ชัน้ 2 ศนูย์บริบาลผูส้งูอาย ุองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสงขลา

 งานเฉลมิฉลองมรดกโลกบ้านเชยีง ปี 66

สเุทพ สมบรูณ์ ทีป่รกึษานายก อบจ.อดุรธาน ี พร้อมด้วย  
ผู ้อ�านวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬาและผู ้อ�านวยการ 
กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ร่วมงานเฉลมิฉลองมรดกโลก 
บ้านเชยีง ประจ�าปีงบประมาณ 2566 ณ ลานวฒันธรรมบ้านเชยีง  
ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อดุรธานี โดยม ี วนัชัย คงเกษม 
ผูว่้าราชการจงัหวดัอุดรธาน ีเป็นประธานในพธิี

 หาแนวทางแก้ปัญหาให้ ปชช. และ อปท.

ผศ.พเิศษ ดร.วริะศักดิ ์ ฮาดดา นายกสมาคม อบต.แห่ง
ประเทศไทย ร่วมกบั วมิติุ วเิชียรเครือ นายก อบต.กดุค้า เพชร 
ใจธรรม นายกเทศมนตรตี�าบลทุง่ใหญ่ สนอง ปานเชยีรวงษ์ 
นายกเทศมนตรทีุง่ฝน จ.อุดรธาน ี ร่วมประชมุหารอื เเนวทาง
แก้ไขปัญหาเร่ือง การครอบครองทีส่าธารณประโยชน์ของ ปชช.
กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ที่

มินทร์ ลกัษติานนท์ขวัญเรือน เทียนทองปกรณ์ มหรรณพ ส�าราญ บุญเส้ง อภิมุข ฉันทวานิช

 อวยพรปีใหม่
ดร.ก�าพล มหานกุลู ประธานบรหิาร นสพ.อปท.นวิส์ เข้าเยีย่มคารวะ ประชัย เลีย่วไพรตัน์  

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ทพีไีอ โพลนี จ�ากดั (มหาชน) เนือ่งในโอกาสวนัขึน้ปีใหม่ 2566

 PEA ส่งมอบโลหิตโครงการ PEA ใส่ใจทกุชีวติ บรจิาคโลหติ 10 ล้านซซีี ปี 65 
ศภุชยั เอกอุ่น ผูว่้าการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เป็นประธานในพธิส่ีงมอบโลหิตในโครงการ 

PEA ใส่ใจทกุชีวติ บรจิาคโลหติ 10 ล้านซีซ ีให้กบัศนูย์บริการโลหติแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดจุใจ ชยัวานชิศริ ิผูอ้�านวยการศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย เป็นผูร้บัมอบและมอบโล่ประกาศเกยีรตคิณุให้กบัผูส้นบัสนนุโครงการฯ บรเิวณ
โถงช้ัน 1 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค ส�านกังานใหญ่

 อวยพรปีใหม่
ดร.ก�าพล มหานุกลู ประธานบรหิาร นสพ.อปท.นวิส์ เข้าเยีย่มคารวะ บรรยง วเิศษมงคลชัย  

ประธานกรรมการ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เนื่องในโอกาส 
วนัข้ึนปีใหม่ 2566

 ทพิยประกนัภยั สนบัสนนุการศกึษาเยาวชนไทย มอบเตน็ท์ เพ่ือใช้ในกิจกรรม
ดร.สมพร สบืถวิลกลุ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บมจ.ทพิย กรุป๊ โฮลดิง้ส์ และกรรมการ 

ผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.ทพิยประกนัภยั มอบเตน็ท์ให้โรงเรยีนได้น�าไปใช้ในกจิกรรมต่างๆ ของโรงเรยีน  
และพัฒนาด้านการศึกษาของนักเรียน ซึ่งเป็นฐานรากที่ส�าคัญของการพัฒนาด้านต่างๆ  
ของประเทศชาติในอนาคต โดยม ีนางณัฐพชัร์ ศริเิสถยีร ผูอ้�านวยการโรงเรยีนนนทรวีทิยา 
รบัมอบ ณ โรงเรยีนนนทรีวทิยา

 BAM ร่วมกบัสภากาชาดไทยส่งมอบบ้าน ในโครงการ HOME & HOPE 
จนัทร์จิรา มะลต้ิน ผูอ้�านวยการฝ่ายพัฒนาสนิทรัพย์ภาคตะวนัออก อโนทยั ส่องประเสรฐิ 

ผูจ้ดัการส�านกังานฉะเชงิเทราและพนกังาน บมจ.บรหิารสนิทรพัย์ กรงุเทพพาณิชย์ หรอื BAM 
พร้อมด้วย ปิตมิา รกัพานชิมณ ี นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัฉะเชงิเทรา ปรชัญา พิมพาแป้น  
นายอ�าเภอสนามชยัเขตและเจ้าหน้าที ่อปท. ร่วมส่งมอบบ้าน BAM “โครงการ HOME & HOPE :  
การพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรม
ราชชนนพีนัปีหลวง สภานายกิาสภากาชาดไทย” ให้แก่ ส�าราญ มคีณุ 

 อวยพรปีใหม่
ดร.ก�าพล มหานกุลู ประธานบรหิาร นสพ.อปท.นวิส์ เข้าเยีย่มคารวะ ทวพีงษ์ วชิยัดิษฐ  

ผูว่้าการการเคหะแห่งชาต ิเนือ่งในโอกาสวนัข้ึนปีใหม่ 2566

 ปตท.สนบัสนนุคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รักษาผู้ป่วยไตวายเรือ้รงั
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ นวิดี เจรญิสทิธพินัธ์  

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่รฐักิจสมัพนัธ์ และกนกพร รอดรุง่เรอืง ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรหิารชือ่เสยีงองค์กรและกจิการเพือ่สงัคม บมจ.ปตท. สนบัสนนุงบประมาณแก่คณะแพทยศาสตร์ 
ศริริาชพยาบาล เพ่ือช่วยเหลอืผูป่้วยไตวายเร้ือรงัทีข่าดแคลนทนุทรพัย์จ�านวน 5 ล้านบาท  
โดยมอบผ่าน รศ.นพ.วศิษิฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศิรริาช และหัวหน้าโครงการวจิยั  
สาขาวชิาวกักะวทิยา ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทย์ศริริาชพยาบาล 

 ธอส.ร่วมจัดงานสมัมนา “ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยนื” 
ฉัตรชัย ศริิไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) และประธานสมาคมสถาบนั

การเงนิของรัฐ กล่าวว่า ธอส.ร่วมกบั คณะอนุกรรมการด้านก�ากบั การปฏิบัตงิาน สมาคมสถาบนั 
การเงนิของรฐั (สงร.) จดังานสัมมนา “ธรรมาภิบาลเพือ่การพัฒนาทีย่ัง่ยนื” โดยมี ดร.วษิณ ุเครอืงาม  
รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน”  
และยงัได้รบัเกยีรตจิาก อาคม เตมิพทิยาไพสฐิ รมว.กระทรวงการคลงั กล่าวปาฐกถาน�าหวัข้อ  
“การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีคณุธรรม และความโปร่งใส ในการด�าเนนิงาน ของสถาบนัการเงนิของรฐั” 

 บางจากฯ ร่วมกจิกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น เพ่ือสร้างพ้ืนทีส่เีขยีวทัว่กรงุ
ชาตรี วฒันเขจร รองปลดักรงุเทพมหานคร วรณุลกัษณ์ พลหาญ ผูอ้�านวยการส�านกังาน

เขตพระโขนง และ กลอยตา ณ ถลาง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานสือ่สารองค์กรและ
กจิการเพือ่ความย่ังยนื บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชัน่ ในฐานะประธานสภาคนเมอืงเขต พระโขนง 
พรอ้มดว้ย ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีส่�านกังานเขตพระโขนง ผูบ้ริหารและพนกังานบางจากฯ  
ร่วมปลกู ต้นทองอุไร 100 ต้น และเทน�า้หมักชวีภาพเพือ่ปรบัปรงุสภาพน�า้ในคลองบางอ้อ  
ซอยสุขมุวทิ 64 ในกจิกรรม “ปลกูต้นไม้ล้านต้น” สร้างพืน้ทีส่เีขยีว และก�าแพงกรองฝุน่ทัว่กรงุ”
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แฉดัชนทุีจรติไทยยังคงรนุแรง
ประชาชนต้องตืน่รูไ้ม่เอามือซุกหีบ

ผศ.ดร.ต่อภัสร์ ยมนาค ผู้อ�านวยการ
ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ
ผู้ก่อตั้ง HAND Social Enterprise กล่าว 
ถึ งผลการส� า รวจดั ชนี รั บ รู ้ ก า รทุ จ ริ ต  
(Corruption Perceptions Index หรอื CPI) 
ปี 2565 ทีอ่งค์กรเพือ่ความโปร่งใสนานาชาต ิ 
(Transparency International หรือ TI)  
จดัท�าข้ึนว่า ประเทศไทยอยูท่ี่อนัดบั 101 ได้  
36 คะแนน แม้อนัดบัจะขยบัขึน้มาจาก 110  
เมือ่ปี 2564 ทีไ่ด้ 35 คะแนน แต่การขยับขึน้มา 
เพยีง 1 คะแนน แทบไม่มนัียส�าคญั เปรียบเสมอืน 
เป ็นนักศึกษาที่ ยั งสอบตกจากคะแนน 
เตม็ร้อย คะแนนสงูสุดทีป่ระเทศไทยเคยได้คอื 
38 คะแนนและตกลงมาเร่ือยๆ

สะท้อนว่า ประเทศไทยยังคงมีปัญหา
คอร์รปัชัน่ทีร่นุแรงมาก เม่ือลองส�ารวจประเทศ
เพื่อนบ้านอย่างเวียดนามที่เคยมีภาพลักษณ์
การคอร์รัปช่ันรุนแรงเช่นกัน พบว่าติดอยู ่
อันดับที่ 77 ของโลก ได้ 42 คะแนน  
นกัลงทนุต่างชาติอาจมองได้ว่าการเข้ามาลงทนุ 
ในเวยีดนาม จ่ายสนิบนน้อยกว่าประเทศไทย 
ต้นทนุทางธรุกจิกต็�า่ลง แน่นอนว่า ย่อมกระทบ
กบัศกัยภาพในการแข่งขันทางการค้า

ส�าหรบัดชันี CPI เป็นดชันีทีว่ดัด้านภาพลกัษณ์ 
เท่าน้ัน อาจไม่สะท้อนความจริงเสมอไป  
แต่ก็เป็นไปได้ว่าสถานการณ์คอร์รัปช่ันไทย
มีทั้งที่ดีหรือแย่กว่าภาพลักษณ์ที่คนภายนอก 
มองเหน็ หากเปรยีบคอร์รปัชัน่เป็นเหมอืนเชือ้โรค  
สิ่งที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้คือแสงสว่าง 
และความสะอาดโปร่งใส ประเทศไทยยงัขาด
สิง่นี ้ ท�าให้ผูท่ี้หลบในมุมมดืโกงกนิได้ต่อเนือ่ง 
แถมยงัแพร่กระจายไปในทุกวงการ ท้ังภาครฐั
และเอกชน การจะให้ส�านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
(ป.ป.ช.) ไล่จับทั้งหมดย่อมเป็นไปไม่ได้  
ภาคประชาชนสามารถมส่ีวนร่วมได้ แต่ค�าถาม
คือเราได้ให้ข้อมูลหรือเครื่องมือกับสังคม 
เพยีงพอหรอืยงั เม่ือไม่มข้ีอมลูกไ็ม่สามารถพิสจูน์ 
ความจรงิได้

“คณุบรรยง พงษ์พานชิ เคยพดูถงึภาวะ
ได้กระจกุ-เสียกระจาย เมือ่คนเหน็คอร์รปัชัน่ 
แล้วไม่อยากท�าอะไร เพราะค่าเหน่ือยเยอะเกนิไป  
เช่น เห็นนักการเมืองโกงไป 67 ล้านบาท  
ก็เท่ากับว่าคนไทยทั้งประเทศโดนโกงคนละ 
1 บาท แค่ค่านัง่แทก็ซีไ่ปร้องเรยีน ป.ป.ช.ก็
ไม่คุ้มแล้ว แถมอาจโดนข่มขูอ่กี หน้าท่ีของรฐั
คือการลดต้นทุนและสร้างความปลอดภัยให้
ประชาชน”

โลกของอินเทอร์เน็ตท�าให้คนธรรมดา 
สามารถพลิกปัญหาใต้พรมขึ้นมาได้ เราจึง
เห็นการเปิดเผยความจริงสู่สังคมโดยไม่ต้อง 
พึง่พาฮโีร่คนใดคนหนึง่ อาท ิกรณเีสาไฟฟ้ากนิรี  
ต�ารวจรับสินบน หรือสถานีรถไฟราคา 
แพง เป็นต้น

ในช่วงทีผ่่านมา ทมีวิจยัคณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิสาหกิจเพื่อ
สังคม HAND ได้ร ่วมสนับสนุนองค์กร 
ต่อต้านคอร์รปัชัน่ (ประเทศไทย) ในการพฒันา
เว็บไซต์ www.actai.co เป็นการรวบรวม
ฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง 5 ปีกว่า  
27 ล้านชุดข้อมลู ให้ง่ายต่อการค้นหามากยิง่ขึน้  
สามารถค้นหาจากคีย์เวิร ์ดหรือโลเคช่ัน 
เมื่อประชาชนได้เห็นรายละเอียดโครงการ
และจ�านวนเงิน ย่อมช่วยกันประเมินได้ว่า 
โครงการนัน้จดัจ้างอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่  
หรือสามารถแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชั่น 
ได้โดยตรงทีไ่ลน์แชตบอต Corruption Watch 
พร้อมหลกัฐานแนบโดยทีไ่ม่ต้องเปิดเผยตวัตน

“มันมีเส้นบางๆ ระหว่างการคอร์รัปชั่น 
กับการใช้งบประมาณแบบไม่มีประสิทธิภาพ 
คอร์รัปช่ันคอืการใช้อ�านาจโดยมชิอบ เอาผล
ประโยชน์เข้าตัวเองหรือพวกพ้อง บางกรณี
อาจเป็นการใช้เงินตามระเบียบ แต่ใช้อย่าง 
ไม่จ�าเป็น หรือแฝงเหตผุลทางการเมอืง เช่น  
ได้ฐานเสยีง ค�าตอบเดมิของการแก้ไขปัญหาทัง้คู ่
ไปพร้อมกนัคอื ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม”

ทัง้น้ี ภาคประชาสังคม น�าโดยทมี PunchUp  
ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีเพื่อสังคม ได้ร่วม
กันพัฒนาเว็บไซต์ติดตามค�ามั่นสัญญาของ
พรรคการเมืองทีม่ชีือ่ว่า Promise Tracker 
โดยได้รวบรวมนโยบายและค�าสัญญาช่วง
หาเสยีง ในช่วงปี 2562 น�ามาติดตามผลว่า  
สามารถท�าได้จริงหรือไม่ พบว่าค�าสัญญา
จ�านวนมากตกอยู ่ในเกณฑ์ “ไม่พบความ
เคลื่อนไหว” มีบางส่วน “ก�าลังด�าเนินการ” 
แต่ส�าหรบัเกณฑ์ “ท�าส�าเรจ็” มสีดัส่วนน้อยมาก  
ในการเลือกตั้งที่จะมาถึง เมื่อประชาชน 
มีข้อมูลในอดีตมาวิเคราะห์ ย่อมได้ค�าตอบ 
ว่าควรตดัสินใจเลือกพรรคการเมอืงใดเข้ามา
ดแูลประเทศ ในอนาคตจะขยายผลเป็น Open 
Source ให้ประชาชนถ่ายรปูป้ายหาเสียงและ
ช่วยกนัเตมิข้อมลู เป็นหลกัฐานทวงถามสัญญา
นกัการเมอืงด้วย

“ย
ดับฝันนักพฒันาฯ เพราะยาบ้าเพยีงเม็ดเดยีว !

โดยนายกเทศมนตรีเห็นพ้องด้วย แต่เมื่อ
รายงานไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดกลับมีความเห็นแตกต่างว่า กรณีของ 
ผูฟ้้องคดเีป็นความผดิวินยัอย่างร้ายแรง จงึส่ังให้
นายกเทศมนตรีทบทวนการด�าเนินการทางวินัย 
โดยภายหลังการทบทวนและพิจารณาโทษตาม
แนวทางที ่ก.ท. และ ก.พ. ก�าหนดไว้แล้ว นายก
เทศมนตรเีหน็ว่าผูฟ้้องคดกีระท�าผดิวนิยัร้ายแรง 
ฐานประพฤตชิัว่อย่างร้ายแรง จงึมคี�าสัง่ให้ปลด
ผูฟ้้องคดอีอกจากราชการ 

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ค�าสั่งดังกล่าว แต่ไม่ได้รับ
แจ้งผลการพจิารณาอทุธรณ์ จงึน�าคดมีาฟ้องต่อ
ศาลปกครอง เพื่อขอให้พิพากษาเพิกถอนค�าสั่ง
ลงโทษปลดตนออกจากราชการ และให้รับตน
กลบัเข้ารบัราชการ หรือให้ตนมีสทิธไิด้รบับ�าเหน็จ
ตัง้แต่วนัทีถ่กูปลดออกจากราชการ

คดนีี ้ ... ศาลปกครองชัน้ต้นพพิากษายกฟ้อง 
ผูฟ้้องคดไีม่เหน็ด้วยจึงยืน่อทุธรณ์คด ี โดยโต้แย้ง
ว่าการด�าเนนิการทางวินัยมไิด้ให้โอกาสตนชีแ้จง
เหตุผลหรือเจตนาท่ีแท้จริงของการครอบครอง
ยาเสพตดิและเพราะเหตใุดจงึให้การรบัสารภาพ

าเสพติด เป็นภัยต่อชีวิต เป็น
พิษต่อสังคม” สโลแกนแสนคุ้นหู

ท่ีเตือนให้ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติดนี้  
... มีมานานแล้ว แต่ทว่าปัญหายาเสพติด 
กย็งัไม่มทีท่ีาว่าจะทเุลาเบาบางลง ส่งผลให้เกดิ
ปัญหาทางสงัคมตามมามากมาย รวมทัง้ปัญหา
อาชญากรรมต่างๆ เพ่ือที่จะให้ได้เงินมาซื้อ 
ยาเสพตดิ ซ่ึงฤทธิจ์ากการเสพยาอาจท�าให้เกิด
อาการคลุม้คลัง่จนท�าร้ายคนในครอบครวัหรอื
ผู้อื่นได้ ดังที่เห็นจากข่าวอาชญากรรมต่างๆ  
ซึง่มักมเีรือ่งของยาเสพตดิเข้าไปเกีย่วข้อง

แม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการเชิงรุกรวมทั้ง
การประกาศสงครามกับยาเสพติด และให ้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหากต็าม แต่ 
ป ัจจุบันดูเหมือนว่ายาเสพติดก็ยังคงซื้อ 
ง่ายขายคล่อง แถมราคาถูกไม่ต่างจากลกูอม
เดก็เสยีด้วยซ�า้ อันสะท้อนให้เหน็ว่าต้องมกีาร
จดัการปัญหาอย่างจรงิจัง ! และอาจด้วยเพราะ 
... การค้ายาเสพตดิท�าให้รวยง่าย หลายๆ คน
จงึหลงผดิก้าวเข้าสูว่งการค้ายา จะโดยเจตนา
หรอืไม่กต็ามที 

ส�าหรบัข้าราชการพลเรอืนหรอืเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้
โทษประเภทยาบ้านั้น ส�านักงาน ก.พ. ได้

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงือ่นไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวนัิย ซ่ึงก�าหนดให้การกระท�า 
ความผิดอาญาจนได้รับโทษจ�าคุก ... หรือ 
การกระท�าอืน่ใดอนัได้ชือ่ว่า เป็นผูป้ระพฤตชิัว่อย่าง 
ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่ง
ให้นายกเทศมนตรีสั่งลงโทษปลดออก หรือ 
ไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณ ีจึงชอบด้วย
กฎหมายแล้ว พพิากษายกฟ้อง (ค�าพพิากษา
ศาลปกครองสงูสุดที ่อบ. 228/2565)

 บทสรุปชวนอ่าน
จะเห็นได้ว่า ข้าราชการท้องถิ่นกระท�า

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ในการสอบสวน 
และพิจารณาโทษทางวินัยจะต้องด�าเนินการ 
ตามกฎหมายหรือระเบียบหลักเกณฑ์ที่
เกีย่วข้องก�าหนดไว้ ซ่ึงโดยปกติการพจิารณา
โทษผู้กระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดกรณี
ยาบ้า (ให้โทษชนิดร้ายแรง) มักจะเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันคือ ถือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
อย่างร้ายแรง อนัเป็นความผดิวนัิยอย่างร้ายแรง  
ทั้งน้ีเพราะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที ่
กระทบความมั่นคงของชาติ ซึ่งข้าราชการ 
ควรทีจ่ะต้องเป็นแบบอย่างทีด่แีละไม่กระท�าความผดิ 
เสียเอง อันอาจส่งผลท�าให้การปราบปราม
ยาเสพติดไม่สามารถบรรลุผลได้ บทลงโทษ
ส�าหรบัเจ้าหน้าทีข่องรฐัทีก่ระท�าความผดิเก่ียว
กบัยาเสพตดิจงึมคีวามรนุแรง อันเป็นทีม่าว่า 
... ยาบ้าเพียงเม็ดเดียว กอ็าจดับอนาคตชวีติ
ราชการได้เชียว ... นะครบั 

 (ป รึกษาการฟ ้ องคดีปกครองทาง
อิเลก็ทรอนกิส์ได้ที ่สายด่วนศาลปกครอง 1355)

วางแนวทางการพิจารณาและลงโทษเอาไว้ว่า  
ให้ถอืเป็นผูก้ระท�าการอนัได้ชือ่ว่าเป็นผูป้ระพฤติ
ชัว่อย่างร้ายแรง อนัเป็นความผดิทางวนิยัอย่าง
ร้ายแรงทีต้่องถกูลงโทษปลดออกหรอืไล่ออกจาก
ราชการ 

ประเด็นชวนคิดในวันน้ี ... เป็นกรณีของ
ข้าราชการท้องถ่ินซึ่งมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพตดิ โดยมยีาบ้าอยูใ่นครอบครอง 1 เมด็ 
และได้ถูกผู ้บังคับบัญชาลงโทษปลดออกจาก
ราชการ จงึน่าสนใจว่า ... กรณดีงักล่าว จะถอืว่า
เป็นธรรมและเหมาะสมกบัความผดิหรอืไม่ ?

โดยเรือ่งราวของคดีมอียูว่่า ... ผูฟ้้องคดเีป็น
นกัพฒันาชมุชน สงักดัเทศบาลแห่งหนึง่ ได้ถกู
จบักมุพร้อมยาบ้าจ�านวน 1 เมด็ และทีแ่ตกเป็น
ชิน้อีก 11 ช้ิน รวมน�า้หนกั 0.435 กรมั ซึง่ศาล 
จังหวัดพิพากษาว่าผู ้ฟ้องคดีมีความผิดตาม 
พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 โดยรบั 
สารภาพ จงึให้รอการก�าหนดโทษไว้ 1 ปี ผูฟ้้องคดี 
มไิด้อทุธรณ์ คดจีงึเป็นอันถงึทีส่ดุ

ในส่วนการด�าเนนิการทางวนิยัได้มกีารแต่งตัง้ 
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ซึ่งรายงาน
ผลการสอบสวนและเสนอความเห็นต่อนายก
เทศมนตรีว่า ผู ้ฟ้องคดีกระท�าความผิดวินัย 
ไม่ร้ายแรงเหน็สมควรลงโทษลดขัน้เงนิเดอืนหนึง่ขัน้  

ดังกล่าว อีกท้ังยาเสพติดท่ีผู้ฟ้องคดีครอบครอง
นัน้มีปรมิาณเพยีงเลก็น้อย

 ค�าวินจิฉยัชวนรู้
คดมีปีระเดน็ทีต้่องพจิารณาว่า การทีน่ายก

เทศมนตรีมีค�าสัง่ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ
ชอบด้วยกฎหมายหรอืไม่ ? และผูฟ้้องคดมีสิีทธิ
ได้รบับ�าเหนจ็นบัแต่วนัทีถ่กูปลดออกจากราชการ
หรอืไม่ ?

ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ให้
ถ้อยค�าเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยภายหลังศาลจังหวัดมีค�าพิพากษาแล้วว่า  
ผูฟ้้องคดยีอมรบัในศาลว่ายาบ้าเป็นของผูฟ้้องคดี 
โดยยดึมาจากเดก็ทีร่่วมวงสรุาเพือ่น�าไปศกึษาวจิยั 
มไิด้น�าไปใช้เสพหรอืจ�าหน่าย (ตามท่ีทนายความ
แนะน�า) แต่ความจรงิแล้วยาบ้ามใิช่ของผูฟ้้องคดี 
รวมท้ังได้มีการสอบสวนพยานฝ่ายผู้ฟ้องคดีด้วย 
จึงถือว่าคณะกรรมการสอบสวนฯ ได้ให้โอกาส 
ผูฟ้้องคดชีีแ้จงแสดงพยานหลกัฐานตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวดั ว่าด้วย 
หลักเกณฑ ์และเงื่ อนไขในการสอบสวน  
การลงโทษทางวินยัแล้ว

แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีให้การรับสารภาพต่อศาล
จังหวัดว่าได้ครอบครองยาบ้าจริง กรณีถือเป็น
ความผิดที่ปรากฏชัด โดยคณะกรรมการสอบ
สวนฯ ไม่จ�าต้องสอบสวนเจตนาที่แท้จริงของ 
ผูฟ้้องคด ีตามทีผู่ฟ้้องคดกีล่าวอ้าง เนือ่งจากระยะ 
เวลาผ่านไปย่อมจะหาเหตผุลมาอ้างเพ่ือให้พ้นผดิได้  
ค�าให้การรับสารภาพต่อศาลในทันทีหลังเกิดเหตุ
ไม่นานย่อมเป็นค�ารบัสารภาพตามความจรงิ ซึง่ 
หากไม่เป็นความจรงิ ผูฟ้้องคดย่ีอมจะต้องต่อสูค้ดี  

เพราะอาจส่งผลต่ออนาคตราชการของตน 
ได้ อกีทัง้ผูฟ้้องคดเีป็นนกัพฒันาชมุชนไม่มหีน้าที่
ศึกษาว่าเป็นยาบ้าจริงหรือไม่ ซ่ึงต้องมีเคร่ืองมือ
ในการตรวจพิสูจน์ ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดี 
จงึไม่อาจรบัฟังได้ 

ส่วนข้ออ้างเกี่ยวกับมติ ครม. ตามหนังสือ 
ที ่นร 0505/ว 38 ลงวนัที ่28 กมุภาพนัธ์ 2550 
เร่ือง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกีย่วกบัการให้ 
โอกาส ... ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ซึ่งพ้นสภาพ 
จากการใช้ยาเสพตดิเข้าท�างานหรือรับการศกึษาต่อใน 
หน่วยงานภาครฐันัน้ เป็นหลกัเกณฑ์การให้โอกาส
กบัผูเ้สพติต ซ่ึงพ้นสภาพจากการใช้ยาเสพติดแล้ว 
เท่าน้ัน แต่ในกรณีของผู ้ฟ ้องคดีเป ็นกรณี 
ครอบครองยาเสพตดิให้โทษ จงึไม่เข้ากรณทีีจ่ะได้รบั 
การพจิารณาตามหลกัเกณฑ์ของหนงัสอืดังกล่าว 

ส�าหรับสิทธิในการรับบ�าเหน็จของผู้ฟ้องคดี
เพราะเหตุถกูปลดออกจากราชการ ซ่ึงพระราช
บัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2500 (แก้ไขเพ่ิมเติมถงึปัจจบัุน) ประกอบกบั
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวดั 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัย ได้ก�าหนดให้ผู้ถูกลงโทษ 
ปลดออกมสีทิธิได้รับบ�าเหน็จบ�านาญ เสมอืนว่าผูน้ั้น 
ลาออกจากราชการ ทัง้นี ้ข้าราชการท้องถิน่ทีจ่ะ
มีสิทธิได้รับบ�าเหน็จเพราะเหตุลาออก ต้องเป็น 
ผูท้ีรั่บราชการครบ 10 ปีบรบิรูณ์ เมือ่ผูฟ้้องคดีรับ
ราชการจ�านวน 7 ปี 5 เดอืน จงึไม่เข้าเงือ่นไข 
ตามทีก่ฎหมายบญัญตัใิห้มสีทิธไิด้รบับ�าเหนจ็ดงักล่าว 
 ดังนั้น ค�าสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจาก
ราชการ ฐานเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวดั  

รฐับาลเห็นชอบร่างกฎหมายเร่งด่วน 
พ.ร.ก.ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจ�า
ส�านักนายกรัฐมนตร ีเปิดเผยว่า ปัจจุบนั มจิฉาชพี
มกีารหลอกลวงให้ประชาชนโอนเงนิผ่านการตดิต่อ
ทางโทรศัพท์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
ขยายตวัรวดเรว็และเกดิความเสยีหายเป็นวงกว้าง 
จากสถติติัง้แต่ 1 มนีาคม-31 ตลุาคม 2565 มคีดี
ออนไลน์เกิดขึ้นกว่า 114,000 คดี คิดเป็นมูลค่า
ความเสยีหายกว่า 22,000 ล้านบาท เฉลีย่ 800 คดี
ต่อวนั โดยยงัไม่มกีฎหมายเฉพาะทีใ่ห้อ�านาจสถาบนั
การเงนิหรอืผูป้ระกอบธรุกจิ สามารถระงบัการท�า
ธุรกรรมใดๆ ทีต้่องสงสยัว่าเป็นธุรกรรมทีก่ระท�าผดิ 
ทางอาญา โดยเฉพาะการหลอกลวงประชาชนให้
โอนเงนิไปยงับญัชผีูอ้ืน่ทีอ่ยูใ่นขบวนการเป็นทอดๆ 
อย่างรวดเร็ว หรือท่ีเรียกว่า บัญชีม้า ท�าให้เจ้า
หน้าที่ไม่สามารถระงับการท�าธุรกรรมหรืออายัด
เงินได้ทนัท่วงที

ดงันัน้ ทีป่ระชุม ครม. เมือ่วันที ่ 24 ม.ค. 66  
จงึมมีตอินมุตัร่ิางพระราชก�าหนดมาตรการป้องกนั
และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
พ.ศ. …. เพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายควบคุม
เป็นการเฉพาะเพือ่คุม้ครองประชาชนอย่างเร่งด่วน  
ร่างพระราชก�าหนดนี ้มสีาระส�าคญัเป็นการก�าหนด
มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี ที่หลอกลวงประชาชนให้โอนเงิน 

และสังคม เป ็นประธาน และมีกรรมการ 
โดยต�าแหน่ง 8 คน

นอกจากนี้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบ
ธุรกิจ มีอ�านาจแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับบัญชี
และธรุกรรมของลกูค้า ผ่านระบบการแลกเปลีย่น
ข้อมูล รวมถึงผู้ให้บริการโทรคมนาคม มีอ�านาจ 
แลกเปลีย่นข้อมลู และให้ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ  
และส�านักงาน ปปง. และหน่วยงานที่ได้รับ 
อนญุาตเข้าถงึข้อมลูทีม่กีารแลกเปลีย่นได้ ขณะที่ 
ส�านกังาน กสทช. จะเป็นหน่วยงานจดัท�าระบบ
ฐานข้อมูลกลางเท่าที่จ�าเป็น เกี่ยวกับข้อมูลการ 

ผ่านการติดต่อทางโทรศัพท์หรือวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู ้ที่เปิดบัญชีบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์  
เพื่อน�าเงินหรือทรัพย์สินมาใช้ในการกระท�า 
ความผดิอาญา โดยมรีายละเอยีด อาท ิให้มีกลไก  
“คณะกรรมการป ้ อ ง กันและปราบปราม 
อาชญากรรมทางเทคโนโลย”ี เพือ่ก�าหนดแนวทาง 
ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี และก�าหนดหน่วยงานที่ได ้
รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล โดยมี รมว.กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน ข้อความส้ัน เพื่อใช้ในการ
สืบสวนสอบสวนและป้องกัน

มีการก�าหนดขั้นตอนในการระงับการท�า
ธุรกรรม ในกรณีสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบ
ธุรกิจพบเหตุอันควรสงสัยเองหรือได้รับแจ้งจาก
เจ้าพนักงาน ให้สามารถระงับการท�าธุรกรรม  
ได้ทนัทเีป็นการชัว่คราว หากตรวจสอบแล้วไม่พบ
เหตสุงสยั ให้สามารถด�าเนนิการท�าธรุกรรมต่อไปได้  
หรือกรณีได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย ให้สถาบัน 
การเงนิหรือผู้ประกอบธุรกจิระงบัการท�าธรุกรรมไว้
ทนัท ีเป็นการชัว่คราว เพือ่ให้ผูเ้สยีหายร้องทกุข์ต่อ
พนกังานสอบสวนภายในเวลา 48 ช่ัวโมง พร้อมทัง้
เปิดช่องให้การแจ้งข้อมลูหรอืหลกัฐาน สามารถแจ้ง
ผ่านทางโทรศพัท์หรือวิธกีารทางอิเลก็ทรอนิกส์ได้ 

ส่วนบทลงโทษ ก�าหนดเป็น 2 กรณ ีดังนี้ 
1) ห้ามมใิห้ผูใ้ดเปิดบญัชี บตัรอเิลก็ทรอนกิส์ 

หรือกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนกิส์ โดยไม่ได้มเีจตนา
ใชเ้พือ่ตน และหา้มไมใ่ห้ผู้ใดยนิยอมให้บคุคลอืน่ 
ใช้หรือยืมใช้ซิมโทรศัพท์ของตนในทั้งที่รู ้หรือ 
ควรจะรู ้ ซึง่อาจจะน�าไปใช้ในการทจุรติหรอืท�าผดิ
กฎหมาย ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน  
3 ปี หรือปรับไม่เกนิ 300,000 บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั 
2) ห้ามไม่ให้ผูใ้ดเป็นธรุะจัดหา โฆษณา หรอืไขข่าว 
โดยประการใดๆ เพ่ือให้มีการซื้อหรือขายบัญชี  
บตัรอเิลก็ทรอนกิส์ กระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส์ หรอื
ซมิโทรศพัท์ ซึง่อาจก่อให้เกดิการกระท�าความผดิ
อาญา ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่ 2 ปี  
ถงึ 5 ปี และปรบัตัง้แต่ 200,0000 บาท ถึง 500,000 
บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั

ดัชนีความโปร่งใส : การใช้รถราชการ อปท.

วัสดีครับท่านผู้อ่าน มาช่วงนี้อากาศเริ่ม 
ร ้อนระอุมากขึ้นทุกวัน หลังจากผ่าน 

ความหนาวเย็นมาพกัหนึง่ มหานครอย่าง กทม.และ 
หลายจงัหวดัอืน่ๆ ท่ัวประเทศปีนี ้PM 2.5 มากกว่า
ปกติ ขนาดยังไม่ถึงช่วงหน้าร้อนเต็มๆ ก็ระวัง 
โรคภยัไข้เจบ็กนันะครับ อ้อ... โควดิกย็งัไม่หมดไป 

ส�าคัญอีกเรื่องใกล้จะเลือกตั้งกันอีกแล้วครับ 
ในวงราชการไทยเองช่วงนี ้การตรวจสอบกเ็ข้มข้น  
เอาตั้งแต่เร่ืองตู้ห่าวเร่ิมซาไป ก็มีเร่ืองต�ารวจ 
ท้องที ่สน.ห้วยขวาง เรยีกรับเงินจากคนต่างชาต ิเรือ่ง  
ป.ป.ช. ป.ป.ท.และ ปปป.ต�ารวจร่วมจบัสดผูอ้�านวยการ 
โรงเรียนในสังกัด กทม.รับเงินจากผู ้ประมูล 
อาหารกลางวนัโรงเรยีนอีก ดแูล้วการท�างานของ
ข้าราชการเริม่ถกูจบัจ้องตรวจสอบมากขึน้ แม้จะ
ยงัจบัได้ไม่มากกยั็งคงมเีรือ่งเหล่านีต้ลอด จนกลาย
เป็นวัฒนธรรมของข้าราชการเลวๆ ไปแล้วครบั 

เมือ่ปลายเดอืนมกราคมทีผ่่านมา องค์กรเพ่ือ
ความโปร่งใสนานาชาตหิรือ TI (Transparency  
International) ซึ่งมีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู ่ที่ 
กรงุเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรฐัเยอรมน ีทีต่ัง้ขึน้
เม่ือปี ค.ศ. 1993 มีสถานะเป็นองค์กรภาคประชา
สังคมระหว่างประเทศ โดยมีวัตถปุระสงค์ในการ
ด�าเนนิงานด้านการต่อต้านการทจุรติ ได้ประกาศ
ผลประเมิน “ดัชนีรบัรูก้ารทุจรติ ประจ�าปี 2565” 
หรอื CPI 2022 (Corruption Perception Index 
2022) ของประเทศต่างๆ ทัว่โลก 180 ประเทศ 
ไทยเรากไ็ด้คะแนน 36 คะแนน เป็นอันดบัที ่101 

ใน 180 ประเทศ เพิม่ข้ึนจากปี 2564 ทีไ่ด้ 35 
คะแนน และเป็นอนัดบัที ่110 ส�าหรับดชันีการรับรู้ 
การทจุรติ (CPI) เป็นสิง่สะท้อนภาพลกัษณ์การ
ทจุริตของประเทศต่างๆ ทัว่โลก ทีมี่ความส�าคญั
ต่อนักลงทนุหรอืนักธรุกจิในการประเมนิความเสีย่ง 
หรือใช้ประกอบการตัดสินใจในการเข้ามาลงทุน 
ในแต่ละประเทศ 

ทั้งน้ี ดัชนีการรับรู้การทุจริตจัดท�าโดยการ
รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลหน่วยงานต่างๆ 
จ�านวน 13 แหล่งข้อมูล เช่น International  
Institute for Management Development (IMD) 
World Economic Forum (WEF) Varieties of 
Democracy Institute (V -dem) เป็นต้น ซึง่ใน
ส่วนของไทย ปีที่ผ่านมา ได้รับการค�านวณจาก  
9 แหล่งข้อมลู พบว่า ไทยได้คะแนนดขีึน้กว่าปีทีแ่ล้ว 
จ�านวน 2 แหล่งข้อมลู คอื IMD WORLD การตดิ
สนิบนและการทจุรติมอียู่หรอืไม่ มากน้อยเพยีงใด  
และ WEF ภาคธุรกิจต ้องจ ่ายเงินสินบน 
ในกระบวนการต่างๆ มากน้อยเพียงใด 

ส่วนแหล่งข้อมูลที่คะแนนที่ตกลงจากป ี
ทีแ่ล้ว มาจาก PERC (Political and Economic 
Risk Consultancy) ระดบัการรับรูว่้า การทจุริต
เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองมากน้อยเพียงใด และ 
WJP (World Justice Project) เจ้าหน้าที่รัฐ 
มพีฤตกิรรมการใช้ต�าแหน่งหน้าทีใ่นทางมชิอบมาก
น้อยเพยีงใด กม็ากกว่าปี 2564 เพยีงคะแนนเดยีว 
ไม่ได้หมายถึงการทจุริตจะลดลงแต่อย่างใดครบั 

ส
ส�าหรบัประเทศทีม่คีะแนน CPI 36 คะแนน 

เท่ากับไทยและอยู ่อันดับ 101 ร่วมกัน เช่น  
อลัเบเนยี เอกวาดอร์ คาซคัสถาน ปานามา เปรู 
เซอร์เบยี ศรีลงักา และตรุก ีท้ังนี ้ไทยเคยได้ 36 
คะแนนมาแล้ว 3 ปีก่อนหน้านี ้คือ ปี 2561-2563 
(ค.ศ. 2018-2020) เราต้องยอมรับความจริงว่า  
คะแนนเท่าน้ีแสดงให้เห็นว่า ไทยเรายังมคีอร์รปัชัน่ 
ที่ไม่อาจลดลงได้มาตลอด ทั้งองค์กรตรวจสอบ
หรือผู้บริหารประเทศ ก็ไม่สามารถปราบปราม
คอร์รปัชัน่ได้เลยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศทีอ่ยู่
อันดับต้นๆ และคะแนนเกินห้าสิบคะแนนขึน้ไป 
โดยในรอบ 11 ปีทีผ่่านมา ไทยเคยได้คะแนน CPI  
สูงสุดที่ 38 คะแนน ระหว่างปี 2557-2558  
(ค.ศ. 2014-2015) เม่ือดคูะแนนประเทศท่ีอยู่อนัดบัต้นๆ  
แล้วเหน็ว่า ส่วนใหญ่จะอยูใ่นแถบสแกนดิเนเวยี 

ประเทศที่ได้อันดับ 1 ในปีนี้คือ เดนมาร์ก 
ได้ 90 คะแนน ฟินแลนด์และนวิซีแลนด์อยู่ที ่ 2 
ร่วม ได้ 87 คะแนนเท่ากนั นอร์เวย์อยูท่ี ่4 ได้ 84 
คะแนน และสงิคโปร์อยูท่ี ่ 5 ร่วมกบัสวเีดน ได้ 
83 คะแนน ขณะทีป่ระเทศคะแนนต�า่สดุในโลก
คอื โซมาเลยี ได้ 12 คะแนน อยูอ่นัดับ 180 ของ 
โลก ซเีรยี 13 คะแนน อยู่อนัดบั 178 ร่วมกบัเซาท์  
ซดูาน โดยคะแนน CPI 2022 พบว่า มคีะแนน
เฉล่ียทัว่โลกอยู่ที ่43 คะแนนจาก 100 คะแนน โดย 
ม ี2 ใน 3 ของประเทศทัว่โลกทีม่คีะแนนต�า่กว่า  
50 คะแนน ซึง่กห็มายถึงไทยด้วยละครบั 

มันหมายถึงความล้มเหลวของหน่วยงาน 
ตรวจสอบ รวมถงึรฐับาลด้วยหรือไม่ เราคงมองออก 
นะครับ ยิ่งถ ้าเห็นภาพของการทุจริตที่พูด 

ถงึข้างต้นด้วยแล้ว คงต้องดวู่า นายกรฐัมนตร ี
คนที ่30 ทีจ่ะมาบรหิารประเทศไม่กีเ่ดอืนข้างหน้า 
จะจริงจังและจริงใจกับการปราบปรามทุจริต
หรอืไม่ครบั

มาว่าเร่ืองรถราชการต่อจากคราวที่แล้ว 
อกีนิดนะครบั คราวนีม้าพูดถงึการเช่า ซึง่องค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิ่นอาจเช่ารถส่วนกลางหรอืรถ
ประจ�าต�าแหน่งได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม 
โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการ
คลงัโดยอนโุลม นอกจากนัน้ การใช้รถส่วนกลาง
และรถรับรอง ปกตใิห้ใช้ภายในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่นัน้ หากจะใช้รถดงักล่าวออกไปปฏบัิติ 
หน้าทีน่อกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องได้รบั 
อนญุาตจากผูบ้รหิารท้องถิน่ก่อน 

ส�าหรบัรถประจ�าต�าแหน่งยังมข้ีอห้ามผูม้สีทิธิ
ได้รบัรถประจ�าต�าแหน่ง ซึง่ได้รถประจ�าต�าแหน่ง
แล้วน�ารถส่วนกลางไปใช้อีก เว้นแต่มีเหตุผล 
ความจ�าเป็นเฉพาะคราว ทั้งน้ี ให้ระบุเหตุผล 
ความจ�าเป็นทีต้่องใช้รถส่วนกลางไว้ด้วย รวมถงึผู้ใช้รถ 
ประจ�าต�าแหน่งเป็นผูจ่้ายค่าน�า้มนัเชือ้เพลงิเอง ใน
กรณทีีน่�ารถไปใช้ในการปฏบิตัหิน้าท่ี ซึง่นอกเหนือ
ไปจากหน้าทีป่กตปิระจ�าให้เบกิจ่ายน�า้มนัเชือ้เพลงิ
หรือเบกิค่าน�า้มันเช้ือเพลิงได้ ทัง้น้ี ผูบ้รหิารท้องถ่ิน
ต้องรบัรองทกุครัง้ว่า ได้มกีารน�ารถประจ�าต�าแหน่ง
ไปใช้ในกรณดัีงกล่าวจริง ส่วนการใช้รถส่วนกลาง
และรถรบัรอง ให้เบกิจ่ายค่าน�า้มันเชือ้เพลงิจาก 
งบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนั้น ก็คงไม่ใจร้ายให้เจ้าหน้าที ่
เอาเงนิส่วนตวัไปเตมิน�า้มนัเองถ้าใช้งานราชการ  
เว้นแต่เอารถส่วนกลางไปใช้ส่วนตัวแล้วยังเบิก
น�า้มันหลวงอกีเช่นนีก้ค็งไม่พ้นถกูสอบครบั

รชัดา ธนาดเิรก

ดร.ต่อภสัร์ ยมนาค
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เดนิหน้า “โครงการเพชรในตม”
รบันิสิตเพิม่/บรรจคุร/ูสอนถิน่เกดิ

นางสาวไตรศลุ ีไตรสรณกลุ รองโฆษกประจ�า
ส�านักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะ
รฐัมนตร ี(ครม.) ได้อนุมติัเพ่ิมจ�านวนการรบันสิิต
โครงการเพชรในตม จากเดมิ 45 คน เป็น 161 คน  
หรือเพิ่มขึ้น 116 คน โดยแยกกลุ่มที่ 1 จาก  
73 จังหวัดทัว่ประเทศ จังหวัดละ 2 คน ยกเว้น 
ผูม้ภีมูลิ�าเนาในกรงุเทพฯ และจังหวัดชายแดนใต้ 
กลุม่ที ่ 2 นิสติจากจงัหวดัชายแดนใต้ ประกอบ
ด้วย จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา  
4 อ�าเภอ (จะนะ, เทพา, นาทวี และสะบ้าย้อย) 
จ�านวน 15 คน

พร้อมกนันีไ้ด้เหน็ชอบให้บรรจบุณัฑติจ�านวน 
161 คนตามโครงการเป็นข้าราชการครใูนสงักดั
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(สพฐ.) ในโรงเรยีนพ้ืนทีภ่มูลิ�าเนาของนสิติตาม
โครงการหรือหมู่บ้านใกล้เคียงโดยไม่ต้องสอบ 
แข่งขันเป็นกรณีพิเศษ พร้อมกับให้จัดสรร 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 ตามความจ�าเป็นและเหมาะสมต่อไป

การเพ่ิมจ�านวนนสิติตามโครงการฯ ในครัง้นี ้
เนือ่งจากคณะกรรมการอ�านวยการโครงการเพชร 
ในตม ได้รับทราบจากรายงานว่า จ�านวนครู 
ในโรงเรียนในพ้ืนทีห่่างไกล ทรุกนัดาร ตลอดจนพ้ืนที่ 
แนวชายแดนยงัคงชาดแคลนครูระดับช้ันประถม
ศึกษา ขณะที่การผลิตบุคลากรครูของโครงการ
ปีละ 45 คนยงัไม่เพียงพอ ส�านักกจิการมวลชน

และสารนิเทศ กอ.รมน. จึงได้เสนอแนวทาง 
การรบันสิติตามโครงการเพิม่เตมิตามจ�านวนดังกล่าว  
เพือ่เป็นการขยายโอกาสและลดความเหลือ่มล�า้
ทางการศกึษาให้กบัเยาวชนทัว่ประเทศ

ทัง้นี ้ กอ.รมน.ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายของ
โครงการภายหลังเพิ่มจ�านวนนิสิตร่วมโครงการ
ว่า งบประมาณตามโครงการจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 
ปี 2566 เป็นต้นไป เบ้ืองต้นคาดว่าปี 2566-69  
งบประมาณจะอยูท่ี่ 14.48 ล้านบาท 18.98 ล้านบาท  
24.33 ล้านบาท และ 29.09 ล้านบาท ตาม 
ล�าดบั ซึง่ปี 2566 ทีง่บประมาณเพิม่ข้ึน 5.39 ล้านบาท  
จากเดิมที่ กอ.รม. จัดเตรียมงบประมาณไว้  
9.09 ล้านบาทนัน้ ส่วนทีเ่พ่ิมข้ึนจะใช้จ่ายจากงบ
ของ กอ.รมน. จากนัน้จะมกีารตัง้งบประมาณตาม
โครงการเพ่ิมเติมในในปี 2567 เป็นต้นไป

ทั้ งนี้  โครงการเพชรในตมจัดขึ้นเพื่ อ
วัตถปุระสงค์การพัฒนาบคุลากรในหมูบ้่าน อพป. 
ซึง่เป็นพืน้ทีห่่างไกลให้มคีวามรูท้ัง้ด้านการศกึษา 
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง 
เพ่ือให ้มีบุคคลที่ มีความสามารถไปเป ็นคร ู
ผูพั้ฒนาในท้องถิน่ของตนเองหรอืพืน้ทีใ่กล้เคยีง 
ซ่ึงนับแต่เริม่โครงการมาต้ังแต่ปี 2529 ถึง 2565  
มนีสิิตเข้ารับ การศกึษาตามโครงการรวม 37 รุน่ 
จ�านวน 1,259 คน จบการศกึษาแล้ว 1,034 คน 
และก�าลังศกึษาชัน้ปีที ่1-5 จ�านวน 225 คน

พอช.ลยุ 5 โครงการชมุชนยัง่ยนื /1200 ล้าน
พสิจูน์วิช่ันยคุ 2 ผูบ้ริหารแนวใหม่

สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) 
หรอื พอช. ยคุทีมี่ ดร.กอบศกัดิ ์ภตูระกลู ประธาน
กรรมการสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชนฯ คนใหม่  
และมผู้ีอ�านวยการสถาบนัฯ คนใหม่ คือ นายกฤษดา  
สมประสงค์ ความคาดหวังท่ีจะเห็นอนาคต 
ของชุมชนมีความยั่งยืนนั้น น่าจะเห็นชัดขึ้น  
โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ทาง พอช.ได้ผนึกก�าลังที่จะ 
ขบัเคลือ่นงานไปข้างหน้า ทัง้ 2 ผูบ้ริหารจงึได้ให้
แนวทางการท�างานกบัผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีข่อง 
พอช.โดยเฉพาะการท�างานแบบยุคใหม่ที่เข้าถึง
ชมุชน ลดความเหลือ่มล�า้ และสร้างความยัง่ยืน
ให้กับชมุชนอย่างแท้จรงิน้ันต้องมแีนวทางอย่างไร 

 เปลีย่นผ่าน สานต่อ คน พอช. 
 กบัการท�างานแนวใหม่

ดร.กอบศักด์ิ ภูตระกูล ประธานกรรมการ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ กล่าวว่าประเด็น 
“เปลีย่นผ่าน สานต่อ คน พอช. กบัการท�างาน
แนวใหม่” มีใจความส�าคัญว่า เศรษฐกิจไทยที่
นับวัน ปัญหาความเหลื่อมล�้ายากจนจะมากขึ้น 
เร่ือยๆ พ่ีน้องประชาชนในพืน้ที ่หากเราไม่ช่วยเขา  
เขากจ็ะอ่อนแอ มีความทกุข์ ในพืน้ทีก่เ็หลอืแต่คน 
แก่และเด็ก อยู ่อย่างยากแค้นแสนล�าบาก  
เป็นผลพวงของการพัฒนา 10-30 ปีที่ผ่านมา  
ที่มุ ่งพัฒนาเมืองเป็นหลัก มุ ่งอุตสาหกรรม  
คนต่างจงัหวดัและภาคเกษตรกม็ุง่หน้าเข้ามาอยู ่
ในเมือง คนรวยก็รวยขึ้นเรื่อยๆ สินทรัพย ์
ที่มีก็เต็มไปหมด ท�าให้เรามุ่งเน้นการพัฒนา 
จากบนสูข้่างล่าง แต่ข้างล่างวิง่ไล่ตามไม่ทนั

ทีด่นิทีอ่ยูใ่นมือชาวบ้านกห็ลดุมอืไปเรือ่ยๆ ไป
อยูใ่นมอืพ่อค้าคนกลางในชมุชน นายทนุ แล้วก็
หลดุมาอยูใ่นมอืของคนรวย 20% ทีเ่ป็นคนรวย
ถอืครองทีด่นิ 80% แต่คนส่วนมากถอืครองทีดิ่น
เพียง 0.25% ห่างกนัเกือบ 300 เท่าตวั เงนิใน
บัญชีมีเพียง 4,000 บาทจากฐานคนส่วนใหญ่  
นี่คือความจริงในประเทศไทย ที่เราพัฒนาเป็น 
อย่างมาก แต่มปัีญหาความเหลือ่มล�า้เป็นจ�านวนมาก 

และต่อไปประเทศไทยจะเป็นประเทศท่ีไม่มี
ความสขุ

“อยากท�างาน พอช. เพราะคิดว่าเราต้อง
เปลี่ยนวิถีการท�างานของเรา จากบนลงล่าง  
แตะคนรวย สูค่นจน เราต้องท�าให้ชมุชนเข้มแข็ง  
เวลาเราเจอแต่ละชุมชน เช ่น ชุมชนไม ้ 
เรียง ชุมชนหนองสาหร่าย สุขส�าราญ ต�าบล
ดงขี้เหล็ก ทุกท่ีมีการรวมตัวกันของชาวบ้าน  
มผีูน้�าเข้มแขง็ กจ็ะท�าให้พวกทีเ่อาเปรยีบชาวบ้าน 
หายไปได้ ยิ่งเรารวมตัวกันเข ้มแข็งยิ่งขึ้น  
น�าระบบใหม่ๆ มาใช้ รวมถึงการมีนวัตกรรม  
การมอีคีอมเมร์ิช กลุม่ไหนมผีูน้�าด ีชมุชนกจ็ะเข้มแขง็  

พอช.เป็นองค์กรทีร่วบรวมผูน้�าทีเ่ข้มแขง็ทัว่ไทย  
และน�าพาความคิดในการพึ่งพาตนเอง ถ้า 
ชมุชนเข้มแขง็ ประเทศไทยไปได้ หากจะสร้าง
บ้านก็ต้องให้ฐานรากของบ้านเข้มแข็ง พอช.ไป
ส่งเสรมิให้ชมุชนเข้มแขง็ จะเกดิชมุชนเข้มแขง็
ทั่วไป ทุกพื้นท่ี ทุกต�าบล ชุมชนเข้มแข็ง จะ 
ท�าให้ประเทศไทยน่าอยูเ่ป็นอย่างยิง่” ดร.กอบศกัดิ ์
กล่าวถึงเป้าหมายในการเข้ามารับต�าแหน่ง
ประธานบอร์ด พอช.ของตน

ดร.กอบศกัดิ ์ กล่าวถงึนโยบายเรือ่งป่าชมุชน
ที ่ พอช. ก�าลงัขับเคลือ่นท่ัวประเทศว่า ได้มีการ
ประสานงานและจะมคีวามร่วมมอืกบักรมป่าไม้ 
เพือ่ให้ชมุชนสามารถรักษาต้นไม้ เกดิภาพเกษตร 
3 มติ ิ ในพืน้ที ่ 20,000 กว่าชมุชน จะท�าให้เกดิ
พืน้ทีท่ีม่ทีรพัยากรสมบรูณ์ ชมุชนมรีายได้ ฯลฯ 
รวมถงึพืน้ทีป่่าชายเลน ทีส่ามารถอนุรกัษ์ป่าชาย
เลน อนรุกัษ์พนัธุส์ตัว์น�า้ มธีนาคารปมู้า มกีาร
จดัการเป็นแหล่งท่องเทีย่ว ชวีติคนกจ็ะสมบรูณ์
มากข้ึน

“ทัง้หมดนี ้ เป็นแนวคดิของชาวบ้านทัง้หมด 
เราจะน�าแนวทางของ พอช.มาร่วมขับเคลื่อน 
สร้างเครอืข่าย เพือ่ให้เกดิพลงัด้วยการแลกเปลีย่น 
เรียนรู้ เช่น การใช้ระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้  
ท�าสือ่ออนไลน์ ให้ พอช.ท�าคลปิ เวบ็ไซต์ เพจ 

เป็นแหล่งความรู้เพื่อกระจายความรู้ ความคิด 
ขยายสูพ่ืน้ทีช่มุชนต่างๆ น�าเสนอรปูธรรมความ
ส�าเรจ็ในพืน้ท่ีนัน้ให้รู้จกั เป็นโรงเรยีนผูน้�าชมุชน
ในอนาคตต่อไป เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ในการด�าเนนิการ รวมถงึการใช้เทคโนโลยีในการวาง 
ระบบข้อมูลชมุชน มรีะบบรายงานภาพรวมงาน
พฒันา” ประธานบอร์ด พอช. กล่าว

รวมไปถึงการปรับแนวคิด เดิมเรามีงบ 
ประมาณเท่าไหร่กท็�าแบบน้ัน เป็นการท�างานแนวใหม่  
สานต่อ เราต้องคิดว่าเราจะมีงานแนวใหม ่
แบบไหน เมื่อก่อนเรามีเงินกองทุน เราน�าเงิน
กองทุนไปช่วยชาวบ้าน แต่พอเงินหมด กจ็ะต้อง
ไปขอสนบัสนนุงบประมาณ แต่ทศิทางในการขอ
สนบัสนนุงบประมาณกย็ากขึน้เรือ่ยๆ แต่กไ็ด้คยุ
กบัผูบ้รหิาร พอช. ในการคดิและมองถึงโครงการ
ในการให้หน่วยงานต่างๆ มาสนบัสนนุ หรอืทีเ่ขา
มงีบประมาณอยู่แล้วกไ็ปเชือ่มโยง เช่น กองทุน
โรงไฟฟ้า ทีอ่าจจะต้องหาพืน้ทีแ่ละโครงการท่ีจะ
ไปขอสนบัสนนุกองทนุดงักล่าว กองทุนพลังงาน 
กองทนุคนพกิาร ฯลฯ มหีลายส่วนทีม่งีบประมาณ 
พอช.ต้องออกแบบตวัเองเพือ่ไปส่งเสริมให้พ่ีน้อง 
ชาวบ้านไปใช้งบประมาณกับเพ่ือนภาคีให้ได้  
ท�าอย่างไรจะแสวงหางบประมาณทัง้จากหน่วยงาน 
และเอกชนมาสมทบ บรจิาคเงินเข้ามา เพ่ือให้
มาสนบัสนนุชาวบ้าน สร้างบ้าน เช่น โครงการ 
เก็บขยะปากแม่น�้า ท�างานร่วมกับกระทรวง 
ทรพัยากรธรรมชาตฯิ แล้วให้ชมุชนน�าขยะมาคดัแยก  
สามารถสร้างรายได้ให้กบัชมุชนได้

 ตัง้เป้าพฒันา ‘คน’ ตัง้แต่เดก็-ผูน้�าชมุชน
โครงการศนูย์พฒันาเดก็เลก็ เราจะต้องท�า

ศูนย์เด็กเล็กเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพ ตั้งใจท�า
กับชุมชนท่ัวประเทศไทย หากเราท�าแบบน้ีได้ 
เราก็สามารถเปลี่ยนผ่านได้ อย่างภาคเอกชน 
เช่น เซน็ทรัล ธนาคารกรงุเทพ เป็นต้น ทีพ่ร้อม 
สนบัสนนุท้ังหนงัสือ และงบประมาณ เพ่ือส่งเสริม 
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นขับเคลื่อนได้เต็ม 
แผ่นดนิไทย รวมถงึแหล่งทนุจากต่างประเทศก็
สามารถทีจ่ะไปเชือ่มโยงได้ เช่น ประเทศญีปุ่่น 
BOI (ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ) 
มองถึงการสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า 
หากท�าได้เอกชนกอ็ยากมาร่วมสนบัสนนุเราต่อไป

โรงเรยีนผูน้�าชมุชน เราต้องสร้างผูน้�าแถว 2 
แถว 3 เพือ่สร้างฐานทพัของพวกเรา นอกจากน้ัน
เรามหีลากหลายโครงการท่ีเรามองถึงการท�างาน
ร่วม เช่น ตลาดทุน ท่ีจะมาส่งเสริมโครงการ
บ้านมัน่คง และสดุท้ายเรือ่งการท�าตลาดชุมชน 
พอช. ต้องส่งเสรมิการพฒันาสนิค้าชุมชน และ
การตลาดชมุชน รวมถึงการท�าอคีอมเมิร์ชชมุชน 

วิสาหกิจชุมชน ร้านค้าชุมชน ตลาดชุมชน 
เป็นการผนึกก�าลังกับ สสว. (ส�านกังานส่งเสริม
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม) เป็นการท�า
ตลาดออนไลน์ เป็นการพฒันาแนวใหม่ เรากจ็ะ
ท�าให้การค้าออนไลน์นั้นด�าเนินการได้ เพราะ
ระบบเทคโนโลยีเปลี่ยน ถือเป็นแนวคิด 2-3 
โครงการทีก่�าลงัหารอืร่วมกนั

ดร.กอบศกัดิ ์กล่าวถงึวาระการด�ารงต�าแหน่ง
บอร์ด พอช.ทีเ่หลืออยูป่ระมาณ 3 ปีว่า คดิว่า 3 ปี
เป็นเวลาทีไ่ม่สัน้และไม่ยาวจนเกนิไป ถ้าเราตัง้ใจ
ท�าให้เกดิโครงการดีๆ อย่างน้อยโครงการละเดือน  
จะท�าให้เกิด 30 โครงการ/เดือนได้เลยทันที  
บางโครงการพวกเรารูจ้กัดอียูแ่ล้ว เช่น ป่าชมุชน ฝาย 
มชีวิีต ร้านค้าชมุชน สนิค้าออนไลน์ บ้านมัน่คง 
ชมุชนรมิคลอง ฯลฯ ท�าอย่างไรให้โครงการของ  
พอช. ไปเพิ่มโอกาส และเดินหน้าไปเร่ือยๆ  
ถ้าท�าได้ใน 2-3 ปี เราสามารถสร้างการพฒันาแนวใหม่  
เป็นการพฒันาจากฐานราก

“อยากให้พวกเราภมูใิจทีเ่ป็นองค์กรทีส่่งเสรมิ
ให้ชุมชนเข้มแขง็ และท่ัวโลกมาดูงาน และดูส่ิงท่ี 
พวกเราท�าไปนั้นเกิดประโยชน์และคุณค่ากับ
สงัคม สิง่ทีพ่วกเราท�านัน้มคุีณค่าแค่ไหน ถ้าเรา
ส่งเสริมให้พี่น้องปลูกต้นไม้ เป็นธนาคารต้นไม้ 
ได้ เราจะสามารถตอบโจทย์ของคนเกษียณอาย ุใน
การสร้างความเป็นอยู ่มเีงนิออมในวยัเกษยีณอาย ุ
ได้ หากท�าให้รัฐบาลตอบโจทย์เงินบ�านาญ 
20 ล้านคนได้ในอนาคต อยากให้พวกเราเห็น 
คณุค่าของโครงการท่ีพวกเราส่งเสริมและด�าเนินการ  
เพ่ือเปลี่ยนผ่าน สานต่อ คน พอช.กับการ 
ท�างานแนวใหม่ต่อไป” ดร.กอบศักดิ์ ประธาน
บอร์ด พอช. กล่าวย�า้

 ใช้หลัก SMART CODI พฒันา พอช.
นายกฤษดา สมประสงค์ ผูอ้�านวยการสถาบนั

พัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวในประเด็น “การ
เปลีย่นผ่าน สานต่อ คน พอช.ก้าวเข้าสูปี่ที ่ 23 
และการตอกย�้าแนวปฏิบัติการคนดีมีจริยธรรม
ในการท�างานของผูป้ฏบิตังิาน พอช.” ตนได้มาอยู่ 
ท่ีบ้านหลังน้ี (พอช.) ครบ 6 เดือน รู้สึกอบอุน่ 
มาก มกีารต้อนรบั ดแูลเอาใจใส่ บ้านของเราบ้าน
ไม่ใหญ่มาก ครอบครวัเราขนาดก�าลงัดีพอเหมาะ 
300 กว่าชวีติอยู่ 5 ภาค ได้เหน็การท�างานของ
พวกเราอย่างหามรุ่งหามค�่า ได้เห็นความทุกข์
จากความเจบ็ป่วยของพวกเรา ตนอาสามาท�างาน
ที่นี่ เพราะอยากเห็น พอช.เป็นศูนย์กลางของ 
องค์กรชมุชนและภาคประชาสงัคมในการบรูณาการ 
ความร่วมมือทุกภาคส่วนพัฒนาสังคมและ
คณุภาพชวีติสู่ความมัน่คงของมนษุย์ เพือ่ความ
อยูดี่มสีขุของประชาชน

พอช.เป็นองค์กรที่ท�าหน้าที่ในการเกื้อหนุน
พ่ีน้องขบวนองค์กรชุมชน ในการบริหาร พอช.
นัน้ ตนอยากเหน็องค์กรในแบบ SMART CODI 
ประกอบด้วย S : ผสานพลังร่วม (Synergy) 
อย่างมยีทุธศาสตร์ (Strategic) เพือ่ความยัง่ยนื 

(Sustainable) M : ก�าลงัคน (Manpower) มทีัง้
คณุภาพและปรมิาณ รวมถงึคณุธรรม (Morale)  
A : มุง่ผลสัมฤทธิ ๋ (Achievement) และปรบัตัว  
(Adapt) ตามบรบิทของชมุชน R : สอดคล้อง  
(Relevant) กบัชมุชน บนฐานของการปฏิบัตไิด้จริง  
(Realistic) T : มคีวามโปร่งใส (Transparency) 
ท�างานเป็นทีม (Teamwork) และใช้เทคโนโลยี 
(Technology)

นอกจากนี ้พอช.จะต้องมกีารประชาสัมพนัธ์
อย่างกว้างขวาง เราพร้อมที่จะเติบโตกับการ
พฒันาประเทศไปสู่สากล เราจะท�าให้ พอช. เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ศึกษาดูงาน การบริการ
วชิาการกบัสงัคม ปี 2566 ตนให้ความส�าคญักับ
การพฒันาคน เริม่จากพวกเรา และผูน้�าชมุชน 
โดยเฉพาะพวกเรา ในช่วงแรกทีค่นมาท�างานนัน้
เขาต้องรูอ้ะไรบ้าง แล้วเมือ่เขาลงไปท�างานแล้ว 
เราให้น้องๆ มาคุยกนัว่าได้เรยีนรู้ ได้พบ ได้เจอ 
บทเรียนอะไรแล้วน�ามาสู ่การพัฒนาคนต่อ  
รวมถึงการส่งคนของเราไปร่วมศกึษากบัหน่วยงาน 
ภายนอก เช่น ไปอยู่กับกรมการพัฒนาชุมชน 
การไปร่วมเรียนรู้กบักรมพัฒนาท้องถ่ิน เป็นการ
วางจงัหวะก้าวในการให้เหน็ถึงการเจริญเตบิโต

ในส่วนของผู้น�าชุมชน รัฐบาลได้เปิดโอกาส
และให้ภาคประชาชนได้เข้าไปร่วมในกลไก เช่น 
กรรมการพฒันาจงัหวดั และกลุม่จงัหวัด ซึง่จะ
ต้องมีการเติมศักยภาพความรู้กับพี่น้องผู้น�านั้น 
เพ่ือไปท�าหน้าที่ร่วมกับภาครัฐในระดับจังหวัด 
การเป็นแหล่งดูงานจะเชื่อมโยงกับศูนย์ชุมชน 
ซ่ึงเราจะมีการออกแบบหลักสูตรกบัมหาวทิยาลยั 
เพือ่เปิดโอกาสในการพัฒนาคน

การพัฒนาข้อมูล ระบบข้อมูล เราท�าไปได้
เยอะแล้ว แต่ก็มีหลายเร่ืองท่ีจะต้องค่อยๆ ช่วยกนั 
พัฒนา เราร่วมวางโครงสร้างและระบบใน 
การท�างานที่เอื้อให้เราท�างานและเอื้อต่อการ
ท�างานร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนและประชา
สงัคม ทีถ่อืเป็นภารกจิทีม่องถงึ พอช. ร่วมเป็น
หุน้ส่วนการพฒันา รวมถึงการเข้าถงึแหล่งทนุที ่
หลากหลาย และน�ามาสู่การวางระบบ และ 
การพฒันาเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม ระบบข้อมลูทีเ่ชือ่มโยง 
การพฒันา

“เราก�าลังคุยเ ร่ืองการปรับโครงสร ้าง 
การท�างาน เพ่ือให้เกดิกลไกการท�างานท่ีเหมาะสม 

มากทีส่ดุ พอช.เป็นองค์กรแห่งความสขุ ในการ
หนุนเสริมศักยภาพของขบวนองค์กรชุมชนและ
ประชาสงัคมได้ เราไปด้วยกัน ไปหลายคน ไปได้
ไกล พวกเราจะเดนิไปด้วยกนั แบบพี ่น้อง เพือ่น 
มอีะไรคยุกนั คยุกนัมากๆ ใช้ตวัหนังสอืให้น้อยลง  
เปิดโอกาสให้พีน้่องได้เข้าถงึกนัได้ตลอด” นายกฤษดา  
ผอ.พอช. กล่าวท้ิงท้าย

 พอช.เดนิหน้าพฒันาชมุชนปี 2566 
 ใช้งบกว่า 1,200 ล้านบาท

ในปีงบประมาณ 2566 (เริ่มตั้งแต่ตุลาคม 
2565) พอช.ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
รัฐบาลเพื่อด�าเนินการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ  
รวม 1,272 ล ้านบาทเศษ ประกอบด้วย  
5 โครงการ คอื 

1. โครงการผู้มีรายได้น้อยในเมอืงและชนบท
มีความม่ันคงในท่ีอยู่อาศัย รวม 959 ล้านบาท
เศษ จ�านวน 29,850 ครวัเรอืน (บ้านม่ันคง บ้าน
พอเพียง การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
เปรมประชากร คลองลาดพร้าว ฯลฯ)

2. โครงการสนบัสนนุการจดัสวัสดกิารชมุชน 
รวม 233 ล้านบาทเศษ จ�านวน 780 กองทนุ 
(พัฒนาและสมทบงบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ครอบคลมุสมาชิก 600,000 คน) 

3. โครงการพฒันาคณุภาพชีวติของผูม้รีายได้ 
น้อยในเมอืงและชนบท รวม 32 ล้านบาทเศษ 
จ�านวน 500 ต�าบล/เมอืง (สร้างความม่ันคงทาง 
อาหาร ส่งเสริมการผลติอาหารเพ่ือยงัชีพ-เลีย้งชพี)  
พฒันาความรู/้ทกัษะด้านอาชีพ

4. ผลผลติชมุชนท้องถิน่ได้รบัการฟ้ืนฟแูละ
พฒันาเพือ่การพึง่พาตนเอง รวม 32 ล้านบาทเศษ  
จ�านวน 1,050 ต�าบล (สนับสนุนการพัฒนา 
สภาองค์กรชมุชนต�าบล) 

5. โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
โดยการมส่ีวนร่วมของเครอืข่ายภาคประชาชน
และองค์กรชมุชน รวม 14 ล้านบาทเศษ จ�านวน 
210 ต�าบล/เมือง 35 เครอืข่าย 7 จังหวัด ฯลฯ

ทัง้นี ้ โครงการต่างๆ พอช.อยู่ในระหว่างการ
ด�าเนินการสนับสนุนงบประมาณลงไปสู่ชุมชน 
และขบวนองค์กรชมุชน และบางโครงการด�าเนนิการ 
ต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ

‘กลุม่ท�าทาง’ ขอเพิม่หน่วยท�าแท้ง
อย่างต�า่จงัหวัดละ 1 สถานบริการ

กลุ ่มท�าทาง พร้อมผู ้หญิงที่เคยท�าแท้ง  
เครอืข่ายสนบัสนนุทางเลอืกของผู้หญงิทีท้่องไม่พร้อม  
และเครือข่ายที่เก่ียวข้อง ได้ไปยื่นหนังสือถึง 
นายอนุทิน ชาญวีรกลู รองนายกรฐัมนตรแีละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอ
ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรดัการด�าเนนิการให้
หน่วยงานภายใต้สงักดัปฏบิตัติาม พ.ร.บ.แก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) 
พ.ศ. 2564 

น.ส.กรกนก ค�าตา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรณรงค์ 
กลุ่มน�าทาง กล่าวภายหลังจัดให้มีการกรวดน�้า 
เพือ่ท�าบญุให้กบัผูห้ญิงทีเ่สยีชีวติจากการท�าแท้ง
ไม่ปลอดภัย และการกรวดน�้าคว�่าขันตัดเวร  

ตดักรรมจากนายอนทุนิ ทีไ่ม่ได้ด�าเนนิการอะไร
เลย หลงัจากทีม่กีฎหมายท�าแท้งถกูกฏหมาย แต่หา 
ทีท่�าแท้งของ สธ.ไม่เจอ ต้องไปเสียเงินจากการไป
ซือ้ยาเถือ่น หรอืท�าแท้งเถือ่นจนเสียชวีติ ท้ังๆ ที่
ส�านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) 
มงีบประมาณส่งเสรมิสุขภาพป้องกนัโรค ส�าหรบั

การท้องแท้งปลอดภัยในสถานพยาบาลรายละ  
3 พนับาท ล่าสุดนายอนทิุนกลบัเซน็ยกเลิกจัดงบฯ น้ี  
ในกลุม่ข้าราชการ และกลุม่ผูป้ระกันตน

“นายอนทุนิ ควรออกจากการเป็นรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข และไม่เหมาะสม 
ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงใดเลย และ 
ยิง่ไม่เหมาะสมทีจ่ะเป็นนายกรฐัมนตรด้ีวย ตัง้แต่การ 
บรหิารโควดิ-19 ทีผ่ดิพลาด การตัดงบส่งเสรมิ 
สขุภาพป้องกันโรค” น.ส.กรกนก กล่าว 

นางสุไลพร ชลวไิล นกัวิชาการกลุ่มท�าทาง  
กล่าวว่า ปัจจบุนัเทคโนโลยกีารท�าแท้งท่ีปลอดภยัได้  
แต่ก็ยังมีผู ้หญิงจ�านวนมากเข้าไม่ถึงบริการ
ท�าแท้งทีป่ลอดภัย ต้องไปซือ้ยาเถือ่นมาท�าแท้ง 
เอง ส่วนตวัเลขนัน้พบว่ามกีารรายงานเพยีงครัง้เดียว  
เมื่อปี 2542 จากน้ันเป็นเพียงการเฝ้าระวัง 
ใน รพ.เพยีง 1 แห่ง ต่อ 1 เขตสขุภาพ ดงัน้ัน 
จึงท�าให้ข้อมูลคนเสียชีวิตจากการท�าแท้งของ 

ผูห้ญิงขาดหายไป หรือมเีพยีงหลกัหน่วย ขณะที ่
กฎหมายท�าแท้งฉบับแก้ไขใหม่มีผลบังคับใช้ 
มาแล้ว 2 ปี 

จงึขอเรยีกร้องให้ สธ. ประกาศรายชือ่สถาน
บริการยุติการต้ังครรภ์ท่ีปลอดภัย และรายช่ือ
หน่วยงานให้การปรึกษาทางเลือกท่ัวประเทศ
ให้ประชาชนรับทราบ และต้องจัดให้มีสถาน 
บริการยุติการตั้งครรภ์ท่ีปลอดภัยของ สธ.  
อย่างน้อยจังหวดัละ 1 สถานบรกิาร อกีท้ังจะต้องเพิม่ 
จ�านวนสถานบริการให้ได้อย่างน้อยปีละ 5-10 
สถานบริการ ส่วนสถานบริการสาธารณสุข ท่ี
ไม่ต้องการจัดตั้งหน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์ที่
ปลอดภยั มีหน้าท่ีท่ีจะต้องส่งต่อผู้รบับรกิารไปยัง
สถานบรกิารยุตกิารตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภยัตามระบบ 
และสดุท้ายจะต้องสร้างความรูค้วามเข้าใจให้กับ
บคุลากรทางด้านสาธารณสขุเกีย่วกบัการยตุกิาร
ตัง้ครรภ์ทีป่ลอดภยั

เปิดอุตสาหกรรม 18 ประเภท
เอือ้ต่างด้าวเก่งลงทนุ/Start Up

เวบ็ไซต์ราชกจิจานเุบกษาเผยแพร่ ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คน
ต่างด้าวบางจ�าพวกเข้ามาอยูใ่นราชอาณาจกัร
เป็นกรณีพิเศษ ส�าหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง 
นกัลงทนุ ผูบ้รหิารระดบัสงู และผูป้ระกอบการ 
วสิาหกจิเริม่ต้น (ฉบบัท่ี 3) เมือ่วนัที ่3 กมุภาพนัธ์ 
ทีผ่่านมา 

สาระส�าคัญคือ แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คน
ต่างด้าวบางจ�าพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร 
เป็นกรณีพิเศษส�าหรับผู้เช่ียวชาญทักษะสูง  
นกัลงทนุ ผูบ้รหิารระดับสงู และผูป้ระกอบการ
วิสาหกจิเริม่ต้น ลงวนัที ่30 มกราคม 2561 และ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การอนญุาตให้
คนต่างด้าวบางจ�าพวกเข้ามาอยูใ่นราชอาณาจกัร
เป็นกรณีพิเศษ ส�าหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง  

นกัลงทนุ ผูบ้ริหารระดบัสงู และผูป้ระกอบการ
วสิาหกิจเร่ิมต้น (ฉบบัที ่2) ลงวนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 
2562 เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และเงือ่นไข
ส�าหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว
เป็นกรณพีเิศษ (Smart Visa) ทีส่�านกังานคณะ
กรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (บโีอไอ) ประกาศ 
ก�าหนด อันจะเป็นการส่งเสริมการด�าเนินการ 
ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน  
โดยการดงึดดูคนต่างด้าวท่ีมศัีกยภาพสงูสูป่ระเทศไทย

ทัง้น้ี ให้ยกเลกิความในข้อ 1 (1) ของประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คน
ต่างด้าวบางจ�าพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร 
เป็นกรณีพิเศษส�าหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง  
นกัลงทนุ ผูบ้ริหารระดบัสงู และผูป้ระกอบการ
วสิาหกจิเริม่ต้น ลงวนัท่ี 30 มกราคม 2561 ซึง่
แก้ไขเพิม่เตมิ

โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  
การอนญุาตให้คนต่างด้าวบางจ�าพวกเข้ามาอยูใ่น
ราชอาณาจกัรเป็นกรณพิีเศษส�าหรบัผูเ้ชีย่วชาญ
ทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และ 
ผูป้ระกอบการวสิาหกจิเร่ิมต้น (ฉบบัที ่2) ลงวันท่ี 
26 กมุภาพนัธ์ 2562 และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน

(1) ผูเ้ชีย่วชาญทกัษะสงู นกัลงทุน ผูบ้รหิาร
ระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startup) ซึง่ประสงค์จะท�างาน ลงทุน จัดต้ัง 
หรอืประกอบธรุกจิในประเทศไทยในอตุสาหกรรม
เป้าหมายดังต่อไปนี้ และมีคุณสมบัติตาม 
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขทีบ่โีอไอประกาศก�าหนดโดย 
ความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรี

(ก) อตุสาหกรรมยานยนต์ (ข) อุตสาหกรรม
อเิลก็ทรอนกิส์ (ค) อตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว
ระดับคุณภาพ (ง) อุตสาหกรรมการเกษตร 
อาหาร และเทคโนโลยีชวีภาพ (จ) อตุสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (ฉ) อุตสาหกรรม
ขนส่งและโลจสิติกส์ (ช) อตุสาหกรรมปิโตรเคมี
และเคมีภัณฑ์ (ซ) อุตสาหกรรมดิจิทัล (ฌ) 

อตุสาหกรรมการแพทย์ (ญ) อตุสาหกรรมการ
ป้องกันประเทศ (ฎ) อุตสาหกรรมที่สนับสนุน
เศรษฐกิจหมุนเวียนโดยตรงและมีนัยส�าคัญ 
เช่น การผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ การบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้า (ฏ) อุตสาหกรรมการบิน 
อากาศยาน และอวกาศ (ฐ) การพฒันาทรพัยากร
มนษุย์ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ฑ) การ
บรหิารจดัการสิง่แวดล้อมและพลงังานทดแทน 
(ฒ) การบริหารเทคโนโลยี นวัตกรรม และ 
Startup Ecosystem (ณ) การพฒันาเทคโนโลยี
เป้าหมาย (ด) ศูนย์กลางธรุกิจระหว่างประเทศ 
(ต) การบรกิารด้านการระงบัข้อพิพาททางเลือก
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ประเด็นการติดตามของเครือข่ายลูกจ้าง-
เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่ท�างาน
กระจายกนัอยูท่ัว่ประเทศมากกว่า 140,000คน 
ได้ท�าหนังสือขอความเป็นธรรมให้มีการบรรจุ
เป็นข้าราชการการขึน้ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร
ทีค่วรจะได้รับน้ัน ยังต้องสูต่้อไป ล่าสุด มกีลุ่ม
ตัวแทนกลุ่มลูกจ้างและพนักงานกระทรวง
สาธารณสขุ 4 ภาค ท�าหนงัสอืถึงหวัหน้าพรรค 
รวมไทยสร้างชาติ ขอความเป็นธรรมและ 
ผลกัดนัการบรรจลุกูจ้างสายสนับสนนุ 56 สายงาน  
ทั้งประเภทรายวัน รายคาบ รายเดือนให้เป็น
พนักงานกระทรวงสาธารณสขุ หรือ พกส. และ
ให้ พกส.ราว 1.4 แสนคน เป็นลกูจ้างประจ�ากรณี
พเิศษ ชงเลกิระบบต่ออายทุกุ 4 ปีเป็นการจ้างงาน 
จนเกษียณด้วยงบการคลังแทนเงินบ�ารุง รพ.  
หลงัถูกหลอกปรบัต�าแหน่ง

ซึง่ล่าสดุ เมือ่วนัที ่ 24 ม.ค.2566 ทีผ่่านมา 
น.ส.อภิสราธรณ์ พันธ์พหลเวช ตัวแทนกลุ่ม 
ลกูจ้างและพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ 4 ภาค  
ได้ท�าหนงัสอื ส่งถงึ นายพรีะพนัธุ ์สาลรีฐัวภิาค  
หวัหน้าพรรครวมไทยสร้างชาต ิผ่านทางไปรษณย์ี 
เพ่ือขอความเป ็นธรรมและช่วยผลักดันใน 
การบรรจุ ให้ลูกจ้างรายวัน/รายคาบ/รายเดือน  
สายสนบัสนนุ 56 สายงาน เป็นพนกังานกระทรวง
สาธารณสขุ (พกส.) และให้ พกส. 56 สายงาน 
ซึง่มีประมาณ 1.4 แสนคน เป็นลกูจ้างประจ�าใน
กรณพีเิศษ เน่ืองจากสถานการณ์ระบาดของโรค
โควดิ-19 เนือ่งจากทีผ่่านมากลุม่ลกูจ้างฯ ได้ท�า
หนงัสือถึงผู้ใหญ่หลายๆ ท่าน เพือ่ขอความเป็น
ธรรมให้ช่วยผลกัดนัในการบรรจตุามข้อเรยีกร้อง
ดงักล่าว และเข้าสูว่าระการพิจารณาบรรจตุัง้แต่
โควิดรอบแรก จนถึงรอบสุดท้ายแต่ยังไม่ได้รับ 
การแก้ไขและจัดสรรใดๆ 

ลกูจ้าง สธ. 4 ภาค กว่า 1.4 แสน “สดุทน”
ยืน่ จ.ม. ถงึพรรคลุงตู่-อนทุนิ ขอความเป็นธรรม

ในทางกลบักนั กลุม่ทีไ่ด้รบัการจัดสรรให้บรรจุ
เป็นข้าราชการ 45,105 อัตรา มีเพียงต�าแหน่ง
แพทย์ พยาบาล เภสชักรและกลุม่วชิาชพีต่างๆ 
รวม 25 สายงาน จากทั้งหมด 131 สายงาน 
สะท้อนถึงความไม่เป็นธรรม ก่อให้เกิดความ
แตกแยกภายในองค์กร ขาดขวญัก�าลงัใจ บางคน
ท�างาน 10-30 ปี ค่าตอบแทนน้อย ไม่สอดคล้อง
กับค่าครองชีพที่เพิ่มข้ึน ท�าให้ใช้ชีวิตความเป็น
อยูย่ากล�าบาก และถูกตัดสวัสดิการความมั่นคง
ในหน้าทีก่ารงานไปเป็นระยะเวลา 23 ปี จงึขอ
ความอนุเคราะห์ และความเมตตาช่วยผลักดัน 
แก้ไข ปัญหาให้กบักลุ่มลกูจ้างและ พกส. 56 สายงาน 
เหล่าน้ีเพ่ือลดความเหลื่อมล�้า สร้างสามัคค ี
ในองค์กรต่อไป

น.ส.อภสิราธรณ์ พนัธ์พหลเวช กล่าวว่า เดมิ
เราเป็นลกูจ้างช่ัวคราว ต่อมาในสมยั นายทกัษิณ 
ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี มีการยุบต�าแหน่ง
ลกูจ้างประจ�า แล้วให้ต�าแหน่งแก่กระทรวง ด�าเนนิ
การจ้างเป็น พกส. จากนัน้ก็อยู่กันแบบแย่ๆ มากว่า 
23 ปี ไม่มคีวามก้าวหน้า เพราะให้เพยีงต�าแหน่ง
มาเท่านั้น ไม่ได้สวัสดิการที่ควรได้แบบลูกจ้าง
ประจ�ามาด้วย ทัง้ๆ ทีเ่คยระบุว่าต�าแหน่ง พกส. 
จะได้รบัสวสัดกิารเหมือนกับลูกจ้างประจ�า ตอนนี ้
บางคนท�างานมายีส่บิกว่าปี 1.1 หม่ืนบาท คดิว่าอยู่ได้ 

หรือไม่ เหมือนถูกเอาเปรียบ ซึง่รวมถึงค่าเสีย่งภยั
ต่างๆ ด้วย เช่นตนเอง เป็นพนกังานห้องยา ในช่วง
การระบาดของโรคโควดิ-19 ท�าหน้าทีคู่ก่บัวชิาชพี 
เภสชักร เจ้าพนกังานเภสชัฯ แต่ค่าเสีย่งภยัทีใ่ห้มานัน้ 
มเีพียง เภสชัฯ ทีไ่ด้ ส่วนต�าแหน่งอืน่ไม่ได้รบัเลย  
ทั้งๆ ท่ีร่วมท�างานทุกอย่าง ที่ผ่านมาเคยท�า 
หนังสือส่งถึงส�านักนายกรัฐมนตรี ก็มีหนังสือ 
ออกมาจากกลุม่ประสานงานการเมืองว่าเหน็ควร 
ให้เราบรรจเุป็นลูกจ้างประจ�า แต่ สธ.ก็ไม่บรรจุให้  
และกรณีที่ ครม.อนุมัติต�าแหน่งข้าราชการสธ.  
4.5 อตัรา แต่ สธ.ให้การบรรจไุม่เป็นธรรม จากทีม่ ี131  
สายงาน แต่ สธ.ให้บรรจเุพยีง 25 สายงานเท่านัน้

“คนที่ท�างานมาจนใกล้เกษียณไม่มีคุณค่า
อะไรกบัองค์กรเลยหรอื ท�าไมถงึเหลือ่มล�า้ขนาดนี้  
และเอาเปรียบลูกจ้างเช่นน้ี ที่เสียใจมากคือ 
พอให้ต�าแหน่ง พกส. มากย็งัจ้างด้วยเงินบ�ารงุ 
โรงพยาบาล ถ้า รพ.ไหนขาดสภาพคล่อง ได้ข้ึน
เงนิเดอืนปีละ 200-300  ท�างานมากกว่า 10 ปี  
บางคนจะเกษยีณแล้วเงนิเดอืนยงัไม่ถงึ 1.5 หม่ืนบาท   
เหมือนหลอกให้ต�าแหน่งใหม่เรา แต่ไม่ให้
สวัสดิการที่ม่ันคง ต้องต่ออายุงานทุกๆ 4 ปี  
ถ้าเราอยูไ่ด้ คงไม่มาเรยีกร้องกนั ทีผ่่านมาส่งหนงัสอื 
ถงึ สธ. กโ็ดนปฏเิสธทกุช่องทาง” 

น.ส.อภสิราธรณ์ กล่าว และว่า กระทรวง
สาธารณสขุ มรีะบบสุขภาพติดอนัดบัต้นๆ ของ
โลก แต่บุคลากรกลับไม่มคีวามสขุในการท�างาน 
เพราะค่าตอบแทนน้อย ไม่มคีวามมัน่คง สมมติ
หัวหน้าไม่ถูกใจ ท�าอะไรไม่ถูกใจเขา หนังหมา  
ไม่ถูกตาเจ๊ก เขากป็ระเมนิเราออกได้เลย

นอกจากนั้น ล่าสุดยังมีการชุมนุมของ
สหภาพลกูจ้างของรฐัแห่งประเทศไทย (สลท.)  
พร ้อมด ้วยตัวแทนพนักงานกระทรวง
สาธารณสขุ (พกส.) ลกูจ้างชัว่คราว ลูกจ้างเหมา 

บรกิาร (รายวนั-รายเดอืน) สายสนบัสนนุบรกิาร  
56 สายงาน ประมาณกว่าร้อยคน น�าโดย  
นายโอสถ สวุรณ์เศวต ประธานสมาพันธ์สมาคม 
ลกูจ้างของรฐัแห่งประเทศไทย (สสลท.) ได้เดนิทาง 
มาท่ีกระทรวงสาธารณสุขเพื่อมาติดตาม 
ร้องทุกข์แก่ นายอนทุนิ ชาญวีรกูล รองนายกรฐัมนตรี 
และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) 
และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ขอสิทธิ
สวัสดิการท่ีเป็นธรรม  พร้อมยื่นหนังสือเรียก
ร้อง 6 ข้อ โดยม ีนพ.รุง่เรอืง กจิผาต ิหวัหน้าที่
ปรกึษาระดบักระทรวงและโฆษกกระทรวงฯ และ  
ผอ.ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สธ.  
รบัเร่ืองดงักล่าว

‘มหิดล’ ชูเฮลท์เทคนิคการแพทย์
เปิดห้องแลบ็ 5 เครือ่งมือครบวงจร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ขึ้นขบวนหนุนไทยเป ็นศูนย ์กลาง
สุขภาพนานาชาติหรือเมดิคัลฮับ และพัฒนา
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์หรือผลิตภัณฑ์ 
เปิดห้องปฏิบัติการทดสอบความเข้ากันได ้
ทางชวีภาพของเครือ่งมอืทางการแพทย์ ให้บรกิาร 
ทดสอบผลิตภัณฑ์การแพทย์อย่างครบวงจร 
แก่นักวิจยั นวตักร และผูป้ระกอบการ

รศ.ดร.จกัรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดคีณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล เปิดเผย
ว่า  ประเทศไทยได้รับการยกย่องจากองค์การ
อนามัยโลก (WHO) ทางด้านการแพทย์ และเป็น
อนัดับ 6 ของโลกในด้านความมัน่คงทางสขุภาพ 
สะท้อนถงึศกัยภาพ ความเชีย่วชาญ และคณุภาพ
บริการของภาคการแพทย์ไทย ขณะเดียวกัน
รัฐบาลยังมีนโยบายมุ่งพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็น ‘ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ’ (Medical 
Hub) ของภมิูภาคโลก 

แน่นอนว่าการขับเคลื่อนดิจิทัลเฮลท์แคร์ 
การแพทย์สาธารณสุขและนวัตกรรมเฮลท์เทค 
ของไทยให ้ เป ็นที่ยอมรับทั้ งคุณภาพและ
มาตรฐานในระดับสากล จ�าเป็นที่ประเทศเรา
ต้องมีห้องแล็บทดสอบท่ีทันสมัยครบครันด้วย
เทคโนโลย ี การบรหิารจดัการ และผูเ้ชีย่วชาญ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อยกระดับ
งานวิจยัพฒันาและการผลติเคร่ืองมอืแพทย์ของ
ไทยสู่ระดับสากลผ่านการทดสอบคุณภาพและ
ความปลอดภยัของอปุกรณ์หรอืเวชภณัฑ์

ด้าน รศ.ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา รอง
คณบดีฝ ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล กล่าวเพิม่เติมว่า นอกจาก
การพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอนแล้วคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บังให้
ความส�าคญักบัการคดิค้นวจิัยพฒันานวตักรรม
ทางการแพทย์ เพือ่ตอบสนองความเปล่ียนแปลง
ของวงการสาธารณสุขไทยและประชาคมโลก 
โดยสร้างห้องปฏิบัติการทดสอบความเข้ากันได้

ทางชีวภาพของเคร่ืองมือทางการแพทย์ คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล ซึง่ได้รบั
การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 
เป็นประโยชน์ยิง่ต่อนกัวิจยั นวตักร วศิวกร และ
ผูป้ระกอบการ ในการวจิยัพฒันาด้านเครือ่งมอื
ทางการแพทย์ รวมถึงพัฒนาคุณภาพบุคลากร
ป้อนสูอ่ตุสาหกรรมเครือ่งมือแพทย์และเฮลท์แคร์
ในด้านต่างๆ อาทิ

1. ใช้เป็นเกณฑ์ส�าหรับห้องปฏิบัติการ
ทดสอบและห้องปฏบิตักิารสอบเทียบ ทีต้่องการ
แสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการมีการด�าเนินงาน
ด้านระบบคณุภาพ มคีวามสามารถทางวชิาการ 
ผลการทดสอบหรือสอบเทียบท่ีออกโดยห้อง
ปฏิบัติการเป็นที่เชื่อถือได้ว่าถูกต้องตามหลัก
วชิาการ 

2 .  ใช ้ เป ็นเกณฑ ์ส� าห รับการรับรอง 
ความสามารถห้องปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทียบ 
ของหน่วยรบัรอง 

3. ใช้ในการยืนยนัและยอมรบัความสามารถ
ของห้องปฏบิตักิารโดยผูใ้ช้บรกิารห้องปฏิบติัการ 
หรอืองค์กรท่ีมอี�านาจตามกฎหมาย

ส�าหรบับรกิารครบวงจรของห้องปฏิบติัการ
ทดสอบความเข้ากนัได้ทางชวีภาพของเครือ่งมอื
ทางการแพทย์น้ี เปิดบริการทดสอบเครื่องมือ
แพทย์ตามข้อก�าหนดของมาตรฐานสากล ได้แก่  

1. Cytotoxicity Testing ทดสอบความเป็นพษิ 
ต่อเซลล์ 

2. Hemolysis Testing ทดสอบปฏิกริยา 
ท่ีมต่ีอโลหติการแตกตวัของเมด็เลือดแดง 

3. Bioburden Testing การทดสอบหาการมีอยู่ 
ของจุลินทรย์ี 

4. Sterility Testing การทดสอบหาความ 
ปราศจากเชือ้ของอปุกรณ์ หรอืตวัอย่าง 

5. Antibacterial Testing การทดสอบ 
วเิคราะห์หาประสทิธภิาพการยบัยัง้การเจรญิเติบโต 
ของจุลินทรย์ี

ระบบบัตรทอง จดัยาสมุนไพรเข้าร้านยา
ลดน�าเข้ายา-สุขภาพดี-ชวียีัง่ยืน

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด 
พบว่า ‘ผลติภัณฑ์สมนุไพรไทย’ ได้รับความนยิม
และเติบโตขึ้นเป็นเท่าตัว ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ผลติภณัฑ์สมุนไพรในประเทศไทย มอีตัราเตบิโต
มากกว่า 100% เมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้าทีย่งัไม่มี 
การระบาด สอดคล้องกับผลส�ารวจจาก  
Euromonitor International 2021 ทีช่่วยฉายภาพ 
ให้ชดัเจนขึน้ โดยพบว่า มูลค่าตลาดผลติภัณฑ์
สมนุไพร ในปี 2564 สูงถงึ 45,646 ล้านบาท 
และคาดว่าหลังจากนีจ้ะเติบโตขึน้อกี 

ซึง่มีความเป็นไปได้ว่า ภายในปี 2569 ตลาด
ผลิตภณัฑ์สมนุไพรจะโตถงึ 5.95 หม่ืนล้านบาท  
หรือเฉียดๆ 6 หมื่นล ้านบาท แน่นอนว่า  
ผลิตภณัฑ์สมนุไพรทีค่รอบคลมุรวมถงึ “ยาจาก
สมนุไพร” (ยาตามองค์ความรูด้ั้งเดมิ, ยาพฒันา
จากสมุนไพร) ถือเป็นโอกาสของประเทศไทย 
ทัง้ในเชิงการสร้างเศรษฐกจิ และการดแูลรักษา
สุขภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อสมุนไพร เป็น
ทรพัยากรทีม่อียูใ่นประเทศ เป็นภูมปัิญญา เป็น
ฐานทุนเดิมที่เข้มแข็ง เมื่อได้รับการต่อยอด 
พฒันา ยกระดับ ท้ายทีส่ดุแล้วผลประโยชน์ก็จะ
หมนุเวียนและกระจายไปตามภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง
ในประเทศ ตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูก ภาคธุรกิจ 
ผูป้ระกอบการ ภาคอตุสาหกรรม และย้อนกลบัคนื 
มาสู่รฐัในรูปแบบภาษด้ีวย

ข้อมลูจากศูนย์วจัิยกสกิร ปี 2565 ระบุว่า  
ทกุวนันีต้ลาดยามมีลูค่าราว 2.3 แสนล้านบาท และ 
มีอตัราการเตบิโตราว 3-5% นัน่หมายความว่า 
หากประเทศไทยใช้ยาสมนุไพรทดแทนการน�าเข้า 
ยาเคมีจากต่างประเทศสัก 10% ก็จะช่วย 
ไม่ให้เงินต้องไหลออกไปนอกประเทศไม่ต�่ากว่า 
1-2 หมืน่ล้านบาท 

ส�าหรบัการส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาสมนุไพร 
แนวทางหนึง่คือการผลักดันให้เกดิการจ่ายยาผ่าน
ระบบหลักประกันสขุภาพ ได้แก่ ระบบประกัน
สังคม ระบบสวัสดิการข้าราชการ และระบบ 
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (บตัรทอง) อนัเป็นระบบ 
ท่ีใหญ่ทีส่ดุ มผีูใ้ช้สิทธริาว 48 ล้านคน จงึอาจพดู 
ได้ว่า “ระบบบัตรทอง” ถือเป็นยุทธศาสตร์ 

ในการผลกัดนัให้เกิดการใช้ยาสมนุไพร ทีน่่าสนใจก็คือ  
ในภาพกว้างของระบบหลกัประกันสขุภาพถ้วนหน้า
ทัง้ 3 ระบบ พบว่า สดัส่วนการใช้ยาจากบญัชยีาหลกั
แห่งชาตด้ิานสมนุไพร คดิเป็นเพยีง 1% เมือ่เทียบ
กบัยาแผนปัจจบุนัในบัญชียาหลกัแห่งชาติ ค�าถาม 
คอืในขณะทีต่ลาดและความนยิมของสมนุไพรมมีากขึน้  
เหตุ ใดสัดส ่วนการใช ้ยาสมุนไพรในระบบ 
หลกัประกนัสุขภาพฯ จงึไม่โตตาม

รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานคณะ
อนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติด้าน 
สมุนไพร ที่ป รึกษาคณะกรรมการก�ากับทิศ 
แผนงานวจิยัพัฒนาระบบยา สวรส. เสนอว่า หาก 
สปสช. สามารถผลกัดนัให้เกดิการใช้ยาสมนุไพรใน 
“โครงการเจบ็ป่วยเลก็น้อย 16 กลุม่อาการ รบัยา
ฟรทีีร้่านยา” ซึง่มกีว่า 500 แห่งทัว่ประเทศได้ กจ็ะ 
เป็นการสนับสนุนการใช้สมุนไพรในระบบหลัก 
ประกนัฯ ให้มากขึน้ โดยอาจจดัคูม่อืการใช้ยาไว้ให้กบั 
เภสชักร เพือ่เพิม่ความมัน่ใจในการจ่ายยามากขึน้  
รวมถึงยังส่งผลดีต ่อการพัฒนาระบบสุขภาพ 
ปฐมภมูด้ิวย นอกจากนัน้ ใน 16 กลุม่อาการเจบ็ป่วยเลก็น้อย 
 ส ่วนใหญ่สามารถรักษาได ้ด ้วยยาสมุนไพร 
ในบญัชยีาหลกัฯ ซึง่กเ็ป็นยาทีร้่านยาจ�าหน่ายอยูแ่ล้ว 
อย่างไรกด็ ียงัมยีาทีค่วรสนบัสนนุให้จ่ายในโครงการ
เจบ็ป่วยเลก็น้อย 16 กลุม่อาการ ได้แก่ ยาทีเ่ป็นยา
สามัญประจ�าบ้าน หรือยาอื่นๆ ที่มีส่วนประกอบ 
ของสารสกดัสมนุไพร

“รายการยาทีบ่รรจลุงในบัญชียาหลกัแห่งชาติ-
บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร เป็นยาที่ผ่าน
การกลั่นกรองอย่างเข้มงวด โดยคณะผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนปัจจบุนั และ
เภสัชกรรม ท�าหน้าทีป่ระเมนิอย่างรอบด้าน เพือ่ให้ 
ได้รายการยาทีมี่คณุภาพ ประสทิธภิาพ ตลอดจน 
ความปลอดภัย จากนั้นเมื่อได้ข้อสรุป ทางคณะ
อนกุรรมการพฒันาบญัชยีาหลกัฯ ทีแ่ต่งตัง้โดยคณะ 
กรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ต้องพิจารณา 
เหน็ชอบและประกาศใช้ต่อไป ประชาชนและบุคลากร 
สุขภาพจงึเชือ่มัน่และม่ันใจได้อย่างแน่นอน”

รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง ประธานวิทยาลัย
เภสชักรรมสมนุไพร ภายใต้สภาเภสชักรรม, อาจารย์

“จะเห็นได้ว่า หากมีการผลักดันให้เกิดการ
เบิกจ่ายยาสมุนไพรในระบบบัตรทองมากข้ึน 
ประชาชนกจ็ะเข้าถงึยาได้ง่ายข้ึน น�าไปสูส่ดัส่วน
การใช้ยาสมุนไพรของประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้น
ด้วย โดยปัจจบัุนยาสมุนไพรท่ีบรรจอุยูใ่นบัญชยีา
หลักฯ มีทัง้หมด 94 รายการ ส่วนใหญ่เป็นยารกัษา
โรคทัว่ไป เช่น ปวดหัว ลดไข้ ฯลฯ ซึง่สามารถ
ตอบสนองอาการของผูป่้วยเกอืบ 80% ทีเ่ข้ามา
รบับรกิาร น่ันหมายความว่า สามารถทดแทนยา
ปัจจบัุนและลดปรมิาณการน�าเข้ายาได้จรงิ”

ดร. ภญ.นพคุณ ธรรมธชัอาร ีผูจั้ดการงาน
วจิยั สวรส. กล่าวว่า ระบบบตัรทองเป็นระบบ
ที่มีความก้าวหน้าและมีนวัตกรรมที่เข้ามาช่วย
สนบัสนนุระบบบริการเป็นจ�านวนมาก หนึง่ในนัน้
คอืโครงการ “รับยาทีร้่านยาใกล้บ้าน” ซ่ึงพิสูจน์
แล้วว่าช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูรั้บบริการ  
และลดความแออัดในสถานพยาบาลได้จริง  
ดงันัน้หากหน่วยบริการส่ังยาสมุนไพรในบญัชยีา
หลกัฯ ให้แก่ผูใ้ช้สิทธบิตัรทองมากข้ึน ในอนาคต
อนัใกล้เรากจ็ะได้เหน็ภาพของผูใ้ช้สทิธบิตัรทอง 
ไปรับยาสมุนไพรฟรีทีร้่านยาในชุมชนได้

ทั้งนี้ การรับยาที่ร้านยาถือเป็นการจัดการ
ให้เกิดระบบทีม่กีารใช้ทัง้ทรพัยากรและบุคลากร
ในระบบสุขภาพอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
เพราะเภสัชกรไม่ใช่เป็นแค่เพียงคนขายยาเท่านัน้ 
แต่เป็นผู ้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านยาที่
สามารถให้ค�าแนะน�า เพือ่ให้เกดิการรกัษาและ
ดแูลสุขภาพอย่างถกูต้อง

“สอดคล้องกับงานวิจัยของ สวรส. ที่ม ี
ข้อเสนอว่า ร้านยาชมุชนควรขยายบริการโดยท�า 
หน้าทีเ่ป็นหน่วยคัดกรองและให้ค�าปรกึษา โดย
บริการทีค่วรให้ความส�าคญัเป็นอนัดบัแรกๆ คือ 
การคดักรองโรคเบือ้งต้น เช่น ปวดหวั ตวัร้อน 
โรคผวิหนงั NCDs ฯลฯ ซ่ึงอาการเหล่านีส้ามารถ
ใช้ยาสมุนไพรในการรักษาได้ ภายใต้การดแูลและ
ติดตามอาการจากเภสัชกรที่ร้านยา” ดร.ภญ.
นพคณุ ระบุ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ 
เครอืข่ายวจิยัสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ (สวรส.) 
อธิบายว่า ปัจจัยส�าคัญท่ีก�าหนดว่าระบบบริการ 
จะมกีารใช้ยาสมนุไพรมากน้อยเพยีงใดคอื ‘บคุลากร
ทางการแพทย์’ ซึง่ส่วนหนึง่ ‘ไม่ค่อยมคีวามม่ันใจ’  
ในคุณภาพ ประสทิธภิาพ และความปลอดภัยของ 
ยาสมนุไพร ตรงนีจ้งึท�าให้กลายเป็นคอขวด กล่าวคอื 
แม้จะมีช่องทางและสิทธิที่เอื้อต่อการสั่งจ ่าย 
ยาสมุนไพร แต่บุคลากรไม่เลือกที่จะสั่งจ ่าย  
ดงันัน้เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ สิง่ทีค่วรด�าเนนิการคอื
การน�าหลักฐานการศึกษาวิจัยยาสมุนไพรในบัญช ี
ยาหลกัฯ มาสือ่สาร เพือ่ให้เกดิความเข้าใจและสร้าง
ความมั่นใจในประสิทธิภาพให้กับผู้ให้บริการทาง 
การแพทย์ในการเลอืกใช้ยาสมนุไพร คู่ขนานไปกบั
การสร้างเงือ่นไข และนโยบายทีช่ดัเจนในการจงูใจ
ให้แพทย์ และเภสัชกรสั่งจ่ายยาสมุนไพรมากขึ้น  
ซึง่จะเป็นการยืนยนัถงึประสทิธภิาพไปด้วยในตวั

โดยทางวทิยาลัยฯ ก�าลงัจะมีโครงการฝึกอบรม
ให้ความรูก้ารใช้ยาสมนุไพรในบญัชยีาหลกัแห่งชาติ 
ให้กับแพทย์ ตลอดจนเภสชักรท้ังในสถานพยาบาล
และร้านยา รวมทั้งการจัดท�าข้อมูลยาสมุนไพรให้
บุคลากรการแพทย์และประชาชน สามารถเข้าถึง
และตรวจสอบข้อมลูได้สะดวกมากข้ึน

จะมีลูกจ้างสายพันธ์ุเดียว คือ พนกังานกระทรวง
สาธารณสขุ แต่ความเป็นจรงิกลบัไม่ใช่ มลีกูจ้าง
หลายประเภท จ้างกนัเป็นสบิๆ ปีแล้ว 

4. ขอให้พนกังานกระทรวงฯ และลูกจ้างท่ี
ปฏบิตังิานใน 3 จงัหวดัชายแดนใต้ 5 อ�าเภอ 
จ.สงขลา ขอให้ได้รับเงินค่าเสี่ยงภัยเหมือน 
ข้าราชการอืน่ๆ เพราะทีผ่่านมามปีระเดน็เสยีชวิีต  
แต่ไม่ได้อะไร เพราะเป็นลกูจ้างเงนิบ�ารุง ทีผ่่านมา 
ต้องลงขนักนัช่วย

5. ขอให้พนกังานกระทรวงสาธารณสขุและ
ลูกจ้างทุกประเภท ได้รับค่าเสี่ยงภัยปฏิบัติงาน
โควดิ-19 ทีผ่่านมากระทรวงสาธารณสขุบอกว่า
ลกูจ้างทัง้หมดเป็นพีน้่อง เป็นครอบครวัทีต้่องช่วย
ฝ่าฟันวกิฤตโควดิ หลายคนไม่ได้กลบับ้าน จะกลบั 
ไปกก็ลัวน�าเชือ้ไปตดิครอบครัว แต่พอมีค่าเสีย่งภัย 
กลับไม่ได้บ้าง หรือได้ไม่ครบ พอมาเรียกร้อง 
กบ็อกแค่ว่า ก�าลงัด�าเนนิการ เป็นแบบนีต้ลอด  
จงึขอยนืยนัขอเข้าพบท่านรองนายกฯ หากไม่ได้กข็อ 
ใช้สิทธริอต่อไป ไม่ไปไหน จะค้างคนืที ่สธ. ส่วน
ประชาชนไม่ต้องกงัวลกระทบการบริการ เพราะ
มกีารแบ่งงานแบ่งหน้าทีด่แูลให้บรกิารประชาชน
แล้ว” นายโอสถ กล่าว

6. ขอปรบัค่าท�างานนอกเวลา หรอืโอทขีอง
พวกตนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้น 
โดยขอปรับเป็น 400 บาทเท่ากันทั่วประเทศ
ในส่วนของสายท่ีก�าหนดวุฒิขอให้ปรับตามท่ี
กระทรวงก�าหนด

นพ.รุง่เรอืง กิจผาต ิหวัหน้าทีป่รกึษาระดบั
กระทรวงและโฆษกกระทรวงฯ และ ผอ.ศูนย์
บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สธ. กล่าวว่า  
ท่านอนทิุน ชาญวรีกลู รองนายกฯ และรฐัมนตรฯี 
ท่านปลดั สธ. เห็นความส�าคญัในการดแูลพีน้่อง 
บคุลากรทกุคน โดยหลายข้ออยูร่ะหว่างด�าเนนิการ  
อย่างข้อ 1. การเข้าสู ่ระบบการจ้างด้วย 
เงนิงบประมาณ จากเงนิบ�ารงุ ซึง่ สธ.พจิารณา
เรือ่งนีศ้กึษาข้อดข้ีอเสยี ซึง่เงนิบ�ารงุมข้ีอด ีและ
มข้ีอด้อย เงนิงบประมาณกเ็ช่นกนั แต่เงนิบ�ารงุ
มคีวามมัน่คงมากกว่า อย่างไรกต็าม กพ็ร้อมรบั 

เร่ืองมาเพื่อด�าเนินการต่างๆ เพราะบางจุด 
ต้องไปท�าข้อตกลงกบัส�านักงบประมาณ

2. ขอให้ สธ.ยกเลกิสัญญาจ้าง 4 ปี และให้
ท�าเป็น 60 ปีน้ัน ต้องเรยีนว่า ลูกจ้าง สธ. พกส.  
โดยภาพรวมกว่า 1 แสนคน ทุก 4 ปี เรือ่งการเลกิจ้าง 
ไม่เป็นธรรม ไม่มเีลย เราจ้างต่อตลอด ยกเว้น 
ประพฤตไิม่ดจีริงๆ ซึง่ส่วนน้อยมาก เรือ่งความ
มั่นคงของการจ้างจึงไม่ใช่ต้องกังวล ส่วนเรื่อง
การไปท�าธรุกรรม กูซ้ือ้บ้าน เรือ่งนีท้าง สธ.รบั
เรือ่งและหาทางออกตรงนีร่้วมกัน

3. ให้ยกเลิกสัญญาจ้างที่ไม่มีความมั่นคง 
เช่น ลูกจ้างรายวัน รายคาบ ตรงนี้ต้องกราบ 
เรยีนว่าเราเหน็ความส�าคญัของพนกังานกระทรวงฯ  
ลูกจ้างทุกคน ซึง่ภาพรวมเราท�าแทบไม่มปัีญหา  
แต่จากข้อมูลพบว่ามีบางพื้นที่มีปัญหาการ
จ้าง ภาพรวมเรามีนโยบายเน้นดูแลบุคลากร 
ให้ดทีีส่ดุ เมือ่มีข้อมลูใดทีเ่ป็นปัญหาเราพร้อมรบั
เร่ือง และน�าไปพจิารณาแก้ไขต่อไป  4. ส่วนเร่ือง
ขอให้ พกส. และลูกจ้างในสามจังหวดัชายแดนใต้ 
ได้รับค่าเสี่ยงภัยเหมือนข้าราชการ ขอเรียนว่า 
ทางผู้บริหารให้ความส�าคัญเรื่องนี้มากและจะ
เร่งด�าเนนิการ

5. เรื่องค่าเส่ียงภัยโควิดส�าหรับพนักงาน
กระทรวงฯ ลูกจ้างทุกประเภทนั้น ขอเรียนว่า 
อยูร่ะหว่างด�าเนนิการแล้ว มกีารตดิตามเรือ่งว่า 
อยู่ในข้ันตอนขอเสนอสงบประมาณ ทัง้วชิาชพี 
และสายสนบัสนุนทัง้หมด มกีารของบฯ ไม่ต้อง
กงัวล และ 6. การปรบัโอทใีห้เหมาะสมน้ัน จาก
ประกาศทีอ่อกไปมกีารด�าเนนิการแล้ว และท่าน
ปลดั สธ.ย�า้ว่าให้เร่งด�าเนนิการ

“ท้ัง 6 ข้อ เราเห็นความส�าคัญ หลายข้อ
ได้ท�าอยูแ่ล้ว จงึขอให้มัน่ใจ และสามารถกลับ
ไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของตนเองได้ เรา 
เร่งขัน้ตอนเตม็ที ่บางเรือ่งเกนิอ�านาจกระทรวงฯ  
ต้องท�าข้อตกลง จึงต้องใช้เวลา แต่ทั้งหมด 
เราท�าหมด ผู้บรหิารทุกคนให้ความส�าคญัหมด” 
นพ.รุง่เรอืง กล่าว

นายโอสถ สวุรณ์เศวต กล่าวว่า  มาตาม 
ข้อเรยีกร้องทีเ่คยได้ยืน่หลายครัง้แล้ว ซึง่ได้ประสาน 
ทางรฐัมนตรว่ีาการ สธ. และรฐัมนตรช่ีวยฯ มา
ล่วงหน้านานแล้วว่า จะมาตดิตามเรือ่งนี ้ซ่ึงหาก
ท่านอนทิุน ไม่สนใจ ไม่ให้ค�าตอบเรือ่งนี ้พวกตนก็
จะไม่ยอมไปไหน เพราะข้อเรยีกร้องทัง้หมด ไม่มี
ข้อไหนทีท่�าไม่ได้ ประกอบด้วย 1. ขอให้พนกังาน 
กระทรวงสาธารณสุข (พกส.) สายสนับสนุน 
บรกิาร เข้าสูร่ะบบการจ้างด้วยเงนิงบประมาณ
ผ่านกระทรวงการคลงัโดยตรง มใิช่การจ้างงาน
ด้วยเงินบ�ารุง 2. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข
ยกเลิกสญัญาจ้างระยะส้ัน 4 ปี ให้จ้างถงึ 60 ปี 
เพือ่ความมัน่คงในการท�างาน ท่ีผ่านมามีปัญหา
เรือ่งการกูเ้งนิซือ้บ้าน ท�าอะไรกย็าก สถาบนัการ
เงนิมองว่าพวกตนไม่ม่ันคง

3. ขอให้ยกเลกิการจ้างทีไ่ม่เป็นธรรม ขอให้
ท�าตามนโยบายกระทรวงฯ ทีเ่คยแถลงว่า สธ. 

ดร.จิราพร ลิม้ปานานนท์  ดร.ชาล ีทองเรือง

ดร. ภญ.นพคณุ ธรรมธัชอารี

ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักฯ 
1. อาการเวยีนศรีษะ คล่ืนไส้ อาเจียน ท้องอืด : ยาหอมทพิโอสถ, ยาหอมเทพจิต, 
 ยาหอมนวโกฐ, ยาหอมอินทรจักร, ยาขงิ· 
2. อาการปวดข้อ : ครีม/เจลพริก, ยาสารสกัดขมิน้ชัน · 
3. อาการเจบ็กล้ามเนือ้ : ครีมไพล, ยาพ่นผวิหนงักระดกูไก่ด�า, ยาสารสกดัเถาวลัย์เปรยีง, 
 ยาสหสัธารา · 
4. อาการไข้ เจ็บคอ : ยาฟ้าทะลายโจร · ไอ : ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม, ยาประสะมะแว้ง · 
5. อาการปวดท้องประจ�าเดือน : ยาประสะไพล · 
6. อาการท้องผูก : ยาชงชุมเหด็เทศ · 
7. อาการท้องเสีย : ยาฟ้าทะลายโจร, ยาเหลืองปิดสมุทร · 
8. อาการปัสสาวะขดั : ยาหญ้าหนวดแมว ·
9. อาการทางผิวหนงั : ทงิเจอร์พลู, ทงิเจอร์ทองพนัชัง่, โลชัน่/ขีผ้ึง้พญายอ · 
10. บาดแผล : ยาทาเปลือกมงัคดุ, ยาทาบวับก · 
11. อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ : ยาขม้ินชนั, ยาขงิ, ยาธาตบุรรจบ · 
12. อาการริดสดีวงทวาร : ยาผสมเพชรสงัฆาต ·
13. เริม งสูวดั แผลร้อนในในปาก : ครมี/เจลพญายอ
14. ยาสามญัประจ�าบ้าน : ยามะขามแขก, ยาธาตนุ�า้แดง, ยาแก้ไอน�า้ด�า ยาอืน่ๆ 
 ทีม่ส่ีวนประกอบของสารสกดัสมุนไพร : ยาธาตนุ�า้ขาว และ มกิซเจอร์ คาร์มิเนตฟี



ปีที่ 17 ฉบับที่ 398 วันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 25668 คณุภาพชวีติ

พันต�ารวจเอกประทีป เจริญกัลป ์
รองเลขาธกิารคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
ในฐานะโฆษก สคบ. เปิดเผยว่า ตามท่ีมีกระแส
ข่าวของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มของการสูบ
มากข้ึนของคนไทย จะขอชี้แจงข้อเท็จจริง 
ในประเด็นดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจ 
ทีถ่กูต้อง ดงัน้ี

1. กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้า 
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีค�าสั่งท่ี 
9/2558 เรื่อง ห้ามขายหรือ ห้ามให้บริการ
สินค้า “บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า 
หรอืตวัยาบารากู ่น�า้ยาส�าหรบัเตมิบารากูไ่ฟฟ้า
หรือบุหรี่ไฟฟ้า” ซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตราย
ต่อร่างกายหลายชนิด รวมทั้งโลหะหนัก 
ที่เป็นสารก่อมะเร็ง และมีปัญหาต่อระบบ
ทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อ
สขุภาพ ดงันัน้ ผูใ้ดขายหรือให้บรกิาร โดยมี 
ค่าตอบแทนรวมถึงการซื้อมาเพื่อขายต่อ 
มคีวามผดิตาม พ.ร.บ.คุม้ครองผูบ้ริโภค (ฉบบั
ที ่4) พ.ศ. 2562 มโีทษจ�าคกุไม่เกนิ 3 ปี หรอื
ปรบัไม่เกนิ 600,000 บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั

สคบ.เตอืนน�าเข้า-ขายบุหรีไ่ฟฟ้า 
มีโทษหนักคุก 10 ปี/ปรบั 6 แสน

3. บหุร่ีไฟฟ้า อันเป็นสนิค้าห้ามน�าเข้ามา
ในราชอาณาจกัร ดงันัน้ ผูค้รอบครองหรอืรบั
ฝากไว้ จะมคีวามผดิฐาน ช่วยซ่อนเร้น ช่วย
จ�าหน่าย ช่วยพาเอาไปเสยี ซือ้ รบัจ�าน�าหรอื
รับไว้โดยประการใด ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็น
ของที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่าน
พธิกีารศลุกากรโดยถกูต้อง ตามมาตรา 246 
วรรคหนึง่ แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 มี
โทษจ�าคกุไม่เกิน 5 ปี หรือปรบัเป็นเงนิสีเ่ท่า 
ของราคาสินค้า หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ดังม ี
ค�าพพิากษาศาลฎกีาท่ี 1411/2564 ทัง้นี ้เมือ่บุหรี่ 
ไฟฟ้าเป็นสนิค้าต้องห้าม แม้จะไม่มเีจตนาหรอื
ไม่รูว่้าเป็นของมีความผิด ก็ต้องถกูรบิให้ตกเป็น
ของแผ่นดินและน�าไปท�าลาย ตามกฎหมาย
ของศุลกากร

หากผูใ้ดพบเหน็การจ�าหน่ายหรอืให้บรกิาร
บหุรีไ่ฟฟ้า บารากู ่หรอืบารากูไ่ฟฟ้า สามารถ
แจ้งเบาะแส (โดยข้อมลูการแจ้งเบาะแสของ 
ท่าน สคบ. จะเก็บไว้เป็นความลับ) ได้ที่ 
สายด่วน สคบ. 1166 (ในวันและเวลาราชการ) 
และ ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที ่“ระบบร้องทกุข์
ผูบ้รโิภค” หรอื โมบายแอปพลเิคชนั “OCPB 
Connect” ได้ตลอด 24 ชัว่โมง หรือแจ้งสถานี
ต�ารวจในท้องที่

50 ปี เคหะแห่งชาต ิ: ครอบครวัเดียวกนั
สร้างบ้าน-ให้อาชีพ-มีรายได้-อยู่ย่ังยืน

ช่าวเวลา 50 ปี ทีผ่่านมา การเคหะแห่งชาติ
อยูคู่ค่นไทยมาโดยตลอด เพือ่ท�าหน้าทีจ่ดัหาทีอ่ยู่
อาศัยให้กบัประชาชน ซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัหน่ึงในสี่
ของชีวติ ครึง่ศตวรรษมาน้ี หลายคนอาจจะไม่รู้ว่า 
ภารกจิทีเ่ป็นอยูแ่ละก�าลงัจะเดนิหน้าขององค์การนี ้
มอีะไรทีเ่ป็นประโยชน์กับประชาชนของประเทศ 

เมือ่เรว็ๆ นี ้“อปท.นวิส์” ได้ร่วมงานแถลงข่าว
ครบรอบ 50 ปี ของการเคหะแห่งชาติ ภายใต้การน�า
ของ นายทวีพงษ์ วชิยัดิษฐ ผูว่้าการการเคหะแห่ง
ชาต ิได้รบัทราบถงึความเปลีย่นแปลงอย่างมากมาย
ของการเคหะแห่งชาต ิ โดยเฉพาะการเข้าถงึใส่ใจ
เหมอืนคนในครอบครวัเดยีวกัน ไปตามดกัูน

 เคหะฯ 50 ปี สร้างบ้าน 747,234 หน่วย/
 โปร่งใสอนัดบั 1

การเคหะแห่งชาติเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (พม.) มีภารกจิหลกัในการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั  
ชุมชน และเมือง ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพ
ชวีติของผูอ้ยู่อาศยัในชมุชน และจะก่อตัง้ครบ 50 ปี  
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 โดยตลอดระยะ 
เวลาที่ผ่านมาการเคหะแห่งชาติได้พัฒนาที่อยู ่
อาศยัในทกุรปูแบบไปแล้วจ�านวนทัง้สิน้ 747,234 
หน่วย อาท ิโครงการบ้านเอือ้อาทร โครงการเคหะ
ชมุชน โครงการแก้ไขปัญหาชมุชนแออดั โครงการ
เคหะข้าราชการ โครงการฟ้ืนฟเูมืองชมุชนดนิแดง 
โครงการอาคารเช่า เป็นต้น นอกจากนี้ ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐ หรอื ITA ปี 2565 การ
เคหะแห่งชาตไิด้คะแนน 97.96 คะแนน จาก 100 
คะแนนเตม็ ถอืเป็นอันดบัที ่1 ของหน่วยงานภายใต้ 
สงักดักระทรวง พม. และเป็นอันดับที ่5 ของหน่วยงาน 
รฐัวสิาหกจิทัง้หมดทีเ่ข้าร่วมการประเมนิ ทัง้ยงัได้
ระดบัผลการประเมิน AA ในระดบัประเทศอกีด้วย

 น�าเทคโนฯ ยคุใหม่-ชูนวัตกรรม 5S, 
 HOMES พฒันาองค์กร

การเคหะแห่งชาตยิคุใหม่จะไม่ได้เพยีงแค่สร้าง
ทีอ่ยู่อาศยั แต่จะดแูลคณุภาพชีวติของผูอ้ยูอ่าศยัไป
พร้อมกนัด้วย มากไปกว่านัน้ยงัให้ความส�าคญัในการ
เพิม่ขดีความสามารถขององค์กร ด้วยเทคโนโลย ีและ
นวัตกรรม ตามแนวทางแผนยทุธศาสตร์การเคหะ
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2570 (ฉบบัปรับปรงุปี 2565) 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อ
คณุภาพชวิีตทีด่”ี พร้อมท้ังปรบัเปลีย่น Mindset ของ
ผูป้ฏบิติังาน ให้หนัมาใส่ใจในการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศยั
ส�าหรบัประชาชนมากขึน้ ด้วยการส่งเสรมิวฒันธรรม
องค์กรใหม่ คือ 5S ได้แก่ Spirit รวมพลงัใจในการ
ขับเคลื่อนองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการ
สร้างประโยชน์เพือ่สังคมไทย/Skill  มุ่งแสวงหาและ
เพิ่มพูนความรู้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก/ 
Service ให้บริการท่ีตอบโจทย์/ Speed รวดเร็ว ตรง
เวลา และทนัต่อสถานการณ์/ Sustainability พฒันา
องค์กรอย่างยัง่ยนื ตลอดจนส่งเสรมิค่านยิมท่ีมาจาก
ค�าว่า “HOMES” ได้แก่ Happiness to all เสริม
สร้างความสุข Open to collaborate ประยกุต์ความ
ร่วมมอื Mastering to innovate ยดึถอืนวตักรรม 
Effi fif icient & Ethical process ประสิทธภิาพพร้อม
คุณธรรม และ Service excellence ยกระดบัการ 
บรกิาร ซ่ึงเป็นการพฒันาศักยภาพบคุลากร รวมทัง้ 
การสร้างมุมมองทศันคติ และทกัษะต่างๆ เพือ่ให้ 
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์
ปัจจบุนั

2. กรณีผู้น�าเข้าบุหร่ีไฟฟ้ามีความผิดตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก�าหนดให้ 
บารากู ่และบารากูไ่ฟฟ้า หรอืบหุรีไ่ฟฟ้า เป็นสนิค้า 
ทีต้่องห้ามน�าเข้ามาในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2557 
ซึง่มโีทษ จ�าคกุไม่เกนิ 10 ปี หรือปรบัเป็นเงนิ
ห้าเท่าของราคาสนิค้า หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั กบัให้
รบิบหุรีไ่ฟฟ้า รวมทัง้ สิง่ทีใ่ช้บรรจแุละพาหนะ
ใดๆ ท่ีใช้ในการบรรทุกสนิค้าบหุรีไ่ฟฟ้านัน้ด้วย 
นอกจากนัน้ ยงัเป็นความผดิ ตาม พ.ร.บ.ศลุกากร 
พ.ศ. 2560 มาตรา 244 ซึง่มโีทษจ�าคกุไม่เกนิ  
10 ปี หรือ ปรบัไม่เกิน 500,000 บาท หรอืท้ังจ�า
ทัง้ปรบั และศาลอาจสัง่รบิของนัน้ก็ได้ ไม่ว่าจะมี
ผูถ้กูลงโทษตามค�าพพิากษา หรอืไม่

 เปิดบ้านเคหะสขุประชา 
 “มบ้ีาน-มอีาชีพ-มรีายได้-มคีวามสุข”

การด�าเนนิงานในปี 2566 จะเข้มข้นมากย่ิงขึน้ 
มกีารสานต่อโครงการส�าคัญไม่ว่าจะเป็น โครงการ
บ้านเคหะสขุประชา ซึง่เป็นโครงการบ้านเช่าพร้อม
อาชีพมุ่งเน้น “มีบ้าน-มีอาชีพ-มีรายได้-มีความ
สขุ” เป้าหมายจัดสร้าง 100,000 หน่วย ในระยะ
เวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) โดยขณะนีก่้อสร้าง
โครงการน�าร่องและส่งมอบพร้อมท�าสัญญาเช่า
ให้กบัผู้ได้สทิธแิล้ว 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ
บ้านเคหะสขุประชาฉลองกรุง จ�านวน 302 หน่วย 
และโครงการบ้านเคหะสขุประชาร่มเกล้า จ�านวน 
270 หน่วย รวมทั้งมีการจัดตั้งบริษัท เคหะสุข
ประชา จ�ากดั (มหาชน) แล้วเสร็จ โดยมีการเคหะ
แห่งชาติ ถอืหุ้นใหญ่จ�านวน 49.0% และกลุม่ผูถ้อื
หุ้นอีก 6 ราย ล่าสดุได้จัดท�าโครงการต้นแบบบ้าน
เคหะสุขประชาภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 
การร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน พ.ศ. 2562 
จ�านวน 3 พ้ืนที ่ได้แก่ โครงการบ้านเคหะสุขประชา 
“วงัน้อย” อ�าเภอวงัน้อย จังหวดัพระนครศรอียุธยา 
โครงการบ้านเคหะสขุประชา “ล�าลกูกาคลอง 12” 
อ�าเภอล�าลกูกา จังหวัดปทมุธานี และโครงการบ้าน
เคหะสขุประชา “ธรรมศาลา” อ�าเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม และยงัได้น�าเสนอ รมว.พม. พจิารณาให้
ความเห็นชอบภายใต้ พรบ.ร่วมทนุ อกี 10 โครงการ 
ได้แก่ จังหวดัปทมุธาน ีสมทุรปราการ สุพรรณบรุี 
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สระบรีุ สระบรีุ ก�าแพงเพชร 
นครสวรรค์ และระยอง

 บ้านเคหะสขุเกษม บ้านรองรบัสังคมสูงวัย 
 ทุกภมิูภาค

การเคหะแห่งชาตยิงัให้ความส�าคัญต่อการเข้า
ถงึทีอ่ยูอ่าศยั มโีครงการบ้านเคหะสุขเกษมจังหวดั 
สมุทรปราการ (เทพารักษ์) ซึ่งเป็นโครงการบ้าน 
เช่ารองรับสังคมผู ้สูงอายุ เน้นการออกแบบ  

Universal Design แบ่งการพฒันาออกเป็น 4 ระยะ 
จ�านวน 90 อาคาร รวมทัง้ส้ิน 3,956 หน่วย ต�าบล
บางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ  
อีกโครงการหนึ่งคือ โครงการอาคารเช่าส�าหรับ 
ผูม้รีายได้น้อยและโครงการรบัคนือาคารเช่า โดย
ปัจจุบันการเคหะแห่งชาติได้ด�าเนินโครงการ 
อาคารเช่าฯ 10 โครงการ พร้อมเข้าอยู่จ�านวน  
6 โครงการ ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3)  
มหาสารคาม สุรินทร์ (สลักได) อุบลราชธานี 
นครสวรรค์ 2 (ระยะ 2) ล�าปาง และอีก 4 
พืน้ที ่ ได้แก่ พังงา (ตะกัว่ป่า) กาญจนบรุ ี ลพบรุี  
(ระยะ1) สมุทรปราการ (บางพล)ี อยูร่ะหว่างเตรยีม
การบรรจุผู้เช่าใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน
มีนาคม 2566 นี ้ขณะทีโ่ครงการรบัคนือาคารเช่า
จากบรษิทัเอกชน เปิดโอกาสให้ผูเ้ช่าได้เช่าตรงกบั
การเคหะแห่งชาต ิ ตัง้แต่วนัที ่ 1 เมษายน 2564- 
30 กนัยายน 2565 สามารถรบัคนืโครงการฯ ได้ 57 
สัญญา รวม 28,741 หน่วย และผูเ้ช่าท�าสัญญาเช่า
ตรงกบัการเคหะแห่งชาติแล้ว 11,061 หน่วย

 บริการให้สินเชือ่ส�าหรับผูม้รีายได้น้อย
 ให้มบ้ีาน

นอกจากนีส้�าหรับผูท้ีต้่องการเป็นเจ้าของทีอ่ยู่
อาศัยแต่ไม่สามารถยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารยัง
สามารถเข้าร่วม โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อย โดยจะมีคณะ
กรรมการบรหิารการให้สินเชือ่เพือ่พฒันาท่ีอยู่อาศัย  
(คบส.) ของการเคหะแห่งชาตเิป็นผูพ้จิารณาให้สินเชือ่ 
กับลูกค้าโดยตรง ซึ่งตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 
-2565  ได้อนุมัติสินเชื่อไปแล้ว จ�านวน 1,507 
ราย เป็นกลุม่ลกูค้าทัว่ไป จ�านวน 1,321 ราย กลุม่
เปราะบาง จ�านวน 186 ราย คดิเป็นวงเงนิสินเชือ่ฯ  

977.24 ล้านบาท และในปีงบประมาณ 2566  
มเีป้าหมายให้สนิเชือ่กบัลกูค้า จ�านวน 574 ราย  
คดิเป็นวงเงนิสินเชือ่ฯ 381.55 ล้านบาท 

 ฟ้ืนฟู/พัฒนาแฟลตดินแดง-ห้วยขวาง-
 รามอินทรา-ทุ่งสองห้อง

การเคหะแห่งชาติยังมีโครงการฟื ้นฟูและ
พฒันาเมอืง ทัง้โครงการฟ้ืนฟเูมืองชมุชนดนิแดง 
โครงการฟ้ืนฟูเมืองชมุชนห้วยขวาง โครงการฟ้ืนฟู
เมอืงชมุชนรามอนิทรา โครงการฟ้ืนฟเูมอืงชมุชน
ทุ่งสองห้อง รวมทั้งโครงการศึกษาความเป็นไป
ได้การพัฒนาโครงการแบบผสมผสาน (Mixed-
Use) ตามเส้นทางโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน (Transit Oriented Development: TOD) 
โครงการทีอ่ยูอ่าศยัผูสู้งอาย ุ (Wellness Center) 
และการพฒันาศนูย์ข้อมลูทีอ่ยูอ่าศยัแห่งชาต ิ ซึง่
ทกุโครงการได้รบัการบรรจไุว้ในแผนและก�าลงัเร่ง
ด�าเนินการอย่างต่อเนือ่ง ภายหลังจากทีต้่องหยดุ
ชะงกัไปจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 โดยแผน
ปฏิบติัการการเคหะแห่งชาต ิประจ�าปีงบประมาณ 
2566 โครงการเชงิยทุธศาสตร์ มีจ�านวน รวม 31 
โครงการ

 ของขวัญเปิดบ้านอยู ่5,000 ห้อง
 จ่ายวันละ 40 บาท

นายทวีพงษ์ วิชยัดษิฐ ผูว่้าการการเคหะแห่ง
ชาต ิ(กคช.) เปิดเผยอกีว่า การเคหะฯ มุง่ช่วยเหลอื 
ผู้มีรายได้น้อยและครัวเรือนเปราะบางได้มีที่อยู่
อาศัยม่ันคง สนองนโยบายที่รัฐบาลต้องการลด
ความเหล่ือมล�้าด้านที่อยู่อาศัย โดยมีการคัดสรร
ห้องเช่าราคาพเิศษมากกว่า 5,000 หน่วย แบ่งเป็น 
โครงการที่มีท�าเลที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 
จ�านวน 15 โครงการ 2,205 หน่วย อาท ิโครงการ
เคหะชมุชน นวนคร พรพระร่วงประสิทธิ ์ออเงนิ 
บางพลี เพชรเกษม สมุทรสาคร (กระทุ่มแบน) 
และนครปฐม เป็นต้น และโครงการในส่วนภมิูภาค 
จ�านวน 42 โครงการ รวม 2,844 หน่วย เช่น 
นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชลบุรี 
สงขลา เป็นต้น

รวมทัง้ส้ินมีจ�านวน 57 โครงการ รวม 5,049 
หน่วย อตัราค่าเช่าเริม่ต้น 1,200 บาท กบั 1,500 
บาทต่อเดอืน คดิเป็นค่าเช่าเฉล่ียตกวนัละ 40 บาท 
และ 50 บาท โดยมีเงือ่นไขผูเ้ช่าจะต้องท�าสัญญา
เช่าภายในวนัที ่31 มกราคม 2566 โดยมรีะยะเวลา
สัญญา 1 ปี (ถงึ 31 ธนัวาคม 2566) หลงัจากนัน้
จะคดิอัตราค่าเช่าปกตติามท�าเลทีต้ั่งของโครงการ

 จดัหนกัอกี 6 โครงการ/6 ท�าเลสวย 
 จ่ายวันละ 50 บาท

นอกจากการจดัห้องเช่าราคาพิเศษแล้ว ผูเ้ช่ายงั
สามารถเลอืกเช่าทีพ่กัอาศยัในโครงการอาคารเช่า
ส�าหรบัผูม้รีายได้น้อย ซึง่เป็นโครงการสร้างเสร็จ
ใหม่พร้อมเข้าอยู ่ จ�านวน 6 โครงการ กระจายใน  
6 ท�าเลท่ัวประเทศ ได้แก่ สมุทรสาคร (กระทุม่แบน 3)  
มหาสารคาม สุรินทร์ (สลักได) อุบลราชธานี 
ล�าปาง และนครสวรรค์ (ระยะที ่2) โดยออกแบบ
และก่อสร้างเป็นอาคารพกัอาศยัสงู 4 ชัน้ พืน้ที่
ใช้สอยห้องพักอาศยั 28-30 ตารางเมตร มค่ีาเช่า
เดอืนละ 1,500 บาท หรอืวนัละ 50 บาท ทัง้นี้ 
เพื่อให้ประชาชนท่ัวไป โฟกัสกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 
สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น การเคหะฯ 
จงึได้ก�าหนดเง่ือนไขการท�าสัญญาเช่า โดยไม่เรยีก
เกบ็เงนิประกันการเช่า 1 เท่าของค่าเช่ารายเดอืน 
และเงินประกนัมิเตอร์น�า้-ไฟฟ้า ก�าหนดเง่ือนไขให้
สิทธเิช่า 1 คนต่อ 1 ห้อง/สัญญา ขนาดครอบครัว
ไม่เกิน 4 คน/ห้อง

กฎเหลก็คอืห้ามมิให้น�าห้องทีท่�าสัญญาเช่าตรง
กบัการเคหะฯ ไปปล่อยเช่าช่วง หากตรวจสอบพบ
ภายหลงัจะยกเลกิสิทธ ิและบงัคบัคนืห้อง โดยการ
เคหะฯ จะพจิารณาคณุสมบตัขิองผูเ้ช่าช่วง ก่อน
ด�าเนินการให้มาท�าเป็นคู่สัญญาเช่าโดยตรงต่อไป 
ส�าหรับคุณสมบัติของผู้เช่า ต้องเป็นผู้มีสัญชาติ
ไทย และบรรลนุติภิาวะ มีรายได้ครวัเรอืนไม่เกนิ 
30,000 บาทต่อเดอืน และต้องไม่เป็นคูส่ญัญาเช่า
กบัการเคหะฯ ของโครงการนัน้ (ภายในเวลา 1 ปี) 
กรณเีคยท�าสัญญาเช่ากบัการเคหะฯ ในโครงการอืน่ 
มีเงือ่นไขจะต้องไม่มีหนีค้้างช�าระ

สปสช.ร่วมกบัสภาเทคนคิการแพทย์ 
บรกิารผูป่้วยบัตรทอง ‘แลบ็ใกล้บ้าน’

นพ.จเด็จ ธรรมธชัอาร ีเลขาธิการส�านักงาน
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ (สปสช.) กล่าวว่า 
การตรวจสิง่ส่งตรวจทางห้องปฏบิตักิารทางการแพทย์  
หรือ แล็บ (LAB) เป็นกระบวนการส�าคัญใน
ทางการแพทย์เพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค 
การติดตามการรักษา การป้องกันโรค และการ
ประเมนิภาวะสขุภาพ ทัง้นีบ้รกิารแลบ็เป็นขัน้ตอน
หน่ึงของการบรกิารสขุภาพทีส่ามารถรับบริการที่
นอกสถานพยาบาลได้ ดงันัน้เพือ่ลดการรอคอยการ
บรกิารและลดความแออดัในสถานพยาบาล ท่ีผ่าน
มา สปสช. จงึสนบัสนนุโครงการเจาะเลอืดใกล้บ้าน 
โดยเร่ิมต้นท่ีหน่วยเจาะเลือดนอกหน่วยที่เป็น 
เครือข่ายของสถานพยาบาล เป็นทางเลอืกทีช่่วยเพิม่ 
ความสะดวกการเข้ารับบริการให้กับผู ้ใช้สิทธิ 
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ หรอื “บตัรทอง  30  บาท”  
  ส�าหรับในปี 2566 นี้ สปสช. ได้ร่วมกับสภา
เทคนิคการแพทย์ เพิม่ “คลินกิเทคนิคการแพทย์” 
ร่วมให้บรกิารตรวจแลบ็ ณ คลนิกิแลบ็ทีใ่กล้บ้าน 
(Lab Anywhere) ทีช่่วยเพิม่การเข้าถึงบริการให้
กับผู้ใช้สิทธิบัตรทองตามความสมัครใจ โดยให้ 
บรกิารเจาะเลอืด เก็บส่ิงส่งตรวจ พร้อมท�าการตรวจ 
วิเคราะห์ผลแล็บให้กับประชาชนสิทธิบัตรทอง 
ที่ เข ้ารับบริการ ซึ่งจะให ้บริการตรวจแล็บ 
จ�านวน 24 รายการ ภายใต้สิทธิประโยชน์ 
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิโดยแบ่งบริการตรวจเป็น  
2 ประเภท คือ บริการตรวจแล็บเพิ่มการเข้าถึง 
“บรกิารระดบัปฐมภมูใินการดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รงั” 
ก�าหนดให้บรกิารตรวจแลบ็จ�านวน 22 รายการ ซึง่
ผูป่้วยจะรบับรกิารได้ต้องมีใบสัง่แพทย์ และเข้ารบั
บริการที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ในเครือข่ายการ
บรกิารของสถานพยาบาล โดยเบือ้งต้นผู้ป่วยจะน�า 
ผลตรวจไปพบแพทย์ตามนดั

บริการตรวจแลบ็เพิม่การเข้าถงึ “บริการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรค” ก�าหนดให้บริการ
ตรวจ 2 รายการ คอื บรกิารตรวจการต้ังครรภ์
ส�าหรับผู้ท่ีสงสัยต้ังครรภ์ (อาการแพ้ท้อง) หรือ
ประจ�าเดอืนไม่มาตามก�าหนด ไม่เกนิปีละ 4 คร้ัง 
และบริการคัดกรองมะเร็งล�าไส้ใหญ่และล�าไส้
ตรง ด้วยวธิกีารตรวจหาเลอืดแฝงในอจุจาระ (FIT 
Test) ในผูท้ีอ่ายุ 50–70 ปี ตรวจ 1 คร้ัง ทกุ 2 ปี 
พร้อมให้ค�าปรกึษาแนะน�า รวมถงึการส่งต่อกรณี
ผลการตรวจพบความผดิปกต ิส�าหรบับรกิารตรวจ
แลบ็ทัง้ 2 รายการน้ี ประชาชนสทิธิบตัรทองตาม
กลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้ารับบริการได้ที่คลินิก
เทคนิคการแพทย์ที่ร่วมโครงการได้โดยไม่ต้องมี
ใบสัง่แพทย์

นพ.จเด็จ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของ
มาตรฐานคลนิกิเทคนคิการแพทย์ทีร่่วมให้บรกิาร

ประชาชนสิทธิบัตรทองให้ได้รับการบริการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรคและช่วยลดความ
แออดัในโรงพยาบาล รวมถงึลดค่าใช้จ่ายในการ
รับบริการทั้ง 2 รายการได้หลายร้อยบาท และ 
3. ผูป่้วยนอกโรคเร้ือรงั ทีมี่ใบส่งตรวจจากแพทย์
ก็สามารถเข้ารับบริการตรวจเลือดและปัสสาวะ 
ทีค่ลินิกเทคนคิการแพทย์ได้อกี 22 รายการ

ทั้งนี้ ประชาชนสิทธิบัตรทองสามารถรับ
บริการตรวจที่คลินิกเทคนิคการแพทย์เข้าร่วม
โครงการได้ โดยสงัเกตจากสตกิเกอร์ หรอืโลโก้ที่
ระบขุ้อความ ‘คลนิิกเทคนคิการแพทย์ ในระบบ
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต’ิ ซึง่ขณะน้ี มีคลนิิก
เทคนิคการแพทย์ร่วมน�าร่องแล้ว 17 แห่ง อยู่
ระหว่างเตรยีมพร้อมระบบและจะเปิดให้บรกิารได้
ในเร็วๆ นี ้ โดยจะกระจายอยู่ทกุพืน้ทีท่ั่วประเทศ 
เพือ่ร่วมดแูลประชาชนผู้มีสทิธบิตัรทอง 

ก่อนหน้านีค้ลนิกิเทคนคิการแพทย์ได้เข้าร่วม
ให้บริการประชาชนสทิธบัิตรทองอยู่แล้ว โดยเป็น 
คูส่ญัญากบัหน่วยบริการปฐมภูมิของ สปสช. ซึง่หาก 
มกีารใช้บรกิารทางคลนิกิเทคนคิการแพทย์จะเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายจากหน่วยบริการปฐมภูมิคู่สัญญา 
แต่ด้วยความร่วมมือเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ
ห้องปฏิบัติการคร้ังนี้ คลินิกเทคนิคการแพทย์ที่
ร่วมโครงการจะเบกิจ่ายค่าบริการจาก สปสช.ได้
โดยตรง เป็นการเพิม่ความสะดวกและลดขัน้ตอน
การเบกิจ่ายให้กบัคลินิกเทคนคิการแพทย์ด้วย 

ในอนาคตประชาชนสิทธิบัตรทองจะได้รับ
บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคทีค่ลนิกิ
เทคนคิการแพทย์มากขึน้ อาท ิ การบรกิารตรวจ
วดัไขมนั หรอืคอเลสเตอรอลในเลอืด ตรวจจ�านวน 
เม็ดเลือดและความเข้มข้น เป็นต้น รวมถึงการ
เพ่ิมเติมบริการตรวจแล็บให้กับผู้ป่วยนอกทั่วไป
สทิธบิตัรทอง นอกจากสทิธปิระโยชน์ 22 รายการ
ในปัจจบุนั

กบั สปสช. นัน้ ขอให้ประชาชนม่ันใจได้ เนือ่งจาก
คลนิกิเทคนิคการแพทย์ทีเ่ข้าร่วมให้บรกิารต้องได้ 
รับการรับรองมาตรฐานทางเทคนิคการแพทย ์
โดยสภาเทคนิคการแพทย์ (LA: Laboratory  
Accreditation) หรือ ISO 15189 หรอืมาตรฐานเทคนคิ 
การแพทย์โดย กสธ. (MOPH) หรือมาตรฐาน
ราชวทิยาลยัพยาธแิพทย์แห่งประเทศไทย จงึจะ
สามารถข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการ 
ส่งต่อเฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์ในระบบ 
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตแิละร่วมให้บรกิารได้  
ซึง่ขณะน้ีมคีลนิิกเทคนคิการแพทย์ 17 แห่ง ทีส่มคัร 
เข้าร่วมบริการแล้ว 

“บริการตรวจแล็บ ณ คลินิกแล็บที่ใกล้ 
บ้าน ขณะนี ้ สปสช. และสภาเทคนคิการแพทย์
อยู่ระหว่างการวางระบบและเตรียมความพร้อม
ในการให้บริการ ถือเป็นความร่วมมืออันดีของ 
สปสช. กบัองค์การวิชาชพีด้านการแพทย์ ในการ
ดงึบทบาทและหน้าทีข่องแต่ละวิชาชพีมาช่วยกนั
ดแูลประชาชนผูม้สีทิธบิตัรทอง เชือ่มัน่ว่าจะท�าให้
ประชาชนได้รับบรกิารทีดี่ สะดวก รวดเรว็ และมี
คณุภาพมาตรฐาน ทีจ่ะเป็นการยกระดบับรกิารใน
ระบบบตัรทองให้ดียิง่ขึน้” เลขาธกิาร สปสช. กล่าว

ด้าน ทนพ.สมชัย เจดิเสรมิอนนัต์ นายกสภา 
เทคนิคการแพทย์ เปิดเผยว่า สภาเทคนิค 
การแพทย์ได้ร่วมกบัส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพ 
แห่งชาต ิ(สปสช.) จดับรกิารตรวจทางห้องปฏบิตักิาร  
หรอื แลบ็ (Laboratory: LAB) เพือ่ดแูลประชาชน
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง  
30 บาท) ให้ได้รบัการตรวจทางห้องปฏบิตักิารรวม  
24 รายการ ภายใต้สิทธปิระโยชน์หลักประกนัสขุภาพ 
แห่งชาต ิจากคลินิกเทคนคิการแพทย์ท่ีเป็นหน่วย
บริการรับส่งต่อเฉพาะด้าน

ประกอบด้วย 1. ตรวจการต้ังครรภ์ 2. ตรวจ
คัดกรองมะเร็งล�าไส้ ซ่ึงเพ่ิมความสะดวกให้กับ

นพ.จเดจ็ ธรรมธัชอารี ทนพ.สมชัย เจดิเสรมิอนันต์

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าที่ประชุม ครม. 
เห็นชอบประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมอื ส�าหรบัแรงงาน 3 กลุม่อาชพี 17 สาขา 
เพื่อส่งเสริมให้แรงงานที่ผ ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ในแต่ละสาขาอาชีพ
และแต่ละระดับได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม เป็น
ธรรม สอดคล้องกับทกัษะฝีมอื ความรู ้ ความ
สามารถ และการจ้างงานในตลาดแรงงาน โดย
สาระส�าคญัของประกาศน้ีจะใช้ ส�าหรบัแรงงาน 
3 กลุม่อาชพี 17 สาขา ได้แก่ 

กลุ่มช่างอุตสาหการ ประกอบด้วย ช่าง
ระบบส่งถ่ายก�าลงั ระดบั 1 อตัราค่าจ้างวนัละ 

ค่าจ้างวนัละไม่ต�า่กว่า 520 บาท 
กลุม่สาขาอาชพีภาคบริการ  ประกอบด้วย 

นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสปัปายะ 
(โภชนบ�าบดั) นกัส่งเสรมิสขุภาพแบบองค์รวม 
ไทยสปัปายะ (วารบี�าบดั) นกัส่งเสริมสขุภาพ 
แบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (สุคนธบ�าบดั) ระดบั 1  
อตัราค่าจ้างวนัละไม่ต�า่กว่า 500 บาท ระดบั 2 
ไม่ต�า่กว่าวันละ 600 บาท พนกังานผสมเครือ่ง
ดืม่ ระดบั 1 อตัราค่าจ้างวนัละไม่ต�า่กว่า 475 
บาท ระดบั 2 ไม่ต�า่กว่าวนัละ 525 บาท และ
ระดบั 3 ไม่ต�า่กว่าวนัละ 600 บาท การเลีย้งดู
เดก็ปฐมวยั ระดบั 1 อตัราค่าจ้างวนัละไม่ต�า่กว่า 
530 บาท และช่างเครือ่งช่วยคนพกิาร ระดบั 1 
อตัราค่าจ้างวนัละไม่ต�า่กว่า 520 บาท ระดบั 2 
ไม่ต�า่กว่าวันละ 600 บาท

“อตัราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอื ก่อนหน้านี้
ประกาศแล้ว 112 สาขา เมือ่เพ่ิมอกี 17 สาขา 
รวมเป็น 129 สาขา ท�าให้ครอบคลมุทุกสาขา
อาชีพ แรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมอืแรงงาน จะได้รับค่าจ้างเหมาะสมกบัทักษะ
ฝีมือ ผูส้นใจเข้ารบัการทดสอบมาตรฐานฝีมอื
แรงงาน ตดิต่อทีส่ถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงานและ
ส�านกังานพฒันาฝีมอืแรงงาน หรอืโทรสายด่วน 
1506 กด 4” นายสชุาต ิกล่าว

หนุนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ครม.เพิม่ค่าจ้างช่างฝีมือ 17 สาขา

ไม่ต�า่กว่า 495 บาท ช่างระบบป๊ัมและวาล์ว ระดบั 1  
อตัราค่าจ้างวันละไม่ต�า่กว่า 515 บาท ช่างประกอบ
โครงสร้างเหล็ก ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละ 
ไม่ต�า่กว่า 500 บาท ช่างปรบั ระดบั 1 อตัราค่าจ้าง 
วนัละไม่ต�า่กว่า  500 บาท ผูค้วบคมุระบบงานเชือ่ม 
มกิ-แมก็ ด้วยหุน่ยนต์ ระดบั 1 อตัราค่าจ้างวันละ 
ไม่ต�า่กว่า 520 บาท และช่างเมคคาทรอนกิส์และ
หุน่ยนต์อตุสาหกรรม ระดบั 1 อตัราค่าจ้างวนัละ
ไม่ต�า่กว่า 545 บาท ระดบั 2 ไม่ต�า่กว่าวนัละ 635 
บาท และระดบั 3 ไม่ต�า่กว่าวนัละ 715 บาท กลุ่ม
สาขาอาชพีช่างเครือ่งกล ประกอบด้วย สาขาช่าง 
ซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตร ระดับ 1 อัตรา 
ค่าจ้างวนัละไม่ต�า่กว่า 465 บาท ระดบั 2 ไม่ต�า่กว่า 
วนัละ 535 บาท และระดบั 3 ไม่ต�า่กว่าวนัละ 
620 บาท สาขาพนกังานควบคุมเครือ่งจกัรรถตกั
หน้าขุดหลงั ระดบั 1 อตัราค่าจ้างวนัละไม่ต�า่กว่า 
585 บาท สาขาพนกังานควบคุมเครือ่งจกัรรถขดุ 
ระดบั 1 อตัราค่าจ้างวันละไม่ต�า่กว่า 570 บาท  
สาขาพนักงานควบคมุเครือ่งจกัรรถลากจงู ระดบั 1 
อตัราค่าจ้างวนัละไม่ต�า่กว่า 555 บาท และสาขา
พนกังานควบคมุเครือ่งจักรรถตกั ระดับ 1 อตัรา



ปีที่ 17 ฉบับที่ 398 วันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาคม/เศรษฐกิจ  9

กระแสโยก 3 นายพลนอกฤดกูาล สะเทอืน
วงการสกีากี ท�าเอา “บิก๊เด่น” พล.ต.อ.ด�ารงศกัด์ิ  
กติตปิระภสัร์ ผบ.ตร. ต้องออกมาสยบข่าวลอื ยนืยัน
ชดั ยงัไม่สัง่ย้าย “บิก๊จ้าว” พล.ต.ท.ธติ ิแสงสว่าง  
ผบช.น. สลบัเป็น “ผบช.ภ.8” ส่วนอนาคตยังตอบ
ไม่ได้ @@@ ท�าความจริงให้ปรากฏ “บิ๊กโจ๊ก” 
พล.ต.อ.สรุเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. เร่งคลีป่ม  
“พล.ต.ต.” เพื่อนร่วมรุ ่น เอี่ยวเปิดเว็บพนัน
ออนไลน์ - อุ้มรมุกระทบืหนุม่วศิวะแอดมนิดูแล
เว็บพนัน หากผิดจริงจะจัดการอย่างเด็ดขาด  
ทัง้วนิยั-อาญา @@@ เซ่นปมลกูน้องรดีเงนิดารา
สาวไต้หวัน เด้ง พ.ต.อ.ยิง่ยศ สวุวรณโณ ผกก.
สน.ห้วยขวาง สลับเก้าอี้ไปเป็น ผกก.หนองจอก 
ส่วน 6 ต�ารวจฉาว สน.ห้วยขวาง สัง่ให้ออกจาก
ราชการ พร้อมฟันวนิยัต่อ @@@ ลยุปราบการพนนั 
ต่อเนื่อง “บ๊ิกต่อ” พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล  
รอง ผบ.ตร. น�าทมี พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบญัชา  
ผบช.สอท. พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง  
ผบก.สอท.1 สนธกิ�าลงัต�ารวจ บช.สอท. พร้อมชดุ
ปฏบิตักิารพเิศษคอมมานโด ลยุค้นบ้าน “มายส์”  
คนดูแลเงินเครือข่ายเว็บพนัน “มาเก๊า 888”  
ส่วนเจ้าตวัเผ่นหนไีปฮ่องกง @@@ ปราบโจรเมือง
กรุง พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.บช.น. 
น�าทีมต�ารวจชุด PCT ตามรวบกู้ภัยมือตระเวน
ขโมยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ 
ท่ีติดไว้ตามสถานที่ส�าคัญ ในพื้นที่ กรุงเทพ 
เพื่อช่วยผู ้ป่วย หรือประชาชนในยามฉุกเฉิน  
@@@ สดุแสบ “บิก๊ต๊ะ” พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวชิยั 
ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.วรพงศ์ ค�าลือ ผบก.สส.ภ.5 
น�าทีมโชว์ผลงานรวบแก๊งโจรกรรมรถ พบสอง
สาวแสบปลอมตัวใส่วิกผม ใช้บัตรประชาชน- 
ใบขบัข่ีปลอม ตระเวนหลอกเช่ารถ ตัดสญัญาณ
จีพีเอส เชิดส่งขายชายแดนภาคเหนือ @@@  
ยานรกระบาด พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย  

 

คนโสดในยคุจนีใหม่
อมูลจากสหประชาชาตเิม่ือปลายปี 2022 
บอกเอาไว้ว่า ในปี 2023 นี้ จ�านวน

ประชากรอนิเดียจะขึน้ไปถงึ 1,428 ล้านคน 
แซงหน้าจ�านวนประชากรจีนท่ีนิง่อยู่ทีร่ะดบั 
1,425 ล้านคน

 สหประชาชาตยิงัท�านายด้วยว่า แนวโน้ม
ประชากรจนีจะลดลงเรือ่ยๆ เหลอื 1,415 ล้านคน 
ในปี 2030 ลดลงอีกเหลือ 1,377 ล้านคน 
ในปี 2040 และจะเหลอื 1,312 ล้านคนในปี 
2050 ในขณะทีป่ระชากรอนิเดยีจะเพิม่เป็น 
1,514 ล้านคนในปี 2030 เพิม่เป็น 1,611 ล้านคน 
ในปี 2040 และจะถึง 1,670 ล้านคนในปี 2050

รัฐบาลจีนเพิ่งรับรู ้ป ัญหาโครงสร้าง
ประชากรเม่ือไม่นานมานี้ว่า การควบคุม
จ�านวนประชากรด้วยนโยบาย “ลกูคนเดยีว” 
ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนน�ามาใช้ในช่วงปี  
1979 -2015 อาจจะได้ผลดีด้านหนึง่ แต่ก็อาจ
เกิดผลข้างเคียงในทางสังคมและเศรษฐกิจ  
ซึง่แม้จะแก้ไขในปี 2016 ให้ครอบครวัมลูีกได้  
2 คน หรอืจดัโปรโมชัน่ยกเว้นภาษแีละเพิม่
หลกัประกนัสขุภาพในปี 2021 ให้มลีกูเพิม่ได้
ถงึ 3 คน แต่เสยีงขานรบันัน้แทบไม่ปรากฏ 
เพราะกลุ่มผู้เฒ่าในพรรคคอมมิวนิสต์จีนคง
ไม่เข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดของคนยุคใหม ่
ในสังคมจนีว่าเปลีย่นแปลงไปเช่นไร

วันนี้คนจีนรุ ่นใหม ่ทั้ งชายและหญิง 
ไม่สนใจการแต่งงาน เพราะต่างรู ้สึกว่า
แต่งงานแล้วมีความทุกข์มากกว่าความสุข  
มตัีวอย่างแต่งงานแล้วหย่าเร็ว สถติิการหย่าร้าง 
เพิ่มข้ึนสูงเนื่องจากสามีภรรยาสมัยนี้ไม่แคร์
เสียงวิพากษ์ วิจารณ์ในสังคม ไม่ทนอยู ่  
ต่างมีการศกึษาสงู ต้องการอสิระ 

นักสังคมวิทยาที่ศึกษาการแต่งงานและ
ครอบครวัในสงัคมเอเชยีพบว่า “การศกึษา” 
ที่สูงขึ้นมีผลให้ผู ้หญิงไม่หวังพึ่งพาคู่สมรส 
เพือ่ให้มทีีอ่ยู่ทีก่นิมเีงนิใช้เช่นในอดตี และผูห้ญิง 
ยุคใหม่คิดหาอาชีพและการพัฒนาตนเอง 
ก่อนการแต่งงาน

ผูห้ญิงทีม่กีารศึกษา มงีานท�า มอิีสระด้าน
การเงนิ รูส้กึมคีวามเท่าเทยีมกบัผูช้าย

ผู้หญิงหลายคนบอกว่า สิ่งท่ีเสียใจมาก
ท่ีสุดในชีวิตคือการแต่งงาน และการมีลูก 
บางคนโชคร้ายเจอความรนุแรงในครอบครวั 
หลายคนบอกว่ารู้สึกมีภาระเพิ่มทั้งงานเดิม
ทีท่�าอยู ่ แต่งแล้วมงีานบ้าน ตามมาด้วยงาน
เลีย้งลกูเพราะฝ่ายชายไม่แบ่งเบาภาระ

หลายคนเห็นตรงกันว่าการแต่งงานแล้ว 
มลีกูคอื “ความเครยีดในชวีติ”

กรมอนามัยจีนเคยท�าการส�ารวจพบว่า 
คนจีนรุ่นใหม่นิยมอยู่เป็นโสด มีความหลาก
หลายทางเพศ มแีนวโน้มแต่งงานช้าลง สภาพ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อมมผีล
ให้คูแ่ต่งงานชะลอการมีบตุร หรอือาจจะไม่มี
เลย หรอืมแีค่คนเดยีว เพราะเหน็ว่า “ลกูคอื
ภาระ” มค่ีาใช้จ่ายในการเลีย้งดสููงโดยเฉพาะ
ด้านการศกึษา

โครงสร้างประชากรจนีปัจจบุนัมเีพศชาย
มากกว่าเพศหญงิ วนันีห้นุม่จนีจงึขาดแคลน
เจ้าสาว ขณะท่ีฝ่ายสาวจีนก็เลือกจะเป็นโสด
มากกว่าจะเป็นสะใภ้ สังคมจีนวันนี้เลยมี 
คนโสดเตม็เมอืง

ปี 2013 ที ่“ส ีจิน้ผงิ” ขึน้เป็นประธานาธบิดี 
ปีนัน้มคีูบ่่าวสาวใหม่ 13.46 ล้านคู ่ แต่ในปี 
2021 คู่บ่าวสาวลดลงเหลอืเพยีง 7.63 ล้านคู่ 
ต�า่สุดในรอบ 35 ปี

ข้ การท่ีหนุม่สาวยุคใหม่มีแนวโน้มเลอืกจะอยู ่
เป็นโสดมากกว่าเลอืกหาคูค่รอง ไม่เพยีงเป็น
ปัญหาโครงสร้างประชากร แต่ยังกลายเป็น
ปัญหาใหญ่ในครอบครวัจีน

ช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาแรงงานจีน
จ�านวนไม่น้อยเดนิทางจากเมืองใหญ่กลบับ้าน
ในชนบท เพื่อร่วมเฉลิมฉลองกับครอบครัว  
แต่มีข่าวปรากฏทางโซเชียลมีเดียของจีน 
ท่ีกลายเป็นไวรลัว่า สาวโสดวยั 30 ปี จากมณฑล
ซานตง ที่ตั้งใจเตรียมของขวัญกลับไปเยี่ยม 
ครอบครวักลับถกูพ่อไล่ออกจากบ้านด้วยความโกรธ 
เพราะอาย ุ 30 ปีแล้วยงัไม่มแีฟน กลายเป็น 
“ลูกสาวท่ีขายไม่ออก” ในความรู้สึกของคน
สมยัเก่า

 อกีคลิปหนึง่เป็นภาพของหญงิสาวทีก่�าลงั
ถูกญาติผู้ใหญ่เกลี้ยกล่อมให้แต่งงานโดยอ้าง
ว่า “คณุธรรมของผูห้ญงิคอืการแต่งงาน” แต่
เธอปฏเิสธว่าไม่ต้องการแต่งงานเพยีงเพือ่ตาม
ประเพณ ีไม่ยอมถกูคลมุถงุชน

ค�ากล่าวของเธอที่สะท้อนความคิดของ
หญิงจีนยุคใหม่คือ “ท�าไมต้องแต่งงานเพื่อ
ความสขุของคนอืน่” เธอโชว์เลบ็ท่ีท�ามาอย่าง
สวยงามพร้อมกับกล่าวว่า “ท�าเล็บมาแพง 
ท�าไมต้องท�ากบัข้าวล้างจานให้คนอืน่”

พฤติกรรมของหนุ่มสาวจีนยุคมลิเลนเนยีม
เมือ่ไม่ให้ความส�าคญักบัการแต่งงานหรอืแต่ง
แล้วแต่ไม่ต้องการมีลูกเพราะคิดว่า “ลูกคือ
ภาระ” จงึมพีฤตกิรรมชอบเลีย้งสนุขัและแมว
แทนการเลี้ยงลูก กลายเป็นผลบวกให้ธุรกิจ
สตัว์เลีย้งในจีนเตบิโตอย่างรวดเรว็

ข้อมูลในปี 202 ระบวุ่ามีชาวจนีมสีตัว์เลีย้ง 
ในบ้านมากกว่า 100 ล้านตัว ในจ�านวนนี้ 
ส่วนใหญ่เป็นสุนัขและแมว และเช่ือไหมว่า
ผูเ้ลีย้งส่วนใหญ่เป็นผูห้ญงิโสด มกีารศกึษาดี 
เป็นคนรุน่ใหม่อายนุ้อยอกีด้วย โดยครึง่หนึง่
เป็นคนทีเ่กดิหลังยคุ 1990

เหตุท่ี “สัตว์เล้ียง” อย่างสุนัขและแมว 
เข้ามามีบทบาทแทนการมีลูกของคนจีน 
รุน่ใหม่ อาจจะเพราะคนจนีรุน่ใหม่มองปัจจบัุน
มากกว่าอนาคต มองว่าการเลีย้งสตัว์น้ันใช้เงนิ
และเวลาน้อยกว่าการเลีย้งลกู

เคยมีคนเอายอดขายอาหารส�าหรบัเดก็มา
เปรยีบเทยีบกบัยอดขายอาหารสตัว์เลีย้ง พบ
ว่าอาหารเด็กเตบิโตแต่ตวัเลข 1 หลกั ขณะที่
อาหารสตัว์โตด้วยตวัเลข 2 หลกั โดยอาหาร
แมวมีอัตราการเติบโตแซงหน้าอาหารสุนัข 
เนือ่งจากชาวจีนท่ีอาศัยในอพาร์ทเม้นท์ขนาด
เลก็เขตเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นนัน้ จะนยิม
เลีย้งแมวไว้ในห้อง ซึง่สะดวกกว่าสุนัขทีอ่าจจะ
มข้ีอห้ามและข้อจ�ากดั 

นอกจากนีเ้จ้าของสตัว์เล้ียงในจนีส่วนใหญ่ 
ยังทุ่มเทค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับ “ลูกรัก” ของ
ตนเองอย่างไม่เกี่ยงงอน นับแต่อาหารที่มี
คณุภาพ ทีอ่ยูท่ีน่อน ของเล่น เครือ่งใช้ เครือ่ง
ประดบั ค่ารกัษาพยาบาล ฯลฯ

ข้อมูลจากส�านักงานส่งเสริมการค้าใน 
ต่างประเทศ ณ นครคนุหมงิ ระบวุ่าในปี 2565 
มลูค่าการค้าอุตสาหกรรมสตัว์เลีย้งในจนีรวม
เกอืบ 5 แสนล้านหยวน (ประมาณ 2.5 ล้าน
ล้านบาท) แบ่งเป็นอาหารสัตว์เล้ียง 2.67 
แสนล้านหยวน และสินค้าของใช้ส�าหรับสตัว์
เลีย้ง 3.69 หมืน่ล้านหยวน คาดว่าปี 2568 
มลูค่าตลาดจะเพิม่สงูกว่า 8 แสนล้านหยวน 
(ประมาณ 4 ล้านล้านบาท) 

นบัเป็นช่องทางน่าสนใจทีผู่ป้ระกอบการไทย 
จะเจาะตลาดสตัว์เลีย้งส�าหรบัคนโสดจนี 

ผบช.ปส. พล.ต.ต.ธนรัชน์ สอนกล้า ผบก.ปส.2 
ระดมทีมสกัดขบวนการขนยานรก จนมุมคาด่าน
ชัง่น�า้หนกั ยดึยาบ้า 3 ล้านเมด็ เตรยีมส่งลงภาคใต้  
@@@ ด้าน พ.ต.อ.เด่นหล้า รตันกจิ ผกก.สายตรวจ 
191 พ.ต.ท.พฒุพิฒัน์ โกยมวงษ์เจรญิ สว.งานสาย
ตรวจ 3 สปพ. รวบเครอืข่าย ‘บงัมสั’ เจ้าพ่อค้า 

ยานรกทางพสัด ุ@@@ ส่วน พ.ต.ท.พทิยา ธนาวฒุ ิ 
สว.ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. ซิง่ไล่ล่า หนุม่ขบัเก๋งขน
ยาบ้าลอ็ตใหญ่ 2 ล้านเมด็ ส่งขายภาคใต้ @@@  
“บิ๊กต่อ” น�าทีม “บิ๊กหลวง” พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ 
หลกับุญ ผูช่้วย ผบ.ตร. พล.ต.ต.ลาภ ศรสี�าอางค์ 
ผบก.ถ.จว.ศรีสะเกษ ผนึกก�าลังผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ  

 สภ.บ่อทอง จว.ชลบรุี
- สารวตัรงาน 5 (หน่วยปฏบิตักิารพเิศษ) 
 กองก�ากบัการสบืสวนสอบสวน บช.ภ.2
- สารวตัรสบืสวน สน.ชนะสงคราม
- รองผูก้�ากบัการป้องกนัปราบปราม 
 สน.ชนะสงคราม
- ผูช่้วยนายเวร (สบ 4) รอง ผบ.ตร. 
 (พล.ต.อ.เอก องัสนานนท์)
- ผูก้�ากบัการ สน.บางขนุนนท์

เกดิวันที ่10 กมุภาพนัธ์ 2512
 ส�าเรจ็การศึกษา 

- โรงเรยีนเซนต์คาเบรยีล 
- โรงเรยีนเตรยีมทหาร รุ่น 28
- โรงเรยีนนายร้อยต�ารวจ รุน่ 44 
- สังคมสงเคราะศาสตร์มหาบณัฑติ 
 สาขาสงัคมสงเคราะห์ในกระบวนการ
 ยตุธิรรม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

 ประวัตกิารรับราชการ
- รองสารวตัรสืบสวนสอบสวน 
 สภ.เมืองปราจนีบรุี
- รองสารวตัรสอบสวน สน.นางเล้ิง
- รองสารวตัรสืบสวน สน.บางซือ่
- สารวตัรป้องกันปราบปราม 

สมชาย จรรยา...รายงาน

พ.ต.อ.เอกรตัน์ เปาอินทร์

- ผูก้�ากบัการ(สอบสวน) กลุม่งานสอบสวน 
 บก.น.2 (ท�าหน้าท่ี หน.สนง. พล.ต.ต.เอกชยั 
 บญุวสุิทธ ิผบก.น. 2, 7, พล.ต.ต.พฒันา 
 เพศยนาวนิ ผบก.น.2, พล.ต.ต.จกัรภพ 
 สุคนธราช ผบก.น.1)
- รองผูบ้งัคบัการต�ารวจนครบาล 1

 ผ่านการอบรมหลกัสูตร
- หลกัสตูรการบรหิารงานยตุธิรรมระดบัสงู 

รุ่น 13
- Casino Crimes Investigation Course:-

Session 2 ILEA, Bangkok,Thailand
- หลกัสตูรเทคนคิการสบืสวนอาชญากรรม

คอมพวิเตอร์ (ฝ่ายสบีสวน) รุน่ที ่2/2558 สทส.ตร.
- Major Crimes Investigative Techniques  

Program Jakarta Centre for Law Enforcement  
Cooperation, Indonesia

-Post Blast Investigation Dawson Camp, 
West Virginia, United States of America

-Basic Computer Forensic Investigative 
Training/LEA, Bangkok, Thailand

เดนิหน้าสร้างชมุชนยัง่ยนื แก้ปัญหายาเสพตดิ @@@ 
ปิดท้ายต�ารวจต้นแบบ กับโครงการ “ท�าดี มรีางวลั”  
ขอชืน่ชม พ.ต.ต.ประเวศน์ แสงพรหม สว.กก.1  
บก.ปคม. สวมจิตวิญญาณผู้พิทักษ์สันติราษฏร์  
ไล่ตะครุบคนร้ายบุกชิงทองกลางห้างได้ทันควัน  
ถอืเป็นแบบอย่างทีด่แีก่ข้าราชการต�ารวจ

learn-ing) เพราะการก�าหนดเป้าหมายและวิธี
การด้วยตวัเองจะตอบโจทย์ชีวิตของคณุมากทีส่ดุ 
โดยในการสร้างการเรียนรู้ในรูปแบบตวัเอง คณุจ�าเป็น 
ต้องวิเคราะห์และพิจารณาตัวเองว่ามีเป้าหมาย
ในการเรียนเพื่ออะไร ใช้ทรัพยากรอะไรบ้างใน
การเรียนรู้ เช่น ค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ต่างๆ เราก็
ต้องค�านวณ รวมถึงเลือกรูปแบบในการเรยีน เช่น 
เรยีนผ่านเวร์ิกชอป, คอร์สออนไลน์ หรอืหนงัสอื 
องค์ประกอบนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี และที่ส�าคัญ
ทีส่ดุคือ การเรียนนัน้จะต้องประเมินผลได้ เพราะ
การประเมินผลจะท�าให้รู้ว่า ตัวเรามีศักยภาพ 
มากน้อยแค่ไหนตามเง่ือนไขทีไ่ด้ตัง้ไว้

การเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต แน่นอนว่าคุณ
จะไม่อยู่ในกรอบของสถานศึกษาอีกต่อไป ท�าให้
ไม่มีการปลุกเร้าของคนอื่นๆ เหมือนกับตอนคุณ
เป็นนักเรียน นกัศกึษา การสร้าง Motivation ให้
กับตัวเองจึงเป็นส่ิงจ�าเป็น และในการสร้างแรง
บันดาลใจในการเรียนรู้ที่ดีคือการน�าตัวเองไปอยู่
ในบรรยากาศของการเรียนรู้ ซ่ึงยุคสมัยนี้เปิด
กว้างให้กบัทุกคนมาก มีงานเสวนา งาน Meet up 
อยู่หลากหลายงานและสามารถเข้าถึงข่าวสาร
เหล่านีไ้ด้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการท�าธรุกิจ การ
ออกแบบ การพฒันาซอฟต์แวร์ ล้วนมีพืน้ท่ีให้คณุ
ได้แลกเปลี่ยนและกอบโกยความรู้เก็บเข้าตัวเอง 
แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบพบปะผู้คน การเข้าไป
อยู่ในออนไลน์คอมมูนิตี้ตามที่คุณสนใจก็เป็นอีก
ตวัเลอืกทีด่ ี ซึง่ไม่ว่าจะอยู่ในบรรยากาศแบบไหน 
สิ่งส�าคัญที่คุณต้องคิดไว้ก็คือ คุณก�าลังศึกษา 
สิง่เหล่านีไ้ปเพือ่อะไร

การเรียนรู้ด้วยการลงมือท�า หรือ “Active 
Learning” เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนา
ศักยภาพของตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบ เพราะ
เป็นการเชื่อมโยงความรู้ที่ได้เคยศึกษามาในอดีต
และที่เพิ่งได้เรียน มาประยุกต์ใช้จริงและเห็นถึง

“ที่ไหน ใครๆ ก็เรียนได้” นักเรียนรู้ตลอดชีวิต

ารท�างานให้ประสบความส�าเรจ็ ได้รบัการ 
ยอมรับจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน

นอกจากความรู้ ความสามารถ และการมี 
Soft Skill ทีส่�าคัญอย่าง ความคิดสร้างสรรค์ 
การบรหิารเวลา หรอืการท�างานร่วมกบัผู้อืน่
แล้ว อีกหน่ึงทักษะที่คุณต้องให้ความส�าคัญ
และท�าความรู้จักคือ ทักษะของการเรียนรู้
ตลอดชวีติ “Lifelong Learning” ท่ามกลาง
ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ในทุกๆ วัน และสภาพ
สังคมท่ีเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว จงึปฏิเสธ
แนวคดิหรือทกัษะนีไ้ปไม่ได้เลย และถ้าอยาก
เป็นนักเรยีนรู้ตลอดชวิีต หรอืเป็นคนทีม่วิีธคีดิ
แบบ “Lifelong Learning” ต้องท�าอย่างไร

ข้ันแรก สิ่งที่เราต้องท�าคือ การปลดล็อก
ความคดิของตัวเอง ถ้าคุณเป็นคนหนึง่ทีย่งัคดิว่า  
สิง่ท่ีตวัเองท�าอยูน่ัน้ดแีล้ว หรอืความรู้ทีต่วัเอง 
มีนั้นเพียงพอต่อการท�างาน คุณก็ไม่สามารถ
ก้าวมาเป็นคนที่มีความคิดแบบ “Growth 
Mindset” ได้ เพราะความคิดแบบ “Growth 
Mind-set” จ�าเป็นต้องหลดุออกจากพืน้ทีท่าง
ความคดิเดมิๆ เปิดรบัความคดิใหม่ๆ มคีวาม
ยืดหยุน่ เชือ่ในศกัยภาพของคนและองค์ความรู้
ต่างๆ รวมถงึมีวสิยัทศัน์ในการสร้างการพฒันา
ท้ังต่อตัวเองและองค์กร การมีแนวคิดแบบ 
“Growth Mindset” จึงเป็นเครื่องมือส�าคัญ
ในการเป็นนกัเรยีนรูต้ลอดชวีติหรือเป็นคนทีมี่ 
“Lifelong Learning”

การเรียนรู้มีหลายรูปแบบ โดยในแต่ละ 
รปูแบบกจ็ะมเีป้าหมายทีแ่ตกต่างกนั แต่ส�าหรบั
การเป็นนกัเรยีนรูต้ลอดชวีติ กต้็องเลอืกรูปแบบ
การเรียนรู้ในรปูแบบของตวัเอง (Self-directed 

องค์ประกอบอืน่ในความรูน้ัน้ๆ เพือ่น�าไปต่อยอด
ในการท�างานต่อไปได้ แต่ส�าหรับความรู้ในศาสตร์ที่
ลงมือท�าได้ยาก อย่าง ประวัตศิาสตร์ ปรัชญา เราก็
สามารถสร้างการเรยีนรูแ้บบ Ac-tive Leaning กับ
องค์ความรูน้ัน้ได้โดยการสร้างการปฏสิมัพนัธ์กบั
ความรูน้ัน้ๆ เช่น การจดโน้ตเพือ่บนัทกึ หรอืเขยีน
บทความ วธิกีารนีจ้งึเป็นอกีวธิกีารหนึง่ทีช่่วยให้เรา
ไปถงึเป้าหมายในการเรยีนรูไ้ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ

การเป็นนกัเรยีนรูต้ลอดชวีติ “Lifelong Learning”  
จึงเป็นวิธีคิดที่ไม่ใช่เร่ืองยาก ขอเพียงคุณม ี
เป้าหมายและตั้งม่ันอยากจะพัฒนาตนเองและ
องค์กรทีค่ณุอยู ่คณุจะพบว่า “ตวัคณุเองมีศกัยภาพ
ในการเรยีนรูท้ีไ่ม่รูจ้บ” ลองเปิดตา เปิดใจ และ 
ปรับวิธีคิดใหม่ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตไปด้วยกนัครบั

และหนึ่งในการเรียนรู ้ได้ตลอดชีวิตผมขอ
แนะสาขาวิชานเิทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยั
ธรรมาธิราช “ที่ไหน ใครๆ ก็เรียนได้” กับ
หลักสตูรนเิทศศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาการสือ่สาร
ดจิทิลั กบันกัวิชาการ นกัวิชาชพี ทีมี่คณุวฒุแิละ
ประสบการณ์ตรงด้านการสือ่สารดจิทิลั การสร้าง
คอนเทนต์ การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลที่พร้อม
ให้ความรู ้ประสบการณ์เพือ่สร้างนกันเิทศศาสตร์ 
อย่างมืออาชีพที่ใครๆ ก็เรียนได้ ทุกที่ทุกเวลา  
ด้วยการเรียนการสอนทางไกลท่ีพร้อมด้วยสื่อ 
การเรยีนการสอนทกุรูปแบบ และพร้อมด้วยหลกัสูตร 
ทีต่อบโจทย์ความต้องการของยคุดิจทิลั ดงันี้

1. หลักสตูรประกาศนยีบัตร (1 ปี*)
1 .1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

นิเทศศาสตร์ (ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ได้แก่ 
ภาพยนตร์ โทรทศัน์ วทิยกุระจายสยีง การโฆษณา 
การประชาสมัพันธ์ วารสารศาสตร์) 

1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการ
สือ่สารสร้างสรรค์ (พลเมืองดจิิทลั) 

ก

1.3 หลกัสตูรประกาศนียบตัรนวตักรรมการ
สือ่สารสร้างสรรค์ (สุขภาวะสร้างสรรค์) 

1.4 หลกัสตูรประกาศนียบตัรการประกอบ
กจิการสือ่สารในยคุดจิิทลั 

1.5 หลักสูตรประกาศนียบัตรกลยุทธ์การ
สือ่สารการตลาดในยคุดิจทิลั 

1.6 หลักสูตรประกาศนียบัตรการสื่อสาร
ชมุชน

อพท.ส่งมอบโล่รางวลั PATA 
ชุมชนบ้านโคกเมอืง จงัหวัดบุรรีมัย์

นาวาอากาศเอก อธคิณุ คงม ีผู้อ�านวยการ 
องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืน หรอื อพท. มอบหมายให้ 
นางสาววชัรี ชรูกัษา ผู้ช่วยผูอ้�านวยการ อพท. 
เป็นผู้แทนส่งมอบโล่รางวัล PATA Gold Award   
2022  ให้แก่ชมุชนบ้านโคกเมือง อ�าเภอประโคนชัย  
จงัหวัดบุรรีมัย์ โดยได้รบัเกยีรติจาก นายไชยวฒัน์  
จุนถิระพงศ์ ผู ้ว ่าราชการจังหวัดบุรี รัมย ์  
เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าวให้แก่ นายประสิทธิ์  
ลอยประโคน ประธานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน 
บ้านโคกเมอืง

ทัง้นี ้ชมุชนบ้านโคกเมอืง ได้รบัรางวลั PATA 
Gold Awards  2022  ประเภทความยัง่ยนืและ

อย่างไรก็ตาม อพท.ได้เริ่มเข้ามาพัฒนา
ตั้งแต่ปี 2561 โดยได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการ นโยบายการท่องเทีย่วแห่งชาต ิ หรอื 
ททช. ให้ด�าเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนต้นแบบในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
อารยธรรมอีสานใต้  จึงได้ร่วมกับหน่วยงาน
ภาคีเครอืข่ายในพืน้ท่ีจงัหวดับรีุรมัย์ ด�าเนนิการ 
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ยึดหลักการ
ตามเกณฑ์การท ่องเที่ยวอย ่างยั่ งยืนโลก 
หรือ GSTC และมาตรฐานการท่องเที่ยว

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ด้านมรดก (Heritage) 
ซ่ึงเป็นรางวัลที่สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ภมูภิาคเอเชยีและแปซิฟิก หรือ PATA มอบให้ 
แก ่โครงการด้านการท่องเที่ยวที่มีผลงาน
ดีเด่นและประสบความส�าเร็จเป็นที่ยอมรับ
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชีย 
และแปซิฟิก

โดยชุมชนประเทศไทย หรือ CBT Thailand 
จึงเกิดเป็นต้นแบบชุมชนท่องเท่ียวท่ีบริหาร
จดัการอย่างย่ังยนื

พล.ต.อ.ด�ารงศกัดิ ์กิตตปิระภสัร์ 
พล.ต.ท.ธติ ิแสงสว่าง

พล.ต.อ.สรุเชษฐ์ หกัพาล 
พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวชิยั

พ.ต.อ.เอกรัตน์ เปาอินทร์
รองผูบ้งัคบัการต�ารวจนครบาล 1
(นามเรยีกขนาน นครบาล 12) ชือ่เล่น “เปา”

*ระยะเวลาทีใ่ช้ในการศกึษาอาจเรยีนน้อย
กว่า 1 ปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามมหาวิทยาลัย
ก�าหนด

2. หลักสตูรปริญญาตรี นิเทศศาสตรบณัฑิต 
(การสือ่สารดิจทิลั)

3. หลักสตูรปรญิญาโท 
3.1 นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต (นิเทศศาสตร์) 
3.2 นเิทศศาสตรมหาบณัฑิต (นวตักรรมการ

ส่ือสารทางการเมอืงและการปกครองท้องถิน่)
4. หลักสตูรปรญิญาเอก 
4.1 ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (นเิทศศาสตร์) 
4.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการ

สือ่สารทางการเมอืงและการปกครองท้องถ่ิน)
ดังน้ัน การเรียนรู้ตลอดชีวิต เกิดข้ึนจาก

ตัวคุณต้องการปรับเปล่ียนตัวเอง เพ่ือสร้าง
โอกาส เพราะโลกก�าลงัก้าวหน้ามากข้ึนทุกวัน 
วทิยาศาสตร์และ เทคโนโลยเีข้ามามอีทิธพิลต่อ
สงัคม ดงันัน้ การศกึษาหาความรูไ้ม่มวีนัหยดุนิง่  
เราต้องพัฒนาอยู่ตลอดทั้งชีวิตไม่งั้นคุณจะคุย
กบัเขาไม่รูเ้รือ่ง
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คต.โชว์ผลงานบรหิาร “น�าเข้า-ส่งออก” 
คาดการณ์ส่งออกปีนี ้ทะลุ 1 ล้านล้านบาท

รับการต่ออายุ แต่เพือ่เป็นการรักษาสิทธฯิ ผูน้�าเข้า
สามารถยืน่ขอใช้สิทธ ิ GSP ในการน�าเข้าสินค้าได้
ตามปกต ิ โดยทีผ่่านมา สหรฐัฯ จะท�าการคนืภาษี
เม่ือโครงการฯ ได้รับการต่ออายแุล้ว”

 การส่งออกสินค้าผ่านการค้าชายแดน
 และการค้าผ่านแดน ปี 2566 

ในส่วนการส่งออกผ่านการค้าชายแดนและผ่าน
แดน ปี 2566 กรมฯ ร่วมกบัภาคเอกชนตัง้เป้าไว้ที่ 
1,060,732 ล้านบาท หรือโตเพิม่ 3% จากปี 2565 
ซ่ึงอยูท่ี ่1,029,837 ล้านบาท โดยแผนผลกัดันทีจ่ะ
ท�าให้เป็นไปตามเป้า ได้แก่ (1) แก้ปัญหาการค้า
ชายแดนและผ่านแดนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ผ่านการลงพ้ืนท่ีและตดิตามการแก้ไขปัญหา
อย่างใกล้ชดิ (2) จดัมหกรรมการค้าชายแดนในพ้ืนที ่
จงัหวัดชายแดนไทยกบัประเทศเพือ่นบ้าน (3) บรูณาการ 
ร ่วมกับจังหวัดชายแดนเพื่อผลักดันการเป ิด 
จดุผ่านแดนเพือ่การขนส่งสนิค้าให้ครบทกุจดุ โดย
สถานะการเปิด-ปิดจุดผ่านแดนไทยและประเทศ

ที่ไทยได้รับสิทธิประโยชน์จากสหรัฐอเมริกา สวิต
เซอร์แลนด์ นอร์เวย์ และกลุม่ประเทศในเครือรฐั
เอกราช โดยในปี 2565 (มกราคม-พฤศจิกายน) 
มมีลูค่ารวม 3,472.61 ล้านเหรยีญสหรฐั เพิม่ขึน้ 
3.76% เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกันของปีก่อน คดิเป็น
สดัส่วนการใช้สทิธ ิ54.85% โดยตลาดสหรัฐอเมริกา
ครองแชมป์ มมีลูค่าการใช้สิทธ ิถึง 3,200.09 ล้าน
เหรยีญสหรฐั เพิม่ขึน้ 4.18% สวติเซอร์แลนด์ มูลค่า 
253.89 ล้านเหรียญสหรฐัฯ เพ่ิมขึน้ 5.05% และ
นอร์เวย์ มลูค่า 15.31 ล้านเหรยีญสหรฐั เพิม่ขึน้ 
12.87% ส่วนกลุม่ประเทศเครอืรฐัเอกราช (CIS) 
มมีลูค่า 3.32 ล้านเหรียญสหรัฐ

สินค้าท่ีมีมูลค่าการใช้สิทธิ GSP สูง ได้แก่ 
ส่วนประกอบของเครือ่งปรบัอากาศอืน่ๆ ถุงมือยาง 

รณรงค์ พลูพพิฒัน์ 

กรมการค้าต่างประเทศ (DFT) เผยยอดรวม
การใช้สทิธลิดภาษ ี เพือ่ส่งออกภายใต้ความตกลง
การค้าเสร ีขยายตวัดีต่อเนือ่ง ดนัมลูค่าการค้าไทย
พุ่ง พร้อมตั้งเป้าค้าชายแดน-ผ่านแดน ปีนี้ทะลุ 
1.06 ล้านล้านบาท และคาดทัง้ปีส่งออกข้าวไม่น้อย
กว่า 7.5 ล้านตัน มนัส�าปะหลงั 9 ล้านตนั และเร่ง
ตดิตามมาตรการ AC 3 สินค้า

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในฐานะที่กรมการค้า 
ต่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลกัด้านการค้าต่างประเทศ  
กรมฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ 
ใช้สทิธใินการลดภาษเีพือ่ส่งออกภายใต้ความตกลง 
ต่างๆ เพือ่สร้างแต้มต่อทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ  
รวมทั้งเดินหน้าผลักดันการค้าชายแดน-ผ่านแดน
และการส่งออกสนิค้าเกษตรส�าคญั เช่น ข้าว มนั
ส�าปะหลงั เป็นต้น เพือ่ให้มลูค่าการค้าของไทยเพิม่ข้ึน  
รวมถงึตดิตามความคบืหน้าการใช้มาตรการทางการ
ค้าของประเทศต่างๆ 

 การใช้สทิธลิดภาษเีพือ่ส่งออก 
 ภายใต้ข้อตกลงทางการค้ากบัต่างประเทศ

โดยในเดอืนมกราคม 2566 มีความเคล่ือนไหว
ด้านการใช้สิทธิในการลดภาษีเพื่อส่งออกภายใต้
ความตกลงการค้าเสรแีละมาตรการทางการค้า ดงันี้  
การใช้สิทธิลดภาษีเพื่อส่งออกภายใต้ความตกลง
การค้าเสรี (FTA) จ�านวน 12 ฉบับ จากความ 
ตกลงฯ ทีไ่ทยมอียู ่14 ฉบบั (ไม่รวมความตกลงการ
ค้าเสรอีาเซยีน-ฮ่องกง ทีภ่าษนี�าเข้าเป็นศนูย์ในทกุ
รายการสนิค้า และความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกจิที่
ใกล้ชดิยิง่ข้ึนไทย-นวิซแีลนด์ (TNZCEP) ทีใ่ช้ระบบ

การรบัรองตนเองของผูส่้งออก (self-declaration) 
โดยในปี 2565 (มกราคม-ธันวาคม) มีมูลค่ารวม 
84,633.16 ล้านเหรยีญสหรฐั เพิม่ขึน้ 10.90% เม่ือ
เทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน และมสีดัส่วน 
การใช้สิทธิ 82.11% ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่าง 
ต่อเนือ่ง และสินค้าส�าคัญท่ีมมีลูค่าการส่งออกเพ่ิมข้ึน 
ในกรอบความตกลงฯ ต่างๆ ได้แก่ ยานยนต์ส�าหรับ
ขนส่งของที่น�้าหนักรถรวมน�้าหนักบรรทุกไม่เกิน  
5 ตัน ทเุรียนสด และเน้ือไก่และเคร่ืองในไก่ท่ีปรงุแต่ง 
หรอืท�าไว้ไม่ให้เสยี เป็นต้น

ภายใต้กรอบความตกลงท่ีมีการใช้สิทธิ FTA 
สูงสดุ 5 อนัดบั ได้แก่ (1) อาเซยีน ยังคงครอง
แชมป์ โดยมีมลูค่า 30,793.13 ล้านเหรยีญสหรฐั
เพิม่ขึน้ 17.17% (2) อาเซียน-จนี (ACFTA) มลูค่า  
26,290.61 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 3.80%  
(3) ไทย-ญีปุ่น่ (JTEPA) มลูค่า 6,723.08 ล้านเหรยีญ 
สหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.47% (4) ไทย-ออสเตรเลีย  
(TAFTA) มลูค่า 6,040.69 ล้านเหรยีญสหรฐั หดตัว 
ลงเล็กน้อยที่ 1.90% และ (5) อาเซียน-อินเดีย 
(AIFTA) มลูค่า มลูค่า 5,723.83 ล้านเหรยีญสหรัฐ 
เพิม่ขึน้ 30.76% 

นอกจากนี ้ยงัมกีารใช้สทิธติามกรอบความตกลง 
อื่นๆ ได้แก่ ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-
เกาหลใีต้ (AKFTA) มลูค่า 3,624.87 ล้านเหรยีญ
สหรฐั เพิม่ขึน้ 3.77% ความตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซยีน-ออสเตรเลยี-นวิซแีลนด์ (AANZFTA) ส่ง
ออกไปออสเตรเลยี มลูค่า 2,710.46 ล้านเหรยีญ
สหรัฐ เพิม่ขึน้ 17.01% และความตกลงเขตการค้า
เสรไีทย-ชลิ ี (TCFTA) มูลค่า 593.15 ล้านเหรยีญ
สหรัฐ เพิม่ข้ึน 4.02%

ส�าหรบัความตกลง RCEP ปี 2565 (มกราคม-
ธนัวาคม) มกีารส่งออกไปยัง 8 ประเทศ คอื ญีปุ่น่ จนี 
เกาหล ีออสเตรเลีย สงิคโปร์ นวิซีแลนด์ มาเลเซีย 
และเวยีดนาม มมีลูค่าการใช้สทิธฯิ รวม 994.77 
ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีสินค้าส่งออกส�าคัญ 
ภายใต้ความตกลง RCEP น�า้มนัหล่อลืน่ (เกาหลใีต้) 
ปลาทูน่ากระป๋อง ปลาสคิปแจ็ค และปลาโบนิโต 
ชนดิซาร์ดา (ญีปุ่น่) มนัส�าปะหลงัเส้น (จนี) เป็นต้น 

ในส่วนการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้สิทธิพิเศษ
ทางภาษีศลุกากรเป็นการทัว่ไป (GSP) ซึง่เป็นระบบ

Convention 2023) การจดัคณะผูแ้ทนการค้าภาครฐั 
และเอกชนเยือนประเทศคู่ค้าส�าคัญต่างๆ และ
จัดประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทยในตลาด 
ต่างประเทศ เป็นต้น 

ในส่วนสินค้ามันส�าปะหลังและผลิตภัณฑ์ 
มันส�าปะหลัง กรมฯ ได้คาดการณ์การส่งออก 
ร่วมกับ 4 สมาคม ได้แก่ สมาคมการค้ามันส�าปะหลงั
ไทย สมาคมแป้งมันส�าปะหลงัไทย สมาคมโรงงาน
ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังไทย และสมาคมโรงงาน 
ผูผ้ลติมนัส�าปะหลงัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื โดย
ตัง้เป้าทัง้ปีไว้ที ่9 ล้านตนั โดยในปี 2565 มีปริมาณ
การส่งออกรวม 11.18 ล้านตนั ซ่ึงในปี 2566 มีแผน
เจาะตลาดเป้าหมาย ได้แก่ จนี EU ตรุก ีนวิซีแลนด์ 

ท่ีส่งออกจากไทยและเวยีดนาม โดยกล่าวหาว่าสนิค้า 
Aluminum Foil และสนิค้าลวดเยบ็ทีส่่งออกจาก
ไทย เป็นการน�าช้ินส่วนท่ีผลติจากจนีมาประกอบเป็น
สินค้าส�าเร็จรูปและส่งออกไปยงัสหรฐัฯ 

โดยกรมการค้าต่างประเทศได้จัดประชุมร่วม
กับผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทยเพื่อหารือและให้ค�าแนะน�า 
เก่ียวกับการเข้าร่วมกระบวนการไต่สวนของทั้ง  
2 สนิค้า และกรมฯ ได้เดนิทางไปเยีย่มชมกระบวนการ 
ผลติสินค้าลวดเย็บ ณ สถานประกอบการ ซึง่ล่าสุด
สหรัฐฯ อยู่ระหว่างการไต่สวนฯ ทัง้ 2 สนิค้า โดย
คาดว่าจะประกาศผลชัน้ต้น สินค้า Aluminum Foil 
ภายในวนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 และสินค้าลวดเยบ็
ภายในเดอืนพฤษภาคม 2566 และจะประกาศผล

อาหารปรงุแต่ง กรดมะนาว หรอืกรดซิทริก เลนส์
แว่นตาท�าจากวัสดุอื่นๆ ที่ไม่ใช่แก้ว หีบเดินทาง
ขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เสือ้ผ้า หลอดหรอืท่อท�าด้วย
ทองแดงบรสุิทธิ ์ไร้รอยต่อ ส่วนประกอบและอปุกรณ์
ยานยนต์ ระบบส่งก�าลงัอืน่ๆ ภายใต้พกิดั 8701 และ 
8702-8705 และพลาสตกิอืน่ๆ ตามล�าดับ

นายรณรงค์ กล่าวเพิม่เตมิว่า “แม้ว่าโครงการ 
GSP สหรฐัฯ ได้สิน้สดุอายไุปเม่ือวนัที ่31 ธนัวาคม  
2563 และขณะน้ีสหรัฐฯ อยู่ระหว่างการด�าเนิน 
ขัน้ตอนการต่ออายโุครงการฯ ส่งผลให้ผูน้�าเข้าสินค้า
ทีเ่คยได้รบัสทิธิ GSP สหรฐัฯ จะต้องช�าระภาษีใน
อตัราปกต ิ(MFN rate) ไปจนกว่าโครงการฯ จะได้

เพือ่นบ้าน ปัจจบุนั (25 มกราคม 2566) ฝ่ังไทยเปิด 
80 แห่ง จากท้ังหมด 97 แห่ง ฝ่ังประเทศเพือ่นบ้าน
เปิด 72 แห่ง

นอกจากนี ้กรมการค้าต่างประเทศยังเร่งผลกัดนั
การส่งออกสินค้าเกษตรส�าคญัต่างๆ เพือ่เพิม่มูลค่า
การค้าของไทยในปี 2566 โดยในส่วนของสินค้า
ข้าว กรมฯ ได้คาดการณ์การส่งออกร่วมกับสมาคม
ผูส่้งออกข้าวไทย โดยตัง้เป้าทัง้ปีไว้ที ่ 7.5 ล้านตนั 
หลังจากในปี 2565 มีปริมาณการส่งออกรวม 
อยูที่ ่7.69 ล้านตนั โดยมีแผนการจดักิจกรรมต่างๆ  
เพือ่ผลกัดนัการส่งออกข้าวให้เป็นไปตามเป้า อาทิ 
การจดังานประชมุข้าวนานาชาต ิ (Thailand Rice 

อนิเดยี เกาหลใีต้ ญีปุ่่น อินโดนเีซีย ฟิลิปปินส์ และ
ซาอดุอิาระเบยี และมีก�าหนดจดังานมันส�าปะหลงั
โลก (World Tapioca Conference 2023) ประมาณ
ต้นเดือนมีนาคม 2566 

 เร่งแก้ปัญหามาตรการตอบโต้การทุม่ตลาด
 และการอดุหนนุ ของสหรฐัฯ

นายรณรงค์ กล่าวถงึปัญหาด้านความคบืหน้า 
กรณีสหรัฐฯ เปิดไต่สวนมาตรการ AC (Anti  
-Circumvention หรือมาตรการตอบโต้การหลบ
เลีย่งมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอดุหนนุ) 
กบั 3 สินค้าไทย ได้แก่ (1) สินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ 
(Crystalline Silicon Photovoltaic Cells: CSPV) 
ทีส่่งออกจากมาเลเซีย ไทย เวยีดนาม และกมัพชูา 
โดยกล่าวหาว่าสินค้า CSPV ที่ส่งออกจากไทย 
เป็นการน�าชิ้นส่วนท่ีผลิตจากจีนมาประกอบเป็น
สินค้าส�าเรจ็รปูและส่งออกไปยงัสหรฐัฯ โดยกรมฯ 
ได้มีหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (DOC) 
เพือ่คดัค้านผลการไต่สวนชัน้ต้น และได้จัดประชมุ
ร่วมกับผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับผล 
การไต่สวน ซึ่งล ่าสุดสหรัฐฯ จะเดินทางมา 
ตรวจสอบข้อมูลข้อเทจ็จรงิ ณ สถานประกอบการ 
ที่ประเทศไทย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566  
และจะประกาศผลการไต่สวนชัน้ทีสุ่ด ภายในวนัที่  
26 เมษายน 2566 (2) สินค้า Aluminum Foil  
ทีส่่งออกจากไทยและเกาหลใีต้ (3) สินค้าลวดเยบ็  

การไต่สวนชัน้ทีสุ่ด สินค้า Aluminum Foil ภายใน
วนัที ่18 กรกฎาคม 2566 และสนิค้าลวดเยบ็ภายใน
เดอืนตลุาคม 2566

 ส่งเสรมิผูป้ระกอบการเพิม่ความรูก้ารใช้งาน
 ระบบอเิลก็ทรอนิกส์

นายรณรงค์ กล่าวอกีว่า นอกจากน้ี เพือ่เสริม
สร้างองค์ความรู ้และเตรียมความพร้อมให้แก ่
ผูป้ระกอบการในการใช้งานระบบอเิล็กทรอนิกส์ต่างๆ  
กรมการค้าต่างประเทศได้จดัการฝึกอบรมเชิงปฏบิตั ิ
การหลกัสตูร “สอนใช้งานระบบ SMART C/O ส่วนงาน  
Front Offi f ice” ให้แก่ผูป้ระกอบการและผูร้บับริการ
ขอหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า ระหว่างวันที่ 
6-8 กุมภาพนัธ์ 2566 ณ ห้องประชมุ 802 ชัน้ 8 
กรมการค้าต่างประเทศ และจดัสมัมนาเรือ่ง “เพ่ิม
ขีดความสามารถการรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าด้วย
ตนเอง (Self-Certifi f ication)” เพือ่ให้ความรูเ้ชงิลกึ 
เก่ียวกับวิธีการข้ึนทะเบียนและการส่งออกด้วย 
ระบบ Self-Certifi f ication ภายใต้กรอบความตกลง
ต่างๆ การใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ทางการค้า  
ในวันที ่22 กมุภาพนัธ์ 2566 ณ โรงแรมจอมเทยีน 
ปาล์ม บชี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวดัชลบุรี

ทัง้นี ้หากผูป้ระกอบการมีข้อสงสยัเกีย่วกบัการ
ค้าต่างประเทศ สามารถสอบถามรายละเอยีดได้ที่ 
สายด่วน 1385 หรือ Facebook เพจ “กรมการค้า
ต่างประเทศ DFT” หรือเว็บไซต์ www.dft.go.th

“ในส่วนการส่งออกผ่านการค้าชายแดนและผ่านแดน ในปี 2566  
กรมการค้าต่างประเทศได้ร่วมกบัภาคเอกชน ต้ังเป้าไว้ที ่1,060,732 ล้านบาท  
หรือโตเพ่ิม 3% จากปี 2565 ซ่ึงอยูท่ี่ 1,029,837 ล้านบาท”

ทั้งนี้ได้มีมาตรการความช่วยเหลือการขาดแคลนแรงงานภาคธุรกิจ
การท่องเทีย่วและบริการของจงัหวัดภูเกต็ทีส่ถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงาน 21  
ภูเก็ต ด�าเนินการในรอบเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2566 คือโครงการ 
ฝึกอบรมแรงงานกลุม่เป้าหมายเฉพาะเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชพี
หลกัสูตรนวดและสปา 30 ชม. โครงการบูรณาการความร่วมมอืระหว่าง
หน่วยงานภาครฐัและเอกชนหลกัสตูรการนวดไทยเพือ่สขุภาพ 150 ชม. 
โครงการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรและผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการหลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  
30 ชม. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู ้ประกอบการ 
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการหลักสูตรพนักงานต้อนรับส่วนหน้า  
30 ชม. โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุม่เป้าหมายเฉพาะ เพือ่เพิม่โอกาสในการ 
ประกอบอาชพีหลกัสูตรช่างซ่อมบ�ารุงโรงแรม 30 ชม. 

ทัง้นี ้สถาบันพฒันาฝีมือแรงงาน 21 ภูเกต็ เเละกลุ่มอันดามัน กระบี่ 
พงังา เเละหลายภาคส่วนได้ร่วมกนัหารือ เพือ่สนบัสนนุ สร้างคน สร้าง
อาชพี สร้างรายได้ และพจิารณาข้อมูลความต้องการแรงงานในภาคธรุกจิ
ท่องเทีย่วและบริการและเสนอต่อกระทรวงแรงงาน เพือ่ให้การแก้ปัญหา
เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ

นายเฉลมิพงษ์ บญุรอด รองอธบิดกีรมพฒันาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วย 
นางสาวเชญิพร กาญจนสายะ ประธานทีป่รึกษาสภาอตุสาหกรรมจังหวดั
ภูเกต็, นางสมพร ดวงแก้ว ผูอ้�านวยการสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงงาน 45 
กระบี,่ นางสาวธญัรตัม์ ศรรีพิราหมณ์ ผูอ้�านวยการส�านกังานพฒันาฝีมือ
แรงงานพงังา สมาคมธรุกจินวดและสปาภูเกต็และสถานประกอบกจิการ 
นวดสปา ร่วมประชมุแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคธรุกิจท่องเท่ียว
และบริการจงัหวัดภูเกต็ (นวดสปา) ประจ�าปีงบประมาณ 2566 

นางสาวรัตนดา ชูบาล นายกสมาคมธุรกิจนวดสปาและสปาภูเก็ต 
กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจนวดและสปาในจังหวัดภูเก็ต
เนือ่งจากเคยมพีนกังานทีข่ึน้ทะเบยีนก่อนโควดิประมาณ 9,000 กว่าคน 
ซึ่งเมื่อนักท่องเที่ยวเริ่มกลับเข้ามาหลังจากโควิด-19 จึงท�าให้ทางสปา
ขาดแคลนแรงงานอย่างหนกั เนือ่งจากไม่ได้คดิว่าลกูค้าหรอืนกัท่องเทีย่ว
จะกลบัมาอย่างรวดเรว็ จงึท�าให้ตัง้รบัไม่ทนั ไม่ได้รองรบัพนกังานเอาไว้ 
ฉะนั้น ช่วงนี้มีนักท่องเท่ียวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 80% ทางสปา 
จงึอยากได้พนักงานเพิม่ เพือ่ทีจ่ะตอบโจทย์ให้กบัคนทีอ่ยากจะเข้ามาในธรุกจินี ้
กลบัมามีอาชพีได้เร็วข้ึน

นายเฉลมิพงษ์ บญุรอด รองอธบิดกีรมพฒันาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิม่
เตมิว่า ในการท่ีนกัท่องเท่ียวเร่ิมไหลเข้ามาในประเทศไทย ท�าให้ต้องหากลุม่
เป้าหมายใหม่ท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ต้องอาศยัคนในพ้ืนท่ีจงัหวดัใกล้เคยีง
ทีจ่ะเปิดฝึกอบรม อนัดบัแรก คอื ประเภทธุรกจิโรงแรม ท่ีพกั รองลงมา
เป็นภาคธรุกจิการบริการ และประเภทธรุกจิค้าส่งค้าปลกี ตามล�าดบั ส่วน 
ต�าแหน่งงานทีม่คีวามต้องการมากทีสุ่ดคอื พนกังานต้อนรบัส่วนหน้า รองลงมา 
พนกังานบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ เเละพนกังานนวดสปา ตามล�าดบั 
จงึให้ภูเกต็แจ้งความต้องการทีแ่ท้จริงว่าในแต่ละสถานประกอบกจิการ มี
การขาดแคลนต�าแหน่งใดบ้าง โดยใช้งบประมาณกบัแผนงานโครงการเดมิ
ทีมี่อยู ่ช่วยบรรเทาความขาดแคลนในเบือ้งต้นก่อน นีค่อืในระยะเร่งด่วน

รฐั-เอกชน ร่วมมือผลติแรงงาน
ป้อนภาคบรกิารท่องเท่ียว จ.ภูเกต็

ส่งเสรมิ 15 กลุ่มอาหารปลอดภัย
ผลติภัณฑ์ของดี จ.สมุทรปราการ
สมุทรปราการ : นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

สมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ี ณ ศาลาวัดใหญ่  
ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดย์ี โดยม ีนางสาวสกุานดา แสงวงษ์  
พฒันาการจงัหวดัสมทุรปราการ เป็นเลขานกุารในการประชมุฯ มคีณะ
กรรมการจากส่วนราชการ ผูน้�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และผูแ้ทน
ภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรยีง

ทีป่ระชมุเห็นชอบให้มกีารพัฒนากลุม่เป้าหมาย โครงการส่งเสรมิการ
สร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภยัจงัหวัดสมทุรปราการประจ�าปี 2566 
จ�านวน 15 กลุม่ 3 ประเภท คอื 1) ด้านการเกษตร จ�านวน 3 กลุม่ ได้แก่ 
กลุม่ผลติภัณฑ์พชืผักสวนครสัออแกนกิส์, กลุม่ไข่เป็ดปากน�า้, กลุม่ผกัสลดั

ไฮโดรโปนกิส์ 2) ด้านการแปรรปู จ�านวน 9 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ผลิตภัณฑ์
น�า้พรกิปลาสลดิ, กลุม่ไส้อ่ัวปลา, กลุม่นมสดลกูชิด, กลุม่เบเกอรี,่ กลุ่มน�า้
ผกัเคล, กลุม่กุง้เหยียด, กลุม่หมฝูอย, กลุม่น�า้พรกิ, กลุม่ธญัพชืผงชงดืม่
และด้านการท่องเทีย่ว 3) ด้านการท่องเทีย่วจ�านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 
บางด้วนของดบ้ีานฉนั วถิชุีมชนคนท�าจาก, กลุม่บ้านโอทอปเพือ่การท่องเทีย่ว  
บ้านคลองนาเกลอื และกลุ่มบ้านกลางสวน ท่องเทีย่วคุ้งบางกะเจ้า

สจุนิต์ วาจากจิ

ประชุม กรอ.จงัหวัดสุรนิทร์
น�าข้าวหอมมะลสิรุนิทร์สูส่ากล

สรุนิทร์ : นายวรีศกัดิ ์พษิณวุงษ์ ประธานหอการค้าจงัหวัดสรุนิทร์ 
เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการภาครัฐร่วมเอกชนในการ 
แก้ปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดสุรินทร์ (กรอ) ซึ่งมี นายพิจิตร บุญทัน  
ผูว่้าราชการจงัหวดัสรุนิทร์เป็นประธาน โดยประชมุร่วมกับประธานสภา

อตุสาหกรรมจังหวดัสริุนทร์ ประธานชมรมธนาคาร และส่วนราชการ 
ทีเ่กีย่วข้อง ว่า มกีารชีแ้จงตวัเลขเศรษฐกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
ทัง้ภาพรวมภาคอสีานของจงัหวัดสรุนิทร์ โดยคลงัจงัหวดัสรุนิทร์ คาด
การณ์ว่าทัง้การใช้จ่ายภาครฐั และภาคบรกิารในปี 2566 จะเป็นไปใน
ทศิทางบวกทกุมติ ิ โดยเฉพาะด้านการเกษตร มกีารเสนอให้พจิารณา
ทศิทางของการน�าข้าวหอมมะลสุิรนิทร์สูส่ากล ให้มกีารซ้ือขาย และเกดิ
การยอมรับข้าวมะลขิองจงัหวดัสรุนิทร์ มหีน่วยงานสนับสนนุกจิกรรม
อย่างชดัเจน ให้เป็นไปในทศิทางเดียวกนั

นอกจากนี ้ประเดน็เรือ่งการก่อสร้างด่านศลุกากรช่องจอมแห่งใหม่ 
ทีท่างหอการค้าพยายามผลกัดนัมาโดยตลอด แต่ยงัตดิปัญหาด้านพ้ืนที่
กบักรมอทุยานแห่งชาต ิท�าให้ต้องกลบัมาทบทวนพืน้ท่ีอืน่อกีคร้ัง

วรีศกัดิ ์พษิณวุงษ์

จ.นครพนม จดัสงกรานต์ 2566
‘ชู’นครพนมบีช-วัฒนธรรมชนเผ่า

นครพนม : นายวันชัย จนัทร์พร ผูว่้าราชการจงัหวดันครพนม น�าคณะ
หวัหน้าส่วนราชการลงพืน้ทีติ่ดตามการขับเคลือ่นนโยบายของรฐับาล และ
ภารกจิส�าคญัของกระทรวง กรม และของจังหวดั พร้อมสร้างความเข้าใจ
และแนวทางการปฏบิตัริาชการทีผู่น้�าต้องท�าก่อน เพือ่เป็นต้นแบบให้กบั
ประชาชนในทกุๆ เรือ่ง กบัคณะหวัหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที ่ ในระดบั
อ�าเภอ ต�าบล รวมถึงก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้านทีม่กีารประชมุ
ประจ�าเดอืน 

โดยได้เน้นย�า้เป็นพเิศษในเรือ่งอคัคีภัยทีใ่ห้ผูน้�าทกุคนได้ช่วยกนัส�ารวจ
ระบบไฟฟ้าให้กับลกูบ้านแต่ละหลงั พร้อมกบัการเตอืนและให้ค�าแนะน�าก่อน
เกิดเหตไุฟไหม้ เนือ่งจากในช่วงนีพ้บว่าในพืน้ทีจ่งัหวัดนครพนมมเีหตุเกดิขึน้
ในหลายๆ จดุ และส่วนใหญ่สาเหตุมาจากไฟฟ้าลดัวงจร เนือ่งจากอปุกรณ์
ไฟฟ้าช�ารุด เพราะใช้มานานจนน�าไปสู่การสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน 
ของพีน้่องประชาชน แต่ถ้าทกุคนมกีารตรวจเชก็ ซ่อมบ�ารงุ หรอืเปลีย่นใหม่  
ก็จะลดการเกดิเหตอุคัคีภยัและการสูญเสียได้

ในโอกาสนี้ยังได้มีการพูดถึงเป้าหมายเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGS) ของจงัหวดันครพนม ให้เป็น 

“เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อนุภาคลุ่มน�้าโขง” เช่น การขับเคล่ือน
นโยบายหน้าบ้านน่ามอง นครพนมน่าอยู ่ ซึง่ทกุคนต้องช่วยกนัดแูลรกัษา 
ความสะอาดบ้านเรือนของตนเอง เพือ่สร้างความประทบัใจให้กบันักท่องเทีย่ว  
การน�าหลกัการบริหารกจิการบ้านเมืองทีดี่มาใช้ ยดึเป้าหมายการท�างาน 
ทีถ่กูต้อง รวดเรว็ และเป็นธรรม โดยยดึประชาชนเป็นศนูย์กลาง

ประกอบกับการผลักดันตลาดถนนคนเดินหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า
ทกุวันพฤหสับดี เพือ่เพิม่แหล่งช้อปและชม ท�าให้ได้รบักระแสตอบรบัเป็น
อย่างดีจากนกัท่องเทีย่ว ส่งผลให้การท่องเทีย่วในช่วงทีผ่่านมาของจงัหวดั
นครพนม โตขึ้นจากเดิม 132% เป็น 137% และเพื่อเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม จังหวัดนครพนมก็มีการ
วางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดงานเพ่ือกระจายรายได้ให้กับพี่น้อง
ประชาชนในพื้นที่ โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ จะมีการใช้ 
พื้นที่หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าและบริเวณหาดทรายศรีโคตรบูร จัดงาน 
นครพนมบชี เพือ่ให้ผูท้ีม่าร่วมงานได้ผ่อนคลาย สนุกสนาน และเพลดิเพลนิ
ไปกบัการช้อป ชมิ แชะ และแชร์ ซึง่ในอดตีเคยมกีารจดัแข่งขนักอล์ฟ 
กลางแม่น�้าโขงมาแล้ว แต่ในปีนี้จะจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ 
มากยิง่ขึน้ ให้เหมอืนกบัพทัยาบชี 

โดยจะดึงเอาจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์เฉพาะตัวของชาว
นครพนม มาโชว์กบัการแสดงศลิปวัฒนธรรมวถิชีวิีต 9 ชนเผ่า 2 เชือ้ชาติ  
นอกจากนี ้ ยงัมกีจิกรรมขบวนแห่ กจิกรรมกีฬาชายหาด กจิกรรมเล่นน�า้
สงกรานต์ รวมไปถึงการออกร้านจ�าหน่ายสินค้าดสีนิค้าเด่น สนิค้า OTOP 
สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนแปรรูป อาหารพื้นถิ่น ซึ่งคาดว่าจะเป็น
แรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสความย่ิงใหญ่ในอีกหนึ่งรูปแบบในช่วง 
สงกรานต์น้ี เพราะใน 1 ปี จะมเีฉพาะช่วงเวลานีเ้ท่านัน้ทีน่กัท่องเทีย่ว 
จะสามารถลงไปสมัผสัและยนืบนหาดทรายสทีอง ทีเ่กดิจากปรากฎการณ์ 
น�้าในแม่น�้าโขงลด พร้อมกับการชมเทือกเขาหินปูนที่มีความสวยงาม 
ทอดยาวตามล�าแม่น�า้โขง และท�ากจิกรรมอืน่ๆ ได้
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กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ (DITP) 
เผย “อาหารสัตว์เลีย้ง” มโีอกาสขยายเข้าสูต่ลาด
ไต้หวันเพิม่ ชีช่้องร่วมมอืกบัร้าน ET Pet เชน
ร้านขายสินค้าสตัว์เลีย้งใหญ่ทีสุ่ดของไต้หวนั ที่
ตัง้เป้าขยายสาขาให้ได้ 500 สาขา ภายใน 5 ปี 
จากปัจจุบันม ี147 สาขา

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรม
ส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผย
ว่า ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 
รองนายกรฐัมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ ที่ได้มอบหมายให้กรมฯ ส�ารวจลู่ทาง 
และโอกาสการส่งออกสนิค้าไทยในประเทศต่างๆ 
อย่างต่อเนือ่ง ล่าสดุได้รับข้อมลูจาก น.ส.กลัยาฅ
ลวีงศ์เจรญิ ผูอ้�านวยการส�านกังานส่งเสรมิการค้า 
ระหว่างประเทศ ณ กรุงมะนลิา (ส่วนท่ี 2) ซึง่ 
รบัผิดชอบทีไ่ต้หวนั ถึงลูท่างการขยายการส่งออก
สนิค้าอาหารสตัว์เล้ียงของไทยเข้าสูต่ลาดไต้หวนั 
โดยใช้ช่องทางผ่านร้าน ET Pet ซึง่เป็นเชนร้าน

DITP ช้ีช่องผูส่้งออกอาหารสัตว์ไทย 
เจาะตลาดไต้หวัน ใช้ช่องทางผ่าน ET Pet 

ขายสินค้าสตัว์เลีย้งยักษ์ใหญ่ของไต้หวัน
ทัง้นี ้ทตูพาณชิย์ได้รายงานข้อมลูว่า ET Pet  

เป็นธุรกิจส�าคัญในเครือของกลุ ่ม Eastern  
Multimedia Group ปัจจบัุนมร้ีานค้า 147 แห่ง
ทัว่ไต้หวนั ถอืเป็นเชนร้านขายสนิค้าสัตว์เลีย้งทีม่ ี
จ�านวนสาขามากที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดของ
ไต้หวัน และล่าสุดเพิง่มีการเปิดตัว ET Plaza ที่
เป็น Shopping Center ส�าหรบัสนิค้าสัตว์เลีย้ง
แบบ Complex แห่งแรกของไต้หวนั ให้บริการ
เกีย่วกบัสตัว์เลีย้งแบบครบวงจร ทัง้ร้าน ET Pet  
โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยง Loving Kindness  
Animal Hospital และร้าน FamiSuper ทีเ่ป็น
ซปุเปอร์มาร์เกต็ในเครือของ Family Mart เพือ่
เป็นทางเลือกใหม่ในการให้บริการส�าหรับสัตว์
เลีย้งและเจ้าของ โดยน�าเสนอสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมให้กับเหล่าคนรักสัตว์เลี้ยงในไต้หวัน 
และมแีผนทีจ่ะเปิดสาขาที ่2 ภายในปี 2566 และ
ตัง้เป้าขยายสาขาของ ET Pet ให้ได้ 500 สาขา
ภายใน 5 ปี

โดยในจ�านวน 500 สาขาที่จะเปิดใหม่ มี

ารปลกูจติส�านกึให้เยาวชนได้เหน็คณุค่า
ของบ้านเกดิ คอืสิง่ส�าคญัทีจ่ะท�าให้มติิ

ในภาคเศรษฐกิจและสังคมมีการเติบโตและ
เข้มแขง็อย่างย่ังยนื ซึง่ เขตพฒันาพเิศษภาค
ตะวันออก หรือ อีอซี ีเองกถ็อืเป็นหนึง่ในเขต
เศรษฐกจิส�าคัญทีม่องเหน็ถงึความส�าคญัถึง
เยาวชน จงึต้องการปลุกพลงัคนรุน่ใหม่ เพ่ือ
ร่วมกนัพฒันา อีอซี ีอย่างก้าวกระโดด

นางสาวอ่อนอุษา ล�าเลียงพล ท่ีปรึกษา
พิเศษด้านส่ือสารบูรณาการ ส�านักงานคณะ
กรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนั 
ออก (สกพอ.) หรือ ออีซีี เปิดเผยว่า ในปี 2566 น้ี  
อีอีซี พร้อมจะเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ภารกจิส�าคญัในหลายๆ ด้าน เพือ่สนบัสนนุ
การด�าเนนิงานพฒันาพ้ืนที ่ออีซีี เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกับ
กลุม่เดก็เลก็ระดบัประถม เดก็ระดบัมธัยม และ 
เยาวชนคนรุน่ใหม่ ให้เกดิการส�านกึรกับ้านเกดิ  

ก
ประมาณ 1 ใน 3 ทีเ่ป็นการร่วมมอืกบั Family-
Mart ในการเปิดร้านแบบ Complex มแีผนจะ
น�าเสนอบรกิารรับส่งสนิค้าทีส่ัง่ผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ของบริษัทในเครือ ET Mall (หนึ่งใน
แพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของไต้หวัน 
และเป็นบริษัทในเครือเดยีวกัน) ทีร้่าน ET Pet 
เพือ่สร้างความสะดวกสบายให้กบัลกูค้า และใน
จ�านวน 147 สาขาของ ET Pet ในปัจจุบนั มี
ถงึ 125 สาขา ทีใ่ห้บรกิารเสรมิความงามส�าหรบั
สตัว์เลีย้ง และมี 10 สาขาทีมี่เสนอบริการทางการ 
แพทย์ส�าหรบัสตัว์เลีย้งควบคูไ่ปด้วย โดยคาดว่า 
ยอดขายของร้าน ET Pet ในปี 2565 จะมีมลูค่า
มากกว่า 2,990 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 20%

นอกจากนี ้กลุม่ Eastern Multimedia Group 
เป็นเจ้าของธรุกจิสือ่มวลชน อี-คอมเมร์ิซ และ TV 
Shopping ยกัษ์ใหญ่ คือ ET Mall และ Eastern 
Home Shopping มส่ีวนช่วยในการท�าการตลาด
ของ ET Pet ได้เป็นอย่างด ีโดยใช้สือ่ในเครอืช่วย 
ประชาสมัพนัธ์ ในขณะที ่ ET Mall มฐีานลกูค้า
มากถึง 10 ล้านราย หากในจ�านวนนี ้มีผูเ้ลีย้งสตัว์ 

เลีย้งประมาณ 20% กจ็ะมกีลุม่ลกูค้ามากถงึ 2 ล้านราย  
จงึถอืเป็นการต่อยอดทางธรุกจิทีดี่เยีย่ม

นายภสูติ กล่าวว่า ความเปลีย่นแปลงด้านไลฟ์
สไตล์คนรุน่ใหม่ของไต้หวนั ทีห่นัมาเลีย้งสตัว์เลีย้ง
มากขึน้ ส่งผลให้ตลาดสินค้าสตัว์เลีย้งของไต้หวนั
มกีารขยายตวัเป็นอย่างมากภายในเวลาอนัรวดเรว็  
ซึง่กลุม่ Eastern Multimedia Group ได้เลง็เหน็ 
โอกาสทางธุรกิจและเข้าลงทุนอย่างเต็มที่ใน 
ตลาดค้าปลกีสนิค้าสัตว์เลีย้ง ส่วนผูผ้ลติ ผูส่้งออก
อาหารสตัว์เลีย้งของไทย ควรพจิารณาร่วมมือกบั
ร้าน ET Pet ในการสร้างแบรนด์หรอืขยายตลาด
ร่วมกนัต่อไป

ปัจจุบัน การน�าเข้าอาหารสุนัขหรือแมว
ส�าหรบัขายปลกีจากไทยของไต้หวนั มีการเตบิโตที ่
ต่อเนือ่งมาตัง้แต่ปี 2553 ซ่ึงเมือ่เทยีบกบัปี 2553 แล้ว  
มูลค่าน�าเข้าจากไทยในปี 2564 มีการเติบโต 

สกพอ. จดัแคมเปญ “อีอีซี มีฝัน” 
ร่วม อพวช.ปลุกพลงัคนรุน่ใหม่ 

วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม เข้าร่วมจัด
นทิรรศการ “คาราวานวทิยาศาสตร์ อพวช.” 
ประจ�าปี 2566 ในระหว่างวนัที ่31 มกราคม 
ถงึ 3 กมุภาพนัธ์ 2566 ณ โรงเรยีน แกลง  
“วทิยสถาวร” อ�าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ซ่ึงจะม ี
กลุ่มเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และจาก
โรงเรยีนใกล้เคยีง เข้าร่วมมากกว่า 4,000 คน  
โดยออีซี ีได้น�าชดุนทิรรศการ เอกสารข้อมูลต่างๆ  
เ พ่ือสร ้างความรู ้ความเข ้าใจเบื้ องต ้น 
ในการพัฒนาพ้ืนท่ีออีซี ีการจดักจิกรรม เล่นเกมส์ 
สอดแทรกความเข้าใจโครงการต่างๆ ของออีซีี  
ที่ส�าคัญ เช่น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน  
การพัฒนา 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทีจ่ะ
เป็นการลงทนุหลักของประเทศ ซ่ึงจะเป็นการ
สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนในการศกึษาต่อ
เพือ่พฒันาสูก่ารสร้างอาชพีในอนาคต 

 โดยอีอีซี จะขยายผลกิจกรรมแคมเปญ 
อีอีซี มีฝัน ต่อเนื่อง ซึ่งในครั้งต่อไปจะจัด

และมีส ่วนร่วมเป็นกระบอกเสียงส�าคัญ  
ทีจ่ะเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารไปยงักลุม่ครอบครวั 
โรงเรยีน หรือขยายผลไปยงัชมุชนต่อไป โดย 
ออีซีี ได้จดัท�าแคมเปญ “ออีีซ ีมฝัีน” ทีจ่ะเข้า
ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจภารกิจของอีอีซี 
ภายในสถานศึกษาพื้นที่อีอีซี ตรงเข้าถึงกลุ่ม
เยาวชน ในรปูแบบการจดันทิรรศการความรู้ 
การประกวดภาพวาด การจัดกจิกรรมเผยแพร่
ความรูโ้ครงการต่างๆ ทีอ่อีีซไีด้ขบัเคลือ่น เพือ่
พฒันาในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก

 ทั้งนี้ อีอีซี ได้เริ่มจัดท�าแคมเปญ อีอีซี  
มีฝัน โดยร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วทิยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา  

กจิกรรมในโรงเรยีนกลุม่เดก็ประถม ทีโ่รงเรียน
บ้านหนองสะพาน จงัหวดัระยอง จะมีรูปแบบ 
กจิกรรมสร้างการเรยีนรูก้ารพฒันาอีอซี ีในรูปแบบ 
 Edutainment ปลูกฝังให้เรื่องการพัฒนา 
ของอีอีซี เป็นส่วนหนึ่งของยกระดับคุณภาพ
ชวีติของกลุม่นกัเรยีน คร ู และภายในชุมชน 
การพัฒนาการศกึษาท่ีตอบโจทย์การสร้างงาน
ทีต่ัง้เป้าหมายให้คนรุน่ใหม่ เรยีนจบสามารถ
ได้ท�างานภายในท้องถ่ินของตนเอง มีความสขุ
อยูก่บัครอบครัว อนัจะน�าไปสู่การพฒันาชมุชน 
ที่ดี เข้มแข็ง และยั่งยืน และเป็นประโยชน ์
ต่อการพฒันาพืน้ทีท่ัง้ 3 จงัหวดัภายใต้โครงการ
ออีซีี ต่อไป

กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่  
(กพร.) จับมือผู้ประกอบการเหมืองหินปูน
ในจงัหวดัเชยีงใหม่ จดักจิกรรม “เหมืองแร่ 
ปลอดภยั ห่วงใยประชาชน ปี 6” เพือ่ส่งมอบ 
สุขภาพที่ดีให้กับประชาชนโดยรอบพื้นที่
เหมืองแร่ ภายใต้กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ 
รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และ
อตุสาหกรรมพืน้ฐาน ให้มมีาตรฐานความรับ
ผดิชอบต่อสงัคม

นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
เปิดเผยว่า กพร. ตระหนกัถงึการดแูลสขุภาพของ 
ประชาชนโดยรอบสถานประกอบการ จงึได้จดั
กจิกรรมโครงการ “เหมืองแร่ปลอดภยั ห่วงใย
ประชาชน ปี 6” ณ เทศบาลต�าบลบ้านแปะ 
 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดย 
ความร่วมมอืระหว่าง กพร. ส�านกังานอตุสาหกรรม 
พืน้ฐานและการเหมอืงแร่ เขต 3 เชยีงใหม่ 
ส�านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัเชยีงใหม่ อ�าเภอ
จอมทอง เทศบาลต�าบลบ้านแปะ และกลุ่ม
ผู้ประกอบการเหมืองหินปูนดอยไก่เขี่ยต�าบล
บ้านแปะ อ�าเภอจอมทอง จ�านวน 5 ราย 
ประกอบด้วย บรษิทั อาเชีย่น จ�ากดั บรษิทั  
เขตศลิา จ�ากดั บรษิทั เอ็มแพค ไมนิง่ จ�ากดั  
ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั เชยีงใหม่ไท้เซยีง และบรษิทั  
สหพนาสทิธิ ์จ�ากดั (บรษิทั เชียงใหม่ ท ีด ีจ�ากดั) 

กพร.และเหมืองหินปนูเชียงใหม่ 
จดักจิกรรมเพือ่สุขภาพคนในพืน้ท่ี

 
ท้ังนี ้เพือ่กระตุน้สถานประกอบการเหมอืงแร่ 

ให้ตระหนักถึงความส�าคัญในการรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกับชุมชน
อย่างมคีวามสขุ โดย กพร. ให้ความส�าคญัและ
ผลกัดนัมาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ 
ให้กับคนในชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับสถาน
ประกอบการเหมอืงแร่ได้อย่างสมดลุและยัง่ยนื

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด ้วย  
การตรวจสขุภาพเบือ้งต้น วดัความดนัโลหติ 
เจาะเลอืดตรวจค่าไขมัน ค่าน�้าตาลในเลือด  
การเอ็กซเรย์ปอด การให้ค�าปรึกษาด้าน
สขุภาพ โดยบคุลากรจากโรงพยาบาลเชยีงใหม่
ใกล้หมอ การมอบทุน โครงการ “กองทุน 
เฝ้าระวงัสขุภาพ” และ “กองทุนพฒันาหมู่บ้าน 
รอบพื้นท่ีเหมืองแร่” จ�านวน 12 โครงการ  
การแสดงศลิปะพืน้บ้าน การบริการตดัผมฟรี 
การจัดเล้ียงอาหารและเครือ่งด่ืม การจับรางวลั 
ให้ประชาชน ฯลฯ โดยมีประชาชนเข้าร่วม
ประมาณ 1,000 คน 

ดร.รักษ ์  วรกิจโภคาทร  กรรมการ 
ผู้จัดการ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน�าเข้า
แห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายสาธิต 
สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท 
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) (DRT) 
และนายสุนทร สุวรรณเจตต์ ผู้ช่วยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม 
DRT ลงนามในสญัญาสนบัสนุนทางการเงนิของ 
EXIM BANK จ�านวนรวม 400 ล้านบาท ส�าหรบั
โครงการลงทุนติดตั้งสายการผลิตกระเบื้อง
คอนกรตี (CT-6) ของโรงงานในจงัหวัดสระบุรี
ของ DRT ขนาดก�าลงัการผลติ 100,000 ตนัต่อปี 
เพือ่เพ่ิมประสิทธภิาพการผลติ รองรบัการขยาย
ตลาดท้ังในและต่างประเทศ 

การสนบัสนุนทางการเงินของ EXIM BANK 
แก่ DRT ในครัง้นี ้เป็นไปตามนโยบายและบทบาท 
“ธนาคารเพือ่การพัฒนาแห่งประเทศไทย” เพือ่
สนับสนุนผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม

EXIM BANK หนุนสนิเช่ือให้ DRT
เดนิสายการผลติกระเบ้ืองคอนกรตี 

วัสดุก่อสร้างให้มีศักยภาพการผลิตเพิ่มมากขึ้น  
โดยกระเบื้องคอนกรีต (CT-6) เป็นหนึ่งใน
ผลิตภัณฑ์ที่ลดการใช้พลังงานในกระบวนการ
ผลติและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ก�าลงัการผลติ 
ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยรองรับการพัฒนาโครงสร้าง 
พืน้ฐานและภาคอตุสาหกรรมของประเทศ รวมทัง้ 
รองรับการขยายตัวของตลาดส่งออกและตลาด
อสงัหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในตลาด CLMV ซึง่
เป็นพันธกจิส�าคญัของ EXIM BANK 

ทัง้นี ้DRT เป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายผลติภัณฑ์
หลงัคา สนิค้าโครงสร้างบ้าน ร้านกาแฟส�าเรจ็รปู 
Diamond Cafe และบรกิารตดิตัง้โครงหลงัคา
และกระเบือ้งหลงัคา ภายใต้เครือ่งหมายการค้า  
“ตราเพชร” ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ  
ทัว่ประเทศ โดยจ�าหน่ายไปยงักลุม่โมเดร์ินเทรด 
รายใหญ่ อาท ิไทวสัด ุสยามโกลบอลเฮ้าส์ และเมกาโฮม  
และจ�าหน่ายให้แก่โครงการบ้านจัดสรร โดย 
มแีผนขยายธรุกจิทัง้ในไทยและภมิูภาคอาเซียน

“EXIM BANK เดินหน้าสร้างนกัรบเศรษฐกจิ
ไทยจ�านวนมากขึ้นในเวทีโลก คู่ขนานกับการ
สนับสนุนการค้าและการลงทุนเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานและภาคอตุสาหกรรมของไทย
และประเทศอืน่ๆ ในภูมภิาค น�าไปสู่การเติบโต
อย่างยัง่ยนืในทกุมิติ ทัง้เศรษฐกจิ สังคม และ
สิง่แวดล้อมของประเทศไทยและประชาคมโลก” 
ดร.รกัษ์ กล่าว

แ

ปชช.ทกุหย่อมหญ้า
“กระเป๋าแห้ง” 

ปี 2566 วิกฤตของแพงท่ัวแผ่นดิน

 โดย : ไข่เจยีวฟู

ขายไม่ออก จงึท�าให้ต้องสัง่มาขายลดลงไปกว่า
ร้อยละ 70

ส่วนพ่อค้า แม่ค้า ร้านอาหารตามส่ัง  
ร้านขนมหวาน และร้านเบเกอรีต่่างๆ ต้องลด 
ต้นทุนลง โดยเลือกซื้อไข่ไก่ท่ีฟาร์มไก่ไข่ใกล้
ปลดระวาง ในขนาดเท่ากบัเบอร์ 3 แต่ไข่จะมี
ผวิของเปลอืกไม่สวย ซึง่ทางร้านน�ามาวางขาย 
และจะขายตามออเดอร์เป็นจ�านวนมาก  
เพยีงแผงละ 100 บาทเท่านัน้

หรือแม้แต่เครื่องดื่มเสริมก�าลังท่ีอยู่กับ 
ผู้ใช้แรงงานมานาน อย่างเครื่องดื่มชูก�าลัง  
กม็ต้ีนทนุการผลติทีส่งูขึน้โดยเฉพาะ “น�า้ตาล” 
ซึง่เป็นหนึง่ในวตัถดุบิส�าคญัของการผลิตสินค้า 
การจะลดปรมิาณ ปรบัสตูรมากไม่ได้ เพราะจะ
มผีลต่อ “รสชาติ” และการบรโิภค

จากดรรชนี “ไข่” และ “เครื่องดื่ม 
ชกู�าลัง” ถือได้ว่า ในปี 2566 เป็นปีทีค่นไทย
ต้องประสบปัญหาค่าครองชีพ “ของแพง 
ทัว่แผ่นดนิ” 

ประชาชนต้องระวงัและรดัเขม็ขดักนัให้ดี  
ทีเ่หลอืจากน้ีรฐับาลต้องไม่ละเลยในการเดนิหน้า 
มาตรการพยุงเศรษฐกิจต่อไป เพราะหาก 
รายได้ของประชาชนยงัไม่พอรองรบักบัค่าใช้จ่าย 
ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โอกาสที่ 
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจจะ “ชอ็ต” ก็จะมมีากขึน้ 
ในช่วงใกล้ๆ กลางปีนี้

ม้ในปี 2566 หลายฝ่ายมีความหวงัว่า
เศรษฐกจิจะกลบัมาฟ้ืนตวัหลงัผ่านพ้น

วกิฤตทีผ่่านมา แต่สิง่ทีเ่ป็นเหมอืน มารผจญ 
ในการท�าให้ประเทศไทยลมืตาอ้าปากได้ คอื
เรือ่งของรายจ่ายของประชาชนทีย่งัคงมกีาร
ปรบัตัวสงูข้ึนอย่างต่อเนือ่ง 

เห็นได้จาก “ราคาไข่” ที่ถือเป็นหน่ึงใน
วตัถุดบิท�าอาหารประจ�าครวัในประเทศไทย

โดย “ราคาไข่ไก่” ปรับขึ้นราคาล่าสุด 
เบอร์ 0 ราคาแผงละ 130-140 บาท , เบอร์ 2 
ราคาแผงละ 130 บาท , เบอร์ 3 ราคาแผงละ 
120 บาท และเบอร์ 4 ราคาแผงละ 110 บาท

นายจติรกร ศภุสกุล อาย ุ54 ปี เจ้าของ
ร้านนรา สารพัดไข่ กล่าวว่า ราคาไข่ไก่ท่ีมี
ราคาสงูขึน้ได้ส่งผลกระทบต่อผูบ้รโิภคมาอย่าง
ต่อเนือ่ง ประชาชนต้องหันมาใช้ไข่เบอร์เล็กลง
เพือ่ประหยดัค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ไข่เบอร์ 0 ซึง่
เป็นไข่เบอร์ใหญ่สดุ ขายแผงละ 140 บาทนัน้

 ภสูติ รตันกลุ เสรีเริงฤทธิ์

มากถงึ 311% และในช่วง 11 เดือนของปี 2565 
(มกราคม-พฤศจกิายน) มลูค่าน�าเข้าสนิค้าอาหาร
สุนัขหรือแมวส�าหรับการขายปลีกของไต้หวัน  
เพิม่ขึน้ถงึ 20.88% โดยไต้หวนัน�าเข้าอาหารสตัว์เลีย้ง 
จากไทยมากทีส่ดุ คดิเป็นสดัส่วน 36.98% ของ
การน�าเข้าทัง้หมด เพิม่ขึน้ 35.34% เป็นการเตบิโต
ทีส่งูกว่าการเตบิโตของการน�าเข้าอาหารสตัว์เลีย้ง
โดยรวมของไต้หวนั

ส�าหรบัผูส้นใจสามารถตดิต่อสอบถามข้อมลู
เพิม่เตมิได้ที ่กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 
(DITP) กระทรวงพาณชิย์ www.ditp.go.th หรอื
สายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169

กรมทรพัย์สินทางปัญญาและพนัธมติร
ร่วมป้องกนัการ ซ้ือ-ขาย สนิค้าปลอม 
กรมทรพัย์สนิทางปัญญา ร่วมกบั กองอ�านวยการ 

รักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 
ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิ กองบญัชาการต�ารวจ 
นครบาล กองบังคับการปราบปรามการกระท�า 
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถานทูต
สหรฐัอเมรกิา (US Embassy) ผูแ้ทนสหภาพ
ยุโรป (EU) พร้อมด้วยภาคเอกชนเจ้าของสิทธ ิ
ในทรพัย์สนิทางปัญญา และศนูย์การค้า เอ็ม บ ีเค  
เดินหน้าเชิงรุกสร้างแนวร่วมเคารพสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ค้าและประชาชน
ทัว่ไป ณ ศนูย์การค้า เอม็ บ ีเค เซน็เตอร์ เมือ่วนัที่  
3 กมุภาพนัธ์ 2566

นายอาวธุ วงศ์สวัสดิ ์รองอธบิดีกรมทรพัย์สนิ
ทางปัญญา (DIP) เปิดเผยว่า กระทรวงพาณชิย์
ให้ความส�าคญักบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า และสร้าง

บรรยากาศการค้าและการลงทุนเชิงบวก รวมทัง้
ปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคจากอันตรายที่เกิดจาก 
การบรโิภคสนิค้าปลอมทีไ่ม่ได้มาตรฐาน เพือ่สานต่อ 
ภารกิจดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่าง 
ต่อเนือ่ง กรมทรพัย์สนิทางปัญญา จงึร่วมกบักอง
อ�านวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร  
(กอ.รมน.) ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิกองบญัชาการ
ต�ารวจนครบาล กองบงัคบัการปราบปรามการกระ
ท�าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถานทูต
สหรฐัอเมรกิา (US Embassy) ผู้แทนสหภาพยโุรป 

(EU) และภาคเอกชนเจ้าของสทิธิในทรพัย์สินทาง
ปัญญา พร้อมด้วยผูบ้รหิารศนูย์การค้า เอม็ บ ีเค 
ลงพืน้ทีส่�ารวจการจ�าหน่ายสนิค้าละเมดิทรพัย์สิน 
ทางปัญญาภายในพืน้ทีศ่นูย์การค้าฯ และรณรงค์
สร้างความเข้าใจแก่ผู้ค้า ผู้ประกอบการ และ
ประชาชนท่ัวไป ให้ตระหนักถึงผลกระทบและ 
ความเสยีหายจากสนิค้าละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา  
ซึ่งอาจท�าให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
จากการใช้สนิค้าด้อยคุณภาพและไม่ได้มาตรฐาน 

“การบรูณาการท�างานในครัง้นี ้สะท้อนให้เหน็
ถงึความร่วมมือของหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการป้องปราม
การจ�าหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
อย่างจรงิจงั โดยท่ีผ่านมาศูนย์การค้า เอ็ม บ ีเค มี
มาตรการยกเลกิสญัญาเช่าพืน้ที ่ กรณร้ีานค้าทีถ่กู

จบักมุเรือ่งการขายสินค้าละเมดิ น�ามาสูก่ารสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับประเทศ สร้างความเชื่อมั่น
ให้กบัประเทศคูค้่า นกัลงทนุ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในช่วงเปิดประเทศทีม่นีกัท่องเทีย่วเดนิทางเข้ามา
ท่องเทีย่วในประเทศเพ่ิมมากขึน้”

 ทัง้นี ้ระหว่างเดอืนมกราคม-ธนัวาคม 2565 
มีการปราบปรามและด�าเนินคดีกับสินค้าละเมิด
ทรพัย์สินทางปัญญา รวมท้ังส้ิน 5,827 คด ีของกลาง 
จ�านวน 2,308,176 ชิ้น มูลค่าความเสียหาย
รวม 1,058,201,923 บาท ซึง่เม่ือเปรียบเทยีบกบั 
ปี 2564 จ�านวนคดเีพ่ิมขึน้ 3,958 คด ีคดิเป็นร้อยละ  
211.77 และของกลางลดลง 2,816,225 ชิ้น  
คดิเป็นร้อยละ 54.96 โดยหน่วยงานภาครฐัและ
เอกชนเจ้าของสิทธิในทรพัย์สินทางปัญญา ตลอดจน 
ประชาชนทั่วไป ถือเป็นแนวร่วมส�าคัญในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของไทย 

หากพบเห็นการกระท�าที่ เข ้าข ่ายละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา สามารถแจ้งเบาะแสมายัง
กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  
กรมทรพัย์สินทางปัญญา โทร. 0 2547 4702 หรอื
สายด่วน 1368 หรอื “www.ipthailand.go.th”
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“ปีท่องเท่ียวไทย 2566”
เร่งเครือ่งอุตสาหกรรมท่องเทีย่วไทยสู่ความย่ังยืน

อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วนบัเป็นฟันเฟืองส�าคญัทีจ่ะฟ้ืนฟเูศรษฐกจิของประเทศ หากนบัย้อนไป 
ช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ประเทศไทยมสีดัส่วนรายได้จากภาคอตุสาหกรรม 
ท่องเทีย่ว ประมาณร้อยละ 20 ของ GDP ท้ังประเทศ สร้างรายได้หมุนเวยีนในระบบเศรษฐกจิจ�านวนมาก  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นหน่วยงานหลักที่ท�าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของไทย มุ่งเน้นการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ  
เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย อันสอดคล้องกับวิสัยทัศน ์
ของ ททท. ทีจ่ะเป็นผูข้บัเคลือ่นยทุธศาสตร์การท่องเทีย่วไทยในการสร้างประสบการณ์ทรงคณุค่า 
และมุง่สูค่วามยัง่ยนื

พร้อมยกระดบัและสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเทีย่วไทยสู่การเตบิโตอย่างยัง่ยืน ผ่านการ
ด�าเนินงานใน 3 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการเจ้าบ้านทีด่ ีNew Chapters ซซีนั 2, โครงการ SHA 
และ Thailand Tourism Awards คร้ังที ่14

 เปิด “ปีท่องเทีย่วไทย 2566” เน้นตลาดคณุภาพสูค่วามยัง่ยนื
ในปี พ.ศ. 2566 ททท. ได้ด�าเนนิการส่งเสรมิให้เป็น “ปีท่องเทีย่วไทย 2566” ส�าหรบัตลาด 

ในประเทศ และ “Visit Thailand Year 2023 : Amazing New Chapters” ส�าหรบัตลาด 
ต่างประเทศ ต่อเน่ืองจากปี 2565 โดยมแีผนการด�าเนนิโครงการและการจดักจิกรรม เพือ่กระตุน้ 
การเดินทางท่องเทีย่วของประเทศไทยตลอดทัง้ปี ทัง้การเชญิชวนคนไทยเทีย่วเมอืงไทยและการดงึ
นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตมิาเท่ียวเมอืงไทย ซึง่นบัเป็นการเปิดเกมรกุเพือ่กระตุน้การท่องเท่ียวของ
ประเทศไทยให้กลับมาคกึคัก ให้เป็นไปตามเป้าหมายรายได้ทีต่ัง้ไว้ โดยก�าหนดกลยทุธ์ Value Over 
Volume อันเป็นการเน้นให้น�า้หนกัสดัส่วนนกัท่องเท่ียวคณุภาพมากกว่าปรมิาณนกัท่องเทีย่ว ผ่าน
การน�าเสนอสินค้าและบรกิารด้านการท่องเทีย่วอย่าง Soft Power (ประกอบด้วย 5F 
ได้แก่ Food Festival Film Fight Fashion) ควบคูก่บัการสร้างมาตรฐาน 
ความยั่งยืน เพื่อส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวเหนือระดับ สร้าง  
Meaningful Travel พร้อมน�าเทคโนโลยดิีจทิลัมาเพิม่มลูค่าให้กบัสนิค้าและบรกิาร 
ทางการท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการใช้ Big DATA พร้อมการพัฒนานวัตกรรม  
Travel Tech และการลงทนุพลกิโฉมสูย่คุดจิิทลั ให้ก้าวสู ่Smart Tourism มากยิง่ขึน้ 

 พลิกโฉมไทยเท่ียวไทย สร้างต�านานการเดินทางท่องเทีย่วบทใหม่
ด�าเนนิการกระตุน้ให้เกดิการเดนิทางท่องเทีย่วภายในประเทศ น�าเสนอภาพจ�าใหม่ของการท่องเท่ียวไทย 

ทีท่รงคณุค่าและย่ังยนื ด้วยแคมเปญ “เท่ียวเมอืงไทย Amazing ยิง่กว่าเดมิ” โมเมนต์ทีใ่ช่ สร้างได้ 
ไม่ต้องรอ พร้อมงัดบ๊ิกโปรเจกต์กระตุน้การท่องเทีย่ว อาท ิ“โครงการ 365 วนั มหัศจรรย์เมอืงไทย 
เทีย่วได้ทกุวัน” โดยผนึกก�าลงับรูณาการร่วมกบัแพลตฟอร์ม e-commerce ทีม่ชีือ่เสยีงอย่าง LAZADA  
น�านวตักรรมเข้ามาช่วยกระตุน้การเดนิทางท่องเทีย่วด้วยการเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการธรุกจิท่องเทีย่ว 
ได้น�าเสนอขายสนิค้าและบริการทางการท่องเทีย่ว มอบโปรโมชนัสุดพเิศษแก่นกัเดนิทาง พร้อมจัดท�า 
365 Wonder Calendar ปฏทินิทีร่วบรวมเทศกาล กจิกรรม ประเพณี และโปรแกรม ทีน่กัท่องเทีย่ว
สามารถวางแผนการท่องเทีย่วได้ทกุวัน ท�าให้การเดนิทางท่องเทีย่วเป็นเรือ่งง่ายมากยิง่ข้ึน นอกจากนี ้
ยงัมกีารจดักิจกรรมส่งเสรมิการตลาดทีเ่ช่ือมโยงกบั Soft Power ของไทย อาท ิงานเทศกาลอาหาร
นานาชาต ิงานเทศกาลอาหารไทย งานเทศกาลประเพณต่ีางๆ งานเทศกาลภาพยนตร์ งาน Amazing 
Muay Thai Festival และ งานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก เป็นต้น 

 กระตุ้นตลาดต่างประเทศ ขยายตลาดกลุ่มนกัท่องเท่ียวใหม่ ตอกย�า้แบรนด์ 
 Amazing Thailand

ส�าหรับตลาดต่างประเทศ จะด�าเนนิการเจาะกลุม่ตลาดนกัท่องเทีย่วกลุม่ใหม่ๆ ทัง้ในเมอืงรองของ
ประเทศต่างๆ อาท ิเกาหลี จีน อนิเดีย เวียดนาม มาเลเซยี และการขยายโอกาสทางการตลาดไปยัง
พ้ืนท่ีต้นทางใหม่ๆ เช่น กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนยี และกรุงโซเฟีย ประเทศบลัแกเรยี เป็นต้น 
และร่วมมอืกบัพนัธมติรโดยเฉพาะสายการบิน เร่งฟ้ืนจ�านวนทีน่ัง่สายการบิน เพิม่เส้นทางหรอืความถ่ี
ของเทีย่วบนิตรงมายงัประเทศไทย ให้พร้อมรองรบัต่อความต้องการของนกัท่องเทีย่ว

พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในพ้ืนที่ต่างประเทศที่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย  
ทัง้กิจกรรมรูปแบบ Online และ On Ground เพ่ือน�าเสนอประสบการณ์ความเป็นไทย ผ่านสนิค้า 
และบริการด้านการท่องเทีย่วอย่าง Soft Power เพือ่ให้ชาวต่างชาตไิด้สัมผัสประสบการณ์และคุณค่า
ความเป็นไทย อนัเป็นการกระตุน้ให้ชาวต่างชาตเิกดิความต้องการเดนิทางมาท่องเทีย่วเมอืงไทยมากยิง่ขึน้  
นอกจากนี ้ยังส่ือสารเน้นย�า้ให้นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมายงัประเทศไทย ร่วมกนัท่องเทีย่วอย่างรบัผดิชอบ  
(Responsible Tourism) ทัง้ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดย ททท. จะด�าเนินการส่ือสารผ่านแคมเปญ  
“Amazing New Chapters” เพ่ือยกระดบัภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วไทยภายใต้แบรนด์ Amazing 
Thailand ให้แขง็แกร่ง ก้าวสู่การเป็น Responsible Tourism Destination ต่อไป

มาร่วมสร้างความส�าเรจ็ของ “ปีท่องเทีย่วไทย 2566” ด้วยการเป็นเจ้าบ้านทีดี่ ดแูลต้อนรบั 
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจากท่ัวทุกมมุโลกเสมอืนญาตมิติร พร้อมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อมให้คงอยู ่เพ่ือสร้างความประทับใจให้นกัท่องเท่ียวเดินทางกลบัมาเยอืนเมอืงไทยอีกครัง้

‘คลงั’ ปรบัแผนกองทุนเงนิออมแห่งชาติ
เพิม่เพดานเงนิสะสม/เพิม่เงนิสบทบจากรฐั

ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสงัคมผู้สงูอายโุดย
สมบูรณ์ (Aged Society) ในอกี 1-2 ปีข้างหน้า 
กระทรวงการคลงัเลง็เหน็ถงึความส�าคญัในการ
ส่งเสรมิการออมของแรงงานนอกระบบ เสนอให้ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ปรับเพิ่มเพดาน
เงินสะสมของสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ 
(กอช.) จาก 13,200 บาทต่อปี เป็น 30,000 บาท
ต่อปี เพือ่ให้สมาชกิส่งเงนิออมได้มากข้ึน และ
ปรับเพิ่มเพดานเงินสมทบของรัฐบาลจากเดิม 
600-1,200 บาทต่อปี ตามช่วงอายขุองสมาชกิ 
เป็น 1,800 บาทต่อปี ทกุช่วงอายขุองสมาชกิ 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการออมเงินไว้เป็นหลัก
ประกันยามชราภาพ

นายอาคม เตมิพทิยาไพสฐิ รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงการคลงั กล่าวว่า ประเทศไทยเข้าสู่การ
เป็นสงัคมผูส้งูอายุ (Aging Society) หรอืมสัีดส่วน
ของประชากรสูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 ของ
ประชากรทัง้ประเทศ ต้ังแต่ปี 2548 โดยปัจจบุนั
ประเทศไทยมปีระชากรสงูอาย ุ12.5 ล้านคน หรอื
คิดเป็นร้อยละ 19 ของประชากรทัง้ประเทศ และ
จากอตัราการเกดิทีล่ดลง ประกอบกบัประชากร
มีอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้น ส่งผลให้สัดส่วนของ
ประชากรสูงอายุ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 
โดยมกีารคาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่การ
เป็นสังคมผูส้งูอายโุดยสมบรูณ์ (Aged Society)  
คือ มีสัดส่วนของประชากรสูงอายุมากกว่า 
ร้อยละ 20 ในอกี 1-2 ปีข้างหน้า และจะเป็นสังคม
ผูส้งูอายรุะดบัสดุยอด (Super-Aged Society) 
หรอืมปีระชากรสงูอายมุากกว่าร้อยละ 28 ในปี 

การเกษยีณ 13.4 ล้านคน หรอืคดิเป็นร้อยละ 45  
ของแรงงานนอกระบบทัง้หมด แบ่งเป็น ผูป้ระกนัตน 
ตามมาตรา 40 แห่งกฎหมายประกันสังคม  
จ�านวน 10.9 ล้านคน และสมาชกิ กอช. จ�านวน 
2.5 ล้านคน จงึท�าให้มแีรงงานนอกระบบทียั่งไม่ม ี
การออมเพือ่การเกษยีณอกี 16.1 ล้านคน หรอื 
ร้อยละ 55 ของแรงงานนอกระบบท้ังหมด

การส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ ่ม
แรงงานนอกระบบ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
มีการออมเพือ่การเกษยีณทีเ่พยีงพอ จงึเป็นภารกจิ
ทีต้่องเร่งผลกัดัน ซึง่ กอช. เป็นกองทนุภายใต้การ
ก�ากับดแูลของกระทรวงการคลัง ทีจ่ดัต้ังขึน้ตาม 
พระราชบญัญัตกิองทนุการออมแห่งชาต ิพ.ศ. 2554  
เริม่ด�าเนนิการตัง้แต่วนัที ่20 สิงหาคม 2558 โดย
มวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิการออม และสร้างหลัก
ประกนัทางด้านรายได้ในยามชราภาพให้กบักลุม่ 
แรงงานนอกระบบหรือผูป้ระกอบอาชีพอิสระ รวมทัง้ 
สร้างวินัยการออมให้ประชาชนคนไทยตั้งแต่
วัยเด็กให้สามารถเข้าถึงระบบการออมเพื่อการ
เกษียณอายอุย่างทัว่ถึง

ที่ผ่านมา กอช. ได้มีการด�าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ในการเพ่ิมจ�านวนสมาชกิ และ 
ส่งเสรมิให้สมาชกิมกีารออมอย่างต่อเนือ่ง โดยได้รับ 
ความร่วมมอือย่างดจีากกระทรวงมหาดไทย ผูว่้า
ราชการจงัหวัด สถาบนัการเงนิของรฐั ส�านักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) 
หน่วยงานภาคเีครือข่าย และหน่วยงานอืน่ๆ ส่งผล 
ให้จ�านวนสมาชกิ กอช. เพิม่ขึน้จาก 4 แสนคน 
ในปี 2558 เป็น 2.5 ล้านคน ในปี 2565 เงนิ
กองทุนเพิม่จาก 1,155 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 
เป็น 11,669 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2565 

กอช.นับว่าเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส�าคัญ
เกีย่วข้องกบัการด�าเนนิการพฒันาทกัษะทางการ
เงินของคนทกุวัย ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทัว่ไป ผูม้ี
งานท�า เดก็และเยาวชน นกัศกึษา หรอืแม้กระทัง่
ประชาชนสงูวยั โดยท่ีผ่านมา กอช. ได้ด�าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารประชาชนทั่วไป
เก่ียวกับการออมเงินของกลุ่มแรงงานนอกระบบ  
หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระกับ กอช. ผ่านทาง 
ช่องทางต่างๆ เช่น ส่ือโทรทศัน์ ส่ือวิทย ุFacebook  
Live และช่องทางออนไลน์อืน่ๆ รวมทัง้การจดัท�า 
โครงการสถานศกึษาส่งเสริมวินัยการออมกบั กอช.  

2577 การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรไทย
ดงักล่าว ส่งผลให้มีประชากรทีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พิง 
มากขึ้น ดังนั้น ประชาชนทุกคนจึงควรมีการ 
เตรยีมความพร้อม โดยเฉพาะการออมเงินระยะยาว 
ให้เพยีงพอส�าหรับการใช้จ่ายตลอดช่วงวยัเกษยีณ

ทั้งน้ี การออมเพื่อการเกษียณเป็นวาระ 
แห่งชาติที่รัฐบาลให้ความส�าคัญ โดยรัฐบาลได้
มีนโยบายเรื่องการลดความเหลื่อมล�้าของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ใน
การพัฒนาระบบการออมให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
และบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561-2580) รวมทัง้แผนปฏิรูปประเทศด้าน
สงัคม โดยก�าหนดกิจกรรมทีจ่ะส่งผลให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงต่อประชาชน 

ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมนั้นคือ การมีระบบการ
ออมเพ่ือสร้างหลกัประกนัรายได้หลงัวยัเกษยีณที่
เพยีงพอและครอบคลมุในกลุม่แรงงานทัง้ในและ 
นอกระบบ รวมถึงแผนระดบัรองทีเ่ก่ียวข้องต่างๆ 
ได้แก่ แผนแม่บท และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ตลอดจน แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะ
ทางการเงนิ พ.ศ. 2565-2570 ซึง่มเีป้าหมาย ให้
คนไทยตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของการบริหาร 
จดัการเงนิ สามารถเข้าถงึข้อมลูทางการเงนิ รวมถงึ 
มีความรู ้และทักษะทางการเงินเพียงพอที่จะ 
น�าไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความ
มัน่คงในชวีติ

ส�าหรับแรงงานในระบบมีการออมเงินภาค
บังคับตามกฎหมายผ่านกองทนุประกนัสงัคมและ
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ และส�าหรับ
กลุม่แรงงานนอกระบบหรือผูป้ระกอบอาชพีอสิระ
มรีะบบการออมภาคสมคัรใจรองรับ โดยสามารถ
ส่งเงินออม ผ่านกองทนุการออมแห่งชาติ (กอช.) 
หรือกองทุนประกันสังคมตามมาตรา 40 แห่ง
กฎหมายว่าด้วยประกนัสงัคม 

อย่างไรก็ดี การส่งเสริมการออมของกลุ่ม
แรงงานนอกระบบยังคงต้องได้รับการสนับสนุน
จากภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง เนือ่งจากปัจจบุนั
ยังมีแรงงานนอกระบบอีกจ�านวนมาก ที่ยังไม่มี
การออมเพ่ือการเกษยีณ โดยในปี 2565 พบว่า 
แรงงานนอกระบบ 29.5 ล้านคน มกีารออมเพือ่

โดยท�าความตกลงและความร่วมมอืกบัหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ส่งเสรมิให้นิสติ นกัศกึษา และ
บคุลากรในสถานศกึษาเข้าใจการวางแผนทางการ
เงนิส่วนบคุคล ส่งเสรมิให้เกดิองค์ความรูด้้านการ
วางแผนทางการเงินและการลงทุนให้กับนิสิต 
นักศึกษา ทั้งการสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา
บรรจุเนื้อหาการวางแผนทางการเงินและการ
ลงทนุในวชิาศกึษาทัว่ไป (General Education, 
GenEd) การจัดบรรยาย การอบรมให้ความรู้  
ตลอดจนอบรมทักษะทางการเงินให้แก่ตัวแทน 
กอช. ประจ�าหมู่บ้าน เป็นต้น

การด�าเนนิการดงักล่าวของ กอช. สอดคล้อง
กับเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา 
ทักษะทางการเงินที่ต้องการให้คนไทยตระหนัก 
รู้ถึงความส�าคัญของการบริหารจัดการเงินและ 
เข้าถงึข้อมลูทางการเงนิ รวมถึงมคีวามรูแ้ละทกัษะ 
ทางการเงินเพียงพอที่จะน�าไปประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสมเพือ่สร้างความมัน่คงในชวีติ แม้ว่าทีผ่่าน
มา กอช. และหน่วยงานภาคเีครอืข่ายได้ด�าเนนิ
การขบัเคลือ่นการหาสมาชกิอย่างเตม็ท่ี แต่กย็งัม ี
แรงงานนอกระบบอกีจ�านวนมากทีย่งัไม่มกีารออม
เพือ่การเกษยีณ

กระทรวงการคลังได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ
ในการส่งเสริมการออมของแรงงานนอกระบบ  
จึงได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อ 
วนัที ่24 มกราคม 2566 ปรบัเพิม่เพดานเงนิสะสม
ของสมาชกิจาก 13,200 บาทต่อปี เป็น 30,000 
บาทต่อปี เพื่อให้สมาชิกส่งเงินออมได้มากขึ้น 
และปรบัเพิม่เพดานเงนิสมทบของรฐับาลจากเดมิ  
600-1,200 บาทต่อปี ตามช่วงอายุของสมาชิก 

อาคม เตมิพทิยาไพสฐิ

เป็น 1,800 บาทต่อปีทกุช่วงอายขุองสมาชกิ เพือ่
จูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้ามาเป็นสมาชกิ และ
สมาชิกทุกช่วงอายุมีการออมอย่างต่อเนื่อง ซ่ึง
จ�านวนเงนิสะสมและเงินสมทบทีสู่งขึน้ จะท�าให้
สมาชิก กอช. มีเงินบ�านาญเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะช่วย
สร้างความม่ันคงในอนาคตให้มีเงนิเพยีงพอในการ
ด�ารงชพียามชราภาพ โดยสมาชกิ กอช. ทีเ่ริม่ออม
ตัง้แต่อาย ุ15 ปี และออมต่อเนือ่งจนถึงอาย ุ60 
ปี จะมโีอกาสได้รบัเงนิบ�านาญประมาณ 12,000 
บาทต่อเดอืน จากเดมิประมาณ 5,300 บาทต่อ
เดอืน ในกรณส่ีงเงนิสะสมเตม็เพดานเงนิสะสม 
ซึง่การปรบัเพิม่จ�านวนเงนิสะสมและจ�านวนเงนิ
สมทบดงักล่าว จะเป็นการสนบัสนนุการออมของ
แรงงานนอกระบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ทางเศรษฐกจิและสงัคม เพิม่แรงจูงใจในการออม 
รวมทัง้เตรยีมความพร้อมรองรบัสงัคมสงูอาย ุโดย
เฉพาะส่งเสรมิให้กลุม่เยาวชนมกีารออมเพ่ือการ
เกษียณเรว็ขึน้ 

ในส่วนของ กอช. ภารกจิส�าคญัในระยะต่อไป 
ยังคงต้องมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ 
กลุ่มแรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ได้เห็นความส�าคัญและความจ�าเป็นของการมี
ระบบการออมเพือ่การเกษยีณอย่างทัว่ถงึมากยิง่
ขึน้ ขณะเดยีวกนั กอช. กค็วรพฒันาระบบงาน
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับและอ�านวยความ
สะดวกให้กับทั้งสมาชิกใหม่และสมาชิกปัจจุบัน 
พร้อมทัง้ส่งเสรมิความรู ้ และสร้างวินยัการออม
ให้แก่สมาชกิและประชาชนทัว่ไปอย่างต่อเน่ือง

โดยการด�าเนินการในระยะต่อไป กอช. มี
แผนการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ 

กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 
ทัง้หมด 5 ด้าน ดงันี้

ยทุธศาสตร์ที ่1 มุง่เน้นการสือ่สารคณุค่าของ
การออมผ่าน กอช. โดยมุ่งส่งเสริมภาพลกัษณ์ของ 
กอช. ให้เป็นท่ีรูจ้กัของประชาชน รวมทัง้จดัให้มี
การส่ือสารประชาสมัพนัธ์เชงิรกุและเชงิรบั เพ่ือ 
สนับสนุนพันธกิจของ กอช. และเสริมสร้าง 
ค่านิยมสงัคมการออม

ยุทธศาสตร ์ที่  2 พัฒนาการตลาดให ้ 
ตอบโจทย์กลุม่เป้าหมายและสร้างประสบการณ์ทีด่ ี
ให้แก่สมาชกิ (Customer Centric) โดยมุง่เพ่ิมยอด 
สมาชกิใหม่กระตุน้การออมสมาชกิเก่าและสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีของสมาชิกจากการรับบริการ
จาก กอช. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารเงินทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคง 
โดยปรับปรุงกฎหมายและการบริหารเงินทุนให้
สอดคล้องกบัความต้องการของสมาชกิและสร้าง
โอกาส ความยัง่ยนืของกองทนุในระยะยาว

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่ยกระดบัการให้บรกิารสมาชกิและ
เพิม่ผลติภาพขององค์กร โดยเตรียมความพร้อม
ของเทคโนโลยแีละฐานข้อมลูภายในองค์กร เพือ่
สนบัสนนุการพัฒนาไปสู่องค์กรดิจทิลั

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับขีดความสามารถ
การบรหิารจดัการภายในองค์กร โดยการพัฒนา
องค์กรทัง้ในเชงิโครงสร้าง การบริหารจัดการ การ
ส่งเสริมสมรรถนะภายในองค์กร รวมทั้งความ
สามารถรองรบัการบริการในสภาวะวกิฤต ภายใต้
การบริหารจดัการอย่างมธีรรมาภบิาล

การด�าเนนิการตามแผนยุทธศาสตร์ทัง้ 5 ด้าน
นี ้จะช่วยให้ประชาชนตระหนกัถึงความส�าคญัของ
การออมเพื่อการเกษียณ รู้จัก และเข้าร่วมเป็น 
สมาชกิ กอช. เพิม่มากขึน้ และ กอช. จะมเีครอืข่าย 
ที่เข้มแข็ง ตลอดจนระบบเทคโนโลยีรองรับ 
และอ�านวยความสะดวกให้แก่สมาชกิได้ดียิง่ขึน้

ส�าหรับการด�าเนนิงานในปี 2566 นี ้กอช. มี
แผนงานลงพืน้ทีร่่วมกบักระทรวงมหาดไทย เพือ่
ให้ความรูเ้ก่ียวกบั กอช. เพิม่เตมิอกี 28 จงัหวดั 
จัดอบรมเสมียนตราอ�าเภอทั่วประเทศในเดือน 
มนีาคม โดยเลขาธกิารคณะกรรมการ กอช. จะเป็น 
ผู้บรรยาย พร้อมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ กอช. 
และเพิม่เป้าหมายตวัแทน กอช. ประจ�าหมูบ้่านอกี 
จ�านวน 10,000 ราย พร้อมทัง้จะมกีารมอบรางวลั
แก่จงัหวดัทีส่่งเสรมิวินยัการออมดเีด่นด้วย

นายอาคม เตมิพทิยาไพสฐิ รมว.กระทรวงการคลัง 
เป็นประธานการประชมุมอบนโยบายบทบาทกองทนุการออมแห่งชาติ 

ในการส่งเสรมิการออมภาคประชาชน ประจ�าปี 2566 
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“ความตั้งใจของโครงการ MORE โดย ปตท. ในการใช้
นวตักรรมเปลีย่นขยะให้กลายเป็นทรพัยากรทดแทน เป็นการตอกย�า้
ความมุ่งหวงัของ ปตท. ในการผลกัดนัให้เศรษฐกิจ BCG ของ 
ประเทศเตบิโตอย่างยัง่ยนื อกีทัง้ ยงัหวงัผลให้เกดิการกระจาย 
รายได้และลดความเหล่ือมล�า้ให้กบัเกษตรกรและชมุชนอกีด้วย” เชดิชยั บญุชชู่วย 

รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่นวตักรรมและธรุกจิใหม่

บรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 

กอนช.สัมมนาถอดบทเรียนฤดูฝน ปี 65  
พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเหน็จากทกุภาคส่วน  
เตรียมปรับกระบวนการท�างาน เร ่งเพิ่ม 
พื้นที่แก้มลิง เตรียมรับมือฤดูฝนในปีถัดไป 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดรับการ 
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

ดร.สุรสห์ี กติตมิณฑล เลขาธกิารส�านกังาน
ทรัพยากรน�้าแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะ 
รองผูอ้�านวยการกองอ�านวยการน�า้แห่งชาต ิ(กอนช.) 
เป็นประธานเปิดการประชมุสมัมนาถอดบทเรียน 

การบริหาร จัดการทรัพยากรน�้ า  ฤ ดูฝน  
ปี 2565 โดยม ีนางพชัรวร์ี สุวรรณกิ ผูอ้�านวยการ 
กองบรหิารจดัการลุม่น�า้ สทนช. กล่าวรายงาน 
พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทุกภาคส่วน 
ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก 4 กระทรวง  
29 หน่วยงาน ผูท้รงคณุวฒุ ินักวชิาการ ผู้แทน 
คณะกรรมการลุม่น�า้และเครอืข่ายองค์กรผูใ้ช้น�า้  
ภาคประชาชน และสือ่มวลชนแขนงต่างๆ 

ส�าหรบัการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ ฤดฝูน 
ปี 2565 ภายใต้กรอบปฏิทนิการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรน�้าฤดูฝน ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการทรพัยากรน�า้แห่งชาต ิ(กนช.) โดย 
สทนช. ได้ร่วมบูรณาการหน่วยงานภายใต้ กอนช. 
ทัง้ก่อนฤด ูระหว่างฤดู และเมือ่ส้ินสดุฤด ูซ่ึงการ
ด�าเนินการในช่วงก่อนฤดฝูน เป็นการเตรยีมการ
และสร้างการรบัรู ้โดยการคาดการณ์ฝนและพายุ 
การก�าหนดแผนบรหิารจดัการน�า้หลากและพืน้ที่
เสีย่งน�า้ท่วม เพือ่ให้หน่วยงานช่วยกนัเฝ้าระวัง 
สามารถช่วยเหลอืได้ทันเหตกุารณ์

พร้อมทั้งก�าหนดมาตรการรับมือในช่วง
ฤดูฝน เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็น
ชอบ ส�าหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการเตรยีม 
ความพร้อมรับมือเชิงป้องกัน รวมถึงการเร่ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ล่วงหน้า ระหว่าง
ฤดูฝน เป็นการวิเคราะห์ ติดตาม ประเมิน  

กอนช.ถอดบทเรยีนฤดฝูน ปี 65
ปรบักระบวนทัพรบัฝนปีถดัไป

3 ศูนย์ ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคกลาง และภาคใต้ โดยเฉพาะการคาดการณ์และ 
ประเมินพืน้ท่ีเสีย่งในพืน้ท่ีภาคใต้ ท่ีได้น�าบทเรยีน
จากการท�างานของศูนย์ฯ ส่วนหน้าภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ที่ได้เปิดศูนย์ฯ  
ไปก ่อน มาปรับกระบวนการท�างานให ้มี 
ความเหมาะสม เช่น การตรวจสอบความม่ันคงของ 
พนงัก้ันน�า้ การตรวจสอบสภาพอ่างขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก การตรวจสอบพื้นที่แก้มลิง  
การบรหิารจดัการน�า้ของเขือ่นเจ้าพระยา เข่ือน 
ป่าสกัชลสทิธิ ์ประตรูะบายน�า้ ทุง่รบัน�า้ การจดัท�า 
แผนชี้เป้าพื้นท่ีน�้าลด แผนการระบายน�้าและ 
เร่งสบูน�า้ แผนการจัดสรรน�า้เพือ่การเพาะปลกู 
ในพ้ืนทีน่�า้ท่วม เป็นต้น ท�าให้วเิคราะห์ คาดการณ์  
ชีเ้ป้าได้อย่างตรงจดุ สามารถเตรยีมการช่วยเหลอื
ได้อย่างทนัท่วงท ีสามารถเร่งซ่อมแซมคนักัน้น�า้
หรอืจุดเชือ่มต่อท�านบดินก้ันน�า้ท่ีช�ารดุหรือท่ีเป็น
ฟันหลอ ให้แล้วเสร็จก่อนน�้าไหลเข้าท่วมพื้นที่ 
ชุมชน ลดผลกระทบและความเสียหายจาก 
น�า้ท่วมได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

นอกจากนี้ สทนช. ยังได้หารือร่วมกับกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 และหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้อง ในการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร
จัดการในช่วงฤดูฝนในพืน้ท่ีเหนอืเข่ือนเจ้าพระยา 

เพือ่เพิม่พืน้ท่ีแก้มลิงรบัน�า้หรอืพืน้ท่ีหน่วงน�า้ให้
มากขึน้ ลดปัญหาน�า้หลากเข้าท่วมพืน้ท่ีชมุชน-
พื้นที่เศรษฐกิจ และเก็บกักน�้าไว้ใช้ประโยชน ์
ในช่วงแล้ง โดยมีเป้าหมายปี 2565-2568  
ใน 5 จังหวดั ได้แก่ จงัหวดันครสวรรค์ พษิณุโลก พจิิตร  
สโุขทยั และอทุยัธานี โดยด�าเนนิการตดัยอดน�า้
ได้อย่างน้อย 1,000 ล้านลกูบาศก์เมตร ภายในปี 
2566 ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณน�้าที่ไหลผ่าน
เขือ่นเจ้าพระยาได้สงูสดุประมาณ 500 ลกูบาศก์
เมตรต่อวินาที และจะขยายพ้ืนที่เป้าหมาย 

ในการเก็บกักน�้าที่จะด�าเนินการเพิ่มเติมภายใน 
ปี 2568 รวมประมาณ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ทีจ่ะเป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหาน�า้ท่วมพ้ืนท่ี
จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างที่ประสบปัญหา 
น�า้ท่วมเป็นประจ�าทกุปีได้อกีด้วย

“เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการเตรยีมพร้อมรบั 
สถานการณ์ในฤดฝูนปีถดัไป สทนช.จงึได้ประชมุ
สมัมนาถอดบทเรยีนการบรหิารจดัการทรพัยากร
น�า้ ฤดูฝนปี 2565 เพือ่สรปุผลการด�าเนนิงาน 
และสรุปผลถอดบทเรียน 13 มาตรการรับมือ 
ฤดฝูนปี 2565 และศนูย์บรหิารจดัการน�า้ส่วนหน้า 
ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ที่ได้ร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ รวมทัง้เปิดเวทใีห้ทกุภาคส่วน
ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อน�าไปปรับปรุง
แนวทางการด�าเนินการร่วมกัน อันเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน�้าใน 
ฤดูฝนถัดไป ให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ และสอดรบั 
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย” 
เลขาธกิาร สทนช. กล่าว

ดร.สุรสห์ี กติตมิณฑล

นายวีระ ขุนไชยรักษ์ ผู้อ�านวยการส�านัก
บรหิารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่1 (ปราจีนบรุ)ี เป็นประธาน 
พร้อมด้วย นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้า
อทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่ นายสมฤกษ์ ศภุมติร
กฤษณา ผูอ้�านวยการส่วนอุทยานแห่งชาตสิ�านกั
บรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษ์ที ่1 (ปราจนีบรุ)ี ชีแ้จงกรณี 
ที่มีสมาคมเครือข่ายและกลุ่มอนุรักษ์บางกลุ่ม  
ท�าหนงัสอืร้องเรียนถึง นายอรรถพล เจรญิชนัษา 
อธบิดกีรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง รกัษา
ราชการแทนอธบิดกีรมอทุยานแห่งชาต ิ สตัว์ป่า  
และพันธุ ์พืช การท�าหน้าที่หัวหน้าอุทยาน 
แห่งชาตเิขาใหญ่ ต่อข้อร้องเรยีนของเครอืข่ายผูร้กั 
เขาใหญ่ 4 ข้อ คอื

ร ่วมเป็นกรรมการตรวจสอบความโปร่งใส 
 3. มกีารจ�าหน่ายสลากกนิแบ่งรฐับาล (ลอตเตอรี)่ 
เกินราคากฎหมาก�าหนด ในเขตอุทยานฯ และ  
4. ขอให้ยกเลกิคณะกรรมการทีป่รกึษา หรอื pac  
เนื่องจากมีหนึ่งในคณะกรรมการเข้าไปหา 
ผลประโยชน์กับอุทยานฯ เขาใหญ่ (โดยให้มวีาระ 
ในต�าแหน่งไม่เกนิ 2 ปี) 

นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยาน 
แห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า ตนได้ท�าหนงัสอืชีร้ายงาน 
ปมถกูร้องเรยีนทัง้ 4 ข้อ ไปยงันายอรรถพล ตาม
ระเบยีบได้รบัทราบแล้วและมกีารแถลงดงักล่าว 
เช่น การจัดท�าโครงการจ้างปรับปรงุทุง่หญ้า เพือ่ 
เป็นแหล่งอาหารสตัว์ป่า งบประมาณ 3,127,000 บาท  

กรมอุทยานฯ แจง 4 ข้อร้องเรยีน 
ตรวจสอบการท�างาน หน.อทุยานฯ เขาใหญ่

เห็นชอบให้ด�าเนินการโดยใช้งบประมาณกลุ่ม
จงัหวดัภาคตะวนัออก 2 (จนัทบรุ ีตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี สระแก้ว ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ก่อนทีต่นยงัไม่ได้มารบัต�าแหน่งปฏบิตังิาน 
ทีอ่ทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่ ทัง้นี ้ส�านกับรหิารพ้ืนท่ี
อนรุกัษ์ที ่1 (ปราจนีบรุ)ี ด�าเนนิการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีห้างหุ้นส่วน
จ�ากดั ลี ้ยู ่ค้ี ชนะการประมูลงานตามสญัญาจ้าง 
ในพืน้ทีแ่หล่งทุง่หญ้า 6 แหล่ง คอื ทุง่หญ้าบริเวณ 
คลองอีเฒ่า ค่ายสุรัสวดี ทุ่งกวาง อ่างเก็บน�้า 
สายศร เขาเขยีว และเขาแหลม ถกูต้องตามระเบียบ 
ขัน้ตอนทกุประการ

นายชยัยา กล่าวว่า ต้องการพฒันาแหล่งอาหาร 
ส�าหรับสัตว์ป ่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  
ให้เพียงพอต่อความต้องการและลดปัญหา 
สตัว์ป่าออกนอกพืน้ทีอ่ทุยานแล้วสร้างความเสยีหาย 
แก่ชวีติ ทรัพย์สนิ และพชืผลทางการเกษตรของ
ราษฎรรอบแนวเขตอทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่ แต่
ด้วยข้อจ�ากัดด้านเครื่องมือ รวมถึงงบประมาณ
จากเงินรายได้ซึ่งแม้จะเก็บรายได้ได้มาก ทาง
อทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่ไม่สามารถน�ามาใช้จ่าย
ได้ท้ังหมดเนื่องจากต้องส่งเงินรายได้ไปยังกรม 
อทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื ตามระเบียบ  
จึงจัดท�าโครงการจ้างปรับปรุงทุ่งหญ้าเพื่อเป็น
แหล่งอาหารสตัว์ป่า งบประมาณ 3,127,000 บาท 

ประกอบด้วยกิจกรรมการปรับปรุงทุ่งหญ้า 
2,488 ไร่ และจ้างเหมาจดัท�าโป่งเทยีม 27 โป่ง 
งบประมาณ โดนได้รบัความเหน็ชอบโครงการจาก
คณะกรรมการทีป่รกึษาอทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่ 
กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชืเหน็ชอบ 

ให้ด�าเนินการโดยใช้งบประมาณกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก 
ปราจนีบรุ ีสระแก้ว) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ซ่ึงขณะนั้น ตนยังไม่ได้มาปฏิบัติงานที่
อทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่

ท้ังน้ี ส�านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 1 (ปราจนีบุรี)  
ด�าเนินการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)  
โดยมีห้างหุ ้นส่วนจ�ากัด ลี้ ยู ่ คี้ ชนะการ 
ประมูลงานตามสัญญาจ้างในพ้ืนท่ีแหล่งทุ่งหญ้า 
6 แหล่ง คือ ทุ่งหญ้าบริเวณคลองอีเฒ่า ค่าย
สุรัสวดี ทุ่งกวาง อ่างเก็บน�้าสายศร เขาเขียว 
และเขาแหลม

กรณจี�าเป็นชัว่คราวแล้ว ส่วนการขายสลากเกนิราคา 
ทกุคนกส็ามารถแจ้งเจ้าหน้าทีต่�ารวจจบักมุด�าเนนิการ 
ตามกฎหมายได้

ส ่วนประเด็นการจัดตั้งคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ถูกร้องเรียน
ว่า มีกรรมการบางคนเข้าไปหาผลประโยชน์ 
ในอทุยาน ซ่ึงได้ชีแ้จงว่า คณะกรรมการระดบัพืน้ที่  
(PAC) ซึง่จดัตัง้ขึน้ตามข้อก�าหนดของกรมอทุยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อส่งเสริมให ้
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทุกภาคส่วนเข้ามามบีทบาทและมี 
ส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
ในพืน้ทีคุ่ม้ครอง มกีรรมการ 25 คนและวาระการ
ปฏบิติังาน 2 ปี แต่งตัง้จากผูแ้ทนภาคส่วนต่างๆ 
ในพืน้ทีร่อบอทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่ได้แก่ จงัหวดั
นครนายก นครราชสมีา ปราจนีบรุ ีและสระบรีุ 
ยนืยนัว่า การแต่งต้ังคณะกรรมการเป็นไปอย่าง
ถกูต้อง อีกท้ังไม่มีข้อก�าหนดว่า คณะกรรมการ 
ไม่สามารถประกอบกจิการในอทุยานแห่งชาติ

นายวีระ ขุนไชยรักษ์ ผู้อ�านวยการส�านัก
บรหิารพืน้ทีอ่นรัุกษ์ที ่1 (ปราจนีบรุ)ี ได้เปิดโอกาสให้
ผูท้ีเ่ข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวแสดงความคดิเห็น  

โดยมีกลุ ่มอนุรักษ์ 2 กลุ ่มคือ กลุ ่มอนุรักษ์ 
ต้นน�้าบ้านมวกเหล็กใน และกลุ่มคนเดินป่า 
บ้านซับใต้ ท่ีปรากฏช่ือในหนังสือร้องเรยีน ออกมา 
แจ้งว่าพวกตนไม่รูเ้หน็ในเรือ่งการร่วมร้องเรียน
หวัหน้าอทุยานฯ เขาใหญ่แต่ประการใด พร้อม
สรุปการปฏิบัตหิน้าท่ีของหวัหน้าอทุยานแห่งชาต ิ
เขาใหญ่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน 
ทกุประการนายชยัยา กล่าวถึงข้อร้องเรียนเกีย่วกบัการใช้จ่าย 

เงินบริจาคศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ที่ถูกระบุว ่า  
น�าไปใช้โดยผดิวตัถปุระสงค์ โดยระบวุ่า อทุยานแห่ง 
ชาติเขาใหญ่คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ
เก็บ รักษา และใช้จ่ายเงินกองทุนศาลเจ้าพ่อ 
เขาใหญ่ ในการเปิดตูบ้รเิวณศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ 
เพ่ือนับเงนิทุกคร้ัง คณะกรรมการกองทุนศาลเจ้าพ่อ 
เขาใหญ่จะประสานเจ้าหน้าท่ีจากธนาคารออมสิน 
ร่วมตรวจนับเงนิทุกคร้ัง พร้อมมหีลกัฐานการน�าเงนิ 
เข้าบัญชีกองทุนศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ นอกจากนี ้
ยังมีประเด็นถูกร้องการปล่อยให้มีการจ�าหน่าย
สลากกนิแบ่งรัฐบาลเกนิราคาท่ีกฎหมายก�าหนด
ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ บริเวณศาล 
เจ้าพ่อเขาใหญ่ ซ่ึง นายชยัยา กล่าว่า ผูข้ายช�าระค่า 
ธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการจ�าหน่ายสินค้า 

1. ให้ตรวจสอบบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับ
อนญุาตเข้าพ้ืนทีอ่นรัุกษ์ (หน่วยเขาแหลม) และ
น�ารถแทรกเตอร์เข้าพ้ืนทีเ่พือ่รับจ้างเหมาตดัหญ้า 
2. มีการใช้เงินบริจาคศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ไปใช ้
โดยผดิวตัถปุระสงค์ และการเปิดตูร้บับรจิาคไม่มภีาคเอกชน 

ประกอบด้วยกิจกรรมการปรับปรุงทุ ่งหญ้า 
 2,488 ไร่ และจ้างเหมาจัดท�าโป่งเทยีม 27 โป่ง 
งบประมาณ โดยได้รับความเห็นชอบโครงการ 
จากคณะกรรมการท่ีปรึกษาอุทยานแห่งชาติ 
เขาใหญ่ กรมอทุยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพนัธุพ์ชื  

สภาพอากาศ พ้ืนทีเ่ส่ียงน�า้ท่วมและการให้ความช่วยเหลอื  
โดยได้ด�าเนินการตลอดช่วงฤดูฝน พร้อมทั้ง 
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู ้ต่อสถานการณ์ 
และการให้ความช่วยเหลอือย่างต่อเนือ่ง และเม่ือ
ส้ินสุดฤดูฝน จะเป็นการประเมินผลการบรหิาร
จดัการทรพัยากรน�า้ฤดฝูนทีผ่่านมา 

ดร.สรุสห์ี กติตมิณฑล เลขาธกิาร สทนช. 
กล่าวว่า ผลการด�าเนนิงานตาม 13 มาตรการ
รบัมอืฤดฝูน ปี 2565 และการจดัต้ังศนูย์บริหาร 
จดัการน�า้ส่วนหน้าในพืน้ทีเ่สีย่งอทุกภัย ทีไ่ด้เปิดไป  
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พพ.ใช้กฎหมายคมุอาคารใหม่-ดดัแปลง
เป็นตวัช่วยประหยัดพลงังานในภาคอาคาร
พพ.เดินหน ้าพร ้อมใช ้กฎหมาย BEC  

คมุอาคารใหม่-ดดัแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ข้ึนไป 
ย�า้กระทบต้นทุนน้อย คืนทุนเรว็ คุม้ค่าระยะยาว  
ชเูป็นกฎหมายส�าคัญช่วยประหยดัพลงังานในภาค 
อาคารอย่างน้อยร้อยละ10 ลดการใช้ไฟฟ้าได้รวม  
13,700 ล้านหน่วย หรือกว่า 47,000 ล้านบาท 
ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 
6,850 ตัน 

ดร.ประเสรฐิ สนิสขุประเสรฐิ อธิบดกีรมพฒันา
พลังงานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน (พพ.) เปิดเผย
ว่า พพ.ได้รเิริม่ พฒันา และผลกัดนักฎกระทรวง
การออกแบบอาคารเพือ่การอนรุกัษ์พลงังาน หรอื 
Building Energy Code : BEC เพ่ือเป็นมาตรฐาน
ในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่หรอือาคารดดัแปลง 

ทีมี่การใช้พลงังานสงู ด้วยการก�าหนดมาตรฐานและ
หลกัเกณฑ์และวธิกีารออกแบบอาคาร เพ่ือให้อาคาร
มกีารใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธิภาพ เมือ่วนัที ่ 12 
พฤศจิกายน 2563 กฎกระทรวงก�าหนดประเภท 
หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ 
และวธิกีารในการออกแบบเพ่ือการอนรัุกษ์พลงังาน 
พ.ศ. 2563 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ได้เห็นชอบการน�ากฎกระทรวงก�าหนดประเภท 
หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์
และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. 2563 มาใช้บังคับกับการควบคุม
อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่ง 
ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่  
24 มกราคม 2566 โดยจะเริม่ใช้บงัคบักบัอาคาร
ขนาด 5,000 ตร.ม.ข้ึนไปก่อน และจะบงัคบัใช้กบั
อาคารขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 13 
มนีาคม 2566 เป็นต้นไป 

 โดยจะเริม่ใช้กบัอาคารขนาดใหญ่ใน 9 ประเภท 
ได้แก่ (1) สถานศึกษา (2) ส�านักงาน (3) อาคารโรง
มหรสพ (4) อาคารห้างสรรพสนิค้าหรือศนูย์การค้า  
(5) อาคารสถานบริการ (6) อาคารชุมนุมคน  
(7) อาคารโรงแรม (8) สถานพยาบาล และ (9) อาคาร 
ชุด ทีมี่พืน้ทีใ่ช้สอยในอาคารรวมกนัในหลกัเดียวกนั 
ตัง้แต่ 2,000 ตร.ม.ข้ึนไป ต้องออกแบบให้มกีารใช้
พลังงานในแต่ละส่วนทีก่�าหนดให้เป็นไปตามเกณฑ์

การใช้พลงังานตามมาตรฐานขัน้ต�า่ โดยให้มผีูร้บัรอง 
ผลการประเมินด้านพลังงานที่ได้รับการรับรอง
จาก พพ. เป็นผู้รับรองข้อมูลเพื่อประกอบการยื่น 
ตามขั้นตอนปกติในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ตามกฎหมายควบคมุอาคาร 

 ดร.ประเสรฐิ ได้กล่าวอกีว่า กฎหมาย BEC 
จะเป็นประโยชน์และเป็นกลไกส�าคัญในการช่วย
ประหยัดพลังงานในภาคอาคาร โดยอาคารท่ี
ออกแบบผ่านตามมาตรฐาน BEC จะประหยัด
พลังงานได้ตั้งแต่ร้อยละ 10–20 ขึ้นอยู่กับวิธีการ
ออกแบบอาคารและการเลอืกใช้วสัดท่ีุช่วยป้องกนั 
ความร้อนได้มากหรือน้อยเพียงใด จะมีต้นทุน 
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเล็กน้อย เฉล่ียประมาณ 3-5 % และ
คืนทุนไม่เกิน 3 ปี แต่มีความคุ้มค่าในระยะยาว  
เนือ่งจากอาคารมอีายกุารใช้งานนาน 20-30 ปี ช่วย
ลดปัญหาผลกระทบสิง่แวดล้อมจากการใช้พลงังาน
ที่ลดลง สร้างภาพลักษณ์องค์กรหรือธุรกิจที่ให้
ความส�าคัญและใส่ใจด้านประหยดัพลังงานและสิง่
แวดล้อม สร้างธุรกิจผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ประหยัด
พลงังานในอาคารเพ่ิมขึน้ สร้างโอกาสในการจ้างงาน 
เพิ่มขึ้น ยกระดับมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ประหยัด
พลงังานในประเทศ ยกระดบัมาตรฐานทางวิชาชพี 
และช่วยประเทศลดการน�าเข้าพลงังาน ลดการใช้
ไฟฟ้าได้รวม 13,700 ล้านหน่วย หรอืกว่า 47,000 
ล้านบาท ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ได้ถึง 6,850 ตนั 

ทัง้นี ้พพ.ได้มกีารเตรยีมความพร้อมเพือ่รองรบั
การใช้กฎกระทรวงฯ ในทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง โดย
ได้ท�าการเปิดศูนย์ BEC Center เพือ่ให้ค�าปรกึษา
แนะน�า ,ให้ความรู้แนวทางการออกแบบอาคาร
ตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC ให้กับเจ้าของอาคาร  
ผู้ออกแบบ ผู้ผลิตผูจ้�าหน่ายวัสด/ุอปุกรณ์ สถาปนิก 
วิศวกร และผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน รวม
กว่า 5,000 คน ฝึกอบรมผูต้รวจรบัรองแบบอาคาร
ให้กบัวศิวกรและสถาปนกิ โดยจะมผีูส้�าเรจ็หลกัสตูร
และได้รับการรับรองจาก พพ. จ�านวน 1,200 คน 
ในปี 2566 อบรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทาง
การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารตามเกณฑ์ 
BEC ให้กับเจ้าหน้าท่ีท้องถิน่ท้ังส่วนกลางและส่วน
ภมูภิาค ปัจจบัุนอบรมไปแล้วจ�านวนกว่า 3,300 คน
ทั่วประเทศ สร้างเครือข่ายส่งเสริมและสนับสนุน
การออกแบบอาคารตามเกณฑ์ BEC ร่วมกบัภาค
เอกชนและภาครฐัมากกว่า 30 แห่ง และจะด�าเนนิ
การมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษพลังงาน (BEC 
Awards) ให้แก่อาคารท่ีผ่านการตรวจการประเมิน
แบบอาคาร และมผีลประหยดัสงูกว่าเกณฑ์ BEC 
(ร้อยละ 30 ข้ึนไป) ในปี 2566 รวมกว่า 140 อาคาร 
ดร.ประเสริฐ กล่าว

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมกบั กฟผ. 
ลุยเปิดตัวโครงการเเข่งขันรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้าดดัแปลงเพือ่ธรุกจิแห่งอนาคต ครัง้ที ่2  
ตัง้เป้าผลิตบคุลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้า สอดรบั 
การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของจ�านวนผูใ้ช้
ยานยนต์ไฟฟ้าไทย

นายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคม
ยานยนต์ไฟฟ้าไทย กล่าวว่า ทางสมาคม 
ยานยนต์ไฟฟ้าไทยเลง็เหน็ถงึโอกาสในการพฒันา 
บุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้าในไทยที่ปัจจุบัน 
จ�านวนผูใ้ช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศเพิม่สงูขึน้ 
กว่าเท่าตัว สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อยอด คือการ
พัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีความรู้ความ
สามารถ เพื่อรองรับอนาคตและเปิดโอกาส
ให้เกิดการสร้างงานและสร้างอาชีพใหม่ๆ 
ทีเ่กีย่วข้องกับอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 

ส�าหรบัการจดัการเเข่งขันรถจกัรยานยนต์
ไฟฟ้าดดัแปลงเพือ่ธรุกจิแห่งอนาคตในครัง้นี้
ถอืเป็นครัง้ที ่2 เเล้ว ซึง่ในปีนีม้ผีูส้มคัรเข้าร่วม
การแข่งขนัทัง้หมด 73 ทมี แบ่งเป็น ประเภท
ทีมสถาบันการศึกษา 58 ทีม และประเภท
ทมีประชาชนทัว่ไป 15 ทมี ซึง่ทางสมาคมฯ 

ส.ยานยนต์ไฟฟ้าตัง้เป้าผลติ
บคุลากรยานยนต์ไฟฟ้ารับการเติบโต

ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ
เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรม
การขนส่งทางบก สถาบนัยานยนต์ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ธญับรุ ี สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน
ไทย (TESTA) ศนูย์ทดสอบผลติภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อีเล็กทรอนิกส์ (PTEC) บริษัท อีทราน (ไทย
แลนด์) จ�ากดั บรษิทั อนิโนวาแพค จ�ากดั และ 
บริษัท โมโตอีวี จ�ากัด ได้ให้ความร่วมมือกับ 

ไฟฟ้าให้เกดิขึน้ภายในประเทศ ก่อให้เกดิการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
economy) และโมเดลธุรกจิ BCG ทีจ่ะช่วย
พฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยัง่ยนื
ต่อไปในอนาคต

ที่ผ ่านมา กฟผ.ส ่งเสริมการใช ้งาน 
ยานยนต์ไฟฟ้าและสถานอัีดประจไุฟฟ้ามาตัง้แต่ 
ปี 2559 รวมถึงส่งเสรมิการใช้รถจักรยานยนต์

กฤษฎา อตุตโมทย์

วราวุธ ศลิปอาชา 

สมศกัย์ ปรางทอง

อภิชยั เอกวนากุล

ไฟฟ้า โดยได้พัฒนาเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
ข้ันสูงจนน�าไปสู่การติดฉลากเบอร์ 5 ให้กับ
รถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าแล้วตัง้แต่ปี 2562 และ 
ต่อยอดใช้ภายในองค์กร รวมถึงส่งเสริม 
อาชพีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารบัจ้างสาธารณะ
ในพืน้ทีร่อบ กฟผ. อ.บางกรวย เพือ่ลดการปล่อย 
มลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM 2.5) เพือ่ส่ิงแวดล้อมและสขุภาพทีด่ขีึน้
ของประชาชน

ส�าหรับการเเข่งขันในปี 2565 ปีที่ผ่าน
มา ประเภทกลุ่มสถาบนัการศกึษาทมีทีไ่ด้รบั 
รางวัลชนะเลิศ ได ้แก ่ ทีม E-TECH- 
Motorcycle2021 จากวิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) และทีมนี้ยังได้รับ
รางวัลพิเศษรางวัลขวัญใจมหาชนอีกด้วย 
ส่วนการเเข่งขันประเภทประชาชนทั่วไป  
ทมีทีไ่ด้รบัรางวัลชนะเลศิ คือ ทมี Itimgarage 
X Crafting lab โดยเเต่ละทีมที่ชนะเลิศได้
รับเงินรางวัลรวมทีมละ 100,000 บาทจาก
สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย พร้อมถ้วยรางวลั
จากนายกรฐัมนตรพีลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา

สมาคมฯ จดัอบรมในหัวข้อต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั
ยานยนต์ไฟฟ้า รวมถงึกฎกตกิาการแข่งขัน 

ด้าน นายสมศกัย์ ปรางทอง ผูอ้�านวยการ
ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อ 
สังคม กฟผ. เผยว่า กฟผ.ด�าเนินภารกิจมุ่งสู่
ความเป็นกลางทางคาร์บอนตามนโยบายภาครฐั 
ส�าหรับมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 
(EV) เป็นหนึ่งในมาตรการอนุรักษ์พลังงานใน
ภาคขนส่ง เพื่อร่วมขับเคล่ือนประเทศไทยไปสู่
การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิน้ส่วน
ที่ส�าคัญของโลก ซึ่งตั้งเป้าผลิตรถยนต์ที่ปล่อย
มลพษิเป็นศูนย์ หรอื รถ ZEV ให้ได้อย่างน้อย 
30% ในปี พ.ศ. 2573 

ส�าหรบัโครงการแข่งขนัรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
ดดัแปลงเพ่ือธรุกจิแห่งอนาคต ครัง้ที ่2 ซึง่ กฟผ. 
สนบัสนนุต่อเนือ่งเป็นครัง้ที ่2 โดยเล็งเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ท่ีสามารถน�ามาขยายผลใช้งานภายใน 
กฟผ. ได้ รวมถงึเป็นการสร้างความตระหนกัรบัรู ้
ให้กบันกัเรยีน นกัศกึษา และเป็นโอกาสในการ
เเสดงศักยภาพการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าดดัแปลง
ตามหลักวศิวกรรมและความปลอดภัย ท่ีสามารถ
ต่อยอดเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ตลอดจนเป็นการ
สร้างโมเดลทางธรุกจิด้านอตุสาหกรรมยานยนต์

ทส.ผสานร่วมมอืภาคเีครอืข่ายพนัธมิตร
บูรณาการฟ้ืนฟทูรพัยากรปะการงัในภูเก็ต

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(รมว.ทส.) เปิดเผยว่า จงัหวดัภเูก็ต เป็นจงัหวดั
เดียวที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ และเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งเป็นที่
รู้จักในเร่ืองของหาดทรายทีส่วยงาม น�า้ทะเลใส
เหมาะส�าหรบัการด�าน�า้ดปูะการงั ความสวยงาม 
ของทะเลอันดามันจึงเป็นจุดดึงดูดให้ผู้คนจาก 
ทัว่โลกเข้ามาเยอืนทัง้บนเกาะและใต้ทะเล จงึเป็น 
เหตุผลที่ท�าให้นักด�าน�้าปักหมุดมุ่งหน้ามาด�าน�้า 
ในพ้ืนทีท่ะเลจงัหวดัภูเกต็ ส�าหรบันกัด�าน�า้ทีห่ลงใหล 
บรรยากาศความเงยีบสงบและความสวยงามของ
โลกใต้ทะเล คงไม่อยากให้ส่ิงเหล่าน้ีถกูท�าลายไป 
ความรูแ้ละความเข้าใจทีถ่กูต้องในการปฏบิตัติวั 
ของนักด�าน�า้และนกัท่องเทีย่วจงึจ�าเป็นต้องเรยีนรู้ 
ก่อนเสมอ 

โดยผูป้ระกอบการจะต้องให้ความรูด้้านการ
ด�าน�้าอย่างถูกวิธีแก่นักด�าน�้าก่อนจะลงด�าน�้าดู
ปะการงั รวมถงึเจ้าหน้าทีจ่ากหน่วยงานภาครฐั
ท่ีเกี่ยวข้อง ที่ต้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
และเข้าใจด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของการ 
ด�าน�้าดูปะการัง ตลอดจนอบรมให้ความรู้แก่ 
ผูป้ระกอบการและอาสาสมคัรพทิกัษ์ทะเล เพือ่
ย�า้เตอืนให้นกัด�าน�า้และนกัท่องเทีย่วปฏบิตัติาม
อย่างเคร่งครัด ในการนี้ ตนได้สั่งการให้กรม 
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ขยายความร่วมมอื 
กับภาคส่วนอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็น 

ด้าน นายอภิชยั เอกวนากุล รองอธบิดกีรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
กล่าวว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
(ทช.) เป็นหน่วยงานทีม่หีน้าท่ีในการอนุรักษ์ และ
ฟ้ืนฟทูรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โดยเฉพาะ
ทรพัยากรปะการงัของไทยซึง่มพีืน้ทีแ่นวปะการัง
ประมาณ 149,182 ไร่ แบ่งออกเป็นทะเลอ่าวไทย 
ประมาณ 75,426 ไร่ และฝั่งทะเลอันดามัน  
6 จงัหวดั ประมาณ 73,756 ไร่ 

องค์รวม โดยยดึหลกัการท่องเทีย่วอย่างปลอดภยั
ใส่ใจสิง่แวดล้อม ไม่หยบิจบัอะไรไปจากทะเล ไม่
เหยยีบ เตะ หรอืยนืบนปะการงั ไม่ให้อาหารสตัว์
ทะเล ไม่ทิง้อะไรไว้ในทะเล ไม่เกบ็อะไรมาจาก 
ทะเล รกัษาระยะห่างจากสตัว์ทะเล ไม่ส่องแสงไฟ 
ไปยังสัตว์ทะเลโดยตรง ไม่บริโภคและส่งเสริม
การค้าสตัว์ทะเลหายากหรอืสตัว์ต้องห้าม ให้เกบ็
เพยีงภาพถ่ายไว้ในความทรงจ�าจะดทีีส่ดุ เพือ่ลด
การท�าลายระบบนเิวศใต้ทะเล อกีทัง้เพิม่ความ
คงอยูแ่ละความสมบรูณ์ของทรพัยากรทางทะเล
เป็นส�าคญั

นอกจากนี ้ได้มอบหมายให้ นายจตพุร บรุษุพฒัน์  
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชา ติและ 
สิ่งแวดล้อม ก�าชับให้หน่วยงานในกระทรวง 
ทส. ทีเ่กีย่วข้อง เร่งขยายพืน้ทีบ่งัคับใช้กฎหมาย 
คุม้ครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ตลอดจน
ประสานความร่วมมอืจากทกุภาคส่วนในพืน้ทีท่ัง้  
24 จังหวัดชายฝั่งทะเล ด�าเนินการให้เป็นไป 
ในทศิทางเดยีวกัน ต่อไป

อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลาง หรือประมาณ 
ร้อยละ 53 มหีลายแห่งทีอ่ยูใ่นสภาพเสยีหายหรอื 
เสื่อมโทรม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นแหล่ง 
ท่องเท่ียว และท่ีทราบกนัดีว่ากจิกรรมท่องเท่ียว 
การทิง้สมอเรือ และภัยธรรมชาต ิคอืสาเหตหุลัก
ทีท่�าให้ปะการงัในภเูก็ตเสือ่มโทรม รปูแบบความ
เสยีหายในหลายพืน้ทีเ่ป็นการสญูเสยีพืน้ทีอ่ย่าง
ถาวร หมายความว่าแต่ก่อนเคยมีแนวปะการัง 
ต่อมาเมือ่ปะการงัตายจากสาเหตตุ่างๆ 

โดยเฉพาะพ้ืนท่ีแนวปะการังเขากวางเม่ือตาย 
กจ็ะผกุร่อนยบุตวัลง หรือถกูคลืน่ซดัออกไปเหลอืแต่ 
พ้ืนที่ทรายหรือในหลายพ้ืนที่มีการเหยียบย�่า 
ของนักท่องเที่ยวตลอดเวลาจนท�าให้พื้นที่ที่เดิม
เหลือแต่ทราย เกิดความไม่เหมาะสมไม่มีฐาน 
ให้ตัวอ่อนปะการังธรรมชาติที่ล่องลอยในน�้า เข้าไปอาศยัมากขึน้ 

ทัง้นี ้ กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังได้
ร่วมมือกบัจงัหวดัภูเกต็ กรมเจ้าท่า องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดภูเก็ต และสโมสรโรตารีเหมืองแร ่
ภเูกต็ ลงนามในพธิบีนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื
การบูรณาการความร่วมมือเพ่ือฟ้ืนฟูแนวปะการัง
จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นผู้แทนกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ 
กบันายณรงค์ วุ่นซ้ิว ผู้ว่าราชการจงัหวดัภูเกต็  
นายณชพงศ ประนติย์ ผูอ้�านวยการส�านกังานเจ้าท่า 
ภูมิภาคสาขาภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายก

สมบูรณ์ความสวยงามของแนวปะการงัและท้อง 
ทะเล รวมท้ังส่งเสริมสร้างศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ว 
ของจังหวัดภูเก็ต อีกทั้ง สร้างการมีส่วนร่วม  
และส่งเสริมการสร้างจติส�านึกในการอนรุกัษ์และ
ฟ้ืนฟูแนวปะการงั ให้กบัเยาวชนและประชาชน
ในจังหวัดภูเก็ตต่อไปในอนาคต เพื่อให้เกิด
ความสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตาม
เจตนารมณ์ของทกุฝ่าย 

อย่างไรกต็าม ความร่วมมอืและการสนบัสนนุ 
รวมถงึการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครฐัใน
พ้ืนท่ี อย่างจงัหวดัภูเก็ต องค์กรบรหิารส่วนจงัหวดั 

ภูเก็ต สโมสรโรตารีเหมืองแร่ภูเก็ต ซึ่งเป็น 
หน่วยงานพนัธมติรในพืน้ทีท่ีม่คีวามส�าคญัอย่างยิง่ 
ในการฟ้ืนฟแูนวปะการงัของจงัหวัดภเูกต็ อนัเป็น
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความส�าคัญ
ต่อระบบนเิวศทางทะเล เป็นแหล่งรายได้ทัง้ด้าน
การท่องเท่ียว และการประมงของประชาชนใน
จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ข้อตกลงบูรณาการความ 
ร่วมมือ เพือ่ฟ้ืนฟแูนวปะการงัจงัหวดัภเูกต็ให้เกดิ 
ความสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ตามเจตนารมณ์ของทกุฝ่ายในอนาคตต่อไป นาย
อภชัิย กล่าวท้ิงท้าย

องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดภเูกต็ และนายศาสวสั 
หลมิพานชิย์ นายกสโมสรโรตารเีหมอืงแร่ภูเกต็ 

ส�าหรับการลงบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มี
วตัถปุระสงค์เพือ่จดัวางวสัดฐุานลงเกาะตวัอ่อน
ปะการังจ�านวน 39 ชุด โดยมีรูปทรงสวยงาม
และกลมกลืนเข้ากับธรรมชาติ เป็นการน�าเอา
เทคโนโลย ี3D Printing มาออกแบบวสัดคุอนกรตี 
ส�าหรับน�าไปฟื ้นฟูแนวปะการังในพ้ืนที่เกาะ 
ไม้ท่อน ต�าบลวชิติ อ�าเภอเมอืงภเูกต็ จงัหวดัภเูกต็  
และฟ้ืนฟแูนวปะการงัธรรมชาต ิ ในรปูแบบการ
จัดวางฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง เพิ่มความ

ดร.ประเสรฐิ สนิสุขประเสรฐิ

ลงยดึเกาะ ก่อเป็นตัวใหม่หรือสามารถฟ้ืนฟูกลบัมา 
ได้ด้วยตวัเอง จงึจ�าเป็นต้องด�าเนนิการฟ้ืนฟโูดย
น�าวสัดุรูปแบบต่างๆ จดัวางเป็นฐานให้ตัวอ่อน 
ลงเกาะ ดังเช่นในคร้ังน้ี จงึเป็นหน้าท่ีของกรม ทช.  
ที่จะต้องด�าเนินการ เช่น ในพื้นที่เกาะไม้ท่อน 
เกาะราชาใหญ่ และอีกหลายพื้นที่มีพื้นที่ว่าง 
หรือที่เคยเป็นแนวปะการัง เกาะไม้ท่อนม ี
พืน้ทีแ่นวปะการงัรวมประมาณ 329 ไร่ และมี
พื้นที่ต้องฟื้นฟูโดยจัดวางฐานประมาณ 80 ไร่ 
กรม ทช. จงึได้หาวธีิการพฒันารปูทรงให้มคีวาม
สวยงามและกลมกลนืเข้ากบัธรรมชาต ิจงึได้ร่วม
กบับริษทั เอสซีจี น�าเทคโนโลย ี3D Printing มา
ออกแบบวสัดุคอนกรีต โดยได้น�าไปทดลองจดัวาง
พืน้ที ่3 จงัหวดั ได้แก่ เกาะไม้ท่อน เกาะราชาใหญ่ 
จ.ภเูกต็, เกาะเต่า จ.สรุาษฎร์ธาน ีและเกาะสีซงั  
จ.ชลบุรี ซึง่กไ็ด้ผลดมีตีวัปะการังลงเกาะ และสตัว์น�า้ 

โดยกรม ทช. รับผิดชอบพื้นที่แนวปะการัง
นอกเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลคร่ึงหนึ่งหรือ
ประมาณ 70,906 ไร่ ซึง่ในประเทศมีพ้ืนท่ีแนว
ปะการงัอยูท่ัว่ไป 17 จงัหวดั ในพืน้ทีจ่งัหวดัภูเกต็
มแีนวปะการงัประมาณ 13,732 ไร่ อยู่ตามเกาะ 
และอ่าวต่างๆ รอบเกาะภเูกต็ เช่น เกาะราชาใหญ่  
ราชาน้อย เกาะเฮ เกาะโหลน อ่าวป่าตอง  
กะตะ กะรน รวมถงึบรเิวณไม้ท่อน เป็นต้น ส่วนใหญ่ 
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กรมธรุกจิพลงังานเผยภาพรวมการใช้น�า้มนั
เชือ้เพลงิปี 2565 ท้ังปีแตะ 151.16 ล้านลิตรต่อวนั  
เพิม่ขึน้จากปีก่อน 13.5% โดยเป็นการเพิม่ข้ึน 
เกอืบทกุกลุม่ประเภท เว้นน�า้มนัก๊าด เหตุจากการ 
ฟ้ืนตวัของภาคการท่องเทีย่ว หลงัจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  
(COVID-19) คลีค่ลายลง

นางสาวนันธิกา ทังสุพานชิ อธบิดกีรมธรุกจิ
พลงังาน เปิดเผยภาพรวมการใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิ
ปี 2565 เฉลีย่อยูท่ี ่151.16 ล้านลิตร/วนั เพิม่ขึน้
เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 13.5 
โดยการใช้กลุม่ดีเซลเพ่ิมขึน้ร้อยละ 15.7 น�า้มนั
อากาศยานเชงิพาณชิย์ (Jet A1) เพ่ิมขึน้ร้อยละ  
91.6 น�า้มันเตาเพิม่ขึน้ร้อยละ 15.7 LPG เพ่ิมขึน้ 
ร้อยละ 5.9 และการใช้ NGV เพิม่ข้ึนร้อยละ 8.9  
การใช้กลุม่เบนซนิเพิม่ขึน้ ร้อยละ 3.9 ขณะที่ 
การใช้น�า้มันก๊าดลดลงร้อยละ 15.9 ทัง้นี ้ภาพรวม 
ความต้องการใช้น�้ามันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
จากนักท่องเท่ียวชาวต่างขาติที่ให้ความสนใจ 
เดนิทางเข้ามาท่องเทีย่วในไทย ประกอบกบัคนไทย 
มีการเดินทางข้ามจังหวดัมากขึน้ โดยเฉพาะในช่วง 
ปลายปี ซึง่เป็นช่วงเฉลมิฉลองเทศกาลปีใหม่

การใช้น�า้มนักลุม่เบนซินปี 2565 เฉล่ียอยูท่ี่  
30.16 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อนร้อยละ 3.9 ส�าหรบัการใช้แก๊สโซฮอล์ 91  
แก๊สโซฮอล์ 95 และแก๊สโซฮอล์ อ8ี5 เพิม่ขึน้
มาอยูท่ี ่7.02 ล้านลิตร/วนั 16.28 ล้านลติร/วนั 
และ 0.83 ล้านลติร/วนั ตามล�าดับ ขณะทีก่ารใช้
แก๊สโซฮอล์ อ2ี0 และเบนซนิลดลงมาอยูท่ี่ 5.50 
ล้านลติร/วนั และ 0.52 ล้านลติร/วัน ตามล�าดบั

การใช้น�้ามันกลุ่มดีเซลปี 2565 เฉลี่ยอยู่ที่  
73.05 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อนร้อยละ 15.7 เป็นผลจากมาตรการ 
ช่วยเหลอืโดยตรงึราคาให้ไม่เกนิ 35 บาท/ลติร ของ 
มาตรการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน�้ามันดีเซล
จนถึงวนัที ่20 พฤษภาคม 2566 และการใช้กลไก
กองทุนน�้ามันเช้ือเพลิง เพื่อช่วยบรรเทาความ
เดอืดร้อนให้แก่ประชาชนและภาคธุรกจิ ภายใต้
สถานการณ์ราคาพลงังานทีย่งัคงผันผวนทัว่โลก 

ส�าหรับน�า้มนัดีเซลหมนุเรว็ บ7ี การใช้เพิม่
ขึน้มาอยูท่ี ่63.88 ล้านลิตร/วนั และน�า้มันดเีซล
พืน้ฐานเพิม่ขึน้มาอยูท่ี ่6.70 ล้านลติร/วัน ขณะที ่
น�้ามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาปริมาณการใช้ลด 
ลงมาอยูท่ี ่ 2.29 ล้านลติร/วนั และน�า้มันดเีซล
หมนุเรว็ บ2ี0 มปีรมิาณการใช้ 0.19 ล้านลติร/วนั  
เนือ่งจากสดัส่วนการผสมไบโอดีเซล

ส�าหรบัการใช้น�า้มันกลุม่ดีเซลเดือนธันวาคม 
2565 เฉลีย่อยูท่ี ่ 77.91 ล้านลติร/วนั เพิม่ขึน้
จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 1.2 โดยการ
ใช้น�า้มนัดเีซลในภาคไฟฟ้ามีปรมิาณการใช้อยูท่ี่ 
5.38 ล้านลติร/วนั เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของ
ปีก่อนร้อยละ 179.7 เป็นผลจากการน�าไปผลติ
ไฟฟ้าทดแทนก๊าซธรรมชาติทีม่รีาคาสงู

การใช้น�า้มนัอากาศยานเชงิพาณชิย์ (Jet A1) 
ปี 2565 เฉลีย่อยู่ที ่8.95 ล้านลติร/วนั เพิม่ขึน้จาก
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 91.6 เนือ่งจาก
จ�านวนนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจเดินทางมา

คาดปี 2566 ความต้องการน�า้มนัเพิม่ขึน้
จากการฟ้ืนตัวของภาคธุรกจิท่องเทีย่ว

เฉลมิฉลองช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะเดอืน
ธนัวาคม ส่งผลให้ความต้องการใช้มแีนวโน้มดีข้ึน 
การใช้ LPG ปี 2565 เฉลีย่อยูท่ี ่17.49 ล้าน กก./
วนั เพ่ิมขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ร้อยละ 5.9 
เนือ่งจากการใช้ในทกุภาคเพิม่ข้ึน โดยภาคขนส่ง 
อยูท่ี ่2.19 ล้าน กก./วัน เพิม่ขึน้ร้อยละ 25.7 ภาค
อตุสาหกรรมอยูท่ี ่ 2.03 ล้าน กก./วนั เพิม่ข้ึน 
ร้อยละ 8.6 ภาคปิโตรเคมอียูท่ี ่7.54 ล้าน กก./วนั เพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 3.9 และภาคครวัเรอืนอยูท่ี ่ 5.74 ล้าน
กก./วนั เพิม่ขึน้ ร้อยละ 1.6

การใช้ NGV ปี 2565 เฉลีย่อยูท่ี ่3.40 ล้าน
กก./วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 8.9

การน�าเข้าน�า้มนัเชือ้เพลงิปี 2565 เฉลีย่อยู่ที่  

991,268 บาร์เรล/วัน เพิม่ข้ึนจากช่วงเดยีวกัน

ของปีก่อนร้อยละ 10.4 โดยการน�าเข้าน�า้มนัดบิ

อยูท่ี่ 913,297 บาร์เรล/วนั เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.8 

โดยมลูค่าการน�าเข้าน�า้มนัดบิอยู่ท่ี 104,790 ล้าน 

บาท/เดอืน เพิม่ขึน้ร้อยละ 72.7 ส�าหรับการน�าเข้า 

น�้ามันส�าเร็จรูป (น�้ามันเบนซินพื้นฐาน น�้ามัน 

ดเีซลพ้ืนฐาน น�า้มนัเตา น�า้มนัอากาศยาน และ 

LPG) เพิม่ข้ึนมาอยู่ท่ี 77,971 บาร์เรล/วนั คิดเป็น 

มลูค่าการน�าเข้ารวม 7,412 ล้านบาท/เดอืน

การส่งออกน�า้มนัส�าเรจ็รปูปี 2565 เป็นการ

ส่งออกน�้ามันเบนซิน น�้ามันดีเซล น�้ามันเตา 

น�า้มนัอากาศยาน น�า้มนัก๊าด และ LPG โดย

ปรมิาณส่งออกอยูท่ี ่159,414 บาร์เรล/วนั ลดลง 

ร้อยละ 21.5 คดิเป็นมลูค่าส่งออกรวม 20,155 ล้าน 

บาท/เดอืน เพ่ิมขึน้ร้อยละ 33.1

นนัธกิา ทงัสพุานชิ

คงกระพนั อนิทรแจ้ง ดษิทตั ปันยารชุน

ราช กรุป๊ เดนิเครือ่งส่วนขยายโรงไฟฟ้าราชฯ 
ป้อนลกูค้าอตุสาหกรรมรองรบัการเศรษฐกิจฟ้ืน
บรษิทั ราช กรุ๊ป จ�ากดั (มหาชน) ประกาศ

วนัน้ีว่า โรงไฟฟ้าราช โคเจนเนอเรช่ัน ส่วน
ขยาย ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ขนาด
ก�าลงัผลติตดิต้ัง 31.20 เมกะวัตต์ และก�าลงั
ผลิตไอน�า้ 7.15 ตันต่อช่ัวโมง ได้เดินเคร่ือง 
ผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ส ่งผลให้ 
โรงไฟฟ้าแห่งนีมี้ก�าลงัการผลติตดิตัง้รวมเป็น 
150.95 เมกะวตัต์ ก�าลังผลติไอน�า้รวม 17.15 ตนั 
ต่อชั่วโมง โดยก�าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์  
จ�าหน ่ายให ้กับการไฟฟ ้าฝ ่ายผลิตแห ่ง

ประเทศไทยภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะ
เวลา 25 ปี ส�าหรับก�าลงัการผลติส่วนขยายนี ้
จะช่วยขยายฐานลกูค้าอตุสาหกรรมและสร้าง
รายได้เพิม่ให้กบัโรงไฟฟ้าราช โคเจนเนอเรชัน่ 
ซึง่บริษทัฯ ถอืหุ้นทัง้หมดด้วย บรษิทัฯ คาดว่าจะ 
เริม่รบัรูร้ายได้การจ�าหน่ายไฟฟ้าจากส่วนขยาย
ในไตรมาส 1 ปีนีเ้ป็นต้นไป

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ราช กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) 
กล่าวว่า ก�าลงัการผลติตดิตัง้ใหม่ของโรงไฟฟ้า 
ราช โคเจนเนอเรชั่น 31.20 เมกะวัตต์  
และก�าลังผลิตไอน�้า 7.15 ตันต่อชั่วโมง 
พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า
อตุสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ตามการฟ้ืนตัว
ของเศรษฐกจิหลงัจากสถานการณ์การระบาด
ของโควดิ-19 และราคาเช้ือเพลงิก๊าซธรรมชาติ 
เร่ิมคลีค่ลาย ปัจจบัุน ก�าลงัการผลติของส่วนขยาย  

20 เมกะวัตต์ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย 
ไฟฟ้ากับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อย และยังมีแผน 
ที่จะขยายฐานลูกค้าทั้งในส่วนของไฟฟ้าและ 
ไอน�า้ในพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมชมุนมุทรัพย์ และเขต 
ส่งเสรมิอตุสาหกรรมนวนครด้วย

“บริษัทฯ มีความยนิดีท่ีการพัฒนาโรงไฟฟ้า
ราช โคเจนเนอเรชั่นส่วนขยายด�าเนินการ
ส�าเร็จจนสามารถเดินเคร่ืองผลิตและจ�าหน่าย
ไฟฟ้าได้แล้วในวันน้ี ส�าหรับเทคโนโลยกีารผลติ
ของส่วนขยายมีประสิทธิภาพสูงโดยสามารถ
เพ่ิมและลดการผลิตได้ในเวลาอนัรวดเรว็และ
ใช้เช้ือเพลงิได้คุม้ค่า ส่งผลดต่ีอต้นทนุการผลิต 
รวมทั้งยังช่วยเสริมเสถียรภาพของโรงไฟฟ้า 
ราช โคเจนเนอเรชั่น ในการผลิตและส่ง 
ไฟฟ้าให้กับลูกค้าในภาพรวมได้เป็นอย่างดี  
นอกเหนอืจากนี ้โรงไฟฟ้าราช โคเจนเนอเรชัน่ 
ยังให้ความส�าคัญกับการจัดการปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยควบคุมให้
อยู่ในระดับที่ดีกว่าค่ามาตรฐานของกฎหมาย 
รวมท้ัง ยังมีการตรวจวัดประเมินคาร์บอน
ฟตุพริน้ท์ขององค์กร ซึง่ได้รบัการรบัรองจาก
องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (อบก.) 
แล้ว และจะใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการ
ลดปรมิาณการปล่อยให้ลดลงต่อไป” นางสาว
ชศูร ีกล่าว

โรงไฟฟ้าราช โคเจนเนอเรชัน่ เป็นผูผ้ลติ
ไฟฟ้าขนาดเลก็ (Small Power Producer: 
SPP) ประเภทโคเจนเนอเรชัน่ ต้ังอยู่ในพืน้ที่
จงัหวัดปทมุธานี ปัจจบัุน บริษทัฯ ได้ลงทนุใน
โรงไฟฟ้าประเภทเอสพพี ีตัง้อยูใ่นประเทศไทย 
7 โครงการ มีก�าลังการผลิตตามสดัส่วนการ
ลงทนุรวม 593.44 เมกะวตัต์ โดยเป็นก�าลงั
การผลิตท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์แล้ว 568.96 
เมกะวตัต์

กลุ่ม ปตท. ผนึกก�าลังสร้างความแข็งแกร่ง 
เพ่ือต่อยอดสร้างมลูค่าเพิม่ทางธรุกจิและการด�าเนนิงาน 
อย่างยัง่ยนืครอบคลมุความร่วมมอื 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความยั่งยืน ด้าน
การสร้างความมัน่คงทางพลงังาน ด้านการด�าเนนิ
ธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า และด้าน
การพฒันาธุรกิจ 

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ปตท. จ�ากดั 
(มหาชน) หรอื PTT กล่าวว่า ความร่วมมอืของสอง
องค์กร ระหว่าง บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ�ากดั 
(มหาชน) หรอื GC และ บรษัิท ปตท. น�า้มนัและ
การค้าปลกี จ�ากดั (มหาชน) หรอื OR ภายใต้กลุม่ 
ปตท. ในครัง้น้ี สอดคล้องกบักลยทุธ์ของกลุม่ ปตท. 
ในการน�าความแขง็แกร่งของแต่ละองค์กรมาต่อยอด 
สร้างมลูค่าเพ่ิมทางธรุกจิร่วมกนั โดย GC เป็นผู้น�า
ในธรุกจิเคมภัีณฑ์ระดบัสากล มีนวตักรรมทีเ่ป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับเทคโนโลยีล�้าสมัยมาใช้ 
ในการพัฒนาผลติภณัฑ์ และเป็นองค์กรต้นแบบด้าน
ความย่ังยืน ผนวกกบั OR เป็นผูน้�าธรุกิจน�า้มนัและ
ธรุกจิค้าปลกีของไทย มีฐานผูบ้รโิภคทัว่ประเทศ จงึ
ถอืเป็นเร่ืองน่ายนิดเีป็นอย่างย่ิงกบัความร่วมมือครัง้
นี ้ หวังเป็นอย่างยิง่ว่าจะมกีารขยายผลต่อยอดสู่การ
ผสานความร่วมมอืระหว่างองค์กร (Synergy) ของ
กลุม่ ปตท. ในมติด้ิานต่างๆ ได้อกีในอนาคต เพ่ือสร้าง
ประโยชน์ให้กับองค์กรและประเทศ 

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GC กล่าวว่า 
GC มุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจด้วยหลักความยั่งยืนภายใต้
สมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและ 
ธรรมาภิบาล มุง่สูธุ่รกจิคาร์บอนต�า่ (Low Carbon 
Business) สร้างการเติบโตควบคู่กับการลดก๊าซ 

GC-OR ผนกึก�ำลงัควำมร่วมมือทำงธรุกจิ
ครอบคลุม 4 ด้ำน/ตอบโจทย์ผูน้�ำลดโลกร้อน

เรือนกระจก (GHG) การผสานร่วมมือในครั้งนี้ 
เป็นการน�าศกัยภาพ จดุแขง็ของ GC ในหลายมติ ิทัง้
ด้านการด�าเนนิการด้านความยัง่ยนืทีไ่ด้รบัการยอมรบั
ในระดบัสากล ด้านการผลติทีม่ผีลติภณัฑ์เคมภีณัฑ์
ที่หลากหลาย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ 
สิง่แวดล้อม อาท ิพลาสตกิชวีภาพทีม่กี�าลงัการผลติ
เป็นอันดับ 1 ของโลก พลาสติกรีไซเคิลมาตรฐาน
ระดบัโลกทีใ่หญ่ทีส่ดุในอาเซยีน อกีทัง้มแีพลตฟอร์ม
การบรหิารจัดการขยะพลาสตกิใช้แล้วแบบครบวงจร 
(YOUเทิร์น Platform) ผสานกับ OR ที่มีจุดแข็ง 
เชีย่วชาญโมเดลธรุกจิ ม ีphysical platform ทีเ่ข้าถึง 
ผูบ้รโิภค การลงนาม MOU ผสานความร่วมมอืใน
ครัง้นีถ้อืเป็นเพียงจุดเริม่ต้น และเชือ่มัน่ว่าจะสามารถ
บรรลตุามวตัถุประสงค์ทีว่างไว้ เพือ่สร้างคณุค่าและ
เตบิโตอย่างย่ังยนืร่วมกนั

นายดษิทตั ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
OR กล่าวว่า ความร่วมมือกบั GC ในคร้ังนี ้เป็นไป
ตามแนวคดิในการผนึกก�าลังของธุรกิจทัง้ภายในและ
ภายนอกกลุม่ ปตท. ของ OR หรอื Synergy for 
Impact พร้อมเปิดประตคูวามร่วมมอืสู่การเตบิโตร่วม
กนั โดยอาศยัจดุแขง็ของทัง้ OR และ GC ใน 4 ด้าน  
ได้แก่ การพัฒนาองค์ความรู ้ด ้านความยั่งยืน  
(Knowledge) การสร้างความมัน่คงด้านพลงังาน (Energy)  
ความร่วมมอืในการด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยืนตลอดทัง้
ห่วงโซ่คุณค่า (Synergy) และการผสานความร่วมมอื 
ด้านการพัฒนาธรุกจิ (Explore) นอกจากนี ้ความร่วมมอื 
ดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวทางการสร้างอนาคต
ทีย่ัง่ยนืผ่าน OR’s SDG ทีจ่ะตอบโจทย์เป้าหมาย  
OR 2030 ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในด้าน “G” หรอื “GREEN” ทีมุ่่งสร้างส่ิงแวดล้อม
ทีอ่ดุมสมบรูณ์ (Healthy Environment) เพือ่บรรลุ
ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon-neutrality) 

ภายในปี 2030 อนัจะน�าไปสูเ่ป้าหมายการเป็นองค์กร
ที่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Carbon 
Zero) ในปี 2050 ต่อไป

ส�าหรบัโครงการความร่วมมือด้านธรุกจิและการ
พฒันาอย่างย่ังยนื ใน 4 ด้าน ได้แก่ 

• ความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ความย่ังยืน โดย GC แบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์ 
ตลอดจนให้ค�าปรกึษาเพือ่ยกระดบัองค์ความรูใ้นการ
ด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนืและ Decarbonization  
ทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานระดับสากล และ OR แบ่งปัน 
องค์ความรู้ในการออกแบบโมเดลธุรกิจ และการ
สือ่สารการตลาด เพือ่สร้างการเตบิโตร่วมไปกับสงัคม
และชมุชนตลอดทัง้ห่วงโซ่คณุค่า

• ความร่วมมือด้านการสร้างความมั่นคงทาง
พลงังาน เป็นการร่วมมอืด้าน Supply Chain ทาง
พลงังาน อาท ิการผลติ การจดัหา และซือ้ขายน�า้มนั
ส�าเร็จรปูและผลิตภณัฑ์ด้านพลงังานทดแทน

• ความร่วมมอืด้านการด�าเนนิธรุกิจอย่างย่ังยนื
ตลอดท้ังห่วงโซ่คณุค่า อาท ิ ร่วมกนัต่อยอดขยายผล 
การบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วแบบครบวงจร 
ด้วย YOUเทร์ิน Platform ของ GC และโครงการ 
แยกแลกย้ิม ของ OR เพือ่น�าไปเข้าสูก่ระบวนการ
รีไซเคลิและผลติเป็นผลติภณัฑ์ทีม่มีลูค่าเพิม่ พร้อม
ช่วยลดปัญหาขยะพลาสตกิควบคูไ่ปกบัลดการปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจก และร่วมกนัศกึษาและพัฒนาการใช้
วสัดุและบรรจภัุณฑ์ยัง่ยืน มาใช้ในกลุม่ธรุกจิค้าปลกี
ของ OR รวมทัง้การผสานความร่วมมอืในการขยาย
พืน้ท่ีสถานชีาร์จไฟฟ้า EV Station Pluz พร้อมจุด
บริการซ่อมบ�ารุง FIT Auto อีกทัง้ร่วมกนัศกึษาและ
พฒันาการใช้ผลติภณัฑ์ของ OR เช่น น�า้มนัหล่อล่ืน 
ในโรงงานและอปุกรณ์ต่างๆ ในโรงงานของ GC

• ความร่วมมือด้านการพัฒนาธุรกิจ ร่วมกัน
ศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพัฒนาธุรกิจเพื่อ 
ส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกของ OR 
โดยใช้วตัถดิุบจากกลุม่ GC 

ด้วยการผนกึก�าลงัสร้างความร่วมมอืดา้นธรุกิจ
และการพฒันาอย่างยัง่ยนืนี ้ จะท�าให้ทัง้ GC และ 
OR สามารถต่อยอดสร้างมลูค่าเพิม่ทางธุรกจิ ควบคู่
กับการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม และสังคม เพื่อการ
เตบิโตร่วมกนัอย่างยัง่ยนืต่อไป

คพ.เตอืน “ไฟไหม้บ่อขยะ” บ่อยๆ ส่ง 
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ท�าฝุ่น PM 2.5 และ  
PM 10 ก๊าซพษิพุง่ ห่วงฤดรู้อนไฟลกุไหม้ง่ายขึน้ 
   นายป่ินสกัก์ สรุสัวด ี อธบิดกีรมควบคมุ
มลพษิ (คพ.) เปิดเผยว่า เริม่ปี 2566 เดอืน
มกราคม มีเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะมาแล้ว 
4 ครัง้ ครัง้ท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม เกิดเหตุเพลิง 
ไหม้บ่อขยะในพืน้ที ่ดงสบี ูต�าบลไก่ค�า อ�าเภอ
เมอืง จงัหวดัอ�านาจเจริญ ซึง่เป็นบ่อฝังกลบ
ขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดอ�านาจเจริญ ใน
พืน้ท่ี 95 ไร่ เกิดจากคนเก็บขยะคดัแยกของเก่า 
เผาซากสายไฟเพื่อเอาทองแดงบริเวณ 
ใกล้บ่อขยะ ครัง้ที ่ 2 เมือ่วันที ่ 24 มกราคม 
เกิดเหตุเพลิงไหม้ท่ีพักขยะเก่าในพื้นท่ีของ
เทศบาลเมืองเพชรบุรี ท่ีต้ังอยู่พ้ืนท่ีใจกลาง
เมอืงเพชรบรีุ จังหวดัเพชรบรุ ีไม่ทราบสาเหตุ 

ครัง้ที ่3 เม่ือวนัที ่28 มกราคม เกดิเพลิง
ไหม้บ่อขยะของเทศบาลนครขอนแก่น บ้าน
ค�าบอน ต�าบลโนนท่อน อ�าเภอเมอืง จงัหวดั
ขอนแก่น ไม่ทราบสาเหต ุและครัง้ที ่4 เม่ือวนัที่  
30 มกราคม เกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะของ
บรษิทั อสีเทร์ิน เอเนอร์จี ้พลสั จ�ากดั (ต�าบล

การดแูลสขุภาพประชาชน และแก้ไขปัญหา
สิง่แวดล้อม

นายปิ่นสักก์ กล่าวว่า เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว คพ.จึงขอความร่วมมือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ให้เข้มงวดในการด�าเนนิ
มาตรการป้องกนัเหตเุพลงิไหม้ในพืน้ท่ีบ่อขยะ
ท่ีรับผิดชอบ และป้องกันต้นเพลิงที่อาจเกิด
จากความประมาทหรอืรูเ้ท่าไม่ถึงการณ์ต่างๆ 
เช่น ควรกลบทบัขยะด้วยดนิทกุวนั ห้ามสบู
บหุรีห่รอืก่อกองไฟหรอืเผาก�าจดัขยะหรอืเศษ

แพรกษา อ�าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ) ที่
ด�าเนินธุรกิจก�าจัดขยะชุมชนโดยน�าขยะมาใช้
ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน อยู่ระหว่างการ
สบืสวนหาสาเหต ุทัง้นี ้ เมือ่เข้าสูฤ่ดหูนาวไปถงึ
ช่วงฤดูร้อน จะเกิดเพลิงไหม้บ่อขยะได้ง่ายใน
ทกุพืน้ที่ 

นางสาวธีราพร วริวุิฒิกร ผู้เชีย่วชาญเฉพาะ
ด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย 
กล่าวว่า ไฟไหม้บ่อขยะท�าให้เกิดฝุ่นละออง 
ขนาดเลก็ ทัง้ PM 10 และ PM 2.5 และก๊าซพษิ 

คพ.เตอืนไฟไหม้บ่อขยะบ่อยครัง้
ท�ำฝุน่ละอองขนำดเลก็/ก๊ำซพิษพุ่ง

อื่นๆ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ไฮโดรเจนคลอไรด์  
ฟอร์มาลดไีฮด์ เป็นต้น รวมทัง้อาจมีน�า้เสียจาก
การดับเพลิงไหลล้นสู่พื้นท่ีใกล้เคียงหรือแหล่ง
น�้าสาธารณะ ท�าให้คุณภาพน�้าเสื่อมโทรมส่ง
ผลกระทบต่อสตัว์น�า้ สิง่แวดล้อม และกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นท่ี บาง
กรณีต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นท่ีเสี่ยง
อนัตราย ซึง่ต้องใช้งบประมาณ เครือ่งมืออปุกรณ์
และเจ้าหน้าทีจ่�านวนมากในการจดัการระงบัเหตุ 

ส�าหรับปี 2566 คาดว่าความต้องการใช้
น�า้มันมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ จากการฟ้ืนตวัของภาค
การท่องเท่ียว หลังจากสถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) คลีค่ลายลง ประกอบกบัจนีได้มกีาร
สิน้สุดมาตรการ ZERO COVID-19 ตัง้แต่วันที่ 
8 มกราคม 2566 ซึง่เป็นเร่ืองดต่ีอสถานการณ์ 
การท่องเท่ียวของไทยและการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
ในประเทศ เนือ่งจากไทยเป็นประเทศหนึง่ทีช่าวจนี 
สนใจเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวเป็นจ�านวนมาก 
อย่างไรกต็าม ยงัคงมปัีจจยัความเสีย่งอืน่ทีอ่าจ
ส่งผลกระทบ โดยเฉพาะสถานการณ์สงคราม
ระหว่างรสัเซยีและยเูครน รวมทัง้เศรษฐกจิโลก
ทีย่งัคงชะลอตวั

ป่ินสักก์ สรุสัวดี

กิ่งไม้ ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาคุ้ยเขี่ยขยะ
และเผาขยะเอาวัสดุมีค่า จัดหน่วยเฝ้าระวัง
ตรวจตราป้องกันการเกิดเพลิงไหม้บ่อขยะ
และพืน้ทีใ่กล้เคียง จดัเตรียมอปุกรณ์ดบัเพลงิ
ไว้ภายในบ่อขยะ และขอความร่วมมือจาก
ประชาชนที่อยู่โดยรอบบ่อขยะคอยสังเกต 
หากพบควันไฟหรือไฟไหม้ในบริเวณบ่อขยะ
ให้รีบแจ้งหน่วยงานเจ้าของบ่อโดยเร็ว เพื่อ
ป้องกันการลุกลามของไฟจนเกิดผลกระทบ
อย่างรนุแรงในพืน้ที่
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กระทรวงพลังงานน�าสื่อมวลชนสัญจร 
เข้าเยีย่มชมโครงการใช้พลงังานทดแทนในพ้ืนที่ 
จงัหวัดเชยีงใหม่ของวสิาหกจิชมุชนกลุม่น�า้ดืม่ 
บ้านศรีโพธาราม ต.ยางเน้ิง อ.สารภี ซึ่งใช้
ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในการผลิตน�้าด่ืมตาม
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและ
จดัการพลังงานครบวงจรในชมุชนระดบัต�าบล
และเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564 และ
โครงการระบบผลิตก๊าซชวีภาพจากหลมุฝังกลบ
มลูฝอยเพือ่ขยายการใช้พลงังานทดแทนในภาค
ครวัเรอืน ต.บงตนั อ.ดอยเต่า จ.เชยีงใหม่ 

นายช�านาญ กายประสทิธิ ์พลังงานจงัหวดั
เชยีงใหม่ เปิดเผยว่า กระทรวงพลงังานได้เข้า
มส่ีวนสนบัสนนุเทคโนโลยพีลงังาน ระบบผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ (โซลาร์เซลล์) แบบ 
On Grid ทีเ่ชือ่มต่อระบบสายส่งจากการไฟฟ้า  

สนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานระบบก๊าซชีวภาพ
แบบเครอืข่าย ทีมี่ระยะทางรวมแล้วไม่น้อยกว่า 
27 กโิลเมตร ให้กบักลุม่ผูใ้ช้ก๊าซชวีภาพ ต.บงตนั 
อ.ดอยเต่า จ�านวน 300 ครวัเรอืน โดยก๊าซจาก
หลุมฝังกลบขยะมีประมาณ 70,000 ลบ.ม./วนั  
ใช้ผลิตไฟฟ้า 30,000 ลบ.ม./วัน และส่งไปให้
ชุมชนบ้านป่าขาม และแม่ยุย เขตเทศบาล 
ต�าบลบ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ จ�านวน  
200 ครวัเรือน (เดมิ) ยังเหลือก๊าซทีต้่องเผาทิง้อีก
เป็นจ�านวนมาก ประมาณ 39,500 ลบ.ม./วนั การ 

5 กิโลวัตต์ ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน�้าดื่ม 
บ้านศรโีพธาราม ต.ยางเนิง้ อ.สารภ ีจ.เชยีงใหม่  
ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร
และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับ
ต�าบลและเครอืข่ายพลงังานชมุชน ปี 2564 โดย
ส�านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่
เพือ่ช่วยประเมินศกัยภาพ ข้อมูลเชงิเทคนิคและ
วชิาการ ส�าหรบัเทคโนโลยพีลงังานทีจ่ะส่งเสรมิ
ให้วิสาหกจิชุมชนฯ 

ผลลพัธ์จากการส่งเสรมิเทคโนโลยพีลงังาน
ช่วยลดรายจ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ
ร้อยละ 90 มีรายได้เพิม่ขึน้เฉลีย่ 10,000 บาท/
เดือน จากการผลิตน�้าขายได้มากขึ้น และ
มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเพราะเชื่อมั่นในเทคโนโลยี
พลงังานทีน่�ามาช่วยลดรายจ่าย โดยโครงการนี้
นอกจากจะช่วยประหยดัค่าพลงังานแล้ว ยงัเป็น
แนวทางช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง พึ่ง
ตนเอง ลดผลกระทบจากราคาพลังงานหรือค่า
ไฟฟ้าทีส่งูขึน้อย่างต่อเนือ่ง รวมถงึช่วยลดการพึง่ 
การน�าเข้าก๊าซธรรมาชาติทีน่�ามาใช้เป็นเชือ้เพลงิ 
หลกัในการผลติไฟฟ้าในประเทศได้อีกด้วย 

ส�าหรับโครงการระบบผลิตก๊าซชีวภาพจาก
หลุมฝังกลบมูลฝอย เพื่อขยายการใช้พลังงาน
ทดแทนในภาคครัวเรือน ต.บงตัน อ.ดอยเต่า 
จ.เชยีงใหม่ เป็นอกีโครงการทีก่ระทรวงพลงังาน

ส่งให้ชมุชนใช้ประโยชน์ในโครงการนี ้ 500-600  
ลบ.ม./วนั จงึเกดิประโยชน์ร่วมกนัทัง้หลมุฝังกลบ  
และครวัเรอืน โดยจ่ายก๊าซชวีภาพให้ 300 ครวัเรือน  
ตลอด 24 ชั่วโมง ปริมาณก�าหนดไว้ไม่เกิน  
1,000 ลบ.ม./วนั 

โครงการดังกล่าว สามารถทดแทนการใช้
ก๊าซหุงต้ม (LPG) ในครวัเรอืนได้ ประมาณ 0.25 
กโิลกรมั/ครวัเรอืน/วัน เป็นระยะเวลา 365 วนั/
ปี หรอืประมาณ 91.25 กิโลกรมั/ปี/ครวัเรือน มี
ครวัเรอืนเข้าร่วมโครงการทัง้หมด 300 ครัวเรอืน 
ช่วยลดการใช้ก๊าซหุงต้มได้ไม่น้อยกว่า 27,375 
กโิลกรมั/ปี หรอืคดิเป็นมลูค่า 574,875 บาท/ปี  
(ทีร่าคา LPG 21 บาท/กโิลกรมั) เทียบเท่า 31.95 
ตนัเทยีบเท่าน�า้มนัดบิ/ปี 

“การสนับสนุนชุมชนกลุ่มครัวเรือนใช้ก๊าซ

ชวีภาพแทนการใช้ก๊าซ LPG ทีปั่จจุบนัราคาสงู
ขึ้น ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ครัวเรือนได้อย่าง
เป็นรูปธรรม และลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการ
ใช้กลไกกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงมาอุดหนุนราคา
ก๊าซ LPG อกีทัง้ยงัใช้หลกั BCG Model ในส่วน
ของ Circular Economy (เศรษฐกจิหมนุเวยีน) 
โดยเป็นการน�าวสัดตุ่างๆ มาใช้ประโยชน์ให้มาก 
ทีส่ดุ มุ่งสู ่Zero Waste หรอืการลดปริมาณของเสยี 
ให้น้อยลง หรือเท่ากับศูนย์อีกด้วย” พลังงาน
จงัหวัดเชยีงใหม่ กล่าว

ก.พลงังำนหนนุเทคโนฯ โซลำร์เซลล์-ก๊ำซชวีภำพ
ช่วยวิสำหกจิชุมชน-กลุม่ครวัเรอืน ลดกำรใช้ก๊ำซ

โดย มนวิภา จภูบิาล
		 กรรมการบริษทั	วอีาร์ทวนิส์	จ�ากดั

วราวุธ ศลิปอาชา

วราวุธ ศลิปอาชา

 ว่างเว้นเป็นสญูญากาศอยูไ่ม่นาน 
ในทีส่ดุ กรมอทุยานแห่งชาตสัิตว์ป่าและพนัธุพ์ชื 
กไ็ด้อธบิดคีนใหม่อย่าง อรรถพล เจริญชนัษา แม้
จะเป็นต�าแหน่งรกัษาการ แต่ก็มีอ�านาจเตม็พกิดัที่
จะสั่งการในหน้าที่หมายเลขหนึ่งของกรมอุทยาน
แห่งชาตไิด้ตามกฎหมาย 

 ให้โอวาทนกับรหิารระดบักลาง ทส. 
จตพุร บุรุษพฒัน์ ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธาน

เปิดโครงการฝึกอบรม หลักสตูร “นักบริหารระดับกลางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม” 
(นบก.ทส.) รุน่ที ่ 2 โดยมีคณะผูบ้ริหารและผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมจากหน่วยงานในสงักดักระทรวงฯ  
รวม 10 หน่วยงาน จ�านวน 44 คน เข้าร่วมพธีิ 

โอกาสน้ี ปกท.ทส. ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม ถงึความส�าคัญในการเสรมิสร้าง
ศกัยภาพบคุลากร เพือ่ให้เป็นก�าลงัส�าคญัในการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และ 
การรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมให้คงอยูไ่ด้อย่างยัง่ยนื เป็นการเตรยีมความพร้อมให้มี 
วสิยัทศัน์ ความรู ้ทกัษะ และสมรรถนะทีเ่หมาะสมต่อการเข้าสู่ต�าแหน่งทีส่งูขึน้ และเป็นกลไกส�าคญัในการ 
ขบัเคลือ่นภารกจิของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้เกดิประสทิธผิลอย่างเป็นรูปธรรม 
ผ่านคุณสมบตัทีิส่�าคญั 2 ประการ คอื มีคณุธรรม จรยิธรรม มีความซือ่สัตย์สจุรติ “คดิด ีพูดด ีท�าดี” 
และมีองค์ความรูท้ีห่ลากหลาย มีความเข้าใจในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
อย่างมีประสทิธิภาพเพือ่ให้เกดิความยัง่ยนืต่อไป 

ให้มาก เพือ่ให้สามารถปฏิบตังิานได้อย่างถกูต้อง
เกิดประสิทธิภาพ และขอให้ให้ความส�าคัญกับ 
การด�าเนนิงานโครงการพระราชด�าร ิการขบัเคลือ่น 
งานตามนโยบายส�าคัญของรัฐบาลและของ 
กระทรวงฯ ทัง้การด�าเนนิงานตามแนวคดิเศรษฐกจิ 
BCG การปลูกป่าและเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว การเฝ้า
ระวงัการลกัลอบบกุรกุท�าลายป่าและสัตว์ป่า การ
จดัท�าปฏทินิสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในพืน้ท่ี รวมถงึการท�าความเข้าใจ
และเผยแพร่เร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ส�าหรับการเตรียมการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขอให้พิจารณาหาแนวทาง
ในการเก็บส�ารองน�้าฝนไว้ส�าหรับให้ประชาชนใช้
ในหน้าแล้ง ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ�าปี 2566 ขอให้ทกุหน่วยงานเร่งรดัการเบิก
จ่ายเพื่อให้งบประมาณถูกน�าไปใช้ในการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในพืน้ทีอ่ย่าง
มปีระสทิธภิาพ และสร้างสุขให้กบัประชาชน

 อย่างท่ีรู้ๆ กันอยู่ว่า การมารับ
ต�าแหน่งอธบิดกีรมอทุยานฯ ในครัง้นี ้ มาแบบใน
ภาวะไม่ปกต ิ และก็เป็นไปตามคาดว่า ใครจะมา 
กอบกูชื้อ่เสยีและชือ่เสยีงให้กบัท้ังรฐัมนตร ี“ทอ็ป” 
วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัด 
จตพุร บรุษุพฒัน์ กค็งจะหนไีม่พ้นอธบิดี เอ็ดด้ี หรือ
อรรถพล เพราะด้วยทัง้การวางตัว การสร้างผลงาน 
การวางบริบทตัวเองท่ีโปร่งใส แน่นอนที่สุดการ 
กลบัมาทีก่รมอทุยานฯ ในครัง้นี ้กเ็พือ่กอบกูช้ือ่ของ 
กรมฯ นีก็้เพือ่สร้างความน่าเชือ่ถือให้กลบัมานัน่เอง 
ส่วนผลงานนัน้ กต้็องดกัูนไปยาวๆ 

 อย่างไรกต็าม ในวนัท่ีอธบิด ีเอด็ดี้ 
เข้ารบัต�าแหน่ง ได้บอกว่า “มคีนถามเหมอืนกันว่า  
การมารับต�าแหน่งตรงนี้ถือเป็นเผือกร้อนไหม 
กอ็าจจะเป็นเผือกร้อนส�าหรับผมทีจ่ะต้องท�างาน
แก้ปัญหาหนักๆ ส�าหรับสิง่ท่ีเกดิขึน้ แต่ในข้อตกลง 
ที่คุยกันเอาไว้กับท่านรัฐมนตรีและปลัด ทส. 
ท่านให้อ�านาจในการท�างานเตม็ที ่ เพือ่ให้เคลยีร์
เร่ืองทีเ่กดิข้ึนให้ชดัเจน ให้สงัคมยอมรบัอย่างเร็ว 
ที่สุด” อย่างไรก็ตาม เป็นก�าลังใจให้ทั้งอธิบดี  
และข้าราชการทุกคนในกรมด้วย

 จตุพร บรุุษพฒัน์ ปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ก�าลังใจเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 
ภาคสนาม ของกรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และ
พันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ท่ีปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่
จังหวัดพษิณโุลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 โดยในการตรวจเยี่ยมสร้างขวัญ
ก�าลงัใจให้กับเจ้าหน้าทีพ่ทิกัษ์ป่า ปกท.ทส. ได้กล่าว

ทรัพยากรในพืน้ทีป่่าไม้และการจดัการพืน้ทีป่่าไม้ 
ตลอดจนการศึกษาและวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไม้ 

 ถือโอกาสมอบนโยบายหัวหน้า
หน่วยงาน 9 จังหวดัภาคเหนอืตอนล่าง ให้ก�าลงัใจ 
พร้อมปกป้องคน “คิดดี พูดดี ท�าดี ไม่หา 
ผลประโยชน์ส่วนตน” ฝากให้ทุกหน่วยงานเน้น 
การท�างานแบบพูดคุยปรึกษาหารือกนั พร้อมท้ังศึกษา 
ระเบียบ กฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการท�างานให ้
ถ่องแท้ ท�าความเข้าใจกบับรบิทของพ้ืนทีท่ีร่บัผดิชอบ 

จตพุร บรุษุพฒัน์

ให้โอวาท ขอเป็นก�าลงัใจให้กบัทกุคน ทกุหน่วยงาน  
เข ้าใจถึงการท�างานด้วยความเหน็ดเหนื่อย  
ต้องดูแลพืน้ทีท่ีม่คีวามส�าคญัของประเทศ และถงึ
แม้ว่าเราจะมกี�าลงัพลไม่มาก แต่มีความสามารถ
ในการดแูลได้อย่างเตม็ที ่ความสมบรูณ์ของผนืป่า 
ที่เห็นอยู่ ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าดูแลคงจะ
ล�าบาก ในการท�างานจึงขอฝากให้ช่วยกันหา 
เครอืข่าย หาความร่วมมอืในการท�างานให้มากขึน้

 โดยเฉพาะเครอืข่ายภาคประชาชน
มีส่วนส�าคัญอย่างยิ่ง รวมถึงการท�างานด้านการ
ข่าว ซึ่งมีความส�าคัญอย่างมากที่จะช่วยป้องกัน
การสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ การสูญเสียเจ้าหน้าที่ 
ไม่ว่าระดับใด คือ หน่ึงชวิีตเท่ากันทุกคน จงึเป็นเร่ือง 
ทีไ่ม่อยากให้เกดิขึน้ และความส�าเรจ็ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ได้อยู่ที ่
ผู้บริหาร แต่อยูท่ี่การท�างานของเจ้าหน้าท่ีในระดับ 
พืน้ทีท่กุคน ทีช่่วยกนัดแูลพทิกัษ์รกัษาปกป้องผนืป่า 
และผืนทะเล จงึขอให้ทุกคนคิดว่า ท�างานเพือ่แผ่นดิน  
ท�างานเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
ไม่ว่าจะอยู่หน่วยงานไหนล้วนร่วมกันดูแลรักษา 
ผนืป่าด้วยกนัทัง้สิน้ จงึขอให้ร่วมกนัท�างาน อย่าแบ่ง 
แยก เพือ่ช่วยกนัดูแลรักษาสมบติัของปูย่่าตายาย
ไว้ให้ลกูหลานต่อไป

 ปลัด ทส. เปิดป้ายอาคารส�านกังาน 
ส�านกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษ์ที ่11 (พษิณโุลก) (สบอ.11)  
(หลังใหม่) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าทีใ่ห้มปีระสทิธภิาพและเกดิความสะดวก
แก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการด้านการจัดการ

อรรถพล เจรญิชนัษา

สาธติการใช้ก๊าซชวีภาพฯ
ในการประกอบอาหาร

บ่อก๊าซชวีภาพจากหลมุฝังกลบมูลฝอย ต.บงตนัช�านาญ กายประสทิธิ ์พลงังานจงัหวดัเชยีงใหม่

วสิาหกจิชมุชนน�า้ดืม่ศรโีพธาราม

องค์กร 18,606 แห่งทั่วโลก เปิดเผย
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2022 ต่อ CDP 
แพลตฟอร์มด้านการรายงานผลกระทบด้าน
สิง่แวดล้อมระดบัโลก (CDP: environmental 
disclosure platform) ในหมวดสภาพภูมิ
อากาศ โดยจ�านวนองค์กรทีร่ายงานต่อ CDP 
เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็มากกว่า 40% จากปีก่อน 
หน้า CDP ใช้ระบบการเปิดเผยข้อมูลด้าน 
สิง่แวดล้อมทัว่โลก ซ่ึงช่วยให้นกัลงทุนและผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสยีอืน่ๆ สามารถวดัและตดิตามผล 
การด�าเนินงานขององค์กรในด้านความยั่งยืน 
ด้านส่ิงแวดล้อมทีส่�าคญั รวมถงึการเปลีย่นแปลง 
สภาพภมูอิากาศ การตดัไม้ท�าลายป่าและความ
มัน่คงด้านน�า้ 

CDP รายงานว่า มเีพยีง 81 องค์กร หรอื 
0.4% เท่าน้ัน ทีเ่ปิดเผยข้อมูลตามตวัชีว้ดัหลกั 
21 ตัวที่แสดงถึงแผนการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศทีน่่าเชือ่ถือ ส่วนการเปลีย่นไปสูว่ถีิที่
สอดคล้องกบั 1.5 ° C ตามข้อตกลงปารสี (Paris 
Agreement) ว่าด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจก เพื่อไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเกิน 1.5 
องศาเซลเซียสนัน้ ดเูป็นเรือ่งยาก อย่างไรกต็าม 
รายงานนี้ส่งสัญญาณที่น่ายินดีว่า กว่า 30% 

เรือ่งทีต้่องเปิดเผย

ขององค์กรทีเ่ปิดเผยท้ังหมดรายงานว่า พวกเขา
ตัง้ใจทีจ่ะพฒันาแผนการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิ
อากาศทีส่อดคล้องกบั 1.5 องศาเซลเซยีส ในอกี
สองปีข้างหน้า องค์กรในประเทศสหรฐัอเมรกิา
เปิดเผยข้อมลูกบั CDP สงูสดุ 3,718 องค์กร 
โดยม ี 5 องค์กรทีเ่ปิดเผยตามตัวชีว้ดัหลกัครบ 
21 ตัว ขณะที่ประเทศไทยอยู่ในล�าดับที่ 31 
จาก 135 ประเทศ มอีงค์กรทีเ่ปิดเผยข้อมลู 97 
องค์กร และม ี2 องค์กรทีเ่ปิดเผยข้อมลูตามตวั
ชีว้ดัหลกัครบ 21 ตวั

CDP ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 เป็นองค์กร
ไม่แสวงหาผลก�าไรที่จัดท�าระบบการเปิดเผย
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรทั่วโลก ท�า
งานร่วมกบัสถาบนัการเงนิมากกว่า 680 แห่ง 
ท่ีมีสินทรัพย์มากกว่า 130 ล้านล้านดอลลาร์  
เป็นผู้บุกเบิกการใช้ตลาดทุน และการจัดซื้อ 
จัดจ้างขององค์กร เพื่อกระตุ้นให้บริษัทต่างๆ 
เปิดเผยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก CDP มฐีานข้อมลูด้าน
สิง่แวดล้อมทีส่อดคล้องกบั TCFD (Task Force 
on Climate-related Financial Disclosures) 
ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

TCFD เป็นคณะท�างานเฉพาะกจิด้านการ
เปิดเผยข้อมลูทางการเงนิทีเ่ก่ียวข้องกบัสภาพภมูิ
อากาศ ก่อตัง้ขึน้โดยคณะกรรมการเสถยีรภาพ
ทางการเงนิ (The Financial Stability Board) 
ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่พยายามเสริม
สร้างและปกป้องตลาดการเงินโลกจากความ
เสี่ยง เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้เข้าสู่ตลาดทุนเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจทางธุรกิจและการลงทุน และท�าให้
ภาคธรุกจิทัว่โลกได้มส่ีวนร่วมรบัผดิชอบกบัการ

ความส�าคัญของการพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ีต้อง
ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับ
ดูแลกจิการท่ีดแีล้ว ยงัต้องมบีคุลากรทีม่คีวาม
รู ้ ความเข้าใจใน เรือ่ง ESG : Environment, 
Social, Governance) และสามารถน�า ESG 
ไปผนวกกับกลยุทธ์องค์กรหรือกลยุทธ์ธุรกิจได้ 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เหน็ 
ความส�าคัญในเรื่องดังกล่าว นายประสาร  
ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ ได้กล่าวใน 
งานสมัมนา “SET ESG Professionals Forum”  
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2022 ว่า “บุคคล 
ทีท่�าหน้าทีข่บัเคลือ่นและพฒันาความยัง่ยนืของ
องค์กรต้องมีความรู้ความสามารถทั้งเชิงกว้าง
และเชิงลกึ หน้าทีข่อง ESG Professionals จงึ
มคีวามแตกต่างไปจากเดมิมาก จากคนท�างาน
ที่อยู่ในวงนอกของธุรกิจหลัก มุ่งเน้นการท�า
โครงการหรอืกจิกรรมเพือ่สงัคม แต่ในวนันีก้ลาย
เป็นคนส�าคัญที่ท�าหน้าที่สนับสนุนการท�าแผน
ยทุธศาสตร์องค์กร เอ้ืออ�านวยให้เกดิการผนวก 
ESG ในทกุหน่วยธุรกจิ” 

จากเดมิคนท�างานด้าน CSR มกัจะท�าร่วม
กบัสายงาน PR เพราะมคีวามสมัพนัธ์กบัการ 
ส่งเสริมภาพลกัษณ์องค์กร ต่อมาพฒันาไปเป็นงาน 
ด้าน SD: Social Development ซึง่มบีทบาท
มากขึ้นในเชิงกลยุทธ์ และปัจจุบันสามารถ
เปลีย่นไปท�างานด้าน ESG ทีต้่องบรูณาการองค์
ความรู ้และประสบการณ์ ทัง้ภาคทฤษฎี ปฏบิตัิ 
และการน�าไปใช้กบัธรุกจิเพือ่ให้เกดิผลก�าไรด้วย

“We are the last generation that 
can prevent irreparable damage to our 
planet.”

Maria Fernanda Espinosa Garces, 
President of UN General Assembly

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการน�าหลัก
การเปิดเผยข้อมลูไปปฏบิตัโิดยสมัครใจ 

ในปี 2020 ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) 
ประกาศเข้าร่วมเป็นผู ้สนับสนุนมาตรฐาน
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับสภาพ
ภูมิอากาศอย่างเป็นทางการ TCFD เผยแพร่
แนวปฏบัิติครัง้แรกในเดอืนมถินุายน ปี 2017 
ประกอบด้วย Governance การเปิดเผย
ข้อมลูการก�ากบัดแูลขององค์กรในการประเมนิ
และจัดการความเสี่ยงและโอกาสเกี่ยวกับการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศโดยกรรมการและ 
ผูบ้รหิารของบริษัท Strategy การเปิดเผยกลยทุธ์ 
การวางแผนทางการเงิน และแนวทางในการ
รบัมอืเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
Risk Management การประเมนิความเสีย่งที่
เกดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และ
ผนวกเป็นส่วนหนึง่ของการบรหิารจดัการความ
เสีย่งขององค์กร และ Metrics and Targets 
การก�าหนดตวัชีว้ดัและเป้าหมาย 

การด�าเนินการให้มีประสิทธิภาพและ
ได้ประโยชน์กับองค์กรแท้จริงนั้น นอกจาก
กรรมการและฝ่ายบริหารที่เข้าใจและเชื่อใน
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รมว.เฉลมิชยั ชเูกษตรแบบแปลงใหญ่ จดั
อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการลด
ต้นทุนการผลิตให้กลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าว ให้
สามารถบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตข้าวได้อย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับ
มาตรฐานเมลด็พนัธุข้์าวให้ได้มาตรฐาน และ
มีปริมาณมากเพียงพอต่อการบริโภคทั้งใน 
และต่างประเทศ

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน 
ในพธิเีปิดงานการจดังานถ่ายทอดเทคโนโลยกีาร 
ลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
ภายใต้โครงการระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ ปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนต�าบล
หวัไทร อ�าเภอหัวไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช 
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลดต้นทุนการ
ผลิตให้กลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าว (กลุ่มนาแปลง
ใหญ่ ศูนย์ข้าวชุมชน) โดยให้ชาวนาร่วมกัน
บรหิารจดัการ และเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ
ข้าวได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอด
เทคโนโลย ีและน�าเสนอองค์ความรู้ด้านการลด
ต้นทนุการผลติข้าว ให้แก่เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมงาน
ได้รบัทราบ และน�าไปประยกุต์ใช้ รวมถงึแสดง
ผลงานทางวชิาการ เทคโนโลยแีละนวตักรรม
ด้านการผลติข้าว ของทัง้ภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรชาวนา

รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ให ้ความส�าคัญกับนโยบายตลาด
น�าการผลิต จึงสนับสนุนให้เกษตรกรรวม
กลุ่มเป็นแปลงใหญ่ เพื่อให้สามารถควบคุม
ผลผลิตและราคาได้ โดยเชื่อมั่นว่าแนวทาง
ของโครงการระบบส ่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ได ้เดินมาถูกทางแล้ว เพราะ 
สร้างประโยชน์โดยตรงแก่เกษตรกร คอื ได้รบัการ 
สนบัสนนุจากภาครฐัมากขึน้ ช่วยให้เกษตรกรเรยีนรู้ 
และวางแผนการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบร่วมกนั 
ตลอดห่วงโซ ่อุปทาน สามารถลดต้นทุน
การผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และ
ยกระดับมาตรฐานผลผลิต ซึ่งเกษตรกร
สามารถก� าหนดชนิดผลผลิตตามความ
ต้องการของตลาดได้ และภาครัฐยังสามารถ

“เฉลิมชยั” ชูเกษตรแบบแปลงใหญ่
เพิม่ประสทิธิภาพการผลิตข้าวย่ังยนื

ช่วยก�าหนดตลาดล่วงหน้าให้ได้ด้วย เพื่อให้ 
สอดรับกบัทศิทางการเปล่ียนแปลงของโลก ซึง่ให้ 
ความส�าคัญกับการผลิตที่ต ้องเป ็นมิตรต ่อ 
สิง่แวดล้อม ผลกัดนัการแปรรูปเกษตรมูลค่าสงู และ 
ใช้การตลาดสมัยใหม่ เป็นการสร้างความเข้มแขง็
แก่เกษตรกรรายย่อย ทั้งด้านการผลิตและการ
จ�าหน่าย การรวมกลุ่มกันจะสร้างอ�านาจต่อรอง
ให้เกษตรกร โดยไม่ต้องตกอยูภ่ายใต้การเอาเปรียบ
จากคูค้่า และมโีอกาสในการขยายตลาดไปช่องทาง
ต่างๆ ได้มากขึน้ รวมถึงตลาดต่างประเทศด้วย

ทั้งนี้ ข้าวคุณภาพดีส่วนหนึ่งจะต้องมาจาก
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีมาตรฐาน ซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นที่
ส�าคัญของการท�านา ในขณะที่เราต้องการผลิต
ข้าวคุณภาพดีให้ได้ปริมาณมากเพียงพอต่อการ
บริโภคภายในประเทศและส่งออกเพื่อน�ารายได้
เข้าประเทศมากเท่าใด เราก็ต้องการปรมิาณเมล็ด
พนัธุข้์าวทีไ่ด้มาตรฐานปรมิาณมากตามด้วยเช่นกนั 
โดยในภาครัฐทีผ่ลติโดยศนูย์เมลด็พนัธุข้์าว กรม
การข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 
2565/66 มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีได้
ประมาณ 95,000 ตัน ซ่ึงยงัไม่เพยีงพอต่อปริมาณ
ความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวของทั้งประเทศ ที่
อยูป่ระมาณ 1.33 ล้านตนั ในส่วนหน่วยงานอืน่
ที่เข้ามาผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของเกษตรกร นอกจากสหกรณ์การเกษตร
และภาคเอกชนทีผ่ลติเมลด็พนัธุข้์าวบางส่วนแล้ว 
ศูนย์ข้าวชุมชนเป็นอีกหน่ึงช่องทางที่ส�าคัญและ
ใกล้ตวัเกษตรกรทีส่ดุ ทีจ่ะมาเตมิเตม็ปริมาณเมลด็
พนัธุข้์าวคณุภาพดทีีย่งัขาดแคลนตามหลกัการของ
ศนูย์ข้าวชมุชนที ่“ผลิตเมล็ดพันธุข้์าวเองโดยชุมชน 
แล้วกระจายไปสู่ชุมชนของตนเองและชุมชน 
ข้างเคยีงอย่างมคีณุภาพ” 

 “การจดังานในครัง้นี ้ จะมส่ีวนกระตุน้และ
สร้างแรงจูงใจให้สมาชิกของกลุ่มนาแปลงใหญ่ 
ศูนย์ข้าวชุมชน และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เข้า
ร่วมงาน ได้รับรู้และเข้าใจในการน�าเทคโนโลยี
การเกษตรสมยัใหม่ มาใช้เพือ่ลดต้นทนุการผลติ
ข้าวที่เหมาะสม และการยกระดับมาตรฐาน
เมล็ดพันธุ์ข้าว รวมไปถึงการสร้างโอกาสในการ
เพิ่มคุณภาพผลผลิต และเพิ่มมูลค่าทางการค้า
จากการผลิตข้าวคุณภาพดี โดยเน้นการผลิตให้
สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดตามนโยบาย

งาน ศพก. และการประชุมคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ทุกระดับ 
(ประเทศ เขต จงัหวดั และอ�าเภอ) อกีท้ังยงั
ต้องพฒันาประธาน ศพก. เพือ่เตรยีมความ
พร้อมสูผู่ป้ระกอบการด้านเกษตร และส่งเสริม
การพฒันาแปลงต้นแบบ ศพก. ด้านเศรษฐกจิ
พอเพียง และ 5) ติดตามและรายงานผล 
นอกจากนี ้ ยังมีแนวทางในการจัดต้ังกองทุน 
ศพก. และจดัตัง้ ศพก. เป็นสถานอบรมอาชพี
แก่เกษตรกรด้วย

ส�าหรบัแนวทางการขบัเคลือ่นแปลงใหญ่
ของคณะกรรมการเครือ่ข่ายแปลงใหญ่ระดบั
ประเทศปี 2566-2569 ได้แก่ 1) การพฒันา
แปลงใหญ่ให้มีความมั่นคงยั่งยืน 2) ต้องมี
ตลาดกลางหรอืตลาดซือ้ขายล่วงหน้าส�าหรบั
จ�าหน่ายสนิค้าแปลงใหญ่ 3) แปลงใหญ่ต้อง
ผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานปลอดภัยและตรง 
ตามความต้องการของตลาด 4) พฒันาแปลงใหญ่ 
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 5) ต้องมี
การวางแผนการผลิตและมีข้อมูลการผลิต 
ในแต่ละปี 6) มกีารท�างานแบบบรูณาการกบั
ทกุภาคส่วนทัง้ภาครฐัภาค ภาคเอกชน และ 
เกษตรกร 7) มีการเชือ่มโยง ศพก. และแปลงใหญ่ 
กบั Young Smart Farmer (YSF) เพ่ือให้ 
เกิดทายาทภาคการเกษตร และ 8) ต่อยอด 
ยกระดับแปลงใหญ่

“ขอขอบคณุคณะกรรมการทัง้ 2 กลุ่ม ที่
เสียสละเวลามาร่วมพูดคุย และมุ่งมั่นที่จะ 
ขับเคล่ือน ศพก. และแปลงใหญ่ซึง่ถือเป็นก�าลัง 
ส�าคญัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย
ข้อเสนอทกุข้อจะขอรบัไว้ เพราะเป็นแนวทาง
ท่ีตั้งใจให้เกิดข้ึนอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม การ
ด�าเนินงานในยุคนี้จะต้องปรับเปล่ียนการ
ท�างาน เพือ่ช่วยเหลอืพีน้่องเกษตรกร มุ่งเน้น
การพัฒนาคนและสร้างพืน้ฐานให้เกษตรกรมี
ความเข้มแขง็ โดยจะต้องมกีารบรหิารจดัการ
ทีด่ ี ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
รวมถงึการผลติสนิค้าให้ตรงกบัความต้องการ
ของตลาด จะน�าไปสู ่การลดต้นทุน การ
เพิ่มผลผลิต และการควบคุมคุณภาพให้ได้
มาตรฐานระดบัสากล ซึง่หากจะท�าให้ประเทศ
เข้มแข็งได้ ต้องท�าให้คนส่วนใหญ่ในประเทศ
เข้มแขง็ก่อน ซึง่กค็อืเกษตรกร จึงขอให้ความ
มั่นใจว่าเกษตรกรจะต้องมีชีวิตความเป็นอยู่
ทีด่กีว่าเดมิอย่างแน่นอน” ดร.เฉลมิชยั กล่าว

เกษตรฯ จบัมือ อว. คิกออฟโครงการ Agri-Map
ต่อยอดการใช้ประโยชน์ข้อมลูด้านเกษตร

เกษตรฯ จับมือ อว. คิกออฟ “โครงการ 
Agri-Map” ต่อยอดการใช้ประโยชน์ข้อมลูด้าน
เกษตร หนนุขบัเคลือ่นเศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมพิธีลงนาม
บนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ โครงการ 
แผนที่ เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 
 (Agricultural Map for Adaptive Management :  
Agri-Map) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม (อว.) โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์  
ทรงศวิิไล ปลดักระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม ร่วมลงนาม พร้อมด้วย
นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจ�านงค์ ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาต ินางสาวภทัราภรณ์ โสเจยยะ รองอธบิด ี
กรมพฒันาทีด่นิ นายชยั วฒุวิวัิฒน์ชยั ผูอ้�านวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ  
ห้องประชมุ 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบาย 
ในการขับเคลื่อนงานภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์  
15 แนวทางนโยบายหลัก ปรบัตามสถานการณ์และ
ปรับเปล่ียนเป็นการท�างานเชิงรุกในการพัฒนา
ภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบ ซึ่ง Agri-Map  
ถือเป ็นเครื่องมือที่สามารถน�ามาใช ้ในการ 
ขับเคล่ือนงานดังกล่าว ให้เกิดความสะดวก 
รวดเรว็ มปีระสิทธภิาพ สอดคล้องตามสภาพพืน้ที่
และสถานการณ์ในปัจจบุนั

ด้าน นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรม
พฒันาทีด่นิ กล่าวเพิม่เตมิว่า “กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มีนโยบายจัดท�าแผนที่ส�าหรับ
บรหิารจดัการภาคการเกษตรของประเทศไทยให้มี 
ประสทิธภิาพและครอบคลมุทกุพืน้ที ่โดยบรูณาการ 
ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรและการพาณิชย์ 
ส�าหรับวิเคราะห์การจัดการสินค้าเกษตร ตาม
ความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภคและความ
เหมาะสมของการใช้ทีด่นิ โดยทีผ่่านมา ได้รับความ
ร่วมมือจากส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีโดยศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์ และ
คอมพวิเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ท�าให้ Agri-Map 
ถกูพฒันาเป็นเครือ่งมือส�าคญัทีใ่ช้บริหารจดัการ
ภาคการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
สะดวก และตดิตามความเปล่ียนแปลงได้ตลอด
เวลา สามารถใช้ได้บนแพลตฟอร์มคอมพวิเตอร์ 
Agri-Map Online และบนแพลตฟอร์มมือถือ 
Agri-Map Mobile เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมือในการ 
ขบัเคลือ่นนโยบายด้านการเกษตร และวางแผนการ 
บริหารจัดการภาคเกษตรภายใต้โครงการส�าคัญ
ต่างๆ โดยมุง่หวงัให้เกษตรกรและผูส้นใจสามารถ
ใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว”

ส�าหรบัความร่วมมือทีเ่กดิขึน้ครัง้นี ้กระทรวง 
เกษตรฯ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้สนับสนุน
ปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกของพืชเศรษฐกิจ 
13 ชนิดพืช ตามรอบการส�ารวจของกรมฯ  
และเพิ่มข้อมูลพืชเศรษฐกิจทางเลือกในการ
เพาะปลูกให้แก่เกษตรกรอีก 5 ชนิด ได้แก่ 
มะม่วง กล้วย ลองกอง โกโก้ และส้มโอ ส่วน
เนคเทค สวทช. ยังสนบัสนุนการน�างานวจิยัการ
วเิคราะห์ภาพถ่ายดาวเทยีมซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของ
การพัฒนาโมเดลการท�านายพื้นที่เพาะปลูกพืช
มาใช้ เพือ่ช่วยลดภาระงานส�ารวจพืน้ทีข่องทาง 
กรมพฒันาทีด่นิ ปัจจบุนั ระบบ Agri-Map ได้เปิด 
ให้ใช้งานได้ท้ังแบบออนไลน์ผ่านระบบเครอืข่าย
ทางคอมพิวเตอร์ (Agri-Map Online) และ
แบบแอปพลิเคชันผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(Agri-Map Mobile) ซึง่ยงัคงต้องมกีารพัฒนา
ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและดูแลรักษาระบบ 
ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนือ่งต่อไป

การตลาดน�าการผลิต น�าไปสู่การจัดการสินค้า
เกษตรสูส่มดลุระหว่างอปุสงค์และอุปทาน อย่างไร 
กต็าม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไม่ทอดทิง้ 
เกษตรรายย ่อยด ้วย พร ้อมขับเคลื่อนการ
ด�าเนินงานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร โดย 
จะดูแลพี่น ้องเกษตรกรให ้ เหมือนเป ็นคน 
ในครอบครวั และต้องเอาพีน้่องเกษตรกรเข้ามา 
เป ็นครอบครัวด ้วยเช ่นกัน เพราะป ัญหา 
จะสามารถพูดคุยและแก้ไขได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อให้
พีน้่องเกษตรกรได้รบัประโยชน์อย่างแท้จรงิ หาก
เกษตรกรม่ันคงและมั่งคั่ง จะท�าให้เศรษฐกิจ 
มีการหมุนเวียน และท�าให้ประเทศชาตม่ัินคงตาม
ไปด้วย” ดร.เฉลิมชยั กล่าว

นอกจากนี้ ในเวลาต่อมา ดร.เฉลิมชัย ได้
อนุญาตให้คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียน 
รู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
(ศพก.) ระดบัประเทศ และคณะกรรมการเครอืข่าย 
แปลงใหญ่ ระดับประเทศ เข้าพบ เพื่อรับ
มอบนโยบายภาคการเกษตร ณ ห้องประชุม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยในส่วนของ
คณะกรรมการเครอืข่าย ศพก. มแีนวทางการขับ
เคลือ่นการด�าเนนิงานในปี 2566 ได้แก่ 

1) การพฒันาศกัยภาพของ ศพก. และศูนย์
เครอืข่าย 2) การพัฒนาเกษตรกร 3) สนบัสนุน
การให้บริการของ ศพก.และเครือข่าย โดยจะ
มีการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้น
ฤดกูาลผลติใหม่ (Field Day) และการประกวด 
ศพก. ดเีด่น 4) การบรหิารจดัการเพือ่ขบัเคลือ่น
การด�าเนนิงาน โดยให้มีการประชุมคณะท�างาน
และคณะกรรมการเครอืข่าย ศพก. การประชมุ
เชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนิน

 ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน

ภายในงาน มกีารสนบัสนนุพฒันาทกัษะการ
ขาย การแปรรปู และการบรรจภุณัฑ์ เพือ่สร้าง
มลูค่าเพิม่ ซึง่จะเป็นการส่งเสรมิการประกอบ
อาชพีให้เกดิความมัน่คงในระยะยาว

กจิกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 1. การ
ปล่อยพนัธุส์ตัว์น�า้จดืลงในแม่น�า้เพชรบรุ ีและ
มอบพันธุ์สัตว์น�้าให้กับตัวแทนชุมชนน�าไป
ปล่อยแหล่งน�า้ธรรมชาต ิรวมจ�านวน 200,000 
ตวั 2. การจดักจิกรรมสร้างการรบัรู้สูเ่กษตรกร
ด้านการประมงจังหวัดเพชรบุรี 3. การจัด
แสดงนิทรรศการด้านประมงของหน่วยงาน
กรมประมงและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ 
4. การจดัแสดงและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์สนิค้า
ประมงจากผูป้ระกอบการประมง (Fisherman 
Market)

“อลงกรณ์” ย�า้ชดั สร้างโอกาส ก้าวข้าม
ทกุวิกฤต เร่งต่อยอดส่งเสรมิเกษตรกรประมง 
มุง่พฒันาผลผลติ แปรรปูสัตว์น�า้สร้างแบรนด์ 
ท�าตลาดแนวใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิต
เกษตรกร น�าทีมประมงปล่อยปลาตะเพียน  
2 แสนตวั ลงแม่น�า้เพชรบรุแีหล่งน�า้ธรรมชาติ 
พร้อมหนนุ “ปลาเวยีน” ลยุตลาดปลาสวยงาม
สร้างอาชพีรายได้ใหม่ให้ประชาชน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ทีป่รึกษารฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า 
ผลพวงจากวกิฤตสถานการณ์โรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 (Covid-19) และสงคราม
ยูเครน เป็นวกิฤตซ้อนวกิฤต ส่งผลกระทบทาง 
เศรษฐกจิทกุด้าน รวมทัง้พ่ีน้องเกษตรกร ตลอดจน 
ผลกระทบจากราคาปุย๋ อาหารสตัว์ ทีม่รีาคา 
พุง่สงูขึน้ รฐับาลมคีวามเป็นห่วงความเดอืดร้อน 
ของประชาชน โดยเฉพาะเรื่องปากท้องและ
อาชีพ จึงเร่งหาแนวทางก้าวข้ามวิกฤตและ
ใช้เป็นโอกาสในทกุด้าน เช่น การเพิม่ผลผลติ
สตัว์น�า้ในแหล่งน�า้ธรรมชาตติามนโยบายของ 
ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยปล่อยปลาตะเพียน  
2 แสนตวั ลงสู่แม่น�า้เพชรบรุี 

รวมทัง้การสนบัสนนุองค์กรชมุชนประมง
ท้องถ่ินกว่า 2,800 องค์กร ใน 50 จังหวัด  
อีกท้ังจังหวัดเพชรบุรีสนับสนุนงบประมาณ
องค์กรละ 1 แสนบาท พฒันาต่อยอดการแปรรูป 
เป็นผลติภณัฑ์อาหาร สร้างแบรนด์ เดนิหน้า
การตลาดแนวใหม่ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
และรังสรรค์เมนเูดด็เพชรบรุ ี สร้างมูลค่าเพิม่ 
เสรมิการท่องเทีย่วสนับสนนุ ซอฟต์ พาวเวอร์ 
(Soft Power) เติมรายได้แก้ปัญหาหนี้สิน 
เน้นการพัฒนาชมุชน เพือ่ชมุชน พร้อมหนนุ  
“ปลาเวียน” ปลาประจ�าจังหวัดเพชรบุร ี
ทีก่รมประมงสามารถพฒันาเพาะพนัธ์ุได้แล้ว
มีความสวยงามอย่างมากสามารถเข้าสู่ตลาด
ปลาสวยงามที่ก�าลังเติบโตช่วยสร้างอาชีพ 
รายได้ใหม่ให้ประชาชน

ด้าน นางวันเพญ็ มงัศร ีรองผูว่้าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า ขอบคุณทุกฝ่าย 
ทีเ่ห็นความส�าคญั สนบัสนนุให้เกษตรกรและ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สร้างความตระหนกั
ถึงคุณค่าการฟื ้นฟูแหล่งน�้า ด้วยการเพิ่ม
ผลผลติสัตว์น�า้ในแม่น�า้เพชรบรุ ีและแหล่งน�า้ 

ประชาชนเกี่ยวกับงานด้านประมง ตาม
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในการการเสริมสร้างให้ประชาชน
ตระหนกัถงึคณุค่าของทรพัยากรสตัว์น�า้ และ
มส่ีวนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรสตัว์น�า้ 
และช่วยเหลือเกษตรกรชาวประมงที่ประสบ
ปัญหาในการประกอบอาชพีด้านประมง โดย
เพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลผลิตสัตว์น�้า 
ช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงได้มีพื้นที ่
ในการจ�าหน่ายสนิค้าสตัว์น�า้เพิม่มากขึน้ มรีายได้ 
เพยีงพอต่อการเลีย้งชีพ ทัง้นี ้ภายใต้กจิกรรม

ธรรมชาติ การปล่อยพันธุ์สัตว์น�้าจืด นับเป็น 
วธิกีารหนึง่ทีช่่วยให้ทรพัยากรน�า้และสตัว์น�า้ให้มี
ความอดุมสมบรูณ์ ให้มปีระชากรสตัว์น�า้เพิม่มาก
ขึน้ ช่วยส่งเสรมิการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม

ส�าหรบังาน “กจิกรรมเพิม่ผลผลติสตัว์น�า้ใน
แหล่งน�า้ธรรมชาตแิละสร้างการรบัรูสู่้เกษตรกร 
ด้านประมงจังหวัดเพชรบุรี” มีผู้เข้าร่วม อาทิ  
นางวนัเพญ็ มงัศรี รองผูว่้าราชการจงัหวดัเพชรบรุี  
นายณฐกร สวุรรณธาดา คณะทีป่รกึษารัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสธุา เภรภีาส  

อลงกรณ์” เร่งต่อยอดส่งเสริมเกษตรกรประมง
หนนุ “ปลำเวยีน” ลยุตลำดปลำสวยงำมสร้ำงอำชพี

ที่ปรึกษากรมประมง นายสมบุญ ธัญญาผล 
ประมงจงัหวดัเพชรบรุ ีนายประสตู ิหอมบรรเทงิ  
นายอ�าเภอเมืองเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ
สงักัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หวัหน้าส่วน
ราชการกรมประมง ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี ผูน้�า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูน้�าชมุชน เกษตรกร
ชาวประมง และพ่ีน้องประชาชนจงัหวัดเพชรบรีุ 
เข้าร่วมกจิกรรม รวมจ�านวน 200 คน ณ บรเิวณ
แม่น�้าเพชรบุรี หลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบรุ ีอ�าเภอเมอืงเพชรบรุ ีจงัหวดัเพชรบรุี 

โดยส�านักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี และ
หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ภายในจงัหวดัเพชรบรุ ี จดั
กิจกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น�้าลงในแม่น�้า
เพชรบุรีและแหล่งน�้าธรรมชาติ ตลอดจนการ
สร้างการรับรู ้สู ่เกษตรกร ชาวประมง และ



ปีที่ 17 ฉบับที่ 398 วันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2566เกษตรน�าไทย18 

น้อยคนนกัทีจ่ะรูจั้กดนิพรุ

โดย	บรรเจดิลกัษณ์	จนิตฤทธิ์

Field Day กระตุน้เกษตรกรพังงำ
พร้อมเริม่ต้นฤดูกำลผลติใหม่

กรมประมงเปิดตัว “ปลาการ์ตูนโกลด ์
ครอสทันเดอร์” หลงัซุ่มเพาะสายพนัธ์ุใหม่ส�าเรจ็ 
เตรียมส่งกระตุน้วงการปลาทะเลสวยงามไทย

จากนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ที่มอบหมายให้กรมประมงพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรไทยในการเพาะเล้ียงสัตว์น�้าให้เป็น
ที่ยอมรับในตลาดโลก ท้ังในเรื่องคุณภาพและ
มาตรฐานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
โครงการส�าคัญภายใต้นโยบายพัฒนาการเพาะ
เลี้ยงสัตว์น�้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง พ.ศ. 
2564-2570 เน่ืองด้วยสตัว์น�า้สวยงามเป็นสินค้า
ทีม่แีนวโน้มการขยายตวัของตลาดอย่างรวดเรว็ 
อีกทั้งช่องทางการตลาดที่ไม่มีความยุ่งยาก  
ตลอดจน เกษตรกรไทยมีศักยภาพการผลิต 
สัตว์น�า้สวยงามทีโ่ดดเด่น แปลกใหม่ และมคีณุภาพ 
มาตรฐานตามท่ีผูซ้ือ้ต้องการ

กรมประมงได้ก�าหนดแผนส่งเสรมิศกัยภาพ
การผลิตของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการเพาะเลี้ยงเพื่อมุ่ง
เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร เพื่อให้
สามารถน�าองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอด
น�าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
อนัจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสตัว์น�า้สวยงาม
ที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ด้วยการลดปริมาณ 
การจบัจากแหล่งน�า้ธรรมชาติ

นายเฉลิมชัย สุวรรณรกัษ์ อธบิดกีรมประมง 
เปิดเผยว่า “ปลาการ์ตูนโกลด์ครอสทันเดอร์” 
(Gold x thunder maroon) มชีือ่วิทยาศาสตร์
ว่า Premnas biaculeatus เป็นปลาทีก่รมประมง
ใช้วธิกีารปรับปรงุพันธ์ุตามหลกัพนัธุศาสตร์ปลา
สวยงามด้วยการผสมข้ามสายพนัธุร์ะหว่าง ปลา 
การ์ตนูทองโกลด์นักเก็ตกบัปลาการ์ตนูแดงทันเดอร์  
ซึง่เป็นสายพนัธุท์ีไ่ม่พบในธรรมชาต ิ แต่เกิดขึน้
จากการปรับปรุงพันธุ์จากโรงเพาะฟัก โดยลูก 
พนัธุป์ลาทีไ่ด้มลีกัษณะลวดลายแปลกใหม่แตกต่าง 
ไปจากพ่อและแม่พันธุ์จึงเรียกลักษณะนี้ว ่า 

กรมประมงเปิดตัว ปลำกำร์ตนู
สำยพันธุใ์หม่ “โกลด์ครอสทันเดอร์”

“โกลด์ครอสทันเดอร์” โดยปลาสายพันธุ์นี้เป็น
ปลาทีถ่กูพฒันาสายพนัธุเ์พือ่กระตุน้ศกัยภาพการ
ผลติปลาสวยงามเท่านัน้ กรมประมงไม่มีนโยบาย
ปล่อยลงสูแ่หล่งน�า้ธรรมชาตโิดยเดด็ขาด

นายสามารถ เดชสถิตย์ ผู ้อ�านวยการ
ศนูย์ศกึษาการพฒันาและอนรุกัษ์พนัธุป์ ู ป่าทุง่
ทะเลอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ จงัหวัดกระบี่ 
กล่าวเพิม่เตมิว่า เบือ้งต้นได้ศกึษาวิจยัการเพาะ
พันธุ์ปลาการ์ตูนโกลด์ครอสทันเดอร์ ตั้งแต่ปี 

2563 และในปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับ 
งบประมาณจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) เพือ่ 
ศึกษาวิจัยตามหลักพันธุศาสตร์จนประสบ 
ความส�าเร็จ ซึง่ความท้าทายของการเพาะพนัธุป์ลา 
สายพนัธุน์ี ้คอื จ�าเป็นต้องศกึษาจนทราบรปูแบบ
การถ่ายทอดลกัษณะโกลด์นกัเกต็ และลกัษณะ
แดงทันเดอร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งปลาสายพันธุ์แท้ 
หรืออย่างน้อยต้องทราบลกัษณะทางพนัธกุรรม
ของปลาแต่ละตวั

หลงัจากนัน้ จงึน�าปลาทีม่ลีกัษณะทัง้ 2 มา
ผสมกนั เพือ่ให้ลักษณะทัง้สองปรากฏอยูด้่วยกนั
และถ่ายทอดให้มกีารแสดงลกัษณะใหม่ออกมา 
ซึง่จากการวจิยัพบว่า ลกัษณะโกลด์ครอสทนัเดอร์ 
เกิดจากปฏิกิ ริยาร ่วมแบบสะสมของยีน 
ต่างต�าแหน่ง ระหว่างยนีควบคมุลกัษณะตวัสทีอง
จากปลาการ์ตูนทองโกลด์นักเก็ตกับยีนควบคุม
ลกัษณะลายพืน้ขาวจากปลาการ์ตูนแดงทนัเดอร์  
ซึ่งปลานี้ได้เกิดขึ้นจากการผสมข้ามระหว่าง 
สายพันธุใ์ห้เกดิลกัษณะแปลกใหม่ ไม่ได้เป็นการ
ดดัแปลงพนัธกุรรมแต่อย่างใด

“Thai Coffee Excellent 2023” 
ประกวดสดุยอด “กาแฟไทย” มาแล้ว อธบิดี
กรมวิชาการเกษตร ควงผู้ว่าฯ เชียงใหม่ 
เสวนา “World Tea & Coffee Expo 
2023” โหมโรงก่อนเฟ้นหาเมลด็กาแฟพนัธ์ุ
ดทีีสุ่ดของไทย

นายระพีภัทร์ จันทร์ศรีวงศ์ อธิบดีกรม
วชิาการเกษตร และนายนริตัน์ พงษ์สทิธถิาวร 
ผู้ว่าราชการจังหวดัเชยีงใหม่ เป็นประธานร่วม
จดังาน พร้อมร่วมเสวนาแนวทางการยกระดบั
คุณภาพมาตรฐานสุดยอดกาแฟไทย ในงาน 
World Tea & Coffee Expo 2023 ณ One 
Nimman จงัหวดัเชยีงใหม่ เพือ่ประชาสมัพันธ์
การประกวดสดุยอดกาแฟไทยในปี 2566

โดยการประกวดสุดยอดกาแฟไทยในปี 
2566 (Thai Coffee Excellent 2023) เป็นการ
ประกวดเป็นปีที่ 3 ซึ่งในการประกวดในปี 
2564 และ 2565 นางสาวมนญัญา ไทยเศรษฐ์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นประธานพธิรีบัถ้วยพระราชทาน
ของ สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
การประกวดสดุยอดกาแฟไทย

ส�าหรบัการประกวดปี 2566 น้ี กรมวชิาการ
เกษตรร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรม 
ส่งเสรมิสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สมาคม และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
กาแฟ จดัการประกวดสดุยอดกาแฟอะราบกิา
และโรบสัตาของประเทศไทย ภายใต้แนวคดิ 
การผลิตอย่างย่ังยืน (Sustainable Coffee 
Production) กาแฟดแูลป่า รักษาต้นน�า้ และ
ความหลากหลายทางชวีภาพ

นายระพีภัทร ์  กล ่ าวว ่ า  นับ เป ็น 
พระมหากรณุาธคิณุเป็นล้นพ้นอนัหาท่ีสุดมไิด้ 
ที ่ สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็ 
พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีได้ 
ทรงพระราชทานถ้วยรางวลั ในการประกวด 
สดุยอดกาแฟไทยในปี 2564 และปี 2565 ต่อเน่ือง 
กนัมาแล้ว 2 ปี เพือ่ประชาสมัพนัธ์กาแฟไทย  
สร้างการรับรู้ จุดเด่นกาแฟไทย ให้เป็น 
ท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางในระดับประเทศและ
ระดบัสากลและพฒันาองค์ความรู ้เพ่ิมทกัษะ
ผูป้ระกอบการกาแฟ

ทัง้นี ้ผูท้ีส่นใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
การสมัครในเดือนมีนาคม 2566 รับสมัคร 
 1 เมษายน–31 พฤษภาคม 2566 ด�าเนนิการ
ประกวด 1-31 กรกฎาคม 2566 ประกาศผล
การประกวด 10 สงิหาคม 2566 โดยสามารถ 
สอบถามรายละเอียดการสมัครประกวด 
สดุยอดกาแฟไทย ปี 2566 เพิม่เตมิได้ที ่http://
www.doa.go.th หรอื Facebook: ThaiCoffee 
Excellence สถาบนัวจิยัพชืสวน หมายเลข
โทรศพัท์ 0 2940 5484 ต่อ 117 ศนูย์วจิยั
เกษตรหลวงเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท ์
0 5311 4133 ต่อ 131

ท้ังนี้ การประกวดสุดยอดกาแฟอะราบิกา
และโรบสัตาของประเทศไทยครัง้นี ้ม ี5 กิจกรรม
เด่น ประกอบด้วย 1. Secret Garden and DOA 
Coffee Exhibition กจิกรรมประชาสัมพนัธ์ก่อน
การประกวด เปิดสวนผู้ชนะเลิศการประกวด
ปี 65 และการถ่ายทอดความรู้ด้านกาแฟจาก
กรมวชิาการเกษตร 2. Training of Trainer จดั 
ประชมุเสวนา (Workshop) ร่วมกบัภาคเีครอืข่าย  
และผู ้สนับสนุน และถ่ายทอดองค์ความรู ้ 
สูน่กัวชิาการรุน่เยาว์ และผูน้�าเกษตรกร 3. Thai 
Coffee Contest การประกวดสุดยอดกาแฟ 
ประจ�าปี 2566

4. Coffee road trip and road show พา
ชมิกาแฟท่ีได้รบัรางวลัชนะเลิศในแต่ละประเภท 
พร้อมกจิกรรมต่างๆ 5. กจิกรรมเทดิพระเกยีรตฯิ  
และจัดการมอบรางวัลจัดนิทรรศการเฉลิม 
พระเกยีรติฯ พระมหากรณุาธคิณุแด่เกษตรกรไทย 
ศนูย์วิจยัเกษตรหลวงเชียงใหม่

กรมวชิาการเกษตร ถือเป็นหน่วยงานท่ีได้รบั 
มอบหมายให้รบัประกวดกาแฟสายพนัธุอ์ะราบกิา  
หรือ โรบัสตา ท่ีปลูกในประเทศไทย ท่ีได้จาก
การจดัส่งตวัอย่างกาแฟ ทัง้ในรปูผลกาแฟแห้ง 
จ�านวน 80 กิโลกรมั หรอืกาแฟกะลา จ�านวน 
60 กิโลกรมั

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด�ารง อธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กิจกรรมวัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต
ใหม่ (Field Day) ด�าเนินการโดยกรมส่งเสรมิ
การเกษตรเป็นหน่วยงานหลกั พร้อมบรูณาการ
ร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และภาคเอกชน ซึ่งกิจกรรม 
Field Day เป็นการด�าเนินการที่สอดคล้อง 
กบัยทุธศาสตร์และนโยบายของ ดร.เฉลมิชัย  
ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ทัง้ตลาดน�าการผลติ และการใช้
เทคโนโลยเีกษตร ทีมุ่ง่ส่งเสริมด้านการตลาด
ให้กบัเกษตรกร และผลกัดนัให้การผลิตสนิค้า
เกษตรของเกษตรกรมีคุณภาพด้วยการใช้
เทคโนโลยกีารเกษตรท่ีเหมาะสม และสนิค้า
มีมาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ ตลอดจน 
การบริหารจดัการหาตลาดให้กบัเกษตรกร 

ซึง่กจิกรรม Field Day ถอืเป็นการเปิด
โอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบ และเข้าถึง
เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด 
แหล่งข้อมลู การเลอืกใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
กับสภาพพ้ืนท่ีของตนเอง ตลอดจนได้แลก 
เปลีย่นเรยีนรูก้บัเกษตรกรด้วยกนัเอง และจาก
นกัวชิาการผูเ้ชีย่วชาญในแต่ละสาขา ซึง่เป็น
ตวัแทนจากหน่วยงานต่างๆ ในสงักดั

ส�าหรบังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพ่ือเริม่ต้น 
ฤดกูาลผลติใหม่ (Field Day) ปี 2566 ของ
จงัหวดัพังงา ณ สหกรณ์การเกษตรตะกัว่ป่า 
จ�ากัด ต�าบลบางนายส ีอ�าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดั 
พังงา มเีกษตรกรเข้าร่วมจ�านวนกว่า 100 คน  
โดยมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู ้และ
ให้บริการด้านการเกษตร แบ่งเป็น 3 ส่วน 
ประกอบด้วย 

1) การเรยีนรูผ่้านสถานเีรียนรูท้ัง้ 4 สถานี 
คือ สถานีที่ 1 ไม้ผลอัตลักษณ์จังหวัดพังงา  

การจดัการสวนมงัคดุและการผลติมงัคดุคณุภาพ  
สถานีที ่2 การผลิตชวีภณัฑ์ป้องกนัและก�าจดั
ศัตรูไม้ผลเพื่อลดต้นทุนการผลิต ให้ค�าแนะ 
การผลิตและการใช้ชวีภัณฑ์ เช่น ไตรโคเดอร์มา  
บิวเวอร์เรีย และเมตตาไรเซียม สถานี 
ที ่3 การผลติปาล์มน�า้มนัคุณภาพ การจดัการ
ดนิและปุย๋เพือ่ลดต้นทนุการผลติ การจัดการ
ศัตรูปาล์มน�้ามัน การเก็บเกี่ยวปาล์มน�้ามัน 
และสถานีที ่ 4 การแปรรปูสินค้าเกษตรเพือ่
เพิม่มลูค่า 

2) การให้บรกิารทางด้านการเกษตรจาก
หน่วยงานภาคี ทัง้ภาครฐั และภาคเอกชน กว่า 
10 หน่วยงาน อาท ิกรมพฒันาทีด่นิ ศนูย์วจิยั
และพัฒนาการเกษตร ส�านักงานประมง 
ส�านักงานปศสุตัว์ และส�านกังานตรวจบญัชี
สหกรณ์ เป็นต้น ซึง่เกษตรกรสามารถขอรบั 
ค�าแนะน�า สอบถามปัญหาด้านการเกษตร และ 
ขอรับวสัดทุางการเกษตรในงานได้ฟรี 

และ 3) การจ�าหน่ายผลผลติและผลติภัณฑ์
ทางการเกษตรจากกลุม่วสิาหกิจชมุชน กลุม่
แม่บ้านเกษตรกร กลุม่ส่งเสรมิอาชพี Smart 
Farmer/Young Smart Farmer ในพื้นที่ 
เป็นต้น

นายเข้มแข็ง กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรม 
วนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพือ่เริม่ต้นฤดูกาลผลติใหม่  
(Field Day) จะด�าเนนิการจดัขึน้ทัว่ประเทศ 
ตลอดปี 2566 โดยก�าหนดเวลาจดัตามฤดกูาล
ผลผลิตของแต่ละชนิดพืช ณ จุดที่ก�าหนด  
ทัง้ทีศ่นูย์เรยีนรูก้ารเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ
สนิค้าเกษตร (ศพก.) หรอืพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมใน
จังหวัดนั้นๆ ซึ่งหากเกษตรกรท่านใดสนใจ 
เข้าร่วมกจิกรรม Field Day สามารถสอบถาม 
รายละเอยีดการจดังานในจงัหวัดของท่านเพิม่เตมิ 
ได้ที่ส�านักงานเกษตรจังหวัด หรือส�านักงาน
เกษตรอ�าเภอใกล้บ้าน

ส�าหรับปลาการ์ตูนโกลด์ครอสทันเดอร์  
ลักษณะเด ่นจะอยู ่ ที่ ลั กษณะรูพรุนและ 
ความพลิว้ไหวของลายสขีาวบนพืน้ล�าตวัสแีดงซึง่แตกต่าง 
ไปจากปลาการ์ตูนทั่วไปที่เคยมี โดยท่ีมาของ
ชื่อเกิดจากการรวมชื่อของสายพันธุ์พ่อและแม่ 
ปลา Gold = gold nugget maroon = ชือ่ของ
ปลาการ์ตูนแก้มหนามที่มีลักษณะลายตัวสีทอง 
X = cross = การผสมข้ามThunder = thunder 
maroon = ชื่อของปลาการ์ตูนแก้มหนามท่ีมี
ลกัษณะลายพืน้ขาว

ปลาสายพนัธุน์ีม้ชีวีวิทยาเหมอืนปลาการ์ตนู
แก้มหนามทัว่ไป คือ ความยาวสูงสุดประมาณ 
17 ซม. ปลาเพศผูเ้จรญิพนัธุเ์มือ่มอีายปุระมาณ 
6 เดือน ในขณะทีเ่พศเมียเจริญพนัธุเ์มือ่มอีายุ
ประมาณ 18 เดอืน โดยมลีกัษณะเป็นปลากะเทย 
นั่นคือ ปลาเพศผู้สามารถเปลี่ยนเพศเป็นเพศ 
เมยีได้ แต่เพศเมยีไม่สามารถเปลีย่นเป็นเพศผู้ได้  
อายุขยัเฉลีย่ท่ัวไปประมาณ 15 ปี

ปัจจุบันปลาดังกล่าว เริ่มได้รับความสนใจ
จากผูป้ระกอบการและอยูร่ะหว่างการวเิคราะห์
ต้นทนุเพือ่ขอเสนอจ�าหน่ายกบัส�านักงานเงนิทุน
หมุมเวียนของกรมประมง และมีแผนถ่ายทอด
เทคนิควิธีการเพาะเลี้ยงไปยังเกษตรกร เพื่อ
ให้สามารถเพาะเลี้ยงและจ�าหน่ายสู่ตลาดปลา
ทะเลสวยงามของไทยให้เกิดความหลากหลาย
ต่อไปในอนาคต

อธิบดีฯ กล่าวในตอนท้ายว่า “ปลาการ์ตูน 
โกลด์ครอสทนัเดอร์” นับเป็นปลาสวยงามอกีหนึง่ 
สายพันธุ์ที่ปรับปรุงพันธุ์ข้ึนมาจากโรงเพาะฟัก 
สามารถเลีย้งร่วมกบัปลาทะเลสวยงามอืน่  ๆในตูป้ลา 
ได้ตามปกติ แต่ไม่ควรเลี้ยงร่วมกับปลาที่เป็น 
นกัล่า และท่ีส�าคญัปลาทีก่รมประมงเพาะขยาย
พนัธ์ุได้ทางนกัวิชาการจะปรบัพฤติกรรมการกิน
ตั้งแต่ขั้นตอนอนุบาลให้สามารถกินอาหารเม็ด 
ส�าเร็จรูปได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้อาหารสด  
จงึสะดวกส�าหรบัผูเ้ลีย้งมากยิง่ขึน้ 

ผูส้นใจสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ
ได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น�้า
ชายฝ่ังกระบี ่141 ม.6 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 
เบอร์โทรศพัท์ 0 7566 2059-60

เฟ้นหำกำแฟพันธุด์ทีีส่ดุของประเทศ
กรมวชิำกำรเกษตรจัดประกวด “กำแฟไทย”

ดนิอนิทรย์ีหรอืดนิพรุ

กำรปรบัปรงุแก้ไข

หมายถงึดนิทีมี่วสัดอิุนทรย์ี หรอืมเีศษซากพชืทับถมกนัปริมาณมาก และเป็นชัน้หนามากกว่า 
40 เซนตเิมตร จากผวิดนิ พบในพืน้ทีลุ่ม่น�้า้ขงัหรอืมนี�้า้ขงันานเกือบตลอดปี ดนิและน�้า้เป็นกรด 
จดัมาก เนือ่งจากมกีารสะสมเศษช้ินส่วนพชืเป็นไปได้ช้ามาก และมกัพบชัน้ดนิเลนของตะกอนน�้า้ทะเล 
ทีม่อีงค์ประกอบของก�ามะถนัอยู่สงู (ไพไรต์) ซึง่เม่ือชัน้ดินนีแ้ห้งจะแปรสภาพเป็นดนิเปร้ียวจดั

ลกัษณะของดนิอนิทรย์ี

ดินมีการสะสมเศษชิ้นส ่วนพืช 
ทีส่ลายตวัด ีก�าลงัสลายตวัหรอืน้อยเป็นช้ันหนา  
ในพืน้ทีลุ่ม่ต�่า้ทีมี่น�้า้ขงัตลอดปีหรือเกอืบ
ตลอดปี สภาพพืชพรรณธรรมชาติเป็น
พรเุสมด็ กกและกระจดู เป็นต้น พบใน 
บริเวณที่ลุ่มน�้้าช�ายฝั่งทะเลของภาคใต้
และภาคตะวันออก มีพื้นที่ประมาณ 
260,109 ไร่ ประกอบด้วย กลุม่ดนิอินทรย์ี
ทีม่ชีัน้วสัดหุนา 40-100 เซนตเิมตร จาก
ผวิดนิ และกลุม่ชุดดนิอินทรย์ีทีม่ชีัน้วสัดุ
อินทรีย์หนามากกว่า 100 เซนติเมตร 
จากผิวดนิ

สอบถามเพิม่เตมิ : กองวจิยัและพฒันาการจดัการท่ีดนิ 
กรมพฒันาทีดิ่น โทร. 0 2579 7562

3. เลอืกชนดิพชืปลกูให้เหมาะสม ปลกูพชืทีช่อบดนิกรดและทนต่อ
สภาพน�้า้ขงั โดยมกีารจดัการดนิต้ังแต่การเตรยีมดนิ การค�้า้ยันไม่ให้พชืล้ม  
ชนิดพืชที่เหมาะสม ได้แก่ ข้าว และยกร่องปลูกพืช ผัก ข้าวโพด  
มนัเทศ มนัส�าปะหลงั กล้วย ถัว่เขยีว มะพร้าว และพืชตระกลูปาล์ม

4. การใส่วสัดปุนูทางการเกษตร ลดความเป็นกรดของดนิ โดยใส่
วัสดุปูนตามความรุนแรงของความเป็นกรดของดิน เช่นเดียวกับการ
จดัการดนิเปรีย้วจดั

5. การใส่ปุ๋ย ดินอินทรีย์เม่ือแห้งจะเป็นกรดจัดมาก เกิดความ 
ไม่สมดลุของธาตอุาหาร และขาดธาตอุาหาร เช่น ขาดธาตไุนโตรเจน 
ฟอสฟอรสั โพแทสเซยีม สงักะสี ทองแดง โบรอน และแมงกานสี  
เกิดความเป็นพษิของเหล็กและอะลูมิเนียม เป็นต้น จงึควรให้ปุย๋ทีม่ธีาตุ
อาหารดงักล่าวร่วมกับการใช้วัสดปุนู

ดินอินทรีย์ส่วนใหญ่พบในพื้นท่ีลุ่ม 
มนี�้า้ท่วมขังนาน อนิทรียวตัถเุกาะตวักนั 
อย ่างหลวม ยืดหยุ ่นและลอยน�้้ า
เม่ือมีการระบายน�้้าออกไป ดินแห้ง 
จะยบุตวัมาก ตดิไฟง่าย ดบัยาก ดนิและ 
น�้้าเป็นกรดจัดมาก เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหาร 

ท�าให้พืชแสดงอาการขาดธาตุอาหาร เช่น 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั โพแทสเซยีม สังกะสี 
ทองแดง โบรอน และแมงกานสี เกิดความ
เป็นพิษของเหล็กและอะลูมิเนียม เป็นต้น 
ท�าให้การเจรญิเตบิโตของพชืไม่ด ีให้ผลผลิต
ต�า่ และมอีายุการเก็บเก่ียวสัน้ นอกจากนี ้การ
จัดการดินท�าได้ล�าบาก และเสียค่าใช้จ่ายสงู 

การใช้ประโยชน์ทีด่นิบนพ้ืนทีด่นิอนิทรย์ี มกีารระบายน�้า้ออกไปจากพืน้ที ่ จะท�าให้ดนิและน�้า้
เป็นกรดจัดมาก การปรบัปรงุแก้ไขจึงด�าเนนิการเช่นเดยีวกับการปรบัปรงุแก้ไขดนิเปรีย้วจดั โดย
เลอืกพืน้ทีบ่ริเวณขอบๆ พรทุีน่�้า้ท่วมไม่สูง มชีัน้วัสดอุนิทรีย์บางและมีแหล่งน�้า้จดื เป็นต้น

1. การควบคมุระดบัน�้า้ ควบคมุระดบัน�้า้ใต้ดนิให้คงท่ีเพือ่ป้องกนัการเตมิออกซเิจนให้กบัสาร
ไพไรต์ทีอ่ยูใ่ต้ชัน้ดนิอินทรย์ี เกดิเป็นสารประกอบจาโรไซต์ ท�าให้ดนิและน�้า้เป็นกรดจัดมาก ดังนัน้ 
การปล่อยให้พืน้ท่ีดินอนิทรย์ีแห้งเกินไปจะเกิดผลเสยี คือดินจะแปรสภาพเป็นดินเปรีย้วจดั และชัน้
ดนิอินทรย์ีจะยุบตวัลงมากจากการสญูเสยีน�้า้ สลายตวั และเกดิไฟไหม้

2. การเตรยีมดนิ ดินอนิทรย์ีเป็นดนิทียุ่บตวัง่าย จงึควรเลอืกเครือ่งมอื หรอืเครือ่งจกัรกลทีม่ ี
น�้า้หนกัเบา หรอืใช้แรงคนในการเตรยีมดนิเพือ่ปลกูพชื

ปัญหำของดนิอนิทรย์ี
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ETDA เปิดเวท ีชวน 6 หน่วยงาน ฉายภาพ
อนาคต “ดิจทิลัไอด”ี ไทย ปลกุคนไทยต่ืนรูก้ารท�า
ธรุกรรมออนไลน์ รบัปีกระต่าย

เตรยีมพร้อม #ชวีติดีเมือ่มดีจิทิลั ให้ดยีิง่กว่าทีเ่คย 
…ฉลองรับปีกระต่าย 2566 ในวันที่ ดิจิทัลไอดี 
(Digital ID) หรอื การพสิจูน์และยนืยันตวัตนทาง
ดจิทิลั เครือ่งมอืทีบ่อกและยนืยนัว่า “เราเป็นใคร” 
ในโลกออนไลน์โดยไม่ถกูปลอมแปลง ไม่ใช่เรือ่งใหม่ 
ของคนไทยอีกต่อไป เพราะจะเหน็ว่า วนันีเ้ราหลายคน 
ต่างกเ็ริม่ม ี Digital ID เป็นของตนเองแล้ว ผ่าน
บรกิารทีห่ลายคนคุน้เคย อย่าง D.DOPA, Mobile 
ID และทางรฐั เป็นต้น 

ขณะที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเอง 
ต่างก็เริ่มทยอยน�ากระบวนการพิสูจน์และยืนยัน
ตวัตนด้วยดจิทัิล หรอืท่ีเรยีกสัน้ๆ ว่า “Digital ID 
(ดจิทิลั ไอด)ี” เข้ามาประยกุต์ใช้งานรวมถงึการให้
บรกิาร เพือ่ให้การท�าธุรกรรมหรอืกจิกรรมผ่านทาง
ออนไลน์มคีวามปลอดภัย น่าเชือ่ถอืมากขึน้ แต่จะ
ท�าอย่างไรให้คนไทยสามารถเข้าถงึทกุบรกิารดจิทิลั
ได้ด้วย Digital ID เดยีว โดยไม่ต้องลงทะเบยีนเพ่ือ
ยนืยันตวัตนซ�า้ซ้อน 

ถือเป็นอีกประเด็นท้าทายที่ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ต่างเร่งเดนิหน้าให้เกดิขึน้ภายใต้ “กรอบ
การขบัเคลือ่นการให้บริการพสิจูน์และยนืยนัตวัตน
ทางดิจทิลัประเทศไทย ระยะที ่1 พ.ศ. 2565-พ.ศ. 
2567” หรอื “Digital ID Framework” กรอบการ 
ท�างานฉบบัใหม่ทีจ่ะเข้ามาช่วยให้ทศิทางการเดนิหน้า  
Digital ID ไทยของทุกภาคส่วนชัดเจนยิ่งขึ้น  
และเพื่อให้เกิดทิศทางการขับเคล่ือน Digital ID 
ของประเทศทีเ่ป็นภาพเดยีวกนั

กรมการปกครอง, กรมสรรพากร, ส�านกังานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.), ส�านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องค์การ
มหาชน) (สพร.), ส�านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (ส�านักงาน กสทช.) และ
บริษัท เนช่ันแนลดิจิทัลไอดี จ�ากัด (NDID) มา
ร่วมพูดคุยอัปเดตทิศทางอนาคต Digital ID 
ของประเทศภายใต้บทบาทของแต่ละหน่วยงาน 
ให้ทกุคนได้เห็นภาพไปพร้อมๆ กนัด้วย

 Digital ID ส�าหรับการท�าธรุกรรมออนไลน์
 อย่างมัน่ใจ - ไปกบับรกิาร D.DOPA คือ
 หนึง่เป้าหมายส�าคัญท่ี คณุสัญชัย เตชนมิติวชั  
ผู ้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบข้อมูล กรมการปกครอง เน้นย�้าว่า  
กรมการปกครองจะต้องท�าให้เกิดข้ึนภายใน
ปี 2566 นี้ พร้อมๆ กับการพัฒนาระบบการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าทางดิจิทัล 
หรือ FVS (Face Verif  ication Service)  
ที่จะช่วยยกระดับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน 
มปีระสิทธภิาพยิง่ขึน้ ท่ีส�าคญัยงัช่วยแก้ไขข้อจ�ากดั
ที่ผู้ใช้งานจะต้องเดินทางไปที่ส�านักงานเขต เพื่อ 
dip chip บัตรประชาชนในครั้งแรกของการขอ 
Digital ID เพื่อการพิสูจน์ตัวตน สู่การท�าให้เรา
สามารถพสิจูน์ตวัตนทีไ่หนกไ็ด้ (self-enrolment) 
แทน ทั้งยังยกระดับการบริการให้อยู่ในรูปแบบ 
ทีผู่ใ้ช้งานสามารถขอข้อมลูหรอืแก้ไขข้อมลูท่ีอยูใ่น
ฐานข้อมูลของกรมการปกครองได้เอง หรอืทีเ่รยีกว่า  
“self-service” ผ่านแอปฯ D.DOPA ซึ่งวันนี ้
คนไทยสามารถใช้บรกิารการทะเบยีนราษฎรด้วยระบบ 
ดจิทิลัต่างๆ เช่น ย้ายทะเบยีนบ้าน คดัส�าเนาและ 
ออกใบรบัรองข้อมลูปลกูสร้างบ้านใหม่ได้ผ่านแอปฯ นีแ้ล้ว  
และเตรียมเดินหน้าขยายไปยัง use case  
บรกิารอืน่ๆ เพ่ิมเตมิอีกกว่า 31 หน่วยงาน รวมถึง 
เปิดโอกาสให้ผูใ้ห้บรกิารภาคเอกชน ได้เข้ามาเช่ือมโยง 
ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนกับ D.DOPA  
ในฐานะ RP (Relying Party) และเมือ่การด�าเนนิงาน 
ข้างต้นเริ่มคงที่ มีจ�านวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นตามที ่
ตัง้เป้าไว้ อนาคตเฟสต่อไปเราจะเริม่ขยายการใช้งาน  
Digital ID ไปยังกลุ ่มคนต่างชาติ ท่ีมีการลง 
ทะเบียนข้อมูลพื้นฐานกับระบบทะเบียนราษฎร 
ของกรมการปกครองด้วย

ETDA เปิดเวที ชวน 6 หน่วยงาน
ฉายภาพอนาคต “ดจิทิลัไอด”ี ไทย

เอาใจผู้เสียภาษี เปิดบริการใหม่ ยื่นภาษี
ออนไลน์ ผ่านแอป ‘เป๋าตงั’ – อกีหนึง่บริการดีๆ 
จากกรมสรรพากร ท่ีก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 
อนัใกล้นี ้ซึง่ คณุจนัทร์เจรญิ เทพสธุา ผูอ้�านวยการ 
กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรม
สรรพากร บอกว่า การจัดเกบ็ภาษีได้มุง่เน้นการให้
บรกิารทีง่่ายต่อการใช้งาน ผ่านบรกิารทีผู้่เสียภาษี
ทีส่ามารถเข้าถงึง่าย ได้ถอืเป็นภารกจิหลกัทีก่รมฯ 
ให้ความส�าคญั ทีผ่่านมาจงึพฒันาบรกิารท่ีเอ้ือต่อ
การเสียภาษีออนไลน์ได้อย่างปลอดภยัด้วยการน�า 
Digital ID มาช่วยในการพสูิจน์และยนืยนัตวัตน
หลากหลายบรกิารทีเ่หล่าผูเ้สยีภาษต่ีางคุ้นชนิ เช่น 
บริการ E-FILING (อไีฟล์ลิง่) ยืน่แบบและช�าระภาษ ี
ออนไลน์ บริการผ่านระบบ My Tax Account  
ผูเ้สยีภาษรีายได้ธรรมดาสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมลู 
รายการลดหย่อนของตนเอง รวมถึงประวัติการ 
ยืน่แบบ ภ.ง.ด. ก่อนทีจ่ะยืน่แบบแสดงรายการภาษี 
ได้ มบีรกิาร e-Withholding Tax การน�าส่งภาษหัีก  
ณ ทีจ่่ายอเิลก็ทรอนกิส์ เช่น ถ้าผูใ้ช้บริการซ้ือของ 
หรอืโอนเงนิให้บคุคลอืน่ผ่านระบบธนาคาร ธนาคารจะ 
ส่งข้อมลูหรอืภาษใีห้กรมสรรพากรแทน นอกจากน้ี  
ยังเตรียมขยายบริการการยื่นภาษีออนไลน์ให ้
ง่ายยิง่ขึน้ ผ่านผ่านแอปฯ เป๋าตงั ทีปั่จจุบนัมผีูใ้ช้งาน 
กว่า 40 ล้านคน ภายในปีนี ้ พร้อมๆ กบับรกิาร
ใหม่ “การจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ทางออนไลน์” 
ส�าหรบัผูป้ระกอบการอคีอมเมร์ิซเพือ่ให้สามารถจด  
Vat ทางออนไลน์ได้ โดยผ่านบริการของ NDID  
ส่ิงเหล่านีไ้ด้แสดงให้เหน็ว่า กรมสรรพากร มบีรกิาร
ทีผ่นวกกบัระบบ Digital ID ให้ผู้เสยีภาษสีามารถ
ใช้บริการได้อย่างหลากหลาย ด้วยความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนพาร์ทเนอร์ภาคเอกชน 
รวมถงึธนาคารพาณชิย์อีกกว่า 11 แห่ง

 นักลงทนุ ม่ันใจ ติดต่อธุรกิจ ท�าธุรกรรมออนไลน์
 ปลอดภยัด้วย Digital ID – ทีท่�าให้รู้ว่า
 คนท�าธรุกรรมออนไลน์เป็นเจ้าของธรุกรรมนัน้จริงๆ  โดย 
เฉพาะด้านการเงนิในอุตสาหกรรมตลาดทุน ทีเ่หล่า
นกัลงทนุต้องการความม่ันใจและปลอดภยั Digital 
ID จึงเข้ามาตอบโจทย์ในส่วนน้ี โดย คุณวิบูลย์ 
ภทัรพบิลู ผูช่้วยเลขาธกิารสายเทคโนโลยดีจิทิลั 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ เปิดเผยว่า ในอตุสาหกรรมตลาด

ทุนวันนี้ การท�าธุรกรรมทั้งหมดมีผลผูกพันทาง
กฎหมาย เมือ่เราจะเปลีย่นผ่านมาเป็นดจิทิลัแล้ว 
Digital ID จึงเป็นกลไกส�าคัญท่ีเข้ามาช่วยท�าให้
การท�าธุรกรรมของนักลงทุนสะดวกและรวดเร็ว 
ยิง่ขึน้ ทีส่�าคญัน่าเชือ่ถือ และปลอดภยั โดยทีผ่่านมา  
ส�านักงานฯ ได้มีการพัฒนาการบริการไปสู ่ 
ดจิทิลัอย่างเตม็รปูแบบแล้ว โดยเฉพาะในมมุของ 
การขอใบอนญุาต ทีเ่ป็นออนไลน์แบบ 100 เปอร์เซน็ต์ 
แล้ว ซ่ึง Digital ID เข้ามาช่วยให้การขอ 
ใบอนญุาตกับส�านกังานง่ายและเร็วขึน้ ขณะทีใ่นฝ่ัง 
ผูป้ระกอบธรุกจิในภาคตลาดทนุเอง ก็ได้พยายาม
สนบัสนุนให้ภาคธรุกจิมกีารน�าเทคโนโลยดีจิิทลัไป
ประยกุต์ใช้มากขึน้

ต่อความสนใจที่จะอยากจะใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆ 
 แต่เม่ือจะไปเชือ่มต่อระบบ Digital ID กับ IdP ทีมี่อยูแ่ล้ว  
ไม่ว่าจะเป็น D.DOPA, Mobile ID, NDID  
กค่็อนข้างซบัซ้อน ส�านกังานฯ จงึน�าร่องให้บรกิารใน 
ฐานะ IdP ผ่านบรกิารแอปฯ ทางรฐั ด้วยการพสิจูน์
และยนืยนัตวัตนทีไ่ม่ซบัซ้อนมาก เช่น ยนืยนัตวัตน
ด้วยเลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก เลข Laser 
code หลงับตัรประชาชน เป็นต้น ซ่ึงหลงัเร่ิมให้
บริการมีหลายหน่วยงานรัฐสนใจเชื่อมต่อบริการ
จ�านวนมาก ท�าให้คนไทยได้เข้าถงึบรกิารรฐัในหลาย
บริการผ่านแอปฯ ทางรัฐ ด้วย Digital ID เดยีว

 แค่มหีมายเลขโทรศพัท์ ม ีDigital ID ง่ายๆ 
 กับ Mobile ID - อีกหนึง่บริการทางเลือก
 ที่ท�าให้คนไทยได้มี Digital ID ในการเข้าถึง 
บริการดิจิทัล ซ่ึง คุณศุภกาญจน์ บุญจันทร์  
ผู ้ อ� านวยการส ่ วน พัฒนางานดิ จิ ทั ลและ 
การระบตุวัตนทางดจิทิลั ส�านกังานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่า วันนี้คนไทยที่มี
การลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนเพื่อเปิดใช้หมายเลข
โทรศพัท์เคลือ่นทีก่บัผูใ้ห้บรกิาร สามารถมี Digital ID  
ได้ง่ายด้วยบริการ Mobile ID ผ่านผูใ้ห้บริการเครือข่าย 
ตามหมายเลขที่เปิดใช้งาน ซึ่งปัจจุบัน บริการที่
เชื่อมระบบกับ Mobile ID สามารถท�าธุรกรรม
ได้แล้ว เช่น การเปิดบัญชีออนไลน์ กับธนาคาร
กรุงเทพ และประมาณกลางปีหน้า จะร่วมกับ
อีกหลายหน่วยงานในการน�า Mobile ID ไปใช ้
เช่น การยื่นเสียภาษีออนไลน์ (กรมสรรพากร)  
ใบขบัขีด่จิทิลั (กรมการปกครอง) ส�านกังานประกนั
สงัคม ตลาดหลกัทรพัย์ สถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 
รวมถงึเครดติบโูร เป็นต้น ซึง่ทาง กสทช. พร้อมเป็น
หน่วยงานทีจ่ะช่วยสนบัสนุนการขับเคลือ่นให้เกดิ 
การใช้งาน Digital ID ทีห่ลากหลายพร้อมๆ กบัส่งเสรมิ 
ให้คนไทยเกิดความรู้ ความเข้าใจถึงประโยชน ์
ของการใช้งานด้วย

 NDID แพลตฟอร์มกลาง เชือ่มผูใ้ห้บรกิารดจิทิลั
 สูร่ะบบ Digital ID – เพือ่ให้สมาชกิไม่ว่าจะเป็น
 ผูใ้ห้บรกิารดจิทิลั (RP) และผูใ้ห้บริการในการพสูิจน์และ 
ยนืยนัตวัตน (IdP) ในฝ่ังของธนาคาร สามารถเชือ่มโยง 
เข้าด้วยกนัได้ โดยที ่ RP ไม่ต้องเดนิทางไปตดิต่อ 
IdP ด้วยตัวเอง โดยไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
ไม่มี Digital ID เกบ็ไว้แต่อย่างไร ซ่ึง คณุบุญสันต์ 
ประสิทธิสั์มฤทธิ ์ผู้จัดการใหญ่ บรษิทั เนช่ันแนล
ดิจิทัลไอดี จ�ากัด กล่าวว่า ปัจจุบนั NDID มี IdP 
ซึง่เป็นภาคธนาคารประมาณ 11 ธนาคาร มกีาร 

เชือ่มต่อไปยงั RP ผูใ้ห้บรกิารดจิทิลัแล้วกว่า 100 ราย  
สร้างให้เกิดการท�าธุรกรรมออนไลน์ ในระบบ 
เฉล่ีย 3 ล้านรายการต่อเดอืน และมโีอกาสเตบิโต
เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ซ่ึงบริการท่ีใช้งานได้จริงแล้ววันนี้  
ไม่ได้มแีค่เฉพาะกลุม่การเงิน แต่ยงัมกีารเชือ่มต่อไป
ยงับรกิารของกรมสรรพากรในการยืน่ภาษอีอนไลน์ 
การเปิดบญัชข้ีามธนาคารทางออนไลน์ บญัชหีลกั
ทรพัย์ส�าหรบัการจัดการกองทนุรวม การซือ้ประกนั
ชวีติ รวมไปถึงภาคการศกึษา ทีส่ามารถลงทะเบยีน
เรียนทางออนไลน์ได้แล้ว เป็นต้น

 เร่งเครือ่งคนไทยใช้ Digital ID ด้วยสมดุล
 ของการขบัเคล่ือนร่วมกัน - นีเ่ป็นโจทย์ส�าคญั
 ของ ETDA ในฐานะ Co-Creation Regulator ที่ 
คณุชยัชนะ มติรพนัธ์ ผูอ้�านวยการ ETDA เน้นย�า้ว่า 
จะต้องท�าให้เกดิข้ึน เพราะปัจจยัทีท่�าให้คนไทยเกดิ
การใช้งาน Digital ID ในวงกว้างได้ส�าเรจ็ ประกอบ
ไปด้วย คนใช้งานทีต้่องมคีวามเช่ือมัน่ว่า Digital  
ID ที่ตนเองมีมีความปลอดภัย ภายใต้ระดับ 
ความปลอดภยัของ ID ทีเ่หมาะสมกบัการท�าธรุกรรม เป็นไป 
ตามมาตรฐาน แนวทางปฏบิตัทิีเ่ราก�าหนด เกีย่วกบั 
ความยากง่ายของการได้มาซ่ึง Digital ID เช่น กว่า
จะลงทะเบยีนได้มีขัน้ตอนยุง่ยากแค่ไหน ซ่ึงถ้ายาก
มากต้องไปพิสูจน์ตัวตนที่ส�านักงานเขต น�าบัตร 
ประชาชนไป Dip chip คนกอ็าจใช้งานน้อย ภาครฐั 
เองจงึต้องพฒันาระบบ FVS ขึน้มา เพือ่มาช่วย 
ลดข้อจ�ากดัตรงนี ้ต่อมากเ็ป็นเรือ่งของความรวดเร็ว
ในการใช้งาน และสุดท้ายทีส่�าคญัมากๆ คอื เรือ่ง
ของค่าใช้จ่าย ทีจ่ะช่วยให้เกดิการใช้งานในวงกว้าง
มากขึน้จากปัจจัยเหล่านี ้ทีผ่่านมา ETDA จงึชวน 
Stakeholder ทีเ่กีย่วข้องมาหารอืกนัว่า อะไรคอื 
จดุทีส่มดลุทีช่่วยให้ทกุภาคส่วนไปต่อกนัได้มากกว่านี้  
มาแชร์ร่วมกันว่าโมเดลของแต่ละหน่วยงานคือ 
อะไร เพราะ ETDA ไม่ได้เป็นหน่วยงานทีจ่ะบงัคับ
ว่า หน่วยงานรัฐจะต้องใช้ของอะไร ผูป้ระกอบการ
ต้องมกีีร่าย เราอยากเปิดให้เป็นอิสระ เพือ่ให้เกดิ
ประโยชน์ต่อผูใ้ช้งานมากทีสุ่ด

 ‘Digital ID’ เดียว เข้าถงึทุกบรกิารออนไลน์
 ภาครัฐ อย่างไร้รอยต่อ - เพือ่ให้คนไทย
 ได้รับความสะดวก สบายในการท�าธุรกรรม 
ทีห่ลากหลายและเข้าถึงง่ายมากขึน้ อกีหนึง่ปลายทาง 
ของ เป ้ าหมายที่  ดร .อาศิส  อัญญะโพธิ์  
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงานพฒันารฐับาลดจิิทัล  
(องค์การมหาชน) แชร์ในงานนี ้ควบคูกั่บการผลกัดนั  
ส่งเสริม ให้หน่วยงานรัฐเปล่ียนผ่านบริการ
มาอยู ่ ในรูปแบบออนไลน ์และสามารถใช ้  
Digital ID ในการเข ้าถึงบริการเหล ่านั้น
ได ้ด ้วย ซึ่งในช่วงแรกของการปรับรูปแบบ 
บริการต้องยอมรับว่า หน่วยงานรัฐส่วนใหญ่ 
มีข้อจ�ากัดอยู่บ้าง เช่น การแบ่งประเภทบริการ 
ว่าแต่ละบรกิารต้องใช้การพสิจูน์และยนืยนัตวัตน 
ในระดบัใด เป็นต้น 

ดงันัน้ ส�านักงานฯ จึงได้มกีารเสริมสร้างความรู้ 
และความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐ นอกจากนั้น 
ได้น�ามาตรฐานของ ETDA มาพัฒนาเป็นมาตรฐาน
ที่เหมาะสมกับบริบทของภาครัฐมากขึ้น เพื่อให้
ชดัเจนว่าถ้าหน่วยงานรัฐจะใช้ Digital ID มีเกณฑ์ 
อย่างไรในการพจิารณาว่าบรกิารของตวัเองเหมาะสม 
กับ Digital ID ในระดับไหน ต้องสแกนหน้า 
ร่วมด้วยหรือไม่ เป็นต้น พอเร่ิมมีความเข้าใจกไ็ด้ส่งผล 

“ศักดิส์ยำม” ลงพ้ืนทีเ่ร่งรดั
โครงข่ำยคมนำคมภำคอสีำน

“ศักดิ์สยาม” ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า 
การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่ส�าคัญ 
ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพิ่มประสิทธิภาพ  
การคมนาคมขนส่งในพ้ืนทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
    โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ  
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม ลงพ้ืนทีต่ดิตาม
ความคืบหน้า การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งที่ส�าคัญในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อ
เพิม่ประสิทธภิาพการคมนาคมขนส่งในพืน้ทีภ่าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเร่งรัดผลักดันพัฒนา 
เศรษฐกจิ แก้ไขปัญหาการจราจร รองรบัเช่ือมโยง 
การเดินทางกลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง 
เหนอื สนบัสนนุการค้าการท่องเทีย่วสูก่ารพฒันา
เศรษฐกจิอย่างยัง่ยนื เพือ่สร้างงาน สร้างรายได้ 
ส่งเสริมภาคเกษตรกรรม สนับสนุนการกระจาย
รายได้ให้กบัประชาชนในพืน้ที ่ จงึได้มอบหมายให้ 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงด�าเนินการพัฒนา 
โครงข่ายคมนาคมขนส่งทีส่�าคญัทกุโหมดการเดนิทาง 
ในพืน้ทีจ่งัหวัดอบุลราชธาน ีดงันี้

มติกิารพฒันาทางถนน 1. การพฒันาโครงข่าย 
ทางหลวง จ�านวน 7 สาย ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ไปแล้ว  
5 สาย 2. การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบท 
จ�านวน 5 สาย ทกุสายด�าเนนิการไปแล้วกว่าครึง่ 

3. แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยง 
ระหว่างภูมิภาค MR-MAP เป็นโครงข่าย 
คมนาคมที่ประกอบไปด้วยถนนมอเตอร์เวย์และ
ทางรถไฟร่วมกัน เน้นการศึกษาความเหมาะสม 
ด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมค�านึงถึงผลกระทบการเวนคืนและ 
การแบ่งแยกชมุชนเป็นหลกั โดยมกีารจดัการประชมุ 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคอ่ืนของประเทศไทย 
ให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  
ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

4. การเชื่อมโยงการขนส ่งสาธารณะ  
การเชือ่มโยงระบบคมนาคมจากสถานขีนส่งผูโ้ดยสาร 
ไปยังสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานีและ
ระหว่างจงัหวัด

มติทิางราง มแีผนพฒันารถไฟทางคู ่โครงการ
รถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี 

ระยะทาง 308 กโิลเมตร ประกอบด้วยสถานใีหญ่
พเิศษ จ�านวน 4 สถาน ีสถานขีนาดใหญ่ จ�านวน 
3 สถาน ีสถานีขนาดกลาง จ�านวน 8 สถาน ีและ
สถานีขนาดเล็กจ�านวน 20 สถานี โดยอยู่ระหว่าง
จัดท�าข้อมูลเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ และ 
โครงการรถไฟทางสายใหม่ ช่วงอบุลราชธาน-ีช่องเมก็  
มีแผนของบประมาณปี 2567 เ พ่ือศึกษา 
ความเหมาะสมเบือ้งต้น

มติทิางน�า้ มกีารพฒันาทางน�า้ในพืน้ท่ีจงัหวัด
อุบลราชธานี ได้แก่ โครงการขุดลอกแม่น�้าช ี
เพือ่แก้ไขปัญหาอทุกภยัและภยัแล้ง การสร้างท่าเทยีบ 
เรือในแม่น�้าโขงบริเวณเทศบาลต�าบล บ้านด่าน
โขงเจยีม อ�าเภอโขงเจยีม เพือ่รองรบันักท่องเทีย่ว
จาก สปป.ลาว

มิติทางอากาศ ขยายขีดความสามารถของ
อาคารและผู้โดยสารท่าอากาศยานอุบลราชธานี 
ได้แก่ โครงการงานก่อสร้างศนูย์ขนส่งผูโ้ดยสาร
และปรับปรุงลานจอดรถยนต์ และโครงการงาน
ก่อสร้างทางขับและขยายลานจอดรถเครื่องบิน 
พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน หากแล้วเสร็จจะ
สามารถรองรับลานจอดเคร่ืองบนิจากเดมิจอดได้ 
5 ล�า เพิม่เป็นจอดได้ 10 ล�า 

ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างต่างๆ ในพ้ืนที่
จังหวัดอุบลราชธานีแล้วเสร็จสมบูรณ์ จะท�าให ้
การเชือ่มต่อด้านคมนาคมขนส่งทกุโหมดการเดนิทาง 
ได้อย่างไร้รอยต่อ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย
การคมนาคมขนส่งของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
สามารถรองรบัปรมิาณการเดินทางและคมนาคม
ขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต เช่ือมโยงโครงข่าย
คมนาคมขนส่งกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และมีความปลอดภัย อีกท้ังยังเป็นการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเท่ียว ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนน�าไปสู่ความมั่นคง 
มัง่ค่ัง ยัง่ยนื ต่อไป

นักท่องเท่ียวพุง่ ‘คมนาคม’ เผย ม.ค. 66
เดนิทางระหว่าง ปท.กว่า 4.6 ล้านคน

ขาเข้าพุง่ 2.3 ล้านคน เพ่ิม 145%

(ธนัวาคม 2565) ซึง่มีผูโ้ดยสาร 4,339,687 คน  
พบว ่ามีจ� านวนผู ้ โดยสารเ พ่ิมขึ้นคิดเป ็น  
3.85% โดยในเดอืนมกราคม 2566 เป็นการเดนิทาง 
ขาเข้าประเทศจ�านวน 2,278,355 คน เพิม่ขึน้ 
จากค่าเฉลี่ยรายเดือนปี 2565 ซึ่งมีผู้โดยสาร 
ขาเข้าเฉลีย่เดอืนละ 935,273 คน คดิเป็น เพิม่ขึน้  
143.60% เม่ือพิจารณาสัดส่วนการเดินทาง 
รายท่าอากาศยานในเดือนมกราคม 2566 พบว่า 
มีปริมาณการเดินทางผ่าน ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 3,109,604 คน คิดเป็น 69%  

โดยเมือ่พิจารณาสดัส่วนการเดนิทาง (ขาเข้า) 
รายมติกิารขนส่งในเดือนมกราคม 2566 พบว่า 
ทางอากาศมีสัดส่วนการเดินทางสูงสุดคิดเป็น 
96.80% รองลงมาคอืทางน�า้ 2.04% ทางถนน 
0.87% และทางราง 0.29% ตามล�าดบั

โดยสรุปปริมาณการเดินทางของผู้โดยสาร 
ในระบบขนส่งสาธารณะ มีดงันี้

1. ทางถนน มปีรมิาณผูโ้ดยสารเดอืนมกราคม 
2566 รวม 56,170 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย 
รายเดอืนปี 2565 ซึง่มผีูโ้ดยสารเฉลีย่เดอืนละ 
41,050 คน คดิเป็นเพิม่ขึน้ 36.83% ทัง้นี ้เมือ่
เปรยีบเทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า (ธนัวาคม 2565) 
ซึ่งมีผู้โดยสาร 50,492 คน พบว่ามีจ�านวน 
ผูโ้ดยสารเพิม่ขึน้คดิเป็น 11.25% เมือ่พจิารณา
สัดส่วนการเดินทางขาเข้าและขาออกประเทศ
ในเดือนมกราคม 2566 พบว่ามีผู ้โดยสาร 
ขาเข้า 20,462 คน (36%) และมผีูโ้ดยสารขาออก  
35,708 คน (64%)

2. ทางราง มีปรมิาณผูโ้ดยสารเดอืนมกราคม 
2566 รวม 14,271 คน ลดลงจากค่าเฉลี่ย 
รายเดอืนปี 2565 ซึง่มผีูโ้ดยสารเฉลีย่เดอืนละ 
15,021 คน คดิเป็นลดลง 4.99% แต่เมือ่เปรียบ
เทยีบกับเดอืนก่อนหน้า (ธนัวาคม 2565) ซึง่ม ี
ผูโ้ดยสาร 5,881 คน พบว่ามีจ�านวนผูโ้ดยสารเพิม่ขึน้ 
คิดเป็น 142.66% ทั้งนี้ เนื่องมาจากในเดือน
ธนัวาคม 2565 รฟท.ได้งดเดนิขบวนรถไฟในเขต

“คมนาคม” เผย ม.ค. 66 ปรมิาณการเดินทาง 
นกัท่องเท่ียวเข้า-ออกประเทศกว่า 4.6 ล้านคน 
เฉพาะขาเข้าพุง่ 2.3 ล้านคน เพิม่ข้ึน 145% 
จากค่าเฉลีย่รายเดอืนปี 65 ผ่านสนามบนิสงูสดุ
กว่า 2.2 ล้านคน มสีดัส่วน 96.80% รองลงมา 
เป็นทางน�า้ 2.04% ทางถนน 0.87% ทางราง  
0.29% 

นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สถติริวมปรมิาณ 
ผูโ้ดยสารในระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ  
รอบเดือนมกราคม 2566 ในภาพรวมมปีริมาณ
ผู้โดยสารเดินทางเข้า-ออกประเทศในทุกมิต ิ
การขนส่ง รวม 4,669,197 คน โดยเม่ือพจิารณา
ปริมาณผู้โดยสารรายมิติการขนส่ง พบว่าทาง
อากาศมสีดัส่วนปรมิาณผูโ้ดยสารสงูสดุคดิเป็น 
96.52% รองลงมาคือ ทางน�า้ 1.97% ทางถนน 
1.20% และทางราง 0.31% ตามล�าดบั

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณ 
ผูโ้ดยสารเดอืนมกราคม 2566 กบัปี 2565 พบว่า 
ปรมิาณผูโ้ดยสารเดอืนมกราคม 2566 เพิม่ขึน้ 
จากเดือนธันวาคม 2565 ประมาณ 4.34% 
และเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยรายเดือนปี 2565 
ถึง 148.16% ซึ่งเป็นผู้โดยสารขาเข้าจ�านวน 
2,353,633 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยรายเดือน 
ปี 2565 ซ่ึงมปีรมิาณผูโ้ดยสารขาเข้าเฉลีย่เดอืนละ  
959,225 คน หรอืคดิเป็นเพิม่ขึน้ 145.37%

22,291 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 312.84% ท้ังนี้  
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (ธันวาคม 
2565) ซึง่มผีูโ้ดยสาร 78,774 คน พบว่ามีจ�านวน
ผูโ้ดยสารเพิม่ขึน้คดิเป็น 16.82% เมือ่พจิารณา
สัดส่วนการเดินทางขาเข้าและขาออกประเทศ 
ในเดือนมกราคม 2566 พบว่ามีผู ้โดยสาร 
ขาเข้า 48,005 คน (52%) และมผีูโ้ดยสารขาออก 
44,021 คน (48%) และเมือ่พจิารณาสดัส่วน
การเดินทาง ขาเข้าระหว่างท่าเรือชายแดนและ
เรอืยอชต์ พบว่ามผีูโ้ดยสารเดนิทางผ่านท่าเรอื

ชายแดน 47,183 คน (98%) และมีปริมาณ 
ผูโ้ดยสารเดนิทางด้วยเรอืยอชต์ 822 คน (2%)

4. ทางอากาศ มีปริมาณผู้โดยสารเดือน
มกราคม 2566 รวม 4,506,730 คน เพิม่ขึน้
จากค่าเฉลี่ยรายเดือนปี 2565 ซึ่งมีผู้โดยสาร
เฉลี่ยเดือนละ 1,828,077 คน คิดเป็นเพิ่มข้ึน 
146.53% ทัง้นี ้เมือ่เปรียบเทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า  

พื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นผลกระทบ
จากเหตุการณ์ก่อความไม่สงบ
ในพื้นที่ เมื่อพิจารณาสัดส่วน
การเดินทางขาเข้าและขาออก
ประเทศในเดอืนมกราคม 2566  
พบว่ามผีูโ้ดยสารขาเข้า 6,811 คน  
(48%) และมผีูโ้ดยสารขาออก 
7,460 คน (52%)

3 .  ทางน�้ า  มีป ริมาณ 
ผู้โดยสารเดือนมกราคม 2566 
รวม 92,026 คน เพิ่ม ข้ึน 
จากค่าเฉลี่ยรายเดือนปี 2565 
ซึ่งมีผู ้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 

มปีรมิาณการเดนิทางผ่านท่าอากาศยานดอนเมอืง  
553,073 คน คดิเป็น 12% และมปีริมาณการ
เดนิทางผ่านท่าอากาศยานภมูภิาค 844,053 คน  
คิดเป็น 19% หรือสัดส่วนการเดินทางผ่าน 
ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิท่าอากาศยานดอนเมือง  
และท่าอากาศยานภมูภิาค คดิเป็น 69:12:19

เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม โดยส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า)  
ได้จดังาน “Digital ID framework เปิดกลยทุธ์เดนิหน้า 
...ดิจิทัลไอดีไทย” ชวน 6 หน่วยงาน ได้แก่  



อปท.นวิส์ เชญิเป็นแขก20 

ล่าวได้ว่า ในบรรดาธุรกิจน้อยใหญ ่
ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะ 

เมือ่โลกเข้าสูย่คุของวิวฒันาการด้านคอมพวิเตอร์ 
ธรุกจิทางด้านเป็นผูผ้ลิตซอฟต์แวร์ ทีส่ามารถ
ออกแบบและติดตั้งระบบส�าหรับธุรกิจต่างๆ 
น้ัน แต่เตบิโตข้ึนอย่างมาก แต่กใ็ช่ว่าจะยนือยูไ่ด้
ทกุบริษทั เพราะท้ังการแข่งขนัสงู ววิฒันาการ
ของเทคโนโลยกีเ็ป็นไปอย่างรวดเรว็มาก จงึต้อง 
อาศัยความช�านาญและความแข็งแกร่งของ 
ผูบ้ริหารเป็นอย่างยิง่และ อปท.เชญิเป็นแขก ฉบบั
นี ้ กจ็ะขอน�าท่านผูอ่้านมารูจ้กักับผูบ้ริหารท่าน
หนึง่ ทีปั่จจบุนัได้น�าพาบรษิทัของเขาให้สามารถ
ขยายเครอืข่ายไปได้อย่างกว้างขวางยิง่ในแวดวง
ผู้ออกแบบและติดต้ังระบบและโซลูชั่นต่างๆ  

จึงเริ่มจากหัดซ่อมวิทยุของคุณพ่อ ต่อมาเริ่ม
ศึกษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า 
อื่นๆ โดยไปเรียนรู้จากร้านซ่อมวิทยุของลูกพี ่
ลกูน้อง ย่ิงเวลาผ่านไปยิง่ชอบ จงึเป็นทีม่าของการ 
เลอืกเรยีนวศิวกรรมศาสตร์ สาขาอิเลก็ทรอนกิส์
สือ่สาร ทีส่ถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขต
เทเวศร์ในขณะนั้น ปัจจุบันเปลี่ยนช่ือเป็น 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ต่อยอดในการด�าเนนิธรุกจิ ซึง่ ดร.ปรชีา ได้เล่าถงึ 
ประสบการณ์ท�างานเพือ่สงัคมเอาไว้ว่า

“โดยในด้านการท�างาน การท�าประโยชน์
ต่อสังคมเป็นเป้าหมายแต่เริม่แรก ตัง้แต่เร่ิมท�า
ธุรกิจ ผมมีนโยบายในการท�าโครงการ CSR 
sustainable giving มาอย่างต่อเนื่อง เป็น
โครงการทัง้ในเรือ่งการรกัษ์สิง่แวดล้อม เรือ่ง
การสนบัสนนุเยาวชนรกัการอ่าน การมอบทนุ
นักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ปีแรกจนจบการศึกษา  
เรื่องความช่วยเหลือในวิกฤตภัยต่างๆ เช่น  
น�า้ท่วม โควดิ อืน่ๆ โครงการเหล่านีท้�ากนัมา 
ต่อเน่ืองยาวนาน และยงัคงมุง่มัน่ทีท่�าต่อไป โดย
หวังที่จะเป็นหนึ่งเป็นฟันเฟืองของการพัฒนา 
คนและสงัคมของประเทศชาต”ิ

ความท้าทายทางเศรษฐกจิและความท้าทาย
ของเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วอย่างมาก 
ท�าให้ทกุฝ่ายต้องท�างานหนกักนัทัง้ทมี เพือ่ก้าว
ให้ทันยุค ทันสถานการณ์ อยู่ตลอดเวลา โดย
บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด คือผู้น�า 
ด้านเทคโนโลยีแบบครบวงจรของประเทศไทย 
ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ กลุ่มบริษัท 
วนิเซิร์ฟ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั ได้วางกลยุทธ์ทาง
ธรุกิจเพือ่เป็นพนัธมิตร ซึง่เป็นท่ีต้องการมากท่ีสดุ 
ส�าหรับองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ 
ไปสูยุ่คเทคโนโลยี เพือ่กลายเป็นองค์กรชัน้น�าของ
ประเทศ ท่ีพร้อมจะมอบบรกิารท่ีดีท่ีสดุ ควบคู่
ไปกับการบริการออกแบบและติดตั้งโซลูชัน
เทคโนโลยรีะดับมอือาชีพ

“ส�าหรับด้านหลักคิดในการท�างานคือ  
แค่ท�าให้ทนัสถานการณ์น่าจะไม่พอ ต้องท�าให้

เขาเรยีกว่า อปุสรรคหรือเปล่า แต่เราไม่เรยีก  
เรากท็�าต่อ พยายามต่อ อาจส�าเรจ็บ้าง ไม่ส�าเรจ็
บ้าง แต่ทกุเรือ่งท่ีท�าได้ประสบการณ์เพิม่เสมอ”

ดร.ปรชีา ยงักล่าวถงึหลกัคดิในการด�าเนนิชีวติ 
ด้วยว่า คิดว่าไม่เคยตั้งหลัก แต่ด้วยความเป็น 
ผูน้สิยัโกรธง่าย หายเร็ว ลมืเร่ืองทีโ่กรธ จ�าไม่ได้เลย  
จึงเป็นความบังเอิญที่ท�าให้เรามีความสบายใจ  

การท�าประโยชน์ต่อสงัคมเป็นเป้าหมายแต่เริม่แรก ต้ังแต่เริม่ท�าธุรกจิ ผมมีนโยบายในการ
ท�าโครงการ CSR sustainable giving มาอย่างต่อเน่ือง เป็นโครงการท้ังในเรือ่งการรกัษ์ 
ส่ิงแวดล้อม เรือ่งการสนับสนุนเยาวชนรกัการอ่าน การมอบทุนนักศึกษาแพทย์ต้ังแต่ปีแรกจนจบ
การศกึษา เรือ่งความช่วยเหลือในวิกฤตภัยต่างๆ เช่น น�า้ท่วม โควิด อ่ืนๆ โครงการเหล่าน้ีท�ากนัมา 
ต่อเน่ืองยาวนาน และยังคงมุ่งม่ันท่ีท�าต่อไป โดยหวังท่ีจะเป็นหน่ึงเป็นฟันเฟืองของการพฒันา 
คนและสังคมของประเทศชาติ

“อีกบทบาททางสังคมที่ท�าอย่างทุ่มเทในการคืนเด็ก 
และเยาวชนน�้าดีสู่สังคม ด้วยการท�าหน้าที่ผู้พิพากษาสมทบ  
ศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัปทมุธาน ีซ่ึงเป็นพืน้ทีท่ีม่เียาวชน
ที่อาจหลงทาง ผิดพลาด และพลิกคืนกลับมาเป็นเยาวชนน�้าดี 
ของครอบครวัและสังคม การด�ารงต�าแหน่งทางสงัคมเหล่านี ้ได้เปิด
โอกาสให้ผมยิง่สามารถช่วยเหลือ ทุม่เทความสามารถอย่างเตม็ที ่
เตม็ก�าลังอย่างต่อเนือ่ง”

ก

ให้ผมยิง่สามารถช่วยเหลอื ทุม่เทความสามารถ
อย่างเต็มทีเ่ตม็ก�าลงัอย่างต่อเนือ่ง” ดร.ปรชีา กล่าว

ในด้านบทบาทของประธานกลุ ่มบริษัท 
วนิเซร์ิฟ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั นบัเป็นความท้าทาย 
ทีไ่ด้ท�าในสิง่ทีไ่ม่เหมอืนกนัในแต่ละบรษิทัในกลุ่ม 
เช่น บรษิทั คอมเซร์ิฟ สยาม จ�ากดั เน้นความเป็น SI  
ซึง่ในโลก SI ถอืว่ากว้างใหญ่ เพราะประกอบด้วย 
เทคโนโลยีหลากหลายทีเ่ราต้องเรยีนรูต้ลอดเวลา 
ในขณะทีม่บีริษทั อนิซิง้ค์ เทคโนโลย ีน�าเข้าอปุกรณ์
สื่อสาร และพัฒนาเทคโนโลยีบน hardware  
ต่างๆ ยังมีอีกหนึ่งความยากมากคือ การเป็น 
ผู้ผลิตซอฟแวร์สัญชาติไทย โดยบริษัท บลูซี  
เอน็เตอร์ไพรส์ ซึง่ปัจจบุนัผลิตซอฟแวร์หลากหลาย 
ใช้ในองค์กรภาครฐัและเอกชนมากมาย 

ดร.ปรชีา บอกอกีว่า นอกจากโครงการของ
เราเองที่กล่าวมาแล้ว ดร.ปรีชายังได้รับเกียรติ
เป็นประธานท่ีปรึกษาภาคประชาสงัคม ชมรม
ลมวเิศษ ซึง่เป็นชมรมท่ีก่อตัง้โดย รศ.นพ.สทัุศน์ 
รุ่งเรืองหิรัญญา ในสังกัดแพทย์สมาคมแห่ง 
ประเทศไทย มวัีตถุประสงค์เพือ่ช่วยเหลือให้ความรู ้
กบัผูป่้วยโรคถุงลมโป่งพอง ส่ิงทีไ่ด้ท�าประโยชน์ 
คือ การน�าความรู ้ เทคโนโลยีและทีมงาน 
เข้าไปให้การสนับสนุนงานของชมรมฯ ในการ
ตดิตามอปัเดทผูป่้วยด้วยสายรดั wristband ซึง่
สามารถบอกประวตัขิองผูป่้วยได้ละเอยีด และ
ภารกจิอืน่ๆ ของชมรมฯ ทีท่มีงานสามารถช่วยได้

นอกจากนี้ ดร.ปรีชายังเป็นนายกก่อตั้ง
สมาคมเทคโนโลยสีขุภาพไทย โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อสนับสนุนงานวิจัยให้เกิดประโยชน์และ 
พฒันาต่อได้จรงิ เพือ่ให้คนไทยมทีางเลือกมากข้ึน 
จากนวตักรรมต่างๆ ทีผู้่วจิยัได้คิดและน�าเสนอ

“อีกบทบาททางสังคมที่ท�าอย่างทุ ่มเท 
ในการคนืเดก็และเยาวชนน�า้ดสีูส่งัคม ด้วยการ 
ท�าหน้าที่ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มี
เยาวชนทีอ่าจหลงทาง ผดิพลาด และพลกิคนื 
กลบัมาเป็นเยาวชนน�า้ดขีองครอบครวัและสงัคม  
การด�ารงต�าแหน่งทางสงัคมเหล่าน้ี ได้เปิดโอกาส 

หลังส�าเร็จการศึกษาได้เริ่มท�างานที่บริษัท 
โอลิมเปีย ประเทศไทย ต่อมาได้เข้าท�างานที่  
บริษัท อีริคสัน ประเทศไทย และภายหลัง 
เมื่อแต่งงานแล้ว จึงได้เริ่มท�าธุรกิจของตัวเอง  
ในชือ่บรษัิท วนิเซร์ิฟ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั จากนัน้ 
ได้เรยีนต่อปรญิญาโท สายบรหิารธรุกจิโทรคมนาคม  
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี 
และปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เพื่อน�าความรู้มา

ส�าหรบัธุรกจิ และท่านนัน้กคื็อ ดร.ปรีชา คฤหวาณิช  
ประธานกรรมการบรหิาร กลุม่บรษัิทวนิเซร์ิฟ 
คอร์ปอเรช่ัน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี  
ทีข่บัเคลือ่นโดยมุง่เน้นความส�าเรจ็ของลกูค้าเป็น
ส�าคัญ ทีเ่ข้าใจถงึความต้องการ และพร้อมทีจ่ะ
แก้ปัญหาเพือ่กลายเป็นพนัธมติรทีล่กูค้าแสวงหา 
โดยปัจจุบันมีบริษัทในเครือข่ายประกอบด้วย 
บรษิทั คอมเซิร์ฟ สยาม จ�ากดั บริษทั อนิซ้ิงค์ 
เทคโนโลย ี จ�ากดั บรษิทั วโูคร่ (ประเทศไทย) 
จ�ากดั และบรษิทั บลซู ีเอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากดั

หรือกล ่าวได ้ว ่า กลุ ่มบริษัทวินเซิร ์ฟ 
คอร์ปอเรชั่น คือหนึ่งในนักธุรกิจที่ประสบ 
ความส�าเรจ็ในการสร้างธรุกิจด้วยตนเอง จากแนวคดิ 
ทีม่วิีสยัทศัน์ทีก่ว้างไกล และเหน็ถึงความส�าคญั
คนรุ่นใหม่ พร้อมมีหัวใจท่ีอุทิศให้กับสังคมใน
หลายมติ ิท�าให้ ดร.ปรชีา คอืบุคคลต้นแบบท่ีเรา
อยากจะพดูถงึในครัง้นี้

ดร.ปรีชา คฤหวาณิช ประธานกรรมการ
บริหาร กลุ ่มบริษัทวินเซิร ์ฟ คอร์ปอเรช่ัน  

ดร.ปรชีา คฤหวาณิช
ประธานกรรมการบรหิาร 

กลุม่บรษิทัวนิเซร์ิฟ คอร์ปอเรชัน่

ได้เล่าถงึพ้ืนเพเอาไว้ว่า เป็นคนกรงุเทพมหานคร 
ครอบครวัประกอบอาชพีจ�าหน่ายยา ทัง้แผนจีน
และแผนปัจจบุนั มีพีน้่อง 6 คน โดย ดร.ปรชีา
เป็นบตุรชายคนโต ภายหลงัพีน้่องทกุคนแต่งงาน  
ต่างกแ็ยกย้ายไปประกอบธรุกจิทีแ่ตกต่างกนัไป 
เมือ่ส้ินบุญ บดิา มารดา จึงหยดุกจิการเนือ่งจาก
ไม่มีผูส้านต่อธรุกจิเดิมของครอบครวั 

ดร.ปรชีา เล่าว่า ในวยัเดก็ชอบเรียนรูเ้กีย่ว
กับอิเล็กทรอนิกส์ มีความสนใจแบบเชิงลึก  

แต่กถ็กูปลกูฝังมาในวยัเดก็จากคณุพ่อคอื ท�าการค้า 
ต้องไม่โกงใคร ไม่เอาเปรียบใคร ก็ประยุกต์ใช้ 
ในการท�างาน และชวีติส่วนตวัท่ีไม่เคยเอาเปรยีบ
ใคร ซึ่งท�าให้สบายใจ และเป็นเกราะคุ้มครอง
หรอืเป็นเครดิตของเรา เวลาเครยีดไม่ค่อยม ีแต่
ใช้เวลาว่างสงบนิง่ด้วยการฝึกสมาธ ิฝึกใจให้หยุด 
ความนิง่สงบจะลบความเครยีดได้ถ้ามีในขณะน้ัน

ประธานกรรมการบรหิารฯ กล่าวอีกว่า เป้าหมาย 
หลงัจากนี ้อยากเหน็เดก็ไทยท่ีต้ังใจ มอีนาคตและ
มแีรงไปต่อ จรงิๆ แล้วไม่ใช่เป้าหมายหลงัจากนี้  
แต่เป็นเป้าหมายทีท่�าแล้ว และให้บตุรสาวมาสานต่อ  
เพราะเป็นคนรุ่นใหม่เหมอืนกนั ซึง่ได้ท�าในเรือ่ง
การลงทุนกับสตาร์ทอัปไทย เพื่อให้มีแรงไปต่อ 
และไปเตบิโตได้จรงิจงั ท�าในเรือ่งความร่วมมอื
กบัมหาวิทยาลยัผลตินกัศกึษาทีจ่บมา และท�างาน
ได้ทันทีในด้านเทคโนโลยี ส่ิงเหล่านี้น่าจะคือ 
เป้าหมายจากนีไ้ปทีจ่ะท�า และพฒันาเป้าหมาย 
ไปเรือ่ยๆ เพือ่สร้างประโยชน์ให้กับสังคม เยาวชน 
และการแข่งขันอย่างมีศักยภาพของคนไทย 
ในเวทโีลก 

มากกว่าสถานการณ์เสมอ คอื ต้องคดิและเสนอ
สิง่ทีม่ากกว่าลกูค้าต้องการ ผลลพัธ์คือ ลกูค้า 
ไม่ต้องซือ้ใหม่หรอืจ่ายเพิม่ เม่ือคดิได้ว่า ต้องม ี
สิง่น้ันหรอืฟังก์ช่ันนัน้ และหลกัคิดนีไ้ด้ถ่ายทอด
กันในองค์ กร เป็นหัวใจส�าคัญที่ท�าให้ลูกค้า 
มีความไว้ใ จ และอยากใช้เราทกุเรือ่ง เพราะ
เราคิดให้ อะไรที่ไม่ดีไม่จ�าเป็น เราแนะน�า 
และเตมิเตม็เสมอ” 

“ถามเรือ่ง การรบัมอืกบัอปุสรรค อยากจะ
ตอบเรื่องนี้มากว่า อุปสรรคไม่มีตัวตน ท�าได้ 
กค็อืได้ ท�าไม่ได้ก็พยายามต่อ กไ็ม่ต้องค�านึงว่า 


